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(अध्यक्षस्थानी माननीय उपाध्यक्ष) 

पृ.शी.: म ुंबई चित्रपटसषृ्टी असोचसएशन ऑफ चसने अँड 

टेचिचहिजन आटट डायरेक्टर आचि कॉस्च्य म 

चडझायनर या नोंदीिीकृत कामगार सुंघटनेमध्ये 

अवैधरित्या त्याांच्या कामकाजात अडथळा सनमााण 

करुन हस्तक्षेप किण े

मु.शी.: म ुंबई चित्रपटसषृ्टी असोचसएशन ऑफ चसने अँड 

टेचिचहिजन आटट डायरेक्टर आचि कॉस्च्य म 

चडझायनर या नोंदीिीकृत कामगार सुंघटनेमध्ये 

अवैधरित्या त्याांच्या कामकाजात अडथळा सनमााण 

करुन हस्तके्षप किणे या सांबांधी सवाश्री नानाभाऊ 

पटोले, पथृ्वीिाज चव्हाण, सििीष चौधिी, लहू कानडे, 

सांजय जगताप, श्रीमती मसनषा चौधिी, डॉ. भािती 

लव्हकेि, श्री. असमत साटम, ॲड. आसिष िेलाि श्री. 

अतलु भातखळकि, ॲड. िाहुल नावेकि, श्री. 

कालीदास कोळांबकि, श्रीमती सिोज असहिे सव.स.स. 

याांनी सदलेली लक्षवधेी सचूना 

 

ॲड.अिोक पवाि (सिरुि) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सनयम 

१०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे सन्माननीय 

कामगाि मांत्रयाांचे लक्ष वेध ू इसच्ितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन किावे, अिी 

सवनांती कितो. 

 “मुांबई सचत्रपटसषृ्टी असोससएिन ऑफ ससने अँड टेसलसव्हजन आटा डायिेक्टि 

आसण कॉस्च्यमु सडझायनि (ACTADCD) ही नोंदणीकृत कामगाि सांघटना गत ५८ 

वषाापासनू कायाित असनू ससनेसषृ्टीतील कामगाि सभासद आसण सनमाात्याांमध्ये 

ससुांवाद वाढसवणे, त्याांच्या समस्या सोडसवणे व आकसस्मक काळात वैद्यकीय व अन्य 

मदत समळवनू दणे्याचे काम ही सांघटना किते, मात्र या सांघटनेला सफल्म सेटींग ॲण्ड  
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ॲड.अिोक पवाि.... 

अलाईड मजदिू यसुनयन (Allied Mazdur Union) तसचे फेडिेिन ऑफ वेस्टना 

इांसडया ससने एम्प्लॉईज (FWICE) या दोन सांघटनाांकडून सवनाकािण त्रास दवेनू 

अवैधरित्या त्याांच्या कामकाजात अडथळा सनमााण करुन हस्तके्षप किण,े या दोन्ही 

सांघटनाांवि सािख्याच व्यक्ती सविाजमान असनू कामगािाांच्या समस्याांच्या नावाखाली 

लाखो रुपयाांचा गैिव्यवहाि तसेच खांडणी जमा किण्याचे काम या दोन्ही सांघटनाांच े

पदासधकािी किीत असणे, उपिोक्त दोन्ही सांघटनाांच्या पदासधकाऱयाांच्या जाचाला 

कां टाळून ACTADCD चे ज्येष्ठ सभासद श्री.िाजेंद्र सापते याांनी आत्महत्या किणे व 

त्याांच्या ससुाईड नोटमध्ये या सांघटनाांच्या पदासधकाऱयाांना यासाठी जबाबदाि ठिसवणे, 

तिीही या प्रकिणी कोणतीही फौजदािी कािवाई अद्यापपयंत न होणे, अलाईड मजदिू 

यसुनयनच्या पदासधकाऱयाांनी जवळजवळ ३१ कोटी रुपयाांचा सभासद सनधीचा 

गैिव्यवहाि केल्याप्रकिणी आसथाक गनु्ह े िाखकेडे माह ेऑक्टोबि, २०२० मध्ये 

तक्राि नोंदवनूही यासांदभाात अद्याप कोणतीही कािवाई न होणे, परिणामी त्याांचे धाडस 

असधकच वाढून आता उपिोक्त दोन्ही सांघटनाांची वाकडी नजि ही ACTADCD 

सांघटनेकडे वळली असनू या सांघटनेवि गुांडाांमाफा त अनसधकृत कब्जा किण्याच्या 

उद्दिेाने एक बनावट कायाकािणी मांडळ स्थापन करुन बनावट लेटिहडे, मानसचन्ह ेव 

ओळखपते्र िापनू त्याांची बँक खाती ससल किण्यासांदभाात बँकाांना पत्र दणेे व 

आश्चयााची बाब म्पहणजे बँक ऑफ महािाष्ट्र व एसक्सस बँकेने चकुीच्या कागदपत्राांच्या 

आधािे उपिोक्त सांघटनाांचा हस्तके्षप वैध ठिवनू गत ६ मसहन्यापासनू ACTADCD 

सांघटनेच्या बँकेचे व्यवहाि िोखनू ठेवणे, परिणामी या सांघटनेचे सभासद अनजेु्ञय 

असलेल्या मदतीपासनू वांसचत असणे, या प्रकिणी आांबोली पोसलस स्टेिनमध्ये 

तक्राि दाखल करुनही अद्यापपयात उपिोक्त दोन्ही सांघटनाांवि कोणतीही कािवाई न 

होणे, या प्रकिणाची गांभीि दखल घेवनू मा.गहृमांत्री महोदयाांनी सदनाांक ७ जलैु, २०२१ 

िोजी बैठक घेऊन SIT लावनू दोषींवि कडक कािवाई किण्याचे आदिे दऊेनही 

अद्याप कोणतीही कािवाई न होणे, सदिहू प्रकिणाची िासनाने गांभीि दखल घेवनू 

ACTADCD च्या कायाालयात अनसधकृत प्रवेि करुन कामकाजात हस्तके्षप 

किणाऱया उपिोक्त दोन्ही सांघटनाांच्या पदासधकाऱयाांना त्विीत अटक करुन कािवाई  
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ॲड.अिोक पवाि.... 

किण ेबाबत तसेच बँकेचे व्यवहाि पनु्हा सरुु किण्यासांदभाात तातडीने आदिे दणे्याची 

आवश्यकता, उपिोक्त दोन्ही सांघटनाांमधील गिैव्यवहािासांदभाात तेथे प्रिासकाची 

नेमणकू करुन आसथाक गनु्ह े िाखकेडून सखोल चौकिी व दोषींवि कािवाई 

किण्याची आवश्यकता, तसेच श्री.िाजेंद्र सापते याांच्या आत्महत्येमळेु त्याांचे कुटुांब 

आसथाक सांकटात सापडले असनू त्याांना मदत दवेनू उपिोक्त सांपणूा प्रकिणी िासनाने 

असतिय गाांभीयााने व तातडीने कािवाई किण्याची आवश्यकता, याबाबत िासनाने 

तातडीने किावयाची कायावाही व उपाययोजना.” 

श्री.हसन मशु्रीफ (कामगाि मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी सचूने सांबांधीच्या 

सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतरित केल्या असल्यामळेु मी त े

सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

उपाध्यक्ष : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 
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ॲड. अिोक पवाि : अध्यक्ष मिोदय, म ुंबई चित्रपटसषृ्टी असोचसएशन ऑफ 

चसने अँड टेचिचहिजन आटट डायरेक्टर आचि कॉस्च्य म चडझायनर िी नोंदीिीकृत 

कामगार सुंघटना गत ५८ वर्ाांपासनू कायटरत असनू चसनेसषृ्टीतीि कामगार सभासद 

आचि चनमाटतयाुंमध्ये स सुंवाद वाढचविे तसचे सवसवध समसये्बाबत सभासदाांच े

प्रसतसनधीत्व करुन त्याांच्या  समस्चया सोडचवण्यािे काम िी सुंघटना करत.े  तेथील एक 

पदासधकािी श्री. सापत े याांच्याकडून काही लाख रुपयाांची खांडणी मागणे, त्याांना 

धमकी दणेे, सफल् म इांडस्रीमध्ये काम करु न दणे्याची भसूमका, त्याांची काही कामे बांद 

किणे त्याांना मानससक  त्रास दणेे अिा धमक्याांना प्रत्यक्ष रुप दऊेन हा त्रास सहन न 

झाल्यामळेु त्याांनी ससुाईड नोटमध्ये सलसहले आह ेकी, तेथील काही सांघटनाांनी त्याांना 

त्रास सदला ति त्या सांदभाात काही प्रश्न सनमााण झाले आहते. ते असे काही आहते की, 

अिा एका चाांगल्या सांघटनेच्या सभासदाांना वेठीस धिणाऱया आसण त्याांच्या 

कायाालयामध्ये अनासधकृतपणे प्रवेि किणाऱयाांवि िासन काही कािवाई किणाि 

आह े काय ? त्याचबिोबि म ुंबई चित्रपटसषृ्टी असोचसएशन ऑफ चसने अँड 

टेचिचहिजन आटट डायरेक्टर आचि कॉस्च्य म चडझायनर या सांघटनेची जी खाती बांद 

केलेली आहते ती सरुु किण्यासाठी पिवानगी दणेाि आह े काय आसण ते सकती 

सदवसात किणाि आह े? ज्या दसुऱया सांघटनेले अपहाि केला आह े त्याच्या पोटी 

कािवाई केली आह ेत्याला काही मयाासदत वेळेत सिकाि कािवाई किणाि आह ेकाय 

?   

श्री. िसन म श्रीफ : अध्यक्ष मिोदय, हखेिे आह े की, म ुंबई चित्रपटसषृ्टी 

असोचसएशन ऑफ चसने अँड टेचिचहिजन आटट डायरेक्टर आचि कॉस्च्य म चडझायनर 

ही नोंदणीकृत कामगाि सांघटना ५८ वषाापासनू या के्षत्रात काम किीत आह.े ददुवैाने 

सफल्म सेटींग ॲन्ड अलाईड मजदिू यसुनयन आसण फेडिेिन ऑफ वसे्टना इांडीया ससने 

एम्पलाईज या दोन्ही सांघनेमध्ये वाद सरुु आह.े यामध्ये सन्माननीय सदस्याांनी श्री. सापत े

याांनी आत्महत्या केल्याचा उल्लेख केला आह.े ते या यसुनयनचे सभासद होते. यानांति 

या तीन यसुनयमध्ये आसण याांच्यामध्ये भाांडणे सरुु झाली. दिम्पयान हा वाद 

पोसलसाांपयंत जाऊन न्यायालयात आसण त्यातनू अनेक घटना घडल्या. सकती 

सांघटनेचे सकती पदासधकािी व्हावेत यासाठी श्रसमक सांघ असनसधयम, १९२६  
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श्री. िसन म श्रीफ.... 

मध्ये अिी कोणतीही तितदू नाही. त्यासिवाय कलम २८१ प्रमाणे एखाद्या 

सांघटनेतील प्रॉपटी अकाऊां टचा वाद समटवायचा असेल ति  त्याच्या वादाची 

सनुावणी घऊेन कामगाि सवभाग त्याांना सांमती दतेे. मग त्याांना इांडसस्रयल न्यायालयात 

जाऊन याचा सनकाल लावनू घ्यावा लागतो. श्री. िांगिाव चौगलेु ह ेम ुंबई चित्रपटसषृ्टी 

असोचसएशन ऑफ चसने अँड टेचिचहिजन आटट डायरेक्टर आचि कॉस्च्य म चडझायनर  

या सांस्थेचे सभासद आहते याांनी सांमांती पत्र घेतलेले आह े आसण अजनू त े

न्यायालयात गलेेले नाहीत. त्यामळेु हा सांपणूा वाद आता न्यायालयात आह.े श्री. 

सापते याांची आत्महत्या झाल्यानांति तत्कालीन माननीय कामगाि मांत्री आसण सध्याच े

माननीय गहृ मांत्री श्री. सदलीप वळसे-पाटील याांनी त्याबद्दल सदनाांक ७ जलैु, २०२१ 

िोजी  बैठक घेतली होती. त्याांनी एक एसओपी आसण काही सनदिे सदलेले होते.  

सकमान वेतन असधसनयम, १९४८ मध्ये कोणत्याही प्रतीच्या कामगािाांचे वेतन 

कामगाि सांघटनेमाफा त दणेे ह ेबेकायदिेीि आह.े बँक खात्यामध्ये ते पैसे अदा केले 

पासहजे, असे सदलेले आह.े तसेच नांति ससने कामगाि कमाचाऱयाांना ओळखपत्र सदले 

पासहजेत. सदि कामगािाकरिता सवसहत नमनु्यातील हजेिी पगािपत्र अद्यायावत ठेवण े

अत्यावश्यक आह.े त्यानांति सेटवि ढवळाढवळ किण्याचा कुणीही प्रयत्न किायचा 

नाही. तसे केलयास त्याची पोसलसामध्ये तक्राि द्यायची. सदि कामगाि सांघटनेने 

कोणतीही घटना घडल्यानांति तात्काळ तक्राि किावी, अिा प्रकािचे आदिे अ्पि 

कामगाि आयकु्ताांनी काढलेले होते. हा वाद समटवायचा असेल ति तो न्यालयातच 

समटवावा लागेल अिी परिसस्थती आह.े  

ॲड. अिोक पवाि : अध्यक्ष मिोदय, श्री न्यायालयीन बाबी ठीक आहते पिांत ु

सतथे काही सांघटनाांचे गुांड येतात आसण त्रास दतेात. ति तो त्रास बांद किण्यासाठी 

सिकाि काही कािणाि  आह ेकाय ? सापते याांचे कुटुांब आसथाक अडचणीत सापडलेले 

आहते. ति त्याांना िासनाकडून काही मदत होऊ िकते काय ? 

श्री. िसन म श्रीफ : अध्यक्ष मिोदय, श्री. सापते याांचे आत्महत्या प्रकिण, 

सदांडोिी पोलीस स्टेिनमध्ये श्री. सल्लाउद्दीन असाांिी नावाच्या एका व्यक्तीने खांडणी  
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श्री. िसन म श्रीफ.... 

बाबत सफयााद केली, तसेच मालवणी पोलीस स्टेिनमध्ये खांडणी आसण गोंधळाचा 

एक गनु्हा नोंद झालेला आह.े अिा तीन ते चाि तक्रािी यापवूी झालेल्या आहते. 

त्यासाठी गहृ सवभागाला साांगनू त्याची कायावाही सरुु आह.े तेथील आिोपी जामीनवि 

सटुलेले आहते ति गहृ सवभागाने यामध्ये लक्ष घालावे, अिी माझी सवनांती आह.े  

श्री. राम सातप त े: अध्यक्ष मिोदय, म ुंबई चित्रपटसषृ्टी असोचसएशन ऑफ चसने 

अँड टेचिचहिजन आटट डायरेक्टर आचि कॉस्च्य म चडझायनर या सांघटनेची जे 

पदासधकािी सकां वा जबाबदाि व्यक्ती असतीत ति त्याांनी सन २०१८ नांति सनवडणकू 

घेण्यात आलेली नाही. त्यामळेु यासठकाणी गुांडसगिीचे प्रकाि वाढलेले आहते. 

आपल्याला माझी सवनांती आह ेकी, म ुंबई चित्रपटसषृ्टी असोचसएशन ऑफ चसने अँड 

टेचिचहिजन आटट डायरेक्टर आचि कॉस्च्य म चडझायनर या सवषयामध्ये आपल्या 

दालनात आपण बैठक लावनू याबाबत सनणाय घ्यावा, तो आपण घेणाि काय ?   

श्री. िसन म श्रीफ : अध्यक्ष मिोदय,हा सवषय न्यायालयाने सोडवायचा आह,े 

ह ेमघािीच साांसगतले आह.ेयाबाबत मी यापवूी बैठक घेतलेली होती. सन्माननीय 

सदस्याांच्य प्रमाणे या तीन्ही सांघटनाांची पनु्हा एकदा बैठक घेऊन त्यामध्ये काही 

तोडगा काढता येईल काय ते बघ.ू  

-------- 
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माहितीच्या मुद्याबाबत 

 श्री. स चनि शेळके : अध्यक्ष मिोदय, माझा माचितीिा म द्दा आि.े मागच्या 

पाच सदवसापासनू मी माझ्या मतदािसांघातील पवना धिण प्रकल्पाांचा सवषय 

माांडण्यासाठी लक्षवधेी सचूना लावण्यासाठी आपल्याकडे सातत्याने पाठपिुावा 

किीत आहते.  काल आपण लक्षवधेी सचूना घेतली होते त्यामळेु मी सकाळी ९.०० 

पासनू दपुािी ३.०० वाजेपयंत सभागहृामध्ये उपसस्थत िासहलो. असधकाऱयाांकडून 

सिसफां ग न समळाल्यामळेु माननीय मांत्रयाांनी लक्षवेधी सचूना पढेु ढकलण्याचीसवनांती 

केली होती. पिांत ुआज सदु्धा लक्षवेधी सचूना लावण्यात आली. यामध्ये असधकािी 

जाणीवपवूाक चकुीचे काम किीत आहते. मागच्या ४० ते ४५ वषाापासनूचा हा प्रश्न 

आह.े माझी लक्षवधेी सचूना घेण्यासाठी मी सातत्याने साांगत आह.े सांपणूा प्रकिण मी 

असधकाऱयाांकडे सदले आह.े आज सभागहृामध्ये जास्त सन्माननीय सदस्य उपसस्थत 

नाहीत ति सनदान आज तिी माझ्या प्रश्न घेण्यात यावा. आपण सभागहृात लक्षवेधी 

सचूना घेत नाही याचा अथा सवषय सांपला असे होत नाही. अध्यक्ष महोदय, उद्या पनु्हा 

सन २०११ ची पनुिावतृ्ती होईल. आज आपण जाणीवपवूाक धिणग्रस्ताांचा प्रश्न घते 

नाहीत. मी चाि सदवसाांपासनू माझा प्रश्न घेण्यासाठी सवनांती किीत आहते.  

उपाध्यक्ष : याबाबत आपण एक स्वतांत्र बैठक घेण्यात येईल.  

------- 
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पृ.शी.: अनेक धमाादाय रुग्णालयामध्ये मनमानी पद्धतीने 

कािभाि सरुु असण े

मु.शी.: अनेक धमाादाय रुग्णालयामध्ये मनमानी पद्धतीने 

कािभाि सरुु असणे या सांबांधी ॲड. अिोक पवाि, 

श्री.िाम सातपतुे सव.स.स. याांनी सदलेली लक्षवेधी 

सचूना 

 

ॲड.अिोक पवाि (सिरुि) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सनयम 

१०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे सन्माननीय 

मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वधे ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन किावे, अिी सवनांती 

कितो. 

"महािाष्ट्र सावाजसनक सवश्वस्त व्यवस्था असधसनयमाच्या कलम ४१ कक मध्य े

धमाादाय रुग्णालयाने गिीब व सनधान रुग्णाांना मोफत तसेच सवलतीच्या दिात उपचाि 

किण्याची तितदू असनहूी िाज्यातील अनेक धमाादाय रुग्णालयामध्ये मनमानी 

पद्धतीने कािभाि सरुु असनु गिीब रुग्णाांना १० टक्के िाखीव खाटा सवलत योजनेतनू 

उपचाि किण्यास ही  रुग्णालये टाळाटाळ कित असणे, या रुग्णालयाांना िासनामाफा त 

अनेक सटू व सवलती व माफक दिात जागा दणे्यात आल्या असनु महािाष्ट्र सवश्वस्त 

व्यवस्था असधसनयमातील तितदूीनसुाि गिीब सवासामान्य कष्टकिी जनतलेा आिोग्य 

ससुवधा उपलब्ध करुन दणेे या रुग्णालयाांवि बांधनकािक असतानाही त्याची प्रभावी 

अांमलबजावणी न होणे, ही रुग्णालये गिीब रुग्णाांकडून अवाजवी फी वसलू किणे, 

धमाादाय रुग्णालयाांमध्ये १० टक्के िाखीव खाटा सवलत योजनेची प्रभावी 

अांमलबजावणी होणेची आवश्यकता असणे, या तितदुीची अांमलबजावणी किताना 

या रुग्णाांलयाच्या दिानी भागात जनसांपका  असधकािी याांचे नाव, मोबाईल नांबि, 

ससमतीचा बोडा, १० टक्के िाखीव खाटा व सिल्लक आयपीएफ सनधीबाबतचा 

तपसिल लावनु वेबसाईटवि दखेील जागचेी व सनधीची उपलब्धता दिासवण्याची 

आवश्यकता, सांबांसधत हॉसस्पटलचे जनसांपका  असधकािी सायांकाळी ६.०० नांति तसचे 

िसववाि व इति सटु याांच्या सदविी फोन दखेील न उचलणे, त्यामळेु रुग्णाांना होणािा  
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ॲड.अिोक पवाि... 

त्रास तसेच गांभीि रुग्णाांना मदत न होणे ति काहींना प्राण गमवावा लागणे, पैिाअभावी 

उपचाि न होणे, पिांत ुयाबाबत सांबांसधत रुग्णालयाांकडून कायावाही न होण,े परिणामी 

नागरिकाांमध्ये पसिलेले असांतोषाचे वाताविण, असधसनयमातील तितदूींची प्रभावी 

अांमलबजावणी होण्याची आवश्यकता, यासांदभाात िासनाने किावयाची कायावाही 

व प्रसतसक्रया." 

श्री.हसन मशु्रीफ (कामगाि मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी सचूने सांबांधीच्या 

सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतरित केल्या असल्यामळेु मी त े

सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

उपाध्यक्ष : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 

      यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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 ॲड. अिोक पवाि : अध्यक्ष महोदय, १० टक्के गिीब व सनधान रुग्णाांना सदले 

जाणािे उपचाि व वैद्यकीय मदतीचा सवषय आह.े या सवषयावि गेल्या अनेक 

वषांपासनू चचाा केली जात आह.े तसेच अनेक जण  मदतीची अपेक्षा किीत आहते. 

मागील असधवेिनामध्ये माननीय मांत्री श्रीमती आसदती तटकिे याांच्या अध्यक्षतेखाली 

२५ आमदािाांची कसमटी तयाि केली असनू या कसमटीमधनू ह ेकाम सरुु आह.े आज 

सदनात माननीय मांत्री श्री. हसन मशु्रीफ बसले आहते. त्याांनी दखेील या योजनेत 

चाांगले काम केले आह.े या रुग्णालयाांकडून लोकाांना असतिय वाईट अनभुव येत 

आहते. या रुग्णालयाांना िासनाकडून सवा प्रकािची मदत सदली जाते. त्याांना माफक 

भाड याने अब्जावधी रुपयाांची जमीन सदली जाते. सिकािच्या मोक्याच्या जसमनी 

अनेक रुग्णालयाांना सदलेल्या आहते. इतिही अनेक सवलती रुग्णालयाांना सदल्या 

जातात. मात्र रुग्णालयाांमध्ये रुग्ण गेल्यानांति त्याांना कोणत्याही सवलती, मदत समळत 

नाहीत. िासनाने काही एकि, हके्टिमध्ये जसमनी सदल्या आहते. मात्र पीआिओचे 

कायाालय१० बाय १० फूट एवढेच असते. (अडथळा ) काल २-३ सदस्याांनी ससवस्ति 

भाषण केले तेव्हा आम्पही सविोध केला नाही.  रुग्णाांना जेव्हा िात्री रुग्णालयात 

जाण्याची वेळ येते तेव्हा तेथे पीआिओ नसतो, कोणी फोन उचलत नाही व पैस े

भिल्यासिवाय त्याांना ॲडसमिन समळत नाही. कायदा असे  साांगतो की, गिीब व 

सनधान याांना सवलतीच्या दिाने उपचाि समळाले पासहजेत.  जोपयंत पैसे भित नाही 

तोपयंत त्याांना रुग्णालयाांत प्रवेि सदला जात नाही. िाज्याची मासहती घेतली ति गिीब 

व सनधान रुग्णाांवि जानेवािी २०२१ ते सडसेंबि २०२१ म्पहणजे एक वषाात २३४ कोटी 

रु. खचा झालेला आह.े ही िक्कम कमी नाही. 

 अध्यक्ष महोदय,   माझे काही प्रश्न आहते. यात सधुािणा किायची असेल ति 

पसब्लक रस्ट ॲडसमसनस्रेिन फां ड करिता स्वतांत्र असधकािी नेमणाि काय ? उच्च 

न्यायालयाचा स्टे आह ेसकां वा नाही ह ेआम्पहाला समजले पासहजे. सिल्लक िक्कम 

पसब्लक रस्ट ॲडसमसनस्रेिन फां ड मधनू खचा किणाि काय ? तसचे उपसजल्हासधकािी 

सांवगाातील एखादा असधकािी ही व्यवस्था पाहण्यासाठी सजल््ाांमध्ये सनयकु्त किणाि 

काय ? रुग्णालयात तक्राि नोंद वही ठेवण्यास िासन रुग्णालयाांना भाग पाडणाि  



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) B - 11 

DYK/AKN/MMP प्रथम श्रीमतीकोळसगिे 09:10 

 

 

 

ॲड. अिोक पवाि... 

 काय? एका रुग्णालयात  हाटाचे बायपास किायचे असले ति ५ लाख रुपये खचा येतो 

व दसुऱया रुग्णालयात  ३ लाख रु. खचा येतो. यामध्ये एकवाक्यता असली पासहजे. ३ 

लाख किा सकां वा ५ लाख किा. यामध्ये एकवाक्यता नाही म्पहणनू खचा वाढवनू 

दाखवला जातो काय ? पवूी आपण २ टक्के  िक्कम आयपीएफ करिता खचा किीत 

होतो. तो वाढवनू ५ टक्के किणाि काय ? तसेच प्रत्येक रुग्णलयात ओपीडी असते. 

मात्र ओपीडीचे सबल घेतले जाते. त्याांना या योजनेचा फायदा समळत नाही. ओपीडीच े

सबल दखेील सिकाि माफ किणाि काय ? मला माननीय मांत्री  याांच्याकडून 

सकािात्मक उत्तिाची अपेक्षा आह.े   

 श्रीमती आसदती तटकिे : अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदस्य ॲड. अिोक 

पवाि याांनी काही प्रश्न माांडले आहते. सनधान व दबुाल घटकाांना मोफत सकां वा 

सवलतीच्या दिाने उपचाि समळावेत, याकरिता माननीय न्यायालयाच्या माध्यमातनू 

ही योजना मांजिू झालेली आह.े या योजनेची तांतोतांत अांमलबजावणी किण्यासाठी 

धमादाय  व खाजगी रुग्णालयाच्या तपासणीकरिता तदथा ससमती आह.े या तदथा 

ससमतीला मयाासदत असधकाि आहते. ही तदथा ससमती सनयसमत ससमती किावी या 

करिता प्रस्ताव सदनात लवकिच आणला जाणाि आह.े जेणेकरुन ससमतीला 

असधकासधक असधकाि समळतील.  

 अध्यक्ष महोदय, या सठकाणी ३-४ प्रश्न सवचािले आहते. २ टक्के सनधी िाखीव 

४ टक्के किावा असा ससमतीच्या माध्यमातनू सवचािाधीन आह.े जेणेकरुन गिीब 

रुग्णाांना असधकासधक उपचाि समळतील. सध्या असतिय कमी दांड आकािणी केली 

जाते. काही वषांपवूी ही िक्कम ठिवली होती. आता दांड आकािणी एक लाख रु. 

किावी असे सवचािाधीन आह.े यामळेु रुग्णलये सकां वा त्याांच ेमॅनेजमेंट याांच्यावि धाक 

बसेल. सवा सन्माननीय सदस्याांना साांग ू इसच्िते की, कोसव्हड कालावधीत काही 

खाजगी रुग्णालयाांनी कोसव्हडचे उपचाि चाांगल्या प्रकािे सदलेले आहते. दीड –दोन  
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श्रीमती आसदती तटकिे ..... 

वषांचा हा कालावधी सवांसाठी आव्हानात्मक होता. िासकीय रुग्णालये ति 

आहतेच मात्र खाजगी रुग्णलयाांनी दखेील कोसव्हड रुग्णालयात रुपाांतरित केले होते. 

त्याांनी चाांगली ससुवधा सदलेली आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदस्य ज्याांनी हा  प्रश्न सवचािला ते तदथा 

ससमतीचे सदस्य आहते. या ससमतीमधील सवाच सन्माननीय सदस्याांनी असे ससूचत 

केले आह ेकी, तदथा  ससमतीमध्ये जे सदस्य असतील त्याांचे काँटेक्ट नांबि सह नाव 

रुग्णलयाच्या फलकावि असले पासहजे. ही सचूना रुग्णलयाांना सदलेली आह.े सध्या 

तदथा ससमतीमध्ये जे सदस्य आहते  त्याांचे नाव व  सांपक्र क्रमाांक  ९० टक्के 

रुग्णलयातील फलकावि लावण्यात आह.े एखादा रुग्ण तथेे गेला त्याच्यावि उपचाि 

होत नसतील, अन्याय होत असेल ति तदथा ससमतीचे  सदस्य जे सवधानसभा सदस्य 

आहते त्याांना ते सांपका  करु िकतात. धमादाय व खाजगी रुग्णालयाचे बकुलेट अपडेट 

नव्हते. यामध्ये ५० ते ६० नवीन रुग्णलयाांचा समावेि नव्हता. तो करुन आपण ह े

बकुलेट अपडेट केलेले आह.े जे काही वेगवगेळ्या आजािाांविील उपचाि असतात 

त्याकरिता एकच िक्कम असावी असे त्याांनी साांसगतले. हृदयिोगाविील सजािीकरिता 

एका रुग्णलयात वेगळी िक्कम व दसुऱया रुग्णलयात वेगळी िक्कम असते.  या सांबांधी 

काही तिी एक ब्लँकेट िक्कम असली ति योग्य प्रकािे उपचाि किता येतील. या बाबत 

सचूना सनसश्चतपणे दणे्यात येतील. काही रुग्णलयात सोिल वका ि २४ तास उपलब्ध 

नसतात अिी तक्राि आलेली आह.े ६ वाजेपयंत काही असतात ति काही ८ 

वाजेपयतं असतात. सोिल वका ि रुग्णलयाकडून सनयकु्त केले जातात २४ तास सोिल 

वका ि असावेत, अिा सचूना या पवूी सदल् या आहते. मात्र त्याची अांमलबजावणी 

येत्या ३ मसहन्यात केली जाईल. येथे माननीय मांत्री श्री. हसन मशु्रीफ आहते. या 

योजनेत  त्याांनी बिेच काम केलेले आह.े 
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श्रीमती आसदती तटकिे.... 

 अध्यक्ष महोदय,   सन्माननीय सदस्य श्री. सातपतुे याांनी काही वेळा प्रश्न 

उपसस्थत केले असनू त ेसोडवण्याचा प्रयत्न केलेला आह.े मधील कालावधीमध्ये 

त्याांनी स्ाद्री रुग्णलयाबाबत तक्राि केली होती. या रुग्णलयाची चौकिी करुन 

कािवाई अांसतम ट््यात आह.े या व्यसतरिक्त आणखी २-३ रुग्णलयाबाबत तक्रािी 

प्राप्त झाल्या. या सांबांधी अांसतम कािवाई केली जात आह.े जास्तीत जास्त खाजगी 

रुग्णलयात किा प्रकािे उपचाि समळतील या करिता सवभाग म्पहणनू व  तदथा ससमती 

म्पहणनू आम्पही प्रयत्निील आहोत. ही ससमती सनयसमत झाली ति असधकाि जास्त 

समळू िकतील. डॉक्टिाांची टीम, तज्ज्ञ ससमती जेव्हा एखाद्या सवभागात उदा.पणु े

सवभागात भेट दणे्याकरिता गेली सकां वा सव्हकेरिता गेली व तथेे जि असधकािी नसतील 

ति त्याांच्यावि दखेील कािवाई किण्याचे काम सवभागाकडून होत आह.े  आपल्या 

माध्यमातनू मासहती दते.े सन्माननीय सदस्याांनी ज्या बाबींचा उल्लेख केला आह े

त्यावि सवभागाच्या व ससमतीच्या माध्यमातनू काम केले जात आह.े   

       यानांति श्रीमती सगिप... 
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 श्री.िाम कदम : अध्यक्ष महोदय, माझे सहकािी समत्र सन्माननीय सदस्य 

श्री.अिोक पवाि याांनी असतिय गांभीि मदु्दा पोटसतसडकीने उपसस्थत केला आह.े 

माननीय मुंत्री मिोदया श्रीमती आचदती तटकरे  याांनी तयािा अचतशय सकारात्मक 

उत्ति सदले. ह ेउत्ति दते असताना खाजगी रुग्णालयाांमध्ये जो २ टक्क्याांचा कोटा आह,े 

तो ४ टक्क्याांपयंत किण्याचा त्याांचा जो मानस आह,े त्याबाबत त्या सनसश्चतपण े

असभनांदनास पात्र आहते. 

  अध्यक्ष महोदय, िाजकािणाच्या पलीकडे जाऊन चचाा किीत असताना हा 

सवषय महािाष्ट्राच्या सहताच्या दृष्टीने, लोकाांच्या सहताच्या दृष्टीने अत्यांत महत्वाचा 

आह.े माननीय श्री.हसन मशु्रीफ सभागहृात उपसस्थत आहते. माननीय श्री.एकनाथ 

सिांद े दखेील सभागहृात उपसस्थत आहते. सन्माननीय सदस्य श्री.सगिीि महाजन 

दखेील सभागहृात उपसस्थत आहते. अनेक आमदािाांच ेआपण असभनांदन केले पासहजे 

अिा पध्दतीने ते मानवतेसाठी आिोग्य क्षेत्रात काम किीत आहते. 

  अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री.हसन मशु्रीफ याांच ेरुग्ण कोल्हापिूहून मुांबईमध्ये 

येतात मी स्वत: पाहतो. मी दखेील या क्षेत्रामध्ये गेली १२ वषे मोठे काम किण्याचा 

प्रयत्न किीत आह.े  सन्माननीय सदस्य श्री.सगिीि महाजन याांचे दखेील जामनेि येथनू, 

तसेच सांपणूा महािाष्ट्रातनू रुग्ण येतात. या सवांकडे पाहण्याचा लोकाांचा दृसष्टकोन हा 

अडचणीच्या काळात दवे माणसासािखी ही माणसे आमच्यासाठी उभी िासहली, 

असा असतो. 

  अध्यक्ष महोदय, माननीय श्रीमती आसदती तटकिे आपला मदु्दा खिा आह.े 

आपण असतिय सकािात्मक बोलता. पिांत,ु या सांदभाात सन्माननीय सदस्य 

श्री.अिोक पवाि बोलले सकां वा सभागहृाचे ज्येष्ठ नेते श्री.भास्कि जाधव याांना दखेील 

माहीत आह ेकी, वास्तवात जेव्हा आम्पही हॉसस्पटलमध्ये जातो मग त े सललावती 

असेल, सहांदजुा असेल तेथे गरिबाला खिेच प्रवेि समळतो काय, खिेच गरिबाला 

कागदावि सदल्यानसुाि २ टक्क्याांतनू प्रवेि समळतो का, ति त्याांना प्रवेि समळत नाही. 
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श्री.िाम कदम ... 

  अध्यक्ष महोदय, सहिानांदानी हॉसस्पटल माझ्या मतदािसांघाच्या िेजािी आह.े 

त्या सठकाणी सैन्यातील सेवासनवतृ्त असधकािी डॉ.चॅटजी ह े सी.ई.ओ. आहते. ते 

असतिय चाांगले, भले आहते. आम्पही त्याांना भटेलो ति त्या हॉसस्पटलमध्ये आम्पहाला 

रुग्णाांकरिता प्रवेि समळतो. त्याांचे कौतकु आह,े असभनांदन आह.े सहांद ूमहासभा असेल 

तेथे श्री.वभैव दवेसगिीकि चाांगले काम किीत आहते. त्या सठकाणी गरिबाांना प्रवेि 

समळतो. पिांत,ु सहांदजुा, सललावतीमध्ये समळतो काय? 

  अध्यक्ष महोदय, मला आपल्या माध्यमातनू मांत्री महोदयाांना सवनांतीपवूाक 

साांगावयाचे आह ेकी, सवा आमदािाांच्या तक्रािी आहते. आपण ह ेकाम पणू्याकररता 

किीत आहोत. आपण जेव्हा त्याांना एका वेगळ्या अथााने मी दमबाजी हा िब्द प्रयोग 

वापितो. जोपयंत त्याला आपण धाक दाखवत नाही, तोपयंत तो हॉसस्पटलचा 

सी.ई.ओ. गरिबाांना दाखल करुन घेण्यास तयाि होत नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, आपला सनयम काय साांगतो ति, त्याला आधी दाखल केले 

पासहजे. पिांत,ु हॉसस्पटलचा सोिलवका ि साांगतो की, ह ेपेपि आणा, ते पेपि आणा. 

अहो रुग्णाला हाटाअटॅक आला आह,े १५ समसनटाांत सरटमेंट सरुु केली नाही ति ती 

मिेल. तो मलुगा माझी आई मिेल म्पहणनू िडत आह े आसण त्यावेळेस त्या 

हॉसस्पटलवाले साांगतात की, २ लाख रुपये भिा. पिांत,ु त्याचे वडील कोठे तिी सिपाई 

म्पहणनू काम किीत असतात. त्याांनी ते २ लाख कसे आणायचे? 

  अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न िाजकािणाच्या पलीकडे, सवचािाांच्या पलीकडे, 

गटाांच्या पलीकडचा आह.े मांत्री महोदयाांनी याबाबतीत त्या प्रमखु हॉसस्पटलचे काही 

लोक व ज्या ज्या आमदािाांना या सवषयात िस आह,े त्या आमदािाांना बोलावनू एक 

बैठक घेऊन जि कायदा किण्याची आवश्यकता असेल ति कायदा दखेील केला 

पासहजे, तो कितील काय? सनदान एक बैठक तिी ताबडतोब बोलवावी, ते त्याांच्या 

हातात आह,े कक्षेत आह.े 
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श्री.िाम कदम ... 

  अध्यक्ष महोदय, आपण येथे सिकाि म्पहणनू बसलो आह,े कायदा किायला 

बसलो आह.े मी मेसडकल क्षेत्रात काम कितो. सवाजण किीत असतील. मी १२ वषे 

लोकसवेचेे एक व्रत घेतले म्पहणनू माझ्याकडे अनेक लोकाांचा स्टाफ आह ेजो फक्त 

हचे काम कितो की, गोिगिीब कोठूनही आला ति त्याला मतदािसांघ, जात-धमा 

सवचािला जात नाही. त्याला हॉसस्पटलमध्ये नेऊन त्याची सरटमेंट केली जाते. खाजगी 

हॉसस्पटलची काय सस्थती आह,े २५ टक्के कट होता, आता ४० टक्के कट आह.े 

डॉक्टि तमु्पहाला ज्या िािण्या करायिा साांगतात, लॅबमध्ये पाठवतात त्यात ४० टक्के 

कट डॉक्टिला द्यावा लागतो कािण त्याने रिपोट काढण्याबाबत सलसहले आह,े ह ेखिे 

आह ेकाय? 

   अध्यक्ष महोदय, उघडपणे बोलता येत नाही पिांत,ु ह े खिे आह.े ज्या 

हॉसस्पटल, नससंगहोममध्ये दाखल केले जाते तेथे दखेील ३० टक्क्याांपासनू ४० 

टक्क्याांपयंत कट आह.े एवढ या मोठ या प्रमाणात कट असेल ति.. कट म्पहणजे 

सककबॅक द्यावा लागतो.  कािण मी या रुग्णाला तमुच्या हॉसस्पटलमध्ये पाठसवले 

आह.े त्याचे जे सबल होईल त्यातील ३० टक्के, ४० टक्के पैसे त्या डॉक्टिला कसमिन 

म्पहणनू द्यावे लागतात. सवा डॉक्टि कितात असे म्पहणणे माझे नाही. डॉक्टिाांना 

दवेदतूाप्रमाणे मानले जाते.... 

  उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य आपण प्रश्न सवचािावेत. या लक्षवेधी सचूनेवि 

अजनू बऱयाच सन्माननीय सदस्याांना बोलावयाचे आह.े हा महत्वाचा सवषय आह.े 

पिांत,ु आपण आपले म्पहणणे थोडक्यात माांडल्यास प्रत्येक सन्माननीय सदस्याांना प्रश्न 

सवचािण्याची सांधी समळू िकेल. 

  श्री.िाम कदम : अध्यक्ष महोदय, मला केवळ २ समसनटे बोल ूद्या. हा केवळ 

माझ्याच सजव्हाळ्याच नाही ति सवांच्या सजव्हाळ्याचा सवषय आह.े ज ेडॉक्टि ३० 

टक्के ४० टक्के घेत नसतील त्याांना आम्पही दवेदतूाप्रमाणे मानतो. पिांत,ु जे डॉक्टि घेत 

आहते, त्या बाबतीत आपण सिकाि म्पहणनू काही किणाि आहात काय, हा माझा 

दसुिा प्रश्न आह.े 
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 श्री.िाम कदम ... 

  अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मखु्यमांत्री सभागहृात आलेले आहते. कुठल्याही 

पक्षाचे आमदाि त्याांच्याकडे गेले ति ते सकािात्मकतेने काम कितात. त्याबाबतीत 

सवटि आमदार त्याांचे तोंडावि व पाठीमागे दखेील कौतकु कितात. मला सवनांतीपवूाक 

साांगावयाचे आह े की, पवूी माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांच्या कालखांडात 

मखु्यमांत्री सहाय्यता कक्ष ज्या पध्दतीने काम किीत होता.. िात्री, बेिात्री कोणत्याही 

पक्षातील आमदाि गेला, आमदाि नसेल ति कोणीही कायाकताा आला ति त्याला 

मदत समळत होती. खिेच तमु्पही एकदा तपासनू पहा.  

  उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य आपण प्रश्न सवचािावा. 

  श्री.िाम कदम : अध्यक्ष महोदय, माझा अखिेचा प्रश्न आह.े मी यामध्य े

कोणतेही िाजकािण आणत नाही. मानवतेच्या दृसष्टकोनातनू पवूी जसा मखु्यमांत्री 

सहाय्यता कक्ष होता त्याहीपेक्षा आणखी चाांगला आपल्या माध्यमातनू, माननीय 

श्री.असजत पवाि याांच्या माध्यमातनू तो सरुु व्हावा, अिी या महािाष्ट्रातील जनतेची 

अपेक्षा आह,े ती पणूा होईल काय? 

  श्रीमती आसदती तटकिे : अध्यक्ष महोदय, मी सरुुवातीलाच आपल्या 

माध्यमातनू मासहती सदली की, या योजनेंतगात जास्तीत जास्त मोफत अथवा 

सवलतीच्या दिात उपचाि समळावेत, या सांदभाामध्ये आपण ज्या २-३ महत्वपणूा 

कािवाई किीत आहोत त्या म्पहणजे २ टक्क्याांवरुन ४ टक्के अिी आपण वाढत किीत 

आहोत सकां वा दांड आकािणी वाढवत आहोत. या व्यसतरिक्त सन्माननीय सदस्याांना 

माहीत असेल की, जेव्हा एखादा रुग्ण हॉसस्पटलमध्ये नेतो, त्यावेळेस त्याच्या सोबत 

तहसीलदािाांचा दाखला सकां वा सपवळे सकां वा केििी िेिनकाडा असणे बांधनकािक 

असते.  

  अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला मासहती दऊे इसच्िते की, मधल्या दोन 

वषांच्या कालावधीत आम्पही या तदथा ससमतीच्या सकमान ४ सकां वा ५ बैठका घेतल्या 

असतील. आतापयंत एवढ या बैठका झाल्या नसतील. दि ३ मसहन्याांच्या कालावधीत  
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श्रीमती आचदती तटकरे …. 

आम्पही या तदथा ससमतीच्या बैठका घेतो. जेणेकरुन जास्तीत जास्त सदस्य आपापल्या 

सवभागातील प्रश्न माांडू िकतील. आम्पही मधल्या कालावधीत मुांबईतील सवा 

हॉसस्पटलचीसधु्दा बैठक घेतली होती. कािण आपण ज्या रुग्णालयाांचा उल्लेख 

केला, त्यापैकी १-२ रुग्णालयाांच्या तक्रािी आमच्या सवांकडेच प्राप्त होत्या. त्या 

बैठकीस माननीय मांत्री श्री.हसन मशु्रीफ, माननीय िाज्यमांत्री श्री.दत्तात्रय भिणे तसेच 

सवधानसभचेे काही सन्माननीय सदस्य दखेील उपसस्थत होते. या व्यसतरिक्त आपण 

ससूचत केल्याप्रमाणे या सांदभाातील बैठक सांबांसधत आमदािाांच्या उपसस्थतीत या 

रुग्णालयाच्या एचओडी समवेत लावण्यात येईल. 

  अध्यक्ष महोदय, एकदा तहसीलदािाांचा दाखला सकां वा िेिनकाडा त्या 

रुग्णालयाला सदल्यानांति त्याांनी त्याांच्या उत्पन्नाची फेिचौकिी करु नये, या 

सांदभाातील सचूनासधु्दा आम्पही त्या रुग्णालयाांना सदलेल्या आहते. त्यामळेु आपण 

साांसगतल्याप्रमाणे ती बैठक घेऊ. तसेच आपण ससूचत केल्याप्रमाणे अत्याधनुीक 

पध्दतीचा मखु्यमांत्री सहाय्यता कक्ष, असधक ॲडव्हान्स पध्दतीचा किता येईल का, 

यासाठी दखेील आम्पही सवभागाच्या माध्यमातनू लवकिात लवकि प्रस्तासवत करु.  

  श्री.भास्कि जाधव : अध्यक्ष महोदय, या सवषयावि असतिय सकािात्मक चचाा 

होत आह.े त्यामळेु मी त्या चचेत जाऊ इसच्ित नाही. सन्मानीय सदस्य श्री.िाम कदम 

याांनी कट पॅ्रसक्टसबाबत साांसगतले. तमुच्या पॅथॉलॉजीमध्ये जि मी रुग्णाला िेफि केला 

की, याांच्याकडे जाऊन तमुची िक्त तपासणी, यरुिन तपासणी वगैिे किावी. ति त्याच े

जे सबल होते त्यातील ३० ते ४० टक्के डॉक्टिाांना समळतात ही वस्तसुस्थती आह.े 

पिांत,ु तसे सवा सठकाणी होत नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, आपल्या सिकािकडून आपले जे प्राथसमक आिोग्य कें द्र 

आह,े त्या प्राथसमक आिोग्य कें द्रामध्ये एक माणसू कायमचा असतो. तो सकाळी 

९.०० ते दपुािी १.०० वाजेपयंत येणाऱया रुग्णाांच्या िक्ताचे, यरुिनचे सॅम्पपल घेतो. 

त्यानांति तो िासनाच्या पॅथॉलॉजीमध्ये जातो. ती प्रत्येक तालकु्याच्या सठकाणी आह े

व त्याचा रिपोटा दसुऱया सदविी रुग्णाला दतेो. ह ेमाझ्यासािख्या माणसाांना दखेील  
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श्री.भास्कि जाधव ... 

गेल्या २ मसहन्याांपयंत मासहती नव्हते. याकरिता सवासामान्य माणसाचा जि आसथाक 

भदूडं कमी किावयाचा असेल ति या सांदभाात असधक जनजागतृी होण्याची 

आवश्यकता आह.े बऱयाच जणाांच्या चहेऱयावि प्रश्नसचन्ह सदसत आह.े ह ेबऱयाच 

जणाांना खिेच मासहती नाही की, सिकािी खचााने या सवा चाचण्या होतात. याबाबत 

असधक जनजागतृी होण्याच्यादृष्टीने मांत्री महोदय सिकाि म्पहणनू प्रयत्न कितील काय? 

  श्रीमती आसदती तटकिे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य श्री.भास्कि 

जाधव याांनी सवांना जी नवीन मासहती सदलेली आह,े त्या सांदभाात त्याांनी ससूचत 

केल्याप्रमाणे आिोग्य सवभागासोबत या सांदभाात योग्य पध्दतीने को-ऑसडानेिन करुन 

ही योजना सकां वा हा लाभ जास्तीत जास्त रुग्णाांपयंत सकां वा दगुाम भागातील 

नागरिकाांपयात किा पध्दतीने पोहोचसवता येईल, याकरिता जनजागतृी दखेील 

किण्यात येईल. 

  उपाध्यक्ष : सन्मानीय सदस्य श्री.िाम सातपतुे आपण थोडक्यात प्रश्न 

सवचािावेत. 

नांति श्री.सिांद.े... 
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श्री.िाम सातपतुे : अध्यक्ष महोदय, सचूना लक्षवेधी सचूना उपसस्थत 

किण्यासाठी मी मागील असधविेनापासनू प्रयत्न किीत आह.े 

अध्यक्ष महोदय, पणुे येथील स्ाद्री हॉसस्पटलने कसायाला लाजवेल असा 

धांदा सरुु केला आह.े त्याांची मी ६ मसहन्याांपवूी मखु्यमांत्री महोदय व मांत्री महोदयाांना 

तक्राि केली आह.े माझ्या मतदािसांघातील एक रुग्ण स्ाद्री हॉसस्पटलच्या वाईट 

धोिणामळेु दगावला आह.े या हॉसस्पटलमधील समाजसेवकाचे कायाालय तळ 

मजल्यावि असल्याने ते कोणालाही मासहती होत नाही. सदिहू हॉसस्पटलच्या सांदभाात 

मी मांत्री महोदयाांना तक्राि केली असनू त्यासांदभाातील कायावाही अांसतम ट््यात 

असल्याचे साांगण्यात आले आह.े सदिहू प्रकिणी कोणती कािवाई किण्यात आली 

आह े? मांत्री महोदय ह ेससचव, आिोग्य व धमाादाय आयकु्त याांची याप्रकिणी बैठक 

घेतली काय ? धमाादाय आयकु्त याांना मी स्ाद्री हॉसस्पटलची सनुावणी घेण्यात 

यावी, याकरिता पत्र सदले होते. धमाादाय आयकु्त कायाालयामध्ये सदिहू हॉसस्पटलच े

एजांट आहते. रुबी हॉल, सांचेती, सदनानाथ मांगिेकि या रुग्णालयाांमध्ये गोिगिीबाांवि 

केव्हा उपचाि किण्यात येतात ? आम्पहाला साडे तीन लाख लोकाांनी सनवडून सदले 

आह.े आम्पही जनतचेे प्रसतसनधी आहोत. माझ्या मतदािसांघातील रुग्णावि सदिहू 

हॉसस्पटलने उपचाि न केल्यामळेु त्याचा मतृ्य ूझाला आह.े मतदािसांघातील लोकाांना 

आम्पही न्याय दऊे िकलो नाही ति आमचा या सभागहृामध्ये बसण्याचा काही उपयोग 

नाही. मी केलेल्या तक्रािीच्या अनषुांगाने स्ाद्री हॉसस्पटलवि कोणती कािवाई केली, 

यासांदभाात मांत्री महोदय गोलगोल उत्ति दते आहते. उक्त तक्रािीच्या सांदभाात कोणती 

कािवाई केली व किण्यात येणाि, याची मांत्री महोदयाांनी मासहती द्यावी. 

श्रीमती असदती तटकिे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य याांना साांग ू

इसच्िते की, मी सरुुवातीच्या उल्लेखामध्ये आपल्या सवषयाच्या सांदभाात उल्लेख 

केला आह.े तदथा ससमतीच्या माध्यमातनू सवसवध कामे किीत असताना सकां वा 

उपाययोजना सकां वा योजना सवांपयंत पोहचसवण्यात येतात. िासनाला मागील दोन 

अडीच वषांच्या कोसवड कालावधीत िासकीय रुग्णालयाांप्रमाणे खाजगी  
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श्रीमती असदती तटकिे... 

रुग्णालयाांनी कोसवड उपचािाची ससुवधा उपलब्ध करुन सदली आह.े अनेक खाजगी 

रुग्णालये १०० टक्के कोसवड उपचािाची ससुवधा दते होते. सन्माननीय सदस्य याांनी 

उपसस्थत केलेल्या मदु्याच्या सांदभाात एक स्वतांत्र असधकािी सनयकु्त करुन आयकु्त, 

धमाादाय, पणुे याांच्या माध्यमातनू चौकिी करुन कािवाई सरुु केली आह.े सदिहू 

कािवाई एक मसहन्यात पणूा किण्यात येईल व त्याबाबत सन्माननीय सदस्य याांना 

अवगत केले जाईल. 

---------- 
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 उपाध्यक्ष : लक्षवधेी सचूना क्रमाांक ३ व ४ थोडा वेळ िाखनू ठेवण्यात येत 

आह.े 

------- 

लक्षवेधी सूचनेबाबत.. 

 श्री.सवकास ठाकिे : अध्यक्ष महोदय, मला एक अत्यांत महत्त्वाचा मदु्दा 

माांडावयाचा आह.े एका सवभागाचा घोटाळा काढल्यानांति तथेील श्री.अजय आांबेकि 

नावाचा असधकािी स्वेच्िासनवतृ्ती घऊेन फिाि झाला आह.े या सवषयाच्या सांदभाात 

मागील १५ सदवसाांपासनू मी लक्षवधेी सचूना लावण्यासाठी प्रयत्न किीत आह.े 

अध्यक्ष महोदय, मी आपली काल ही भेट घेतली आह.े िासनाच ेकोट यवधी 

रुपयाांचे नकुसान असधकािी किीत आहते. त्यासांदभाातील लक्षवेधी सचूना आपण 

स्वीकृत किीत नाहीत. मखु्यमांत्री महोदयाांकडे सदिहू खाते असल्याने मी त्याांच्या 

सविोधात पत्रकाि परिषद घ्यावी काय ? नासिक सजल््ातील आमदाि महोदयाांच्या 

लक्षवेधी सचूनाांना प्राधान्य दणे्यात येत आह.े िासनाचे नकुसान होत असलेल्या 

सवषयाांकडे आपण लक्ष सदले पासहजे. या सवषयाच्या सांदभाात आपण आपल्या 

कक्षामध्ये बैठक घ्यावी व सांबांसधत असधकाऱयावि कािवाई किण्यात यावी, अिी 

माझी मागणी आह.े 

उपाध्यक्ष : माझ्या दालनामध्ये बैठक घेण्यात येईल. 

---------- 
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पृ. शी. : महािाष्ट्र िाज्य सहकािी बँकेचे सवा कामकाज 

प्रिाससकय मांडळाच े अध्यक्ष याांचेकडून 

एकासधकाििाही पध्दतीने सरुू असणे  

मु. शी. : महािाष्ट्र िाज्य सहकािी बँकेचे सवा कामकाज 

प्रिाससकय मांडळाच े अध्यक्ष याांचेकडून 

एकासधकाििाही पध्दतीने सरुू असणे या 

सांबांधी श्री. प्रकाि आसबटकि, सव.स.स.याांनी 

सदलेली लक्षवेधी सचूना 

      

 श्री. प्रकाि आसबटकि (िाधानगिी) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सनयम १०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय सहकाि मांत्रयाांचे लक्ष वधे ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन किावे, 

अिी सवनांती कितो.  

 "महािाष्ट्र िाज्य सह.बँक ही महािाष्ट्रातील सह. कजा पिुवठा यांत्रणेतील 

सिखि (ॲपेक्स) बँक असणे, या सिखि सांस्थेच्या माध्यमातनू िाज्यातील सह.साखि 

कािखाने, सतुसगिण्या व सजल्हा मध्यवती बँकाांना अल्प व मध्यम मदुतीच्या कजांच े

वाटप किण्यात येणे, बँकेच्या कामकाजामध्ये झालेल्या असनयसमततेमळेु रिझव्हा 

बँकेच्या सचुनेनसुाि िासनाच्या सहकाि सवभागाने सदनाांक ७ मे, २०११ िोजी बँकेचे 

तत्कासलन सांचालक मांडळ बिखास्त करून बँकेवि प्रिासकीय मांडळाची सनयकु्ती 

किण,े यावेळी वेळोवळेी सधुािणा करून प्रिासकाांची सनवड किण,े सदनाांक १९ 

एसप्रल, २०१८ िोजी तत्कालीन प्रिासक मांडळाचे अध्यक्ष व सदस्य याांनी िाजीनामा 

सदलेनांति सहकाि आयकु्त महािाष्ट्र िाज्य याांनी बँकेच्या प्रिासकीय मांडळाच्या 

अध्यक्षपदी सवद्याधि अनास्कि ति सदस्य पदी श्री.भेंडे व श्री.महागावकि याांची 

सनयकु्ती किण,े पिांत ूप्रिासकीय मांडळातील सदस्याांनी िाजीनामा सदल्याने महािाष्ट्र  
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श्री. प्रकाि आसबटकि... 

िाज्य सह. बँकेचे सवा कामकाज प्रिाससकय मांडळाचे अध्यक्ष याांचेकडून 

एकासधकाििाही पध्दतीने सरुू असणे, प्रत्यक्षात बँकेच्या माध्यमातनू अडचणीत 

आलेल्या सह.साखि कािखाने सतुसगिण्या व सजल्हा माध्यसमक बँकाांना कजापिुवठा 

किण्याबाबत सनणाय होणे अपेक्षीत असताना, प्रिासक याांचेकडून कोणत्याही 

प्रकािचे कामकाज न होणे, सध्या बँकेची आसथाक परिसस्थती सधुाित असनु या सवा 

बाबी सवचािात घेता िाज्यिासनाने सदिील सांस्थेची सनवडणकू प्रसक्रया जाहीि 

होईपयंत बँकेवि िाज्य िासनातील वरिष्ठ असधकाऱयाांची तात्पिुती सनयकु्ती करुन 

महािाष्ट्र िाज्य सह.बँकेची सनवडणकु कायाक्रम जाहीि किणेबाबत िासनाने 

किावयाची कायावाही व िासनाची भसूमका." 

श्री.बाळासाहबे पाटील (सहकाि मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो.  

उपाध्यक्ष: सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

सनवेदन 

( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 
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 श्री.प्रकाि आसबटकि : अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्र िाज्य सहकािी बँकेवि 

प्रिासक सनयकु्त किण्यात आला असनू त्याांच े काम थाांबवनू आता लोकसनयकु्त 

सांचालक मांडळ सनयकु्त किण्याच्या उद्दिेने उक्त लक्षवेधी सचूना मी माांडली आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सदिहू बँकेत सन २०११ मध्ये थोडीिी असनयसमतता झाली. 

त्यामळेु त्यावि प्रिासकाची सनयकु्ती किण्यात आली. आता त्यास १० वषांपेक्षा 

असधक कालावधी झाला आह.े या कालावधीत वेगवेगळ्या पद्धतीचे सनयम व 

मॉनेटिींगच्या माध्यमातनू उत्तम कामकाज केल्याने उक्त बँक ३५० कोटी रुपये नफ्यात 

आली आह.े पिांत ुसदिहू कामकाज एका व्यक्तीची खाजगी मालमत्ता असल्यासािख े

सरुु आह.े याकडे सवा सभागहृाचे दलुाक्ष होत आह.े लक्षवेधी सचूनेच्या सनवेदनातनू 

असे सदसनू येत आह ेकी, मांत्री महोदयाांनी ज्या मदु्याकडे लक्ष द्यावयास पासहजे होत े

त्याकडे लक्ष सदले नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्र िाज्य सहकािी बँकेवि सकती वषे प्रिासक ठेवण्यात 

येणाि आह े ? त्याांना असधकाि व मानधनही दणे्यात येत आह.े असलकडील 

काळामध्ये त्याांची कोणत्या तिी मांडळावि सनयकु्ती केल्याचे समजले आह.े महािाष्ट्र 

िाज्य सहकािी बँकेवि िाज्य िासनाचे सनयांत्रण आह ेकी बीओटी तत्वाविील खाजगी 

इन्स्टीट यटूचे असल्यासािख े काम किणाऱया व्यक्तीचे सनयांत्रण आह े ? 

आयसीआयसीआय, आयडीबीआय या बँकाप्रमाणे काम किण्यासाठी महािाष्ट्र 

िाज्य सहकािी बँक स्थापन किण्यात आलेली नाही. त्यामध्ये असनयसमतता झाली 

सठक आह.े अनेक वेळा आपण सिकाि म्पहणनू कजामाफी दतेो, अनेक काही बाबी 

किीत असतो. त्या समाजाच्या सहतासाठी कितो. आता प्रिासकाचे िाज्य ठेवावयाचे 

असेल ति उद्या सिकािही प्रिासकाकडे द्यावे लागेल. सन्माननीय मांत्री ह े उक्त 

प्रिासकाला तत्काळ थाांबवनू सनवडणकू घेण्याचा सनणाय जाहीि कितील काय ? उक्त 

प्रिासकाला कोणत्या स्वरुपाच्या ससुवधा दणे्यात येत आहते, किासाठी दणे्यात येत 

आहते, तो काय आपला जावई आह े काय, किासाठी त्याांना या बँकेत ठेवले    

पासहजे ?  
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श्री.प्रकाि आसबटकि... 

अध्यक्ष महोदय, सदिहू बँकेची सनवडणकू प्रसक्रया सरुु किणाि नाही तोपयंत 

बँकेवि िाज्य िासनाचे कोणते सनयांत्रण आह े? आम्पहाला प्रिासकाकडे जाण्याची 

आवश्यकता नाही, आम्पही मांत्री महोदय, ससचव, उप ससचव याांचेकडे आमच्या 

कामासाठी जाऊ. त्याांच्या माध्यमातनू सनयांत्रण िासहले ति ठीक आह.े कोणत्या तिी 

एखाद्या घटनेचा फायदा घेऊन कोणी खाजगी बँके प्रमाणे महािाष्ट्र िाज्य सहकािी 

बँक चालसवत असेल ति त्याला आपण थाांबसवले पासहजे, ही सभागहृाची जबाबदािी 

आह.े मांत्री महोदय आजच्या आज प्रिासकाला थाांबवतील काय, त्याला सकती 

मानधन दणे्यात येते, कोणत्या सेवा व ससुवधा दणे्यात येत आह,े त्याांना कोणते 

असधकाि सदले आहते ? माझ्याकडे सन २०१९ चा िासन सनणाय आह.े त्यामध्ये 

प्रिासकाने सकती कालावधी काम किावे, याबाबत स्पष्ट नमदू आह.े अनेक वेळा 

प्रिासकाला कायमस्वरुपी िहावे असे वाटते, त्यावि सनबंध आणण्यासांदभाातही 

िासन सनणायात स्पष्ट केले आह.े या बँकेची सनवडणकू घेण्यासाठी मतदाि यादी तयाि 

किणे व सनवडणकू लावण्यासाठी काहीच कायावाही किण्यात आली नाही. प्रिासक 

म्पहणतात मी बँक चाांगली चालसवली आह.े त्याांनी दसुऱया बँका चालवाव्या ही बँक 

चालसवण्यासाठी आम्पही सवा आहोत. मांत्री महोदयाांनी माझ्या प्रश्नाांची स्पष्ट उत्तिे 

द्यावीत. गोलगोल उत्ति दऊे नये. एका व्यक्तीला ह ेइन्स्टीट य ूचालसवण्यासाठी दणेाि 

असाल ति ते कदासप चालणाि नाही. िाज्यातील सहकाि सवभागाची सांिचना आह े

त्या पद्धतीने याप्रकिणी सनणाय घ्यावा. आता प्रिासकाकडे व्यक्तीगत पातळीवि 

त्याांच्याकडे अप्रोच होणाऱया व्यक्तीला ते सहकाया किीत असतील तिी आम्पही ह ेसवा 

किासाठी किावयाचे ? कोणत्याही परिसस्थतीत उक्त प्रिासकाला थाांबसवण्यासाठी 

सनणाय घेण्यात येईल काय,  बँकेची सनवडणकू प्रसक्रया सरुु किण्यासाठी काय किण्यात 

येणाि आह,े सहकाि सवभाग त्याच्यावि जावई असल्यासािखा कुबाान का झाला  

आह े? 
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श्री.बाळासाहबे ऊफा  िामिाव पाटील : अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्र िाज्य 

सहकािी बँक िाज्यातील सवा सजल्हा बँकाांची सिखि बँक आह.े या बँकेच्या 

माध्यमातनू सजल्हा बँक, सहकािी सतू सगिणी व सहकािी साखि कािखाना याांना पत 

पिुवठा किण्यात येतो. या बँकेबाबत नाबाडा माफा त घेण्यात आलेल्या वैधासनक 

तपासणी अहवालानसुाि प्रिासकाची सनयकु्ती सदनाांक ७ मे, २०११ िोजी किण्यात 

आली आह.े सन्माननीय सदस्य याांनी या बँकेच्या सनवडणकुीचा मदु्दा उपसस्थत केला 

आह.े सांचालक मांडळाच्या सनवडणकुीबाबत श्री.जगोबा तलुिीिाम खडेकि याांनी रिट 

यासचका क्र.२७४७/२०१५ नागपिू खांडपीठात दाखल केली आह.े सांचालक मांडळ 

सदस्याांची सांख्या २१ पयंत सीमीत किण्याबाबत त्याांचा आके्षप होता. माननीय उच्च 

न्यायालयाने सनवडणकू न घेण्याबाबत आदसेित केले आह.े त्यानांति अिाच 

आियाच्या १२ यासचका माननीय मुांबई उच्च न्यायालयात न्यायप्रसवष्ठ आहते.   

यानांति श्री.तेलांग... 
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श्री.बाळासाहबे पाटील........  

त्यामळेु महािाष्ट्र िाज्य सहकािी बँकेची सनवडणकू होऊ िकली नाही. बँकेचा एकां दि 

आढावा घेतला सकां वा आलेख पासहला ति सातत्याने बँकेच्या उत्पन्नामध्य ेवाढ होत 

असल्याचे सदसनू येत आह.े  सदनाांक ३१.०३.२०१९, ३१.०३.२०२१ व 

३१.०३.२०२२ मध्य ेठेवीसह गुांतवणकुीमध्ये वाढ झालेली आह.े  सन २०१९ मध्ये 

महािाष्ट्र िाज्य सहकािी बँकेला २५१ कोटी रुपयाांचा नफा झालेला आह.े यावषी 

त्यात वाढ होऊन ३६७ कोटी रुपये एवढा नफा झालेला आह.े या बँकेचे 

लेखापिीक्षण वेळोवेळी किण्यात आले असनू त्याचे अहवाल दखेील व्यवसस्थत 

आहते. या बँकेच्या माध्यमातनू सवा सांस्थाांना सविेषत: सहकािी कािखाने याांना न्याय 

दणे्याचे काम सरुू आह.े सन्माननीय सदस्याांनी प्रिासकाला सकती मानधन द्याव,े 

याबाबतचा मदु्दा उपसस्थत केलेला आह.े याबाबत काही सनकष 

आहते. मानधनाबाबतची सवा मासहती पटलावि ठेवण्यात येईल. एका व्यक्तीच्या 

हातामध्य ेसत्ता सदली वगैिे असे कोणतेही काम होत नाही. एकां दिीतच या बँकेच्या 

माध्यमातनू सवांना न्याय दणे्याचे काम सरुू आह.े  

 श्री.प्रकाि आसबटकि : अध्यक्ष महोदय,  मांत्री महोदय, ह ेगोल-गोल उत्ति दते 

आहते. पिांत ुअसे उत्ति आम्पहाला अपेसक्षत नाही. ही लक्षवेधी सचूना सभागहृामध्ये 

चचलेा आणण्यासाठी सातत्याने मी गेली १५ सदवस धावपळ किीत आह.े या 

बँकेतील गोंधळ कािाभािासांदभाात जि एखाद्या व्यक्तीने सन २०१५ ला माननीय 

न्यायालयामध्य े यासचका जि दाखल केली असली ति आता सन २०२२ चाल ू

आह.े माननीय न्यायालयाच्या एका आदिेाने एका प्रिासकाला सांपणूा महािाष्ट्राचा 

कािभाि किण्याचे असधकाि दणेाि आहात काय ? दि पाच वषाानांति सिकाि दखेील 

बदलते. या प्रकिणामध्ये १२ वषाापासनू एकाच व्यक्तीला कािभाि पाहण्याच े

असधकाि दते असाल ति ही खाजगी बँक असण्याचा प्रकाि झालेला आह.े सहकाि 

मांत्री म्पहणनू सनवडणकू घणे्याची आपली जबाबदािी आह.े असे असताना आपण काय 

सनणाय घेतला आह े? सन २०१९ नांतिच्या पत्रानांति आपण काय कायावाही केली 

आह,े याचे उत्ति दणे्यात यावे. आपण काहीही न किता एका व्यक्तीला खाजगी सांस्था 
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श्री.प्रकाि आसबटकि....... 

असल्यासािख ेबँक वापिायला दऊेन त्यास वगेळे आधाि दते असाल ति ते असतिय 

चकुीच े आह,े घातक आह.े मला ति आश्चया वाटते की, माननीय श्री. पथृ्वीिाज 

चव्हाण, माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस व माननीय श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे या 

सतन्हीही मखु्यमांत्री महोदयाांनी या सवषयाकडे गाांभीयााने पासहलेले नाही. एखाद्या 

व्यक्तीच्या हातात असा कािभाि दते असाल ति उद्या सिकाि दखेील याच पद्धतीने 

चालसवण्यासाठी द्यावे लागेल. माझी आपणास सवनांती आह े की, सदि प्रकिणी 

कायद्यानसुाि ठोस भसूमका आसण सनणाय घेणे आवश्यक आह ेआसण तसा सनणाय 

आपण घ्यावा, अिी मी सवनांती कितो.  

अध्यक्ष महोदय, प्रिासकाचा कालावधी सकती वषााचा असतो ? प्रिासक 

केवळ सहा मसहने सकां वा एक वषाापयात अस ू िकतो. सन २०१९ च्या िासन 

सनणायाबाबत आपण काय साांसगतले आह.े  सदि प्रकिणी प्रिासकाने काय केले 

आह,े ह ेत्याांना सवचािण्यात यावे. याबाबत तमु्पही सवचािणाि सकां वा बोलणाि नाहीत, 

स्वत:ची मालमत्ता असल्यासािखी त्याांना वापिायला द्यायला लागला आहात, अस े

असताना आम्पही फक्त पाहत बसायचे काय? आपल्याकडे लोकिाही आह.े या 

िाज्याचा कािभाि ज्या पद्धतीने चालायला पासहज ेत्या पद्धतीने चालवायचे सोडून 

खाजगी बँसकां गसािख ेकािभाि होत आह.े असा कािभाि होता कामा नय.े महािाष्ट्र 

िाज्य सहाकिी बँकेची सनवडणकू प्रसक्रया सरुु किण्यासाठी आपण स्पष्टपणे आदसेित 

केले ति खऱया अथााने या लक्षेवेधी सचूनेचा उपयोग होईल. माननीय इांसदिा गाांधीच्या 

काळामध्य ेबँकाांचे िाष्ट्रीयीकिण किण्यात आले होते. माझी सवनांती आह ेकी, तमु्पही 

सदु्धा या खाजगीकिण झालेल्या महािाष्ट्र िाज्य सहकािी बँकेचे िाष्ट्रीयीकिण 

किण्याच्या दृष्टीने सनणाय घेऊन तस ेउत्ति दणे्यात यावे.  

 श्री.असजत पवाि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य उक्त प्रकिणी बिेच 

तापलेले सदसत आहते. सन्माननीय सदस्याांचा प्रश्न मी ऐकून घेतलेला आह.े आपण 

आपण सिकािचे उत्ति िाांत ऐकावे. 

 



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) E - 30 

DST/AKN/MMP प्रथम श्री.सिांद े 09:40 

 

 

श्री.असजत पवाि.........  

अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री.पथृ्वीिाज चव्हाण मखु्यमांत्री होते तेव्हा म्पहणज े

सदनाांक ७ मे २०११ िोजी महािाष्ट्र िाज्य सहकािी बँकेवि भाितीय रिझव्हा बँकेने 

कलम ११ अांतगात कािवाई कित बँकेचे सांचालक मांडळ बिखास्त केले. तेव्हा 

सरुूवातीच्या काळामध्य ेश्री. सधुीि कुमाि गोयल आसण डॉ. सधुीि श्रीवास्तव या दोन 

भाितीय प्रिासकीय असधकाऱयाांची प्रिासक म्पहणनू सनयकु्ती किण्यात आली. काही 

काळ कामकाज केल्यानांति डॉ. श्रीवास्तव याांनी साांसगतले की एकाच वेळी मला सवत्त 

सवभाग आसण बँकेचा कािभाि साांभाळता येणाि नाही, सध्या बँकेची परिसस्थती 

सधुािलेली आह,े त्यामळेु मला बँकेच्या जबाबदािीतनू मकु्त किा, अिी सवनांती केली 

होती. त्याांच्या सवनांतीनसुाि तत्कालीन सिकािने त्याांना बँकेच्या जबाबदािीतनू मकु्त 

केले. सवत्त सवभागाचे सेवासनवतृ्त  असधकािी श्री.व्ही.के.अग्रवाल व महािाष्ट्र प्रदषूण 

मांडळाच ेअपि मखु्य ससचव श्री. सहानी याांची महािाष्ट्र िाज्य सहकािी बँकेसाठी 

प्रिासक म्पहणनू नेमणकू किण्यात आली.  त्या बँकेचे त्याांनी बिाच काळ काम पासहले 

आह.े  नांतिच्या काळामध्ये माननीय श्री. दवेेंद्र फडणवीस ह ेिाज्याचे मखु्यमांत्री झाले. 

त्यानांति त्याांनी नाबाडाचे सेवासनवतृ्त मखु्य महाप्रबांधक श्री. सखुदवे ेयाांची सदि बँकेवि 

प्रिासक म्पहणनू नेमणकू केली.  श्री.अिोक मगदमू, सेवासनवतृ्त जनिल मॅनेजि, बँक 

ऑफ महािाष्ट्र, श्री. कुमाि ताांबे, डे्यटुी जनिल मॅनेजि, बँक ऑफ इांसडया अिी 

बँसकां ग क्षेत्रामध्य े असतिय नावाजलेल्या पिांत ु सेवासनवतृ्त झालेल्या व्यक्तींना या 

बँकेवि प्रिासक म्पहणनू नेमण्यात आले. सन २०१७ पयंत महािाष्ट्र िाज्य सहकािी 

बँकेचे प्रिासक म्पहणनू या सवा असधकािी वगााने असतिय चाांगले काम केलेले 

आह.े  त्यानांति माननीय श्री. दवेेंद्र फडणवीस याांनी पनु्हा सन २०१७ मध्ये 

श्री.सवद्याधि अनासकि, श्री. असवनाि महागावकि आसण श्री. सांजय भेंडे या सतघाांची 

प्रिासक म्पहणनू नेमणकू केली होती. 

  अध्यक्ष महोदय, कुठल्याही बँकेमध्य े यदाकदासचत सनवडून आलेल्या 

सांचालक मांडळाने काही चकुीच्या गोष्टी केल्या आसण त्यामळेु भाितीय रिझव्हा 

बँकेच्या सचूनेनसुाि सांबांसधत बँकेवि प्रिासक नेमण्याचा सवास्वी असधकाि हा त्या 
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श्री.असजत पवाि.........  

 िाज्याचे माननीय मखु्यमांत्री आसण त्या िाज्याचे सहकाि मांत्री याांचा असतो. याच 

पद्घतीने वेळोवेळी माननीय मखु्यमांत्री आसण सहकाि मांत्री याांनी सनणाय घेतलेले 

आहते. माननीय श्री. दवेेंद्र फडणवीस याांच्या काळात श्री. सवद्याधि अनासकि ह े

प्रिासक म्पहणनू काम किीत होते.  सन २०१९ मध्ये महासवकास आघाडीचे सिकाि 

सत्तेमध्य े आले. जिी सिकाि बदलले होते तिी श्री. सवद्याधि अनासकि याांनाच 

प्रिासक म्पहणनू सनयसमत किण्यात आले. हा सनणाय िाज्याचे मखु्यमांत्री माननीय 

श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे आसण सहकाि मांत्री माननीय श्री. बाळासाहबे पाटील 

याांनी घेतलेला आह.े सदि सनणाय हा सनयमाप्रमाणे घेण्यात आलेला आह.े माझ े

एवढेच म्पहणणे आह ेकी, सनवडणकू घ्यायची असेल ति िाज्य सिकािची सनसश्चतपण े

तयािी आह.े पिांत ुश्री.जगोबा तळुिीिाम खडेकि याांनी महािाष्ट्र िाज्य सहकािी बँक 

सांचालक मांडळ सनवडणकुीबाबत उच्च न्यायालय मुांबई, खांडपीठ नागपिू येथे एक 

रिट यासचका दाखल केलेली आह.े पवूी या बँकेचे  सांचालक मांडळ ६५ जणाांच े

होते. त्यानांति सहकाि सवभागाचे काही सनयम बदलले, कायद े किण्यात 

आले. यामध्य ेसांचालक सांख्या २५ पयंत मयाासदत किण्याबद्दलचे आदिे काढले 

गेले. उक्त आदिेानसुाि सकां वा सांचालकाांची सांख्या कमी केल्यामळेु सवा सजल््ाांना 

प्रसतसनसधत्व समळत नाही सकां वा असे काही मदु्द ेपढेु आले. त्यामळेु श्री. खडेकि याांनी 

बॅकेच्या पोटसनयम दरुुस्तीला आव्हान सदलेले आह.े सन २०१५ ला माननीय 

न्यायालयाने आपल्या आदिेाद्वािे सांचालक मांडळ सनवडणकू घोसषत न किण्याबाबत 

आदिे सदलेले आहते. सदि आदिे अद्यापपयंत कायम आहते. सदि यासचका 

माननीय उच्च न्यायालय मुांबई याांच्याकडे वगा किण्यात आली. सदि यासचकेसोबतच 

श्री. खडेकि याांच्या व्यसतरिक्त इति १२ यासचकाांची सांयकु्तिीत्या सनुावणी घेण्यात येत 

आह.े सदि स्थसगती व ही बाब न्यायप्रसवष्ट असल्यामळेु बँकेच्या सांचालक मांडळाची 

सनवडणकू प्रसक्रया घतेा येत नाही. तिी दखेील सन्माननीय सदस्य श्री.प्रकाि 

आसबटकि हा प्रश्न उपसस्थत केलेला आह.े याबाबत मला त्याांना एवढेच साांगावयाच े

आह े की, आम्पही दखेील सहकािातनू पढेु आलेले कायाकते आहोत. सन्माननीय 
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सदस्य श्री. प्रकाि आसबटकि याांना कोणते कजा घ्यावयाचे असेल पिांत ु तेथील 

प्रिासक काही अडचणी 

श्री.असजत पवाि.........  

सनमााण किीत असतील ति त्याांनी िीतसि सवा कागदप्रत्राांची पतूाता करुन माननीय 

सहकाि मांत्री श्री.बाळासाहबे पाटील याांना साांगावे, सकां वा मला साांगावे. सनसश्चतपण े

त्याांच्या प्रकिणामध्ये लक्ष घातले जाईल.  

 अध्यक्ष महोदय, आज िोजीला एकां दिीत बँकेचे कामकाज पासहले 

ति सदनाांक ३१ माचा २०२२ पयंत अांदाजे ढोबळ नफा हा ७०० कोटी रुपयाांपयात 

जाईल. सनव्वळ नफा हा ४०० कोटी रुपयाांपयंत जाईल.  सहकािी साखि 

कािखान्याांना थकहमी वगैिे द्यायची नाही, असे सिकािने धोिण सनसश्चत केलेले 

आह.े  सतुसगिण्या, अबान को-ऑप. बँक, सजल्हा बँक, साखि कािखाने यापैकी 

कोणत्याही सांस्थाांना त्याांनी कागदपत्राांची पतूाता असेल तिच कजा पिुवठा सदला गेला 

पासहजे. सदि प्रिासकाांना मी सदु्धा अनेक वषाापासनू ओळखतो, सदि प्रिासक ह े

आमची नातवेाईक सकां वा नात्यागोत्यातील व्यक्ती नाहीत. त्याांना कोणत्या पक्षाचाही 

सिक्का दखेील नाही. माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांनी दखेील त्याांच्या काळामध्य े

सांबांसधतास काम किण्याची सांधी सदली होती. आमच्या महासवकास आघाडी 

सिकािने दखेील त्याांनाच काम किण्याची सांधी सदलेली आह.े पनुश्च मी साांगतो 

की, माननीय आमदाि महोदयाांच कुठले काही प्रकिण असेल आसण ते िीतसि 

असेल, कुठे काही अडचण येत असेल ति सनसश्चतपणे त्याांना सहकाया केले जाईल.  

अध्यक्ष महोदय, माझ्या मासहतीप्रमाणे माननीय सहकाि मांत्री दोन मसहन्यातनू 

एकदा तिी महािाष्ट्र िाज्य सहकािी बँकेचा आढावा घेत असतात, अिी मला मासहती 

आह.े तो त्याांचा असधकाि आह.े आढावा बैठकीसाठी सहकाि आयकु्त, सांबांसधत 

बँकेचे प्रिासक, व्यवस्थापकीय सांचालक, सहकाि सवभागाचे प्रधान ससचव श्री.अनपु 

कुमाि अिा सवा असधकाऱयाांसमवेत बैठक घेऊन आवश्यक सनणाय घेत असतात.   

यानांति श्री.कुलकणी...... 
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श्री. असजत पवाि ..... 

महािाष्ट्रातील सहकाि चळवळ सटकसवण्याकरिता िाज्य सहकािी बँकेचे मोठे योगदान 

आह.े मध्यांतिी त्या बँकेला बदनाम किण्याचा प्रयत्न झािा िोता. कािी बाबतीत 

अचनयचमततबेाबत सन्माननीय सदस्य श्री. प्रकाि आसबटकि याांनी उल्लेख केला 

होता. काही वेळेस सनणाय घ्यावे लागतात. अनेकदा िाज्याचे प्रमखु आदिे दते 

असतात. त्या आदिेाचे पालन तेथील प्रिासकाला किावे लागते. आता तथेे 

असतिय बािकाईने रिझव्हा बँक ऑफ इांसडया, नाबाडा, सहकाि सवभागाचे लक्ष आह.े 

सध्याचे बँकेचे कामकाज पासहले ति तेथील ठेवी, गुांतवणकू, येणे कजा, एनपीए, नफा, 

भागभाांडवल, पयााप्तता आसण लेखा पिीक्षण वगा ह े सवा असतिय चाांगले आह.े 

त्यामळेु सध्या तिी िाज्य सिकािने सदि व्यक्तीला प्रिासक पदावि सनयकु्त किण्याचा 

सनणाय घेतला आह.े  

------ 
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पृ.शी. : सदनाांक १३ सप्टेबर, २०१९ िोजी नगि 

सवकास सवभागाच्या असधसचूनेनसुाि 

भखूांडाचे नतुनीकिण व 

हस्ताांतिणाकरिता लागणािे भभूाटक 

कमी किणेबाबत 

मु.शी. : सदनाांक १३ सप्टेबर, २०१९ िोजी नगि 

सवकास सवभागाच्या असधसचूनेनसुाि 

भखूांडाचे नतुनीकिण व 

हस्ताांतिणाकरिता लागणािे भभूाटक 

कमी किणे यासांबांधी सन्माननीय सविोधी 

पक्षनेता श्री. दवेेंद्र फडणवीस, सव.स.स. 

याांनी सदलेली लक्षवधेी सचूना 

 

श्री. दवेेंद्र फडणवीस (सविोधी पक्षनेता)  : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने सनयम १०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 

माननीय नगि सवकास मांत्रयाांचे लक्ष वेध ू इसच्ितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन 

किावे, अिी सवनांती कितो. 

अध्यक्ष महोदय, नागपिू महानगिपासलकेच्या मालकीच्या भखूांडाांच े

नतुनीकिण, हस्ताांतिणाबाबत महािाष्ट्र िासन िाजपत्र असाधािण भाग-चाि-ब 

सदनाांक १३ स्टेंबि, २०१९ नगिसवकास सवभाग याांच्या असधसचूनेनसुाि भखुांडाांच े

नतूनीकिण व हस्ताांतिण किण्याबाबत लागणािे "भभूाटक" ह े०.०२% वरून ८% 

केल्यामळेु भखुांडधािकाांना प्रचांड भदुडं पडून सवकासकाांना अडचण सनमााण झाली 

असणे, सदनाांक २५ माचा, २०२१ िोजी नागपिू महानगिपासलकेच्या सवासाधािण 

सभेत सांबांसधत सवषयावि चचाा होणे व सभागहृाने एकमताने ठिाव क्र.६६ पारित करुन, 

नगिसवकास सवभाग, महािाष्ट्र िासनाचे सदनाांक १३ स्टेंबि, २०१९ िोजीच्या 

असधसचूनेतील "महािाष्ट्र महानगिपासलका (स्थावि मालमत्ता भाडेपट्टा नतुनीकिण 

अथवा हस्ताांतिण) सनयम २०१९, च् या तितदुीबाबत फेिसवचाि किण्याबाबत  
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श्री. दवेेंद्र फडणवीस .... 

िासनाकडे पित पाठसवण्यात यावा, असा सनणाय घेण्यात येण,े नागपिू 

महानगिपासलका सभागहृाने एकमताने ठिाव करुन घेतलेल्या उपिोक्त 

असधसचूनेबाबत िासनाने फेिसवचाि करुन सनणाय घेण्याची आवश्यकता, हा प्रश्न 

िाज्यातील सवाच महानगिपासलकाांमध्ये तयाि होणे, महापासलकेच्या भोगवटादाि 

मध्यमवगीय असल्याने त्याांना अनांत अडचणींचा सामना किावा लागणे, याकरिता 

या सनणायाचा पनुसवाचाि करुन नसवन सनणाय घेण्याची आवश्यकता व जोपयंत नवीन 

सनणाय होत नाही तोपयंत सदि सनणाय स्थसगत ठेवनू भोगवटादािाांकडून हमी पत्र घेऊन 

सदनाांक १३ स्टेंबि, २०१९ पवूी ांच्या तितदूी प्रमाणे ०.०२% इतकेच भभूाटक वसलू 

किण्याबाबत सनणाय घेण्याची आवश्यकता, या प्रकिणी िासनाने तातडीने 

किावयाची कायावाही व उपाययोजना." 

 श्री. एकनाथ सिांद े (नगि सवकास मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी सचूने 

सांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 उपाध्यक्ष : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े  

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 
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श्री. दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय,  लक्षवेधी सचूनेच्या सनसमत्ताने 

जळगाव महानगिपासलकेचा सवषय आला आह.े तेथील गाळ्याांच्या नतुनीकिणास 

माननीय उच्च न्यायालयाने नकाि सदला आह.े त्यावेळेस असा प्रश्न समोि आला की, 

ज्याांच्याकडे ३०-३० वषाापासनू गाळे आहते त्याांचे नतुनीकिण करुन दतेा आले नाही 

ति म्पयसुनससपल गाळे कोणी घेणाि नाही. त्यावेळेस यातनू वेगळ्या प्रकािे मागा 

काढण्याचा प्रयत्न केला होता व यातील तितदुी बदलण्यात आल्या होत्या. या तितदुी 

जळगाव येथील म्पयसुनससपलच्या िोट या दकुानदािाांना मदत किण्याकरिता बदलल्या 

होत्या. पिांत ु त्या तितदुी त्या दकुानदािाांच्या अांगलट आलेल्या आहते. यापेक्षा जे 

सनवासी सकां वा धमादाय गाळे आहते, ज्याांच्याकडे महानगिपासलकेचे भखूांड आहते 

याांच्यावि ०.०२ टक्क्याांवरुन थेट ८ ठक्के भभूाटक केले आह.े मी मखु्यमांत्री 

असतानाच हा बदल झालेला आह.े पिांत ुहा सनणाय पणूापणे चकुलेला आह.े त्यावेळेस 

ही बाब लक्षात आली नाही. हा सनणाय जिी दकुानदािाांकरिता घेतला असला तिीही 

तो सवांकरिता लाग ूहोईल. हा सनणाय तेव्हा सनवडणकुीची आचािसांसहता लागण्याच्या 

दोन सदवसाांपवूी घेण्यात आला होता. आता त्यामळेु अनेक अडचणी तयाि झाल्या 

आहते. या लक्षवेधी सचूनेच्या माध्यमातनू मांत्री महोदयाांनी सकािात्मक उत्ति सदले 

आह.े मी यासनसमत्ताने दोन सवनांती मांत्री महोदयाांना किणाि आह.े ०.०२ टक्क्याांवरुन 

थेट ८ ठक्के भभूाटक ह ेजास्त होत आह.े सनवासी भखूांडाकरिता ते ०.०२ टक्के ठेवले 

पासहजे. पिांत ुव्यवसासयकाांना ह ेभभूाटक कमी केले जाईल, असे म्पहटले आह.े पिांत ु

ते दखेील १ टक्क्याांच्या आत असले पासहजे. त्यात असधक वाढ अस ूनये. अन्यथा 

त्याांच्यावि मोठ या प्रमाणात भाि येत आह.े त्यामळेु ह ेभभूाटक कमी किावे. तसेच 

मांत्री महोदयाांनी लक्षवेधी सचूनेमध्ये जे सचुसवले आह,े त्याबाबत लवकिात लवकि 

सनणाय घ्यावा. मागील दोन वषाापासनू सवा व्यवहाि बांद आहते. मी अनेकाांिी चचाा 

केली आह.े त्याांनी असे साांसगतले की, त्याांच्याकडून प्रसतज्ञापत्र घ्यावे. सिकाि जो 

सनणाय घेईल तो त्याांना मान्य असेल, याबाबतचे प्रसतज्ञापत्र दणे्यास ते तयाि आहते व 

जनु्या पद्धतीने त्याांचे नतुनीकिण करुन द्यावे, असे त्याांनी साांसगतले आह.े तसेच 

सिकाि जो सनणाय घेईल त्यानसुाि पैसे भिण्यासाठी लोक तयाि आहते. मी सवनांती 

कितो की, सदि सनणाय आता स्थसगत किावा. तसेच जनु्या प्रमाणे लोकाांचे प्रसतज्ञापत्र  
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श्री. दवेेंद्र फडणवीस .... 

घेऊन त्याांचे नतुनीकिण करुन द्यावे. मांत्री महोदयाांनी लक्षवेधी सचूनेच्या उत्तिातील 

िेवटच्या परिच्िेदात जे सचुसवले आह ेत्याप्रमाण ेयाची फोड करुन सनणाय घ्यावा. तो 

सनणाय घेताना व्यावसासयक गाळे, भखूांडाकरिता कमीत कमी भभूाटक ठेवावे, अिी 

मी सवनांती कितो. 

श्री. एकनाथ सिांद े: अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सविोधी पक्षनेता श्री. दवेेंद्र 

फडणवीस याांनी मालमत्ता भाडेपट्टा नतुनीकिण आसण त्याचे दि याबाबत लक्षवेधी 

सचूना माांडली आह.े त्याांनी मला एक पत्र सदले होते. तसेच मला काही सिष्टमांडळे 

भेटली होती. त्याांची मागणी अिी होती की, महानगिपासलका, नगिपासलका येथील 

गाळेधािक, सनवासी वापिामध्ये सदलेल्या जागाकरिता सदनाांक १३ स्टेंबि, २०१९ 

िोजी भभूाटक ०.०२ टक्क्याांवरुन ८ टक्के किण्याचा सनणाय घेतला होता. यात 

दिामध्ये मोठी वाढ झाली आह.े खिे साांगावयाचे ति ०.०२ टक्के दि असतिय कमी 

आह.े िेवटी महानगिपासलका, नगिपासलकाांच्या समळकती, गाळे, औद्योसगक 

वापिाच्या इमािती, जागा याांना ह े भाडे असतिय कमी होते. महानगिपासलका, 

नगिपासलका हद्दीतील नागरिकाांना मलुभतू सोयी ससुवधा दणे्यासाठी हा सनणाय तेव्हा 

घेण्यात आला होता. िेवटी यातनू महसलू समळाला पासहजे, हा दृष्टीकोन ठेवण्यात 

आला होता. पिांत ु८ टक्क्याांनसुाि कॅलक्यलेुिन केले ति ही िक्कम मोठी होत होती. 

त्यामळेु अनेकाांच्या मनात असांतोष होता. लोकाांनी यासाठी सविोधी केला होता. 

महानगिपासलका, नगिपासलकेच्या समळकती, भाडेधािक, गाळेधािक ह ेमध्यमवगीय 

लोक आहते. त्यामळेु याचा सनसश्चतपणे सवचाि केला पासहजे. सन्माननीय सविोधी 

पक्षनेते याांनी माझ्याकडे पत्र सदले होते. तसेच काही सन्माननीय सदस्याांनीही माझी 

याबाबत भेट घेतली होती. जळगाव, नासिक, पणुे, नागपिू, साांगली, ससांधदुगुा, 

ित्नासगिी याभागातील सिष्टमांडळाांनी माझ्यािी याबाबत चचाा केली होती. या 

प्रकिणात ही िक्कम कमी केली पासहजे, असे िासनाचेही मत झाले होते. नगि सवकास 

सवभागाच ेप्रधान ससचव आसण सांबांसधत असधकाऱयाांचीही मी याबाबत बैठक घेतली 

आह.े यातील िक्कम कमी केली पासहजे, असे मत तयाि झाले. यातील व्याज  
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श्री. एकनाथ सिांद े..... 

दिदखेील दिमाहा २ टक्के होता. तो १ टक्का किण्याबाबत चचाा झालेली आह.े 

भाडेपट्टयाांच्या नतुनीकिणासाठी १० वषााची कमाल मयाादा होती. ती दखेील वाढली 

पासहजे, याबाबतही चचाा झाली आह.े आपणास असा सनणाय घतेा येईल की, सनवासी 

वापि किणाऱयाांना २ टक्के आसण व्यावसासयक व औद्योसगक वापि किणाऱयाांना ३ 

टक्के दि ठेवला ति असधकची िक्कम वाढणाि नाही. यात ८ टक्क्याांवरुन थेट २ टक्के 

दि किण्यात येत आहते. तसेच व्याजाची िक्कम, नतुनीकिणाचा कालावधी 

साांस्कृसतक, िैक्षसणक आसण सनवासी यासाठी वेगळा दि किता येईल. तसेच व्यापािी 

आसण औद्योसगक वापिासाठी वेगळे दि ठेवता यतेील. मला वाटते याबाबतचा सनणाय 

किता येईल. सध्या नतुनीकिणाचे सवषय प्रलांसबत आहते, ह ेसवा मागी लागतील.  

 श्री. दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्री महोदयाांनी असतिय 

चाांगली सचूना केली आह.े पिांत ुमाझी सवनांती आह ेकी, २ टक्के आसण ३ टक्के 

ऐजवी १ टक्का आसण २ टक्के असा बदल किावा. याचे कािण तेथे जागेचे क्षेत्रफळ 

कमी आह.े पिांत ु जागचे्या सकां मती वाढलेल्या आहते. तसेच हा दि जागेच्या 

सकां मतीच्या आधािे आकािण्यात येत असतो. त्यामळेु मी सवनांती कितो की, यात १ 

टक्का आसण २ टक्के असा बदल किावा.  

 श्री. एकनाथ सिांद े : अध्यक्ष महोदय, िाज्यातील काही नगिपासलका, 

नगिपरिषदाांची परिसस्थती आपणास मासहत आह.े िासनाला त्या नगिपासलकाांना 

नेहमीच मदत किावी लागत असते. मला वाटते की, िासनाच्या महसलुाचाही सवचाि 

केला पासहजे. मला असे वाटते की, ह ेदि सनसश्चत किण्यासाठी एक ससमती गठीत 

किता येईल. यात काही सन्माननीय सदस्याांचा समावेि किता येईल. िेडीिेकनि 

आसण बाजािमलु्याच्या आधािे ह ेदि सकती किणे िक्य होईल, तसेच ते लोकाांना 

पिवडेल सकां वा नाही, ह ेपाहता येईल. महानगिपासलका आसण नगिपासलकाांचे उत्पन्न 

दखेील वाढेल, असा सनणाय किता येईल. हा सनणाय होईपयंत यासाठी स्थसगती सदली 

जाईल.  
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 श्री. दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी सकािात्मक उत्ति सदले 

आह.े ते आम्पहाला मान्य आह.े यासाठी एक ससमती गठीत किावी. तोपयंत स्थसगती 

द्यावी. तसेच लोकाांची प्रसतज्ञापत्र दणे्याची तयािी आह.े िाज्य सिकाि जो सनणाय घेईल 

तो त्याांना मान्य असेल. ह े केले ति नतुनीकिणदखेील थाांबणाि नाही. याबाबतची 

घोषणा मांत्री महोदयाांनी किावी, अिी मी सवनांती कितो.  

 श्री. एकनाथ सिांद े : तिा प्रकािे प्रसतज्ञापत्र दऊेन िक्कम भिावी. जेवढे दि 

ठितील तेवढी िक्कम वळती किता येईल व उवारित िक्कम त्याांना भिता येईल.  

 श्री. दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, ह ेस्थसगत केल्यानांति जनुा सनयम लाग ू

होतो. जनु्या सनयमानसुाि ते िक्कम भितील. त्यानांति जो सनणाय सिकाि घेईल त्यातील 

फिक भिण्याबाबत ते प्रसतज्ञापत्र दतेील. त्यामळेु तो पैसा महानगिपासलकेला समळेल.  

 श्री. एकनाथ सिांद े : ठीक आह.े याचा अथा महानगिपासलकाांचा महसलू 

थाांबणाि नाही. त्यामळेु तोपयंत जनु्या सनयमानसुाि पैसे भरुन घेता येतील आसण 

पढुील सनणाय झाल्यानांति लोकाांनी फिक भिावा. 

 

----- 

यानांति श्री. चौधिी... 
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पृ.शी.: द्राक्ष व डाचळुंब बागाुंना प्िाचस्चटक आ्छादन व 

शेडनेटसाठी अन दान दिेेबाबत. 

मु.शी.: द्राक्ष व डाचळुंब बागाुंना प्िाचस्चटक आ्छादन व 

शेडनेटसाठी अन दान दिेेबाबत श्री.अचनि बाबर, 

चव.स.स. याुंनी चदिेिी िक्षवेधी सिूना. 

 

 श्री.अचनि बाबर (खानापरू) : अध्यक्ष मिोदय, मी आपल्या अन मतीने चनयम 

१०५ अन्वये प ढीि तातडी्या व सावटजचनक मित्त्वा्या बाबीकडे सन्माननीय कृर्ी 

मुंत्रयाुंि ेिक्ष वेध ूइच्छतो आचि तयाबाबत तयाुंनी चनवेदन करावे, अशी चवनुंती करतो. 

       "साांगली सजल्हयात द्राक्ष व डासळांब सपकाांचे मोठया प्रमाणात लागवड होत 

असनू िेतकऱ याांनी सजल्हयात नवनवीन आधसुनक प्रयोग करुन सनयाातक्षम द्राके्ष व 

डाळींब सपकवलेली असणे, पिांत ु सातत्याने अवेळी पाऊस व असतवषृ्टी, गािपीट 

यामळेु िेती धोक्यात आलेली असणे, वािांवाि होणाऱ या िेती नकुसानीमळेु िेतकिी 

आसथाक सांकटात सापडणे, यावि ठोस उपाययोजना आखण्याकरिता िासनाने द्राक्ष 

व डासळांब सपकाांच्या उसजातावस्था व सांिक्षण समळण्याकरिता बागवेिती ्लास्टीक 

आच्िादन किणे व िेटनेटसाठी अनदुान दणे्याची आवश्यकता असणे, याबाबत 

स्थासनक लोकप्रसतसनसधांनी सांबांसधत मांत्रीमहोदयाांकडे पत्रव्यवहाि, बैठका घेतल्या 

असतानाही तसेच सवसवध आयधुाांव्दािे सवधानसभा सभागहृात िासनाचे लक्ष 

वेधनूही अदयाप िासन स्तिावि कोणतीच ठोस कायावाही न होणे, परिणामी िेतकिी 

वगाामध्ये प्रचांड असांतोष पसिणे, याबाबत िासनाने गाांभीयााने लक्ष घालण्याची 

आवश्यकता, याबाबत िासनाने तातडीने किावयाची कायावाही व याबाबत 

िासनाचे प्रसतसक्रया व भसूमका." 
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 श्री.दादाजी भसेु (कृषी मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लके्षवधी सचूने सांबांधीच्या 

सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतरित केल्या असल्यामळेु मी त े

सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 उपाध्यक्ष : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

 

 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 
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 श्री.असनल बाबि : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी उत्तिामध्ये मान्य केले 

आह ेकी, सदि सपकाांसाठी ्लासस्टक आच्िादनाची गिज आह.े  मांत्री महोदयाांनी 

यासांदभाात अनेक बैठका घेतल्या व या सवषयात काय किता येईल याची कृषी 

सवद्यासपठाांकडून मासहती दखेील घेतली आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी यासांदभाातील पसहली बैठक ऑक्टोबि, 

२०२० मध्ये घेतली.  माझ्याकडे सदि बैठकीचे इसतवतृ्त दखेील आहते.  त्या 

बैठकीमध्ये असे ठिले होते की, दोन मसहन्याांच्या आत आपण कें द्र सिकािकडे प्रस्ताव 

पाठवायचा.  पिांत ुआता सन २०२२ सरुु आह.े  समुािे दोन वषांचा कालावधी उलटून 

दखेील माझ्या मासहतीप्रमाणे अद्याप कें द्र सिकािकडे याबाबतचा प्रस्ताव सादि 

किण्यात आलेला नाही.  तसेच मांत्री महोदयाांनी उत्तिामध्ये साांसगतले आह े की, 

नासिक व सोलापिू सजल्हयाचा समावेि झाला आह.े  पिांत ुमी साांग ूइसच्ितो की, ह े

क्लस्टि तयाि किण्यात आले आहते.  सवासामान्य िेतकऱयाांपासनू िाज्यभि सवांना 

याचा फायदा समळावा अिी माझी मागणी आह.े  िासनाने ५० टक्के अनदुान द्याव,े 

अिी आमची मागणी होती.  त्यावि मांत्री महोदयाांनी सचुसवले होते की, िाज्य सिकाि 

२५ टक्के अनदुान दईेल व कें द्र सिकािकडून २५ टक्के अनदुानाची आपण मागणी 

करु.  असे किताना सवभागाच्या असधकाऱयाांनी असे भासवले होत े की, या 

योजनेसाठी सकमान १ हजाि ते १ हजाि ५०० कोटी रुपये लागतील.  पिांत ुतसे नाही.  

कािण पॉली कव्हि किण्यासाठी अगोदिच्या बागा काढून नवीन बागा कोणी लावणाि 

नाही.  दिवषी समुािे ५ हजाि हके्टि नवीन बागा लावल्या जातील व त्यासाठी समुािे 

२५० ते ३०० कोटी रुपये तितदू किावी लागेल, असे मला वाटते.  प्रसत हके्टि २५ 

हजाि रुपये याप्रमाणे ४०० ते ५०० कोटी रुपये नकुसानभिपाई सदली जाते.  त्यामळेु 

कुठल्याही परिसस्थतीत एक मसहन्याच्या आत याबाबत सनणाय घ्यावा व द्राक्ष आसण 

डासळांब बागाांना आच्िासदत किण्यासाठी िेतकऱयाांना ५० टक्के अनदुान द्यावे, अिी 

माझी मागणी आह.े  मांत्री महोदय एक मसहन्याच्या आत सदि सनणाय कितील का ? 

 श्री.दादाजी भसेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.असनल बाबि याांनी 

असतिय महत्त्वाच्या सवषयावि ही लक्षवेधी सचूना आणलेली आह.े 
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श्री.दादाजी भसेु..... 

 अध्यक्ष महोदय, वाताविणामध्ये बदल होऊन अचानक गािसपट, अवकाळी 

पाऊस अिा नैससगाक आपत्तींमळेु िेतकऱयाांच्या अनेक सपकाांचे नकुसान होते.  

आपण दखेील द्राक्ष आसण डासळांब बागा असलेल्या भागाचे प्रसतसनधीत्व किता.  

आपल्याला मासहती आह ेकी, द्राक्षाांचा दि ठरुन उद्या द्राक्ष काढली जाणाि अिी 

परिसस्थती असताना अचानक िात्री गािसपट होते सकां वा अवकाळी पाऊस पडतो.  

त्यामळेु िेतकऱयाांच्या हातािी आलेल्या सपकाच ेहोत्याचे नव्हते होते.   

 अध्यक्ष महोदय, िाज्यभिामध्ये द्राक्ष बागाांखाली १ लाख २० हजाि हके्टि व 

डासळांब बागाांखालील के्षत्र १ लाख ६६ हजाि हके्टि एवढे आह.े  आपल्याला मासहती 

आह ेकी, या फळाांच्या सनयाातीतनू दिेाला मोठा महसलू समळतो तसेच अनेकाांना 

िोजगािही उपलब्ध होतो.  सन्माननीय सदस्य श्री.असनल बाबि ह ेया सवषयाबाबत 

वािांवाि पाठपिुावा किीत आहते.  अवकाळी पाऊस आसण गािसपटीमळेु िेतकऱयाांच े

होणािे नकुसान टाळण्यासाठी बागाांना ्लासस्टक आच्िादन किण्याचा हा सवषय 

आह.े  त्यासाठी अँगलचे स्रक्चि तयाि किावे लागते.  वाताविणामध्ये बदल होऊन 

आपल्या सपकाला धोका असल्याचे लक्षात आल्यानांति ताबडतोब आच्िादन कसे 

किता येईल, त्याची उांची सकती असली पासहजे, ्लासस्टकची जाडी सकती असली 

पासहजे, ते सकती वेळ ठेवता येईल, इत्यादी बाबींचा अभ्यास किण्यासाठी िाहुिी कृषी 

सवद्यासपठाला सचूना दणे्यात आल्या होत्या. त्या अनषुांगाने त्याांनी एक ससमती गठीत 

केली होती.  सदि ससमतीने आपला अहवाल दखेील सादि केला आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.असनल बाबि याांना मी साांग ूइसच्ितो 

की, या सवषयाबाबत आपण कें द्र सिकािकडे पाठपिुावा किीत आहोत.  कें द्र सिकािने 

योजनेचा काही वाटा उचलल्यास आणखी सोपे होईल.  अथाात, ही िाज्य सिकािची 

जबाबदािी आहचे पिांत ुसांयकु्तरित्या योजना िाबसवल्यास िेतकऱयाांना जास्तीत जास्त 

सदलासा दतेा येईल. 

 अध्यक्ष महोदय, काही िेतकऱयाांनी तसेच द्राक्ष बागायतदाि सांघानेही याच े

प्रयोग केलेले आहते.  सकती फुटाांवि ्लासस्टक आच्िादन केले पासहजे,  
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श्री.दादाजी भसेु..... 

कोणते ्लासस्टक सफसजबल होईल, इत्यादी मदु्दयाांच्या अनषुांगाने त्याांचा अभ्यास सरुु 

आह.े  िासन पातळीवरुन दखेील प्रायोसगक तत्त्वावि ही योजना सरुु किण्याचा सनणाय 

आपण घेऊ.  त्यातनू समळणाऱया िाज्यव्यापी परिणामाांच्या आधािे पढुील कायावाही 

केली जाईल. 

 श्री.असनल बाबि : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी साांसगतले की, िाहुिी कृषी 

सवद्यासपठाला यासांदभाात अभ्यास किण्याच्या सचूना दणे्यात आल्या आहते.  माझी 

सवद्यासपठाबद्दल काहीही तक्राि नाही.  पिांत ु मी साांग ू इसच्ितो की, कें द्र सिकािने 

पणु्याजवळ माांजिी द्राक्ष बाग सांिोधन कें द्र उभािलेले आह.े  त्या सठकाणी या 

सवषयावि गेल्या दहा वषांपासनू सांिोधन सरुु आह.े  सकती जाडीच्या ्लासस्टकचा 

वापि किावा सकां वा इति सवा बाबींचा डेटा त्याांच्याकडे तयाि आह.े  मी पनु्हा साांग ू

इसच्ितो की, मला सवद्यासपठाबद्दल कोणताही िाग नाही पिांत ुसवद्यासपठाने यासांदभाात 

कोणतेही स्वतांत्र सांिोधन केलेले नाही.  त्यामळेु माझी सवनांती आह ेकी, माांजिी, पणु े

येथील सांिोधन कें द्राने केलेल्या सांिोधनाचा डेटा सवचािात घ्यावा.  मांत्री 

महोदयाांसोबत झालेल्या बैठकाांमध्ये दखेील त्याांचे प्रसतसनधी उपसस्थत होते व किा 

पध्दतीचे आच्िादन केले पासहजे याबाबत त्याांनी आपल्याला मासहती सदली होती.  

त्यामळेु माझी सवनांती आह े की, नवीन काही किण्यापेक्षा त्याांच्याकडून िास्त्रीय 

मासहती घ्यावी. 

 अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी साांसगतले की, आपण यावषी प्रायोसगक 

तत्त्वावि यावषी ही योजना सरुु करु.  पिांत ुया योजनेसाठी खपू जास्त खचा येणाि नाही, 

असे मला वाटते.  आसथाक बोजा सकती पडेल ह ेपाहण्यासाठी मांत्री महोदय योजना 

प्रायोसगक तत्त्वावि सरुु किण्याचे साांगत आहते.  पिांत ुया योजनेमळेु समुािे २५० ते 

३०० कोटी रुपयाांपयंतच बोजा पडेल.  कािण ्लासस्टक आच्िादनासाठी अनदुान 

समळत आह ेम्पहणनू कोणी नवीन बागा लावणाि नाही.  नवीन बागा लावण्यासाठी 

मोठा खचा येतो.  असलेल्या बागा वाचसवण्यासाठी आपण प्रयत्न किावेत.  यापढेु 

सांिसक्षत िेती किायची आह,े असे सिकािचेच धोिण आह.े   
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श्री.असनल बाबि..... 

दसुिा मदु्दा असा की, आता सवमा सांिक्षण िासहलेले नाही.  त्यामळेु िासनाने तातडीने 

सनणाय घ्यावा.  तिी सदि सनणाय सकती सदवसाांमध्ये घेण्यात येईल, ह ेमांत्री महोदयाांनी 

सभागहृाला साांगावे. 

 श्री.दादाजी भसेु : अध्यक्ष महोदय, यासांदभाात नेमण्यात आलेल्या ससमतीमध्ये 

माांजिी, पणुे येथील िाष्ट्रीय सांिोधन कें द्रातील तज्ञाांचाही समावेि होता.  म्पहणजेच 

त्याांनी केलेल्या सांिोधनाचा दखेील यामध्ये सवचाि झालेला आह,े आपण त्याांच े

मागादिान घेतलेले आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, ही वस्तसुस्थती आह ेकी िेतकिी लाखो रुपये खचा करुन 

असतिय कष्टाने या बागा उभ्या कितात.  पिांत ुनैससगाक आपत्तीमळेु क्षणात त्याांच्या 

सपकाचे होत्याचे नव्हते होते.  आपण सवांनीच िेतकऱयाांच्या पाठीिी उभे िाहण्याची 

आवश्यकता आह.े  ्लासस्टक आच्िादन किण्यासाठी प्रती एकि चाि ते साडे चाि 

लाख रुपये खचा येतो असा प्रायोसगक अांदाज आह.े  त्यामळेु यावषी आपण प्रायोसगक 

तत्त्वावि १००-१०० हके्टिवि प्रयोग करुन पाहू.  त्यातनू येणाऱया आउटपटूच्या 

आधािे या योजनेची िाज्यव्यापी अांमलबजावणी केली जाईल.  

 श्री.असनल बाबि : अध्यक्ष महोदय, मी स्वत: माझ्या िेतामध्ये आच्िादन 

केलेले आह.े  मी ते अनदुानासाठी केलेले नाही.  माझ्या बागचेा अभ्यास करुन सनणाय 

घ्यावा असेही माझे म्पहणणे नाही.  मला एवढेच साांगायचे आह ेकी, यातील फायद-े

तोटे मी पासहले आहते.  त्यामळेु एखादा क्लस्टि उभा किण्यास हिकत नाही, अिी 

माझी सवनांती आह.े  याबाबत लवकि सनणाय घेतला ति चाांगला उपयोग होईल कािण 

प्रत्येक सपकाचा हांगाम ठिलेला असतो.   

 अध्यक्ष महोदय, दसुिा मदु्दा डासळांब बागाांचा आह.े  डासळांब बागाांना ् लासस्टक 

आच्िादन किण्यासाठी फािसा खचा येत नाही.  साध्या िेडनेटने दखेील आच्िासदत 

किता येते.  माझ्या मतदािसांघातील आटपाडी येथे तसे प्रयोग किण्यात आलेले 

आहते.  माननीय श्री.ििद पवाि याांनी दखेील अिा बागाांची पाहणी केली आह.े   
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श्री.असनल बाबि..... 

द्राक्ष बागा व डासळांब बागाांना समळून वषााला समुािे ५०० कोटी रुपये अनदुानाची 

तितदू केली ति दोन्ही सपके सांिसक्षत होतील.  आता आपण नवीन पध्दतीनसुाि िेती 

केली पासहजे.  ऊस सपकाला दखेील काही मयाादा आहते.  त्यामळेु मांत्री महोदयाांना 

माझा प्रश्न आह ेकी, िासन याबाबत तातडीने सनणाय घेईल का ? 

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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       श्री. दादाजी भसेु : अध्यक्ष महोदय, मी हा सवषय सकािात्मकच घेत आह.े 

डासळांबाच्या बाबतीत अनेक िेतकऱयाांनी स्वत:हून प्रयोग केलेले आहते आसण 

अनदुान समळण्यासाठी त्याांनी ह ेकेलेले नाही. पिांत ुसांिसक्षत िेती सनमााण किणे, हा 

आपल्यासमोिचा महत्त्वाकाांक्षी सवषय आह.े  पिांत ुआपल्याला मासहती आह ेकी, 

नवीन योजना आणताना त्याचा आसथाक भाि सकती येणाि, ह ेसवा तपासावे लागत.े  

कािण सिकाि म्पहणनू नसुते आश्वासन दणे्यात काही अथा िाहणाि नाही. म्पहणनू चाल ू

वषाात आपण ह ेकाम प्रायोसगक तत्त्वावि करु. पासहजे ति त्याचे काही क्षेत्र आपण 

वाढव.ू लॉटिी टाईपच्या माध्यमातनू आपण जाऊ. कािण मालेगाांवला द्राक्षाांच्या 

बाबतीत आमच्या एका िेतकऱयाने प्रयोग केला होता. पिांत ुवाऱयाची सदिा आसण 

जो पाऊस पडणाि आह,े तो द्राक्षसपकाच्या मळुापयंत गेला ति त्याचे दषु्ट्परिणाम होत 

असतात.  म्पहणनू पाण्याचा सनचिा होणे वगैिे, या सवा गोष्टींचा आपल्याला त्यात 

समावेि किावा लागणाि आह.े  आपण ह ेव्यक्तीगत पातळीवि केलेले आह.े  आपला 

अनभुव आम्पही सनसश्चतपणे मागादिान म्पहणनू घेऊ आसण सांगणकीकृत लॉटिी पध्दतीने 

यामध्ये सनवड करु. लॉटिी काढलेल्या िेतकऱयाांसाठी ह ेकाम प्रायोसगक तत्त्वावि 

आपण करु.  पढुील वषाापासनू यासाठी मोठ या प्रमाणात आसथाक तितदू करुन 

िेतकऱयाांना पाठबळ दणे्याचा सनसश्चतपणे प्रयत्न केला जाईल. द्राक्षाांच्या बाबतीत 

आपल्याला मासहती आह ेकी, आपल्या भागामध्ये असेल सकां वा नासिक सजल््ात 

असेल, काही अली द्राके्ष घेणािे द्राक्ष उत्पादक बाांधव आहते.  म्पहणनू मागील काळात 

या द्राक्ष बागाांना सवम्पयाचे कवच समळाले पासहजे याकरिता एक बािमाही योजना 

आपण लाग ूकेली आह.े  

        श्रीमती मसनषा चौधिी : अध्यक्ष महोदय, िेतकऱयाांना प्रोत्साहन दणे्यासाठी 

माननीय कृषीमांत्री िेतकऱयाांच्या बाांधावि पोहोचतात, याबद्दल प्रथम मी त्याांच े

असभनांदन किते. हा जिी डासळांबाचा सवषय असला तिी आमच्या नासिक सजल््ाच े

कृषीमांत्री ह े पालकमांत्री आहते. नासिक सजल््ात पॉलीहाऊस, िेडनेट याांच्या 

माध्यमातनू ऑसका ड फूल, ससमला समिची, अचािी समिची सकां वा ज्वलेिी समिची 

सपकसवली जाते.  सांपणूा सांगणकीकृत पध्दतीने ही िेती केली जाते.  पण कें द्र  
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श्रीमती मसनषा चौधिी.. 

िासनाच्या समहू सवकास कायाक्रमाांतगात याची नोंद झालेली नाही. म्पहणनू मी मांत्री 

महोदयाांना सवनांती किते की, या िेतकऱयाांना जेव्हा वाताविणात बदल होतो, 

असतवषृ्टी होते त्यावेळी सजल्हासधकािी याांच्याकडून त्यासांबांधीची नोंद घेतली जात 

नाही.  कािण त्याांना अनदुान दणे्याची तितदू नाही.  त्यामळेु या िेतकऱयाांना ५० टक्के 

अनदुान दणे्यासाठी िासन सवचाि किील काय, हा माझा पसहला प्रश्न आह.े  दसुिा 

प्रश्न असा आह ेकी, पवूी आपण जी फुले आयात किीत होतो ती फुले आपण आता 

स्वदिेात सपकसवतो आसण त्यामळेु अिा िेतकऱयाांना आपण प्रोत्साहन दणेे गिजेच े

आह.े यासाठी लागणािा खचा खपू जास्त येतो. कािण त्याचे सब-सबयाण ेपिदिेातनू 

आणावे लागते.  त्यामळेु अिा िेतकऱयाांना आपण ५० टक्के अनदुान दणेाि आहात 

काय, आसण कमी िेतीमध्ये जास्तीत जास्त उत्पन्न घेण्यासाठी तरुण सपढींना आपण 

प्रोत्साहन दणेाि आहात काय ?  

         अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला साांग ूइसच्िते की, मास्टिच्या पदव्या घेतलेले 

आसण लांडनहून सिक्षण घेऊन आलेले अनेक तरुण आज अिा प्रकािची िेती किीत 

आहते. त्यामळेु अिा तरुणाांना प्रोत्साहन दणेे गिजेचे आह.े याबाबत सकािात्मक 

सवचाि करुन आपण ससमला समिची, अचािी समिची सकां वा ज्वलेिी समिची 

सपकसवण्यासाठी लागणाऱया िेडनेटकरिता िासन ५० टक्के अनदुान दणेाि आह े

काय? तसेच पॉलीहाऊस, िेडनेट याांच्या माध्यमातनू ऑसका ड फूल लागवड 

किणाऱया िेतकऱयाांना आपण प्रोत्साहन दणे्यासाठी ह ेकिाल, अिी मला खात्री 

आह.े  कािण माननीय कृषीमांत्रयाांना याची आवड आह.े ते सतकडच्या िेतकऱयाांच्या 

बाांधावि जाऊन िेती किा पध्दतीने केली जाते, ह े ते स्वत: बघतात. त्यामळेु 

िेतकऱयाांचे द:ुख काय आह,े ह ेमांत्री महोदयाांना मासहती आह.े त्यामळेु आमच्या 

पालघि सजल््ामध्ये आसदवासी बहूल भागामध्ये या ससमला समिचीचे अिा पध्दतीने 

उत्पादन घेतले जाते. म्पहणनू मांत्री महोदयाांना माझी सवनांती आह े की, आमच्या 

िेतकऱयाांचे जे नकुसान झाले आह,े त्या नकुसान भिपाई दणे्याबिोबिच या पध्दतीच्या 

िेतीकरिता िासनाने अनदुान दणे्यासाठी सकािात्मक सवचाि किावा. 
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        श्री. दादाजी भसेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्या श्रीमती मसनषा चौधिी 

याांनी जो प्रश्न उपसस्थत केलेला आह,े त्या प्रकल्पाला मी स्वत: जाऊन भेट सदली 

आह.े त्याची पाहणी केली आह.े आमच्या ग्रामीण भागातील िेतकिी असतिय 

नासवन्यपणूा प्रयोग करुन तेथे यिस्वीपणे िेती किीत आहते. मी त्या सवा िेतकिी 

बाांधवाांचे असभनांदन कितो. महािाष्ट्रातील अिा ५ हजाि िेतकऱयाांचा रिसोसेस बँक 

म्पहणनू आम्पही डाटा गोळा केला आह.े  या िेतकिी बाांधवाांचे मागादिान इतिही 

िेतकिी बाांधवाना सदले जात आह.े सवद्यापीठाचे काम सांिोधन किण्याचे व त े

िेताच्या बाांधापयंत पोहोचवायचे आह.े ते काम ति होतच िाहील. पिांत ुनासवन्यपणूा 

उपक्रम आसण सवसवध प्रयोग किणाऱया िेतकिी बाांधवाांचे मागादिान घऊेन आम्पही 

इति िेतकऱयाांना मागादिान किीत आहोत. हा प्रकल्प असतिय नासवन्यपणूा आह े

आसण मी स्वत: त्या प्रकल्पाला भेट सदली आह.े महािाष्ट्राचे लोकसप्रय मखु्यमांत्री 

माननीय श्री. उद्धवजी ठाकिे याांची जी सांकल्पना आह ेकी, "सवकेल ते सपकेल", 

म्पहणजे ज्या वाणाांना बाजािामध्ये मोठ या प्रमाणात मागणी आह ेते वाण िेतकऱयाांनी 

मोठ या प्रमाणात सपकवावे की जेणेकरुन िेतकऱयाांना २ पैसे जास्त समळतील आसण 

त्याांची प्रगती साध्य होऊ िकेल. म्पहणनू या सांदभाात कृषी सवभागाच्या माध्यमातनू 

अनेक योजना गठीत किण्यात आल्या आहते आसण त्याचे दृष्ट्य परिणाम येणाऱया 

वषाभिात सदसनू येतील. आपण काही सचूना केल्या आहते की, लाखो आसण किोडो 

रुपयाांचे कजा घेऊन अिा प्रकािचे प्रकल्प जे िेतकिी उभे कितात. मात्र कधी कधी 

नैससगाक आपत्तीमळेु त्याांचे नकुसान होते. त्यामळेु अिा परिसस्थतीत त्याांनाही 

सिकािने पाठबळ सदले पासहजे, याचा आम्पही सकािात्मक सवचाि किीत आहोत. 

        श्री. सहिामण खोसकि : अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषीमांत्री याांनी जो सवषय 

मागी लावण्याचा प्रयत्न केला, त्याबद्दल मी िेतकऱयाांच्या वतीने त्याांचे असभनांदन 

कितो.  नासिक सजल््ातील आपल्या सदांडोिी मतदाि सांघातनू समुािे ८० टक्के द्राक्ष े

सनयाात केली जातात.  पिांत ुगेल्या २ सदवसाांच्या पावसामळेु तेथील िेतकऱयाांची अिी 

परिसस्थती झाली आह ेकी, जी द्राक्षे १०० रुपये सकलोने सवकली जात होती ती आज 

१० आसण २० रुपयाांनी कोणी घेत नाही. म्पहणनू मांत्री महोदयाांना माझी सवनांती आह े

की, आपण जो प्रयोग करु पाहत आहात, तो लवकिात लवकि मागी लावला ति 
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श्री. सहिामण खोसकि.. 

िेतकऱयाांना सदलासा समळेल.  दिवषी हजािो एकि जसमनीविील द्राक्ष सपकाचे अिा 

पध्दतीने नकुसान होत असल्यामळेु िेतकिी अडचणीत आलेला आह.े  म्पहणनू माझी 

सवनांती आह ेकी, आपण याबाबत लवकिात लवकि सनणाय घ्यावा.  

          अध्यक्ष महोदय, आपण आज ५ हजाि हके्टिपयंत सनणाय घेतला आह.े पिांत ु

तो आपण १० हजाि हके्टिपयंत किावा, अिी माझी सवनांती आह.े तसेच नासिक 

सजल््ातील पसश्चम भागातील इगतपिुी, त्रयांबकेश्वि, पेठ, सदांडोिी या सठकाणी भात 

पीक मोठ या प्रमाणात घेतले जाते. भात काढल्यानांति तेथे वेली, कािली, दोडकी, 

ढोबळी समिची ही पीके घेतली जातात. पिांत ुत्या सपकाांवि मोठ या प्रमाणात व्हायिस 

आला आह.े त्या सजिाईत िेतकऱयाांच्या बाबतीत िासन काही तिी सवचाि किील 

काय आसण त्याांना िासन मदत किील काय,अिी माझी मांत्री महोदयाांना सवनांती आह.े 

        श्री. दादाजी भसेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी नासिक सजल््ातील 

पसश्चम भागातील जो मदु्दा उपसस्थत केलेला आह ेत्यासांबांधी मी साांग ूइसच्ितो की, 

द्राक्ष बागायतदािाांसांबांधी मी ऑलिेडी उत्ति सदलेले आह.े सांिसक्षत िेतीला 

आपल्याला मोठ या प्रमाणात चालना किी दतेा येईल, त्या िेतकऱयाांना पाठबळ कसे 

दतेा येईल, त्या दृष्टीकोनातनू कृषी सवभागाच्या माध्यमातनू अनेक योजनाांचा 

पाठपिुावा केला जातो आसण त्यातील अनेक योजनाांची अांमलबजावणी केली जात.े 

आपल्या भागात काही आसदवासी सवकास सवभागाच्या माध्यमातनू अनेक िेतकिी 

बाांधवाांनी पॉलीहाऊस, िेडनेट उभे केले आहते आसण ते आणखी मोठ या प्रमाणात 

कसे उभे किता येतील त्या दृष्टीने कामकाज केले जाईल. 

           श्री. असनल बाबि : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी या सठकाणी लक्ष घालनू 

ससवस्ति उत्ति सदलेले आह.े िासनावि यासांबांधी सकती आसथाक बोजा येईल अिी 

िांका त्याांच्या मनामध्ये आह.े येत्या २ मसहन्यात माननीय उपमखु्यमांत्री व सवत्तमांत्री 

याांच्यासमवेत चचाा करुन यासांबांधी लवकिात लवकि सनणाय घेतला जाईल काय ?  

    यानांति श्रीमती कोळसगिे..  
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श्री. दादाजी भसेु : अध्यक्ष महोदय, माननीय म ख्यमुंत्री आचि माननीय उप 

म ख्यमुंत्री याांच्यािी चचाा करुन यासाठी सकती आसथाक बाबीची गिज आह ेआसण 

यामध्ये जास्तीत जास्त सनधी समळावा यासाठी सवनांती केली जाईल. 

------- 
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पृ.शी.: गोवांिहत्या घटनेची पनुिावतृ्ती होत असताना 

पोसलसच गनु्हगेािाांना पाठीिी घालत आहते 

मु.शी.: गोवांिहत्या घटनेची पनुिावतृ्ती होत असताना 

पोसलसच गनु्हगेािाांना पाठीिी घालत आहते या 

सांबांधी श्री.भास्कि जाधवसव.स.स. याांनी सदलेली 

लक्षवेधी सचूना 

 

श्री. भास्कि जाधव (गहुागि) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सनयम 

१०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे सन्माननीय 

गहृमांत्रयाांचे लक्ष वेध ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन किावे, अिी सवनांती 

कितो. 

"ित्नासगिी सजल्हयातील बोिज (ता. खडे) येथे गोवांिातील दोन पाळीव जनाविाांची 

घणृास्पद हत्या झाल्याच ेसदनाांक १७ जानेवािी, २०२२ वा त्यासमुािास सनदिानास 

येण,े या घटनेमळेु तणावसदृि सस्थती सनमााण होणे, अिाच प्रकािची घटना माह े

जानेवािी, २०१९ मध्ये याच भागातील लोटे (ता. खडे) येथे उघडकीस येवनू गांभीि 

परिसस्थती सनमााण होण,े ह ेकृत्य किणाऱयाांना अटक किण्यात यावी या मागणीसाठी 

सदनाांक २६ जानेवािी, २०१९ िोजी नागरिक िाांतपणे आांदोलन किीत असताना 

पोसलसाांनी केलेल्या बेिूट लाठीहल्ल्यामळेु आांदोलक सांतप्त होणे, आांदोलकाांच्या 

भावनाांचा उद्रके होवनू जाळपोळ होवनू दांगलसदृि सस्थती सनमााण होण,े यामध्य े

सकत्येकजण जखमी होणे, आांदोलनामळेु सांपणूा मुांबई-गोवा िाष्ट्रीय महामागा सकत्येक 

तास बांद होणे, सदि घटनेप्रकिणी पोसलसाांकडून झालेली तकलाद ू कािवाई, 

परिणामी असे कृत्य किणाऱयाांवि कोणतीही जिब नसल्याने पनु्हा तीन वषाानांति 

गोवांिहत्येच्या घटनेची पनुिावतृ्ती होणे, सदि घटना घडून एक मसहना उलटला तिी 

ह े कृत्य किणाऱया गनु्हगेािाांना पकडण्यात पोसलसाांना आलेले अपयि, त्यामळेु 

पोसलसच गनु्हगेािाांना पासठिी घालण्याचे काम किीत असल्याची नागरिकाांमध्ये 

सनमााण झालेली भावना, परिणामी नागरिकाांमध्ये असलेली प्रचांड चीड आसण 

सांतापाची भावना, या भावनाांचा कधीही उद्रके होण्याची िक्यता, ही गांभीि बाब  
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श्री. भास्कि जाधव.... 

लक्षात घेवनू िासनाने तातडीने किावयाची कायावाही व उपाययोजना आसण 

िासनाची प्रसतसक्रया.” 

श्री.िांभिुाज दसेाई (गहृ(ग्रामीण)िाज्यमांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी सचूने 

सांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

उपाध्यक्ष : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 
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श्री. भास्कि जाधव : अध्यक्ष महोदय, सदिची लक्षवेधी सचूना फक्त 

आणायची म्पहणनू आणलेली नाही. सरुुवातीलाच मी कबलू कितो की, ही लक्षवधेी 

सचूना टाकत असताना उिलेल्या तीन घटना या आमच्याकडूनच त्यामध्ये टाकायच्या 

िासहलेल्या आहते. त्यामळेु माननीय मांत्रयाांनी आमच्या लक्षवधेी सचूनेच्या 

ड्राफ्टप्रमाणे आम्पहाला उत्ति सदलेले आह.े पिांत ुमी आपल्याला एवढेच साांगतो की, 

अिा पद्धतीने गोवांि हत्येचे प्रकिण माझ्या मतदािसांघामध्ये मागच्या दोन वषाात पाच 

वेळा झाले आह.े सदनाांक २६ जानेवािी, २०१९ िोजी  खडे यथेे जी घटना घडली 

त्याचा उल्लेख माननीय मांत्रयाांच्या सनवेदनामध्ये आह ेत्यामळेु मी आता पित त्याचा 

उल्लेख किीत नाही. ही घटना घडल्यानांति लोकाांनी कायदा व सवु्यवस्था 

सबघडवली, कायदा हातामध्ये घेतला असे िासकीय उत्ति आले होते. या सवषयामध्य े

आता फाि काही बोलनू उपयोग नाही. कािण न्यायालयामध्ये चाजासिट गलेेली आह े

ह ेही मला माहीत आह.े पिांत ुवस्तसुस्थती आपल्या डोळयासमोि यावी म्पहणनू मी 

साांगत आह.े सदनाांक २६ जानेवािी, २०२१ िोजी घटना घडली त्यापवूी सदनाांक २२ 

जानेवािी, २०१९ िोजी सवा ग्रामस्थाांनी पोलीस स्टेिनच्या असधकाऱयाांना लक्षात 

आणनू सदले होते की, या सठकाणी सातत्याने गोवांि हत्येचा प्रकाि होतो. पिांत ु

सजल््ाच्या पोलीस प्रमखुाांनी सकां वा डीवायएसपींनी सतथे कुठेही भेट सदली नाही. चाि 

सदवसानांति प्रजासत्ताक सदन आह े त्यामळेु इथे कायदा व सवु्यवस्था सबघडण्याची 

िक्यता आह े म्पहणनू त्याांनी सतथे भेट दऊेन काळजी घ्यायला पासहजे होती. पिांत ु

त्याांनी सतथे हलगजीपण दाखवला आह.े आपल्याच सनवेदनामध्ये म्पहटलेले आह ेकी, 

सतथे सदनाांक २६ जानेवािी, २०१९ िोजी पनु्हा गोहत्येचा प्रकाि झाला. त्यातनू दांगल 

उसळली. ति मी आपल्याला साांग ूइसच्ितो की, त्यातनू दांगल उसळली नाही. यासाठी 

लोकाांनी जाब सवचािला कािण सकाळी प्रजासत्ताक सदन होता. माननीय मांत्रयाांनी 

याबाबत दखल घ्यावी. तेथील तहससलदाि श्री. अमोल कदम आसण तेथील पीआय 

श्री.असनल गांभीि  ह े सतथे िात्री २.०० नांति पोहोचले आसण त्याांनी ते वाताविण िाांत 

केले. लोक झेंडा वांदनासाठी सनघाले आसण तवेढयात श्री. नाांदडेकि नावाचे एक 

डीवायएसपी खडे वरु उलट आह.े तेव्हा लोक उलट आपल्या घिी जात होते.  त्याला 

असे वाटते की, जमाव उलट सदिेने जात आह ेत्याअथी कुठेतिी हल्ला किायला जात  
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श्री. भास्कि जाधव... 

असेल. तेव्हा त्याने मागचा पढुचा सवचाि न किता तेथील असधकाऱयाांकडून मासहती 

न घेता त्याने डायिेक्ट लाठीचाजा सरुु केला. मग त्यातनू पढुचा प्रकाि झाला. लोक 

झेंडावांदनसाठी जात होते ह ेआपण पनु्हा खात्री करुन घ्या. तिी दखेील हा प्रकाि 

घडला.  

अध्यक्ष महोदय, अजनू एका घटनेचा ति उल्लेखच झाला नाही. तो म्पहणजे 

माझ्या सचपळूण मतदािसांघापासनू ३ सकमी अांतिावि कामता येथे तोच प्रकाि झाला. 

सतथेही चाि गिुाांची हत्या झाली. आज बोिज या सठकाणचे उत्ति दणे्यात आलेले आह.े 

सतथही गोवांि हत्या झाली. त्यानांति पनु्हा खडेमध्ये सचांचघि ७०० ते ८०० सकलो 

माांस आता १५ सदवसाांपवूी समळाले. ही पाचवी घटना आह.े या पाच घटना सातत्याने 

घडत आहते. या सठकाणी कोकिे महािाजाांच्या येथील जनाविे होती असे एका घटनेत 

साांसगतले आह.े त्याच े आिोपी पकडण्यात आले म्पहणनू साांसगतले पिांत ु कोकिे 

महािाजाांच्या इथनू जी जनाविे आली सतथे गोिाळा आह.े ती जनाविे इथे किी आली 

आसण हत्या किणाऱया लोकाांच्या हाती किी लागली याचाही आपण तपास केलेला 

नाही.  आपणसाांगत आहात की, सतथे पोसलसाांच ेसफिती पथक ठेवण्यात आले आह.े 

लोटे एमआयडीसीमध्ये असणाऱयाा पोलीस स्टेिच्या दोन्ही बाजलूा २०० मीटिवि 

या सवा घटना  घडल्या आहते. त्यामळेु इथे कायदा आसण सवु्यवस्था सबघडू िकते, 

जातीयवाद इथे उफाळून येऊ िकतो तसेच दोन धमाामध्ये तेढ सनमााण होऊ िकते. 

तसे भसवष्ट्यात होऊ नये याची काळजी घेण्यासाठी िासनाने प्रयत्न किावे. त्यासाठी 

मी ही लक्षवेधी सचूना आणलेली आह ेआसण आपण ती सभागहृामध्ये माांडू सदली 

त्याबद्दल आपले धन्यवाद ! तसेच माननीय सांसदीय कायामांत्रयाांना सदु्धा मी धन्यवाद 

दतेो की त्याांनी याबाबत पढुाकाि घतेला.  

अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्रयाांना माझे दोनच प्रश्न आहते. ती जनाविे इथे 

किी आली, कोणत्या मागााने, कोणत्या प्रकािे आली आसण हत्या किणाऱया 

लोकाांच्या हाती किी लागली याची चौकिी झाली पासहजे. कािण पनु्हा पनु्हा तेथील 

जनाविे येतात अिा सांिय आह.े दसुिी बाब अिी आह ेकी,अिा घटना पनु्हा होणाि 

नाहीत याची दखल घेण्यासाठी आजबुाजलूा असणाऱया पोलीस चौकीला स्वतांत्रपण े

काय काळजी घेण्यासाठी साांगणाि आहात ? यामध्ये सापडणािे आिोपी ह ेसातत्याने  
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श्री. भास्कि जाधव.... 

मुांिा येथनू येतात. ह े आम्पहाला कळत आह.े इथे येऊन ह े आिोपी सामासजक 

वाताविण सबघडवत असतील ति आपण त्याांचा कायमचा बांदोबस्त किण्यासाठी 

काय उपाययोजना किणाि आहात ? 

श्री. िांभिुाज दसेाई : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. भास्कि जाधव 

याांनी या लक्षवेधी सचूनेच्या माध्यमातनू तीन महत्त्वाचे प्रश्न सवचािलेले आहते. 

सदनाांक १७ जानेवािी, २०२२ िोजी जो गनु्हा घडला त्यामध्ये  ४ आिोपींना अटक 

केलेली आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. भास्कि जाधव ह े म्पहणत आहते त्याप्रमाण े

यातील दोन आिोपी मुांिा आसण दोन आिोपी सभवांडी येथील आहते. १ ते १.५ 

वषाापवूी याच अनषुांगाने सन्माननीय सदस्य श्री. भास्कि जाधव याांनी एक लक्षवेधी 

सचूना सभागहृात उपसस्थत केलेली होती. त्यावळेी आपण कडक कािवाई किण्याचे 

सनदिे सदलेले होते.  

अध्यक्ष महोदय, ह े खिे आह े की या परिसिामध्ये सन्माननीय सदस्याांनी 

लक्षवेधी सचूनेमध्ये उल्लेख केलेले दोन आसण असधकचे एकूण तीन गनु्ह ेघडलेले 

आहते. ही लक्षवधेी सचूना िात्री १.३० वाजता आमच्याकडे आली. त्यामळेु मला 

आज उसिि झाला त्यामळेु सदलसगिी व्यक्त कितो. कािण असधकाऱयाांना बोलावनू 

सकाळी ६.०० वाजेपासनू मी त्याांच्याकडून सिसफां ग घेत आह.े आज सवधानसभा 

सभागहृात दोन आसण सवधान परिषद सभागहृात एक अिा गहृ सवभागाच्या एकूण 

तीन लक्षवधेी सचूना आहते.  

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. भास्कि जाधव याांना मी सवनांती किेल 

सकां वा त्याांच्या सनदिानास आणनू दईेल की, हा गनु्हा िसजस्रि क्रमाांक ६६/२०२२  

फेिवुािी मसहन्यातील आह.े यामध्य एक आिोपी आसण ७०० सकलो माांस पोसलसाांना 

पाठलाग करुन गस्तीदिम्पयान पकडले आह.े आपण म्पहणता की, पोसलसाांना विवि 

गस्त घालायला साांसगतली ह ेबिोबिच आह.े  पिांत ुतीन गनु््ापैकी एका गनु््ातील 

आिोपी हा पोसलसाांनी सांिय आल्यानांति िात्र गस्तीच्या दिम्पयान पकडला आह.े 

तयाच्याकडून ७०० सकलो माांस जप्त करुन त्यातील तीन आिोपींना अटक दखेील 

केलेली आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. भास्कि जाधव याांच्या मतािी मी सहमत आह े

की,लोटे ता. खडे या गावात मकु्ती धाम नावाची गोिाळा आह.े सतथे श्री. सवठ्ठल  
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श्री. िांभिुाज दसेाई... 

कोकिे नावाचे गहृस्थ आह ेते ही गोिाळा चालसवतात. पित पित तथेीलच जनाविे 

किी काय चोिाला जातात, या प्रश्नाच्या खोलवि जाणे गिजेचे आह.े कािण सतथनू 

चोिी होते ति त्या गोिाळेला कां पाऊां ड नाही काय, गोिाळेचे सनयम न पाळता ती 

चालवली जाते काय सकां वा यामध्ये आण्खी काय वेगळे षडयांत्र आह े? सन्माननीय 

सदस्य श्री. भास्कि जाधव याांनी जी िांका व्यक्त केली आह ेत्याबाबत सजल््ातील 

स्थासनक गपु्तचि सवभागाच्या पोसलसाांना साांगनू याची सनसश्चतपणे चौकिी केली 

जाईल. याच्या खोलात जाऊन यामध्ये  काही षडयांत्र असेल ति याच्या मळुात कोण 

आह ेह ेसदु्धा लवकिात लवकि िोधनू काढले जाईल.  

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. भास्कि जाधव याांनी सतसिा प्रश्न असा 

सवचािला की, फक्त गस्ती नाही त्या त्या परिसिामध्ये पाच गनु्ह ेघडण ेह ेसदु्धा गांभीि 

सवषय आह े त्यामळेु सजल्हा पोलीस असधक्षकाांना आजच  सभागहृाच ेपसहले सत्र 

सांपल्यानांति मी स्वत: दिूध्वनीवरून सांदिे दतेो की कोणत्याही परिसस्थतीमध्ये अिा 

प्रकािचे गनु्ह ेथाांबसवण्यासाठी जे किावे लागले ते किावे. या सवा मोसहमेवि सजल्हा 

पोलीस असधक्षकाांनी मॉसनटरिांग किावे. कोणत्याही पोलीस स्टेिनमध्ये जि अिा 

प्रकािे सतत गोवांिाची हत्या सकां वा चोिीचे प्रकाि घडत असतील ति तथेील पोलीस 

प्रभािी असधकाऱयाांना त्यासाठी जबाबदाि धिले जाईल.  

श्री. मांगलप्रभात लोढा : अध्यक्ष महोदय, आपल्या माफा त माननीय मांत्रयाांना 

सवनांती आह ेकी, या प्रकिणामध्ये जे पाच साांसगतले आिोपी असतील त्याांचे नाव 

सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात यावेत. माननीय माजी मखु्यमांत्री श्री. दवेेंद्र फडणवीस 

याांचे सिकाि असताना त्यावेळी ॲसनमल वलेफेअि बोडाचे गठन केले होते. या 

बोडााचे इन्स्पेक्टि ह ेगोिक्षक एनजीओप्रमाणे काम कितात. ती सवा िचना आता नाही. 

माननीय सांसदीय कायामांत्री सभागहृामध्ये उपसस्थत आहते पिांत ु आता माननीय 

पिसुांवधान मांत्री सभागहृामध्ये उपसस्थत नाही. दसुिा प्रश्न असा आह ेकी, आपण पित 

ॲसनमल वेलफेअि बोडाचे गठन किणाि काय ? 

      यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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श्री. मांगलप्रभात लोढा..... 

ॲसनमल वलेफेअि बोडाचे पनु्हा गठन केले जाणाि काय ? पणूा दिेात  जेथे गोिाळा 

आहते तेथे सिकाि १०० सकां वा२०० रु. प्रसत प्राणी या प्रमाणे अनदुान सदले जाते. मात्र 

आपल्याकडे असे अनदुान सदले जात नाही. एकाच गोिाळेतनू  घटना किी घडत 

आह े ह ेआपण सवचारु असे आता साांसगतले आह.े अनेक सठकाणी लोकाांकडून 

समळणािे   अनदुान एकसत्रत करुन गोिाळा चालवली जाते. माझे ३ प्रश्न आहते.           

१) आिोपीचे नाव काय ? २) ॲसनमल वेलफेअि बोडाचे गठन सिकाि लगेच किणाि 

काय ? ३) गोिाळाअनदुान योजना दिेात सरुु आह,े तिी योजना िाज्यात सरुु किणाि 

काय ? 

 श्री. िांभिुाज दसेाई : अध्यक्ष महोदय,  पसहला प्रश्न गहृ सवभागािी सांबांसधत 

आह.े त्याचे मी उत्ति दतेो.  सद. १७/१/२०२२ िोजी गनु्हा घडला आह.े भा.दां.सां. 

कलम ४२९ तसेच महािाष्ट्र प्राणी सांिक्षण असधसनयम  १९७६ चे कलम ५ (अ), 

५७ब), व ५(९)  प्रमाणे  ग.ुि.क्र. ३२/२०२२ दाखल किण्यात आला आह.े आिोपी 

क्र. १, मोहम्पमद समीि मोहम्पमद नजीम िेख, वय २७, मुांद्रा आसीफ ऊफा  बटन 

मोहम्पमद आरिफ कुिेिी, िाहणाि राँबे, आिोपी क्र.३ िाहरुख कुिेिी  िाहणाि सभवांडी, 

आिोपी क्र. ४ सफिोज सजिा, िाहणाि सनजामपिू,सभवांडी अिी या आिोपींची नाव े

आहते.  पिसुांवधान सवभागािी सांबांसधत दोन प्रश्न आहते. सन्माननीय सदस्याांनी ज्या 

भावना व्यक्त केल्या आहते त्या माननीय पिसुांवधान मांत्री याांच्या सनदिानास आणनू 

सदल्या जातील. 

 श्री. भास्कि जाधव : अध्यक्ष महोदय,  मी एकच सधुािणा कितो. ही गोिाळा 

असनू मागील सिकािमधील माननीय मांत्री श्री. एकनाथ खडसे याांनी त्याकरिता एक 

कोटी रुपये िासनाकडून समळवनू सदले होत. आपण सनधी सदला आह,े गोिाळा उभी 

किण्यास मदत केलेली आह ेह ेमला साांगायचे आह.े  
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 श्री.योगेि सागि : अध्यक्ष महोदय,  आिोपी गोवांि हत्या किण्यासाठी तेथे 

गेले होते. आिोपी मोहम्पमद, आससफ ,िाहरुख व सफिोज याांचे तथेील गावािी काय 

सांबांध होता, याची मासहती पोसलसाांनी घेतली पासहजे. गोवांि हत्येच्या कािणास्तव त े

गेले असतील ति आपण प्राणी सांिक्षण कायद्यानसुाि त्याांच्यावि गनु्हा दाखल केला 

आह.े मात्र ते योग्य नाही.   सन्माननीय सदस्य श्री. भास्कि जाधव याांनी उल्लेख केला 

त्याप्रमाणे  दोन धमांमध्ये तेढ सनमााण किणे हा त् या मागील हते ूआह.े या बाबत तपास 

करुन ते कलम जि अिा प्रकािे लावले असले ति ते बदलले जाणाि काय ? गोिाळा 

मालकाांचा िोध घेतला असता मकु्तीधाम गोिाळा, लोटे येथील मालक श्री.सवठ्ठल 

कोकिे  महािाज याांची ही गोिाळा असल्याचे आढळून आले आह.े तेथनूच 

जनाविाची चोिी का होते, यामागे षडयांत्र आह ेकाय, ह ेपासहले जाणाि आह.े इकडच े

४  आिोपी  पकडले म्पहणनू त्याांचे ४ जण पकडायचे असे केले जाणाि आह ेकाय ? 

ह ेयोग्य आह ेकाय ? आपल्याला आिोपी सापडले आहते. घिची गाय असते ती 

सायांकाळी घिी आली नाही की, माणसू बाहिे िोधायला जातो. गोिाळेत २०० ते 

५०० गायी असतात. त्याांना कोठे िोधायचे. त्याांना सांभाळणाऱया एका  माणसाकडे 

सकती गायी दतेात ह ेठिलेले  नसते. यामळेु या गायी चोिणे सोपे असते.  असे लोक 

तेथील गायी चोितात. आपला हते ूसवठ्ठल कोकिे महािाजाांना फसवायचे सकां वा षडयांत्र 

िासबत किायचे, सकां वा त्याांच्याच गायी किा चोिी जातात असे किणे  योग्य होणाि 

नाही. म्पहणनू गोवांि हत्येच्या सनसमत्ताने मुांिा, रॉम्पबेहून आिोपी सतकडे गेले आहते. 

त्याांच्यावि प्राणी  सांिक्षक कायदा सोडून भाितीय दांड सांसहता अन्वये जे गनु्ह ेलाग ू

असतील ते लाग ूकिणाि काय ? 

 श्री. िांभिूाज दसेाई : अध्यक्ष महोदय, पसहल्या प्रश्नाचे उत्ति दतेो. जे ४ आिोपी 

आहते त्याांचा स्थासनक लोटे परिसिामध्ये िसहवास नाही. ते मुांबईमधील  राँबे, मुांिा 

येथील िसहवासी असनू तेथे कसे गेले याचा िोध घेतला जाईल.  पसहल्याांदाच ते तेथे 

गेले आहते काय, पवूीच्या काही प्रकिणात ते आिोपी आहते काय सकां वा त्याांच्या 
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श्री. िांभिुाज दसेाई ..... 

जवळचे कोणी आह,े काही िॅकेट आह ेकाय या दृष्टीने तपास केला जाईल. खोलवि  

मासहती घेतली जाईल. काही षडयांत्र असेल, सातत्याने मुांबई, मुांिा, राँबे मधनू 

कोकणात जाऊन असे प्रकाि घडत असतील ति ते तपासनू घेतले जाईल. असधक 

कडक कलम लावण्याची वेळ आली ति तपासनू योग्य ती कािवाई केली जाईल. 

लोटे गोिाळेचा उल्लेख या करिता केला की, सन्माननीय सदस्य श्री.भास्कि जाधव 

याांनी साांसगतले की, तेथनूच सातत्याने जनाविाांची चोिी होत आह.े एकाच गोिाळेतनू 

चोिी होत असेल ति तेथे सिुसक्षततेच्या उपाययोजना आहते काय, तेथील कोणी चोिी 

किणाऱयाांना सामील आह े काय याचा सवचाि किावा लागले. आम्पही गोिाळा 

चालकाांवि सांिय घेत आह ेअसे  नाही.  याांच े४ आिोपी पकडले म्पहणनू त्याांचे ४ 

पकडा असा उद्दिे पोलीस व गहृ सवभागाचा नाही. एकाच सठकाणी चोिी होत आह.े 

बाजािपेठेत एकच दकुान ३-४ वेळा फोडले जात असेल ति आपण त्याची  खोलवि 

चौकिी कितो. त्यानसुाि या बाबत खोलवि जाऊ. दोन्ही जाती धमांमध्ये भेदभाव  

किण्याची  आवश्यकता नाही. या सांबांधी मळुािी कोण आह,े ह े िोधनू काढण े

पोसलसाांचे काम असनू त ेतातडीने केले जाईल. 

     ----------   
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   पृ. शी. : िाज्यातील पोलीस कमाचािी /असधकाऱयाांच्या सवसवध 

       समस्या सोडवण े

   मु. शी. : िाज्यातीलपोलीस कमाचािी /असधकाऱयाांच्या  

        सवसवध समस्या सोडवणे  या सांबांधी श्री. िोसहत  

        पवाि, सव.स.स. याांनी सदलेली   लक्षवधेी सचूना 

 श्री.िोसहत पवाि  (कजात जामखडे  ) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सनयम १०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावाजसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय गहृ मांत्रयाांचे लक्ष वेध ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन किावे, 

अिी सवनांती कितो.  

"पोसलसाांच्या कामाचे तास जास्त असल्याने कामाचा ताण असणे, इति कमाचाऱयाांना 

कामाचा आठवडा पाच सदवसाचा असणे, पोसलसाांचा कामाचा आठवडा सात 

सदवसाचा असणे, पोलीस खात्याच्या अनेक जसमनी असनू दखेील पोसलसाांच्या 

िाहत्या घिाचा तसचे पोसलस वसाहतीचा प्रश्न सातत्याने सनमााण होत असणे, अनेक 

पोलीस कमाचािी व त्याांचे कुटुांसबय मोडकळीस आलेल्या पोसलस वसाहतीमध्ये 

सनवास कित असणे, त्यामळेु त्याांच्या सिुसक्षततेचा प्रश्न सनमााण होणे, पोसलसाांना 

चाांगली ससुवधा पिुवणाऱया कॅिलेस हॉसस्पटल (Cashless Hospitals) ची सांख्या 

कमी असल्याने पोसलस कमाचाऱयाांना अनेक अडचणींना सामोिे जावे लागणे, 

पोसलसाांना हक्काच्या िजा वरिष्ठ असधकाऱयाांकडून न समळणे, सकिकोळ िजाांची 

सांख्या वषााला १२ वरुन २० किण्याची मागणी पोलीस कमाचाऱयाांकडून होत  असण,े 

याबाबत िासनाने तातडीने किावयाची कायावाही व उपाययोजना." 

श्री.िांभिुाज दसेाई  (गहृ (ग्रामीण) िाज्य मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. * 

उपाध्यक्ष : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े  

 ( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 
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 श्री. िोसहत पवाि : अध्यक्ष महोदय, आपल्या जीवनात सिुक्षा सनमााण 

किण्याकरिता पोसलसाांचा वाटा असतिय मोठा आह.े त्याांना काही जण मामा 

म्पहणतात, काही साहबे म्पहणतात ति मसहलाांना मॅडम म्पहणतात. पोलीस 

कमाचाऱयाांसवषयी ही लक्षवेधी सचूना माांडली आह.े लहानपणीपासनू पोलीस व 

त्याांच्या गणवेिाचा आदि मला व िाज्यातील प्रत्येक व्यक्तीला आहचे. काही 

वषांपासनू कदासचत िाजकीय फायदा घेण्याकरिता सकां वा दसुऱया काही कािणाांमळेु 

काही जण पोसलसाांची बदनामी किीत असल्याचे आपण पासहले आह.े ठिासवक लोक 

कामचकुाि असतील त्याांच्याबाबत मी बोलणाि नाही. अिा  िाहकीय वक्तव्यामळेु 

कष्टकिी पोलीस कमाचाऱयाांची बदनामी होत आह ेअसे मला वाटते. कोिोना काळात 

िाज्यातील २६५ पेक्षा जास्त पोलीस कमाचािी हुतात्मा झाले. म्पहणजे २ लाख ११ 

हजाि पोलीस कमाचािी पैकी २७ हजाि १६७ मसहला कमाचािी असनू  २५ 

टक्कयाांपेक्षा जास्त म्पहणजे ४२ हजाि ४०४ असधकािी व कमाचाऱयाांना कोिोनाची 

लागण झाली. त्याांना कोणतीही अडचण आली तिी कधीही ते आांदोलन, काम बांद 

किीत नाहीत. अिा व्यक्तींचे महत्त्वाचे प्रश्न मी माांडणाि आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, पोसलसाांना चाांगली आिोग्य ससुवधा पिुवणाऱया कॅिलेस 

रुग्णालयाांची सांख्या वाढवता येईल काय  अिी मी सवचािणा केली होती. उत्तिात 

असे नमदू केले आह ेकी, अिी ४४७ रुग्णालये आहते जेथे कॅिलेस ससुवधा सदली 

जाते. महात्मा फुले जीवनदायी योजनेंतगात हजाि पेक्षा असधक रुग्णालये आहते. ४४७ 

रुग्णालयाांपिुत े मयाासदत न ठेवता आणखी रुग्णालये वाढवता येतील काय ? 

सनवतृ्तीनांति वाढलेल्या वयामळेु पोसलसाांना आिोग्य ससुवधाांची गिज पडते. त्यामळेु 

सनवतृ्तीनांति दखेील िाज्यातील पोसलसाांना आिोग्य ससुवधा पिुवण्यासाठी मेडीक्लेम 

ससुवधा दतेा येईल काय ? आपल्या सिकािने काही मसहन्याांपवूी माझ्या मतदािसांघात 

पोसलसाांची िाहण्याची सोय व्हावी या करिता घिे सदली आहते. या करिता मी आभाि 

व्यक्त कितो.  

       यानांति श्रीमती सगिप... 
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श्री.िोसहत पवाि ... 

पिांत,ु ज्या घिात ते िाहत होते ते असतिय वाईट परिसस्थतीत होते. ते एक खोलीचे घि 

असायचे. त्यामध्ये ह े सवा पोलीस असधकािी िहायचे. आपल्या कुटुांबाला सिुक्षा 

दणे्याकरिता ह ेपोलीस स्वत:च्या कुटुांबाची पवाा न किता १८-१८ तास काम किीत 

असतात.  

  अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधी सचूनेच्या लेखी सनवदनेामध्ये २ लाख ११ हजाि 

पोसलसाांपैकी फक्त ७३ हजाि पोसलसाांना आपण घिे दऊे िकल्याबाबत नमदू केले 

आह.े याचा अथा केवळ ४० टक्के लोकाांना आपण घिे दऊे िकलो. मुांबई, पणुे या 

िहिाांमध्ये ति १५०-१५० चौ.फुटाांच्या घिात ह ेपोलीस िाहतात. ६० टक्के व पोलीस 

असधकािी व कमाचािी घिापासनू वांसचत आहते. मला मांत्री महोदयाांना सवचािावयाच े

आह ेकी, पढुच्या काही वषांमध्ये या सवांना घिे दणे्यासाठी काय योजना किता येईल, 

त्याकरिता आपण काही टािगेट सनसश्चत किणाि आहात काय? 

  अध्यक्ष महोदय, आदिणीय श्री.पवाि साहबेाांनी दखेील या बाबतीत काही 

मसहन्याांपवूी बैठक घेतली होती. त्यामध्ये दखेील याबाबतीतील चचाा झाली. त्यामळेु 

या सवा लोकाांना चाांगली घिे समळावीत, यासाठी आपल्याला काय किता येईल, 

त्यासाठी आपण पढुच्या काही वषाामध्ये टािगेट सनसश्चत किणाि आहात काय?  

  अध्यक्ष महोदय, िेवटचा प्रश्न मला येथे माांडावयाचा आह.े इति सिकािी 

कमाचाऱयाांना आपण आठवड यामध्ये ५ सदवस कामावि बोलावतो. पोसलसाांच्या 

बाबतीत आपण तसे लगेचच करु िकणाि नाही, याचा अांदाज मला आह.े पोलीस 

भिती झाल्यानांति, मोठ या प्रमाणात मनषु्ट्यबळ आल्यानांति कदासचत याबाबतीत 

आपण सनणाय घेऊ िकतो. पोसलसाांना आता सकिकोळ िजा १२ आहते. त्या येणाऱया 

काळात २० किा किता येतील, असा प्रश्न मी आपल्या माध्यमातनू मांत्री महोदयाांना 

करु इसच्ितो. धन्यवाद. 

  श्री.िांभिूाज दसेाई : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.िोसहत पवाि याांनी 

ज्या सवषयावि लक्षवधेी सचूना केली आह,े त्यामध्ये आमच्या पोसलसाांच्या सांदभाात  
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श्री.िांभिूाज दसेाई ... 

असणाऱया ससुवधा व पोसलसाांविील कामाचा ताण, अिा दोन वेगवेगळ्या मदु्दयाांचा 

त्याांनी उल्लेख केलेला आह.े यामध्ये प्रथम मला ह े साांगावे लागले की, गहृ 

सवभागाच्यावतीने मसहला कमाचाऱयाांना ८ तासच ड यटुी द्यावी, अिा पध्दतीचा 

आदिे सद.२७.१.२०२२ िोजी सनगासमत किण्यात आलेला आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, गहृ सवभागाने १२ सदवसाांच्या िजा २० सदवस किण्याच्या 

प्रस्तावाला मान्यता सदलेली आह.े फक्त माननीय मखु्यमांत्री, माननीय उप मखु्यमांत्री व 

मांसत्रमांडळापढेु त्याचे सादिीकिण करुन त्याांची मान्यता घेणे बाकी आह.े पिांत,ु तो 

सनणाय दखेील लवकिात लवकि केला जाईल. 

  अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.िोसहत पवाि याांनी कॅिलेस हॉसस्पटल 

ससुवधेबाबतचा मदु्दा माांडला. पणूा िाज्यातील ३४७ दवाखाने याकरिता आपण 

िॉटासलस्ट केलेले आहते. एकूण सवा परिसस्थती पाहता, सवभागाचे असे मत आह ेकी, 

ह ेपिेुसे आहते. असे सनदिानास आले की, दवाखाने कमी पडत आहते सकां वा उपचाि 

वेळेत समळत नाहीत, ति सनसश्चतपणे आपल्याला याबाबतीत सकािात्मक सवचाि 

किता येईल. 

  अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.िोसहत पवाि असे म्पहणाले की, 

पोसलसाांच्या सनवासस्थानाांची परिसस्थती खिाब आह,े मोठ या प्रमाणात 

सनवासस्थानाांचे बाांधकाम किणे गिजेचे आह.े मी या सठकाणी आवजूान साांगेन की, 

महासवकास आघाडी सिकाि येण्याआधीचे सन २०१८-२०१९ चे िेवटचे बजेट होत े

त्यामध्ये साधािणत: ४०० कोटी रुपयाांची तितदू ही पोसलसाांच्या घिाकरिता होती.  

  अध्यक्ष महोदय, आमच्या सन २०२१-२०२२ अथासांकल्पामध्ये माननीय 

सवत्त मांत्री तसेच माननीय मखु्यमांत्री या दोघाांनी पोसलसाांना चाांगली घिे असली 

पासहजेत याकरिता ४४७ कोटी वरुन ७३७ कोटी रुपयाांची तितदू पोसलसाांच्या 

हाऊससांगकरिता केली. यावषी आपण ८०२ कोटी असधक इति खचांकरिता समळून 

पोलीस गहृसनमााणकरिता १०२९ कोटी रुपयाांची तितदू प्रस्तासवत केलेली आह.े 
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श्री.िांभिूाज दसेाई ... 

  अध्यक्ष महोदय, या ३ वषांमध्ये पासहले ति, ४००-४५० कोटी रुपयाांवरुन 

जवळपास १ हजाि कोटी रुपये इतकी तितदू आपण पोलीस हाऊससांगकरिता केलेली 

आह.े माझ्याकडे याबाबतची आकडेवािी आह.े 

  उपाध्यक्ष : सभागहृाच्या कामकाजाची वळे सकाळी १०.५० पयंत 

वाढसवण्यात येत आह.े 

  श्री.िांभिूाज दसेाई : अध्यक्ष महोदय, यामध्ये काम सरुु असलेली सनवासस्थाने 

७२०५ आहते. सनसवदा प्रससध्द प्रकल्पाांची सांख्या १२३५ आह.े सनसवदास्तिाविील 

सेवा सनवासस्थानाांची सांख्या २७२७ आह.े याचाच अथा या २ वषांमध्ये माननीय 

मखु्यमांत्री व माननीय उप मखु्यमांत्री या दोघाांनी पोलीस हाऊससांगकरिता पिेुिी तितदू 

उपलब्ध करुन सदल्याने पोसलसाांकरिता सनसश्चतपणाने लवकिात लवकि पिेुिी 

सनवासस्थाने किण्याचा प्रयत्न िाहणाि आह.े 

  श्री.िोसहत पवाि : अध्यक्ष महोदय, मी मांत्री महोदयाांचे आभाि व्यक्त कितो 

की, त्याांनी सिकािच्या मदतीने पोसलसाांच्या घिाचा प्रश्न सोडसवण्याकरिता एक 

चाांगला असा ्लॅन केलेला आह.े फक्त सकिकोळ िजेच्या बाबतीत मला मांत्री 

महोदयाांना सवनांती किावयाची आह े की, ती १२ सदवसाांवरुन २० सदवस 

किण्याबाबतचा सवषय आपण नसजकच्या कॅसबनेटमध्ये सवचािाथा घणेाि आहात 

काय?  

  श्री.िांभिूाज दसेाई : अध्यक्ष महोदय, मी सन्माननीय सदस्य श्री.िोसहत पवाि 

याांना मघािी साांसगतले आह ेकी, ह ेगहृ सवभागाने तत्वत: मान्य केलेले आह.े माननीय 

मखु्यमांत्री, माननीय उप मखु्यमांत्री, माननीय गहृ मांत्री दखेील याबाबत सहमत आहते. 

त्यामळेु माननीय मखु्यमांत्री, माननीय उप मखु्यमांत्री याांची मान्यता घेऊन लवकिात 

लवकि यावि सकािात्मक सनणाय घेतला जाईल. 

  श्रीमती सीमा सहिे :  अध्यक्ष महोदय, मी या लक्षवेधी सचूनेच्या अनषुांगाने एक 

प्रश्न सवचारु इसच्िते. आपल्याला ज्या प्रमाणे पोलीस वसाहतींची आवश्यकता आह,े  
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श्रीमती सीमा सहिे... 

त्याच प्रमाणे अनेक पोलीस स्टेिन्स ४०-४० वषे जनुी झालेली आहते. तेथे सदवसभि 

पोलीस, अनेक लोक, तक्रािदाि याांना तेथे थाांबाव ेलागते. त्यामळेु जी पोलीस स्टेिन्स 

जनुी झाली आहते, ती नवीन किणे आवश्यक आह,े ती आपण नवीन किणाि काय? 

  अध्यक्ष महोदय, पोलीस वसाहतीमध्ये पाण्याची लाईन, डे्रनेजची लाईन अिी 

जी दखेभालीची कामे असतात ती गहृ सवभागामाफा त केली जातात. पिांत,ु तेथील इति 

कामे समजा नगिसेवकाांना तेथे बेंचची व्यवस्था, खळेण्याांची व्यवस्था किायची 

असेल ति त्याकरिता गहृ सवभागाची पिवानगी घ्यावी लागते. त्या नगिसेवकाांिी 

जमत नसेल ति मदु्दाम पिवानगी टाळली जाते सकां वा लवकि दते नाही. त्यामळेु अिा 

काही गोष्टी म्पहणजे दखेभाल व गाडानमधील िोटी-मोठी कामे महानगिपासलकेकडून 

किता आली ति, आपण ती करु दणेाि काय? 

  श्री.िांभिूाज दसेाई : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्या श्रीमती सीमा सहिे 

याांनी उपसस्थत केलेल्या प्रश्नाच्या अनषुांगाने मी ह ेसाांग ू इसच्ितो की, ज्या पोलीस 

वसाहती एखाद्या नगिपासलका, महानगिपासलका क्षेत्रात आहते तेथील, नगिपासलका, 

महानगिपासलकेच्या सनधीतनू सकां वा नगिसेवकाांच्या स्थासनक सवकास सनधीतनू जि 

त्याांना तेथे सिुोभीकिण, बाग-बसगचा, पाण्याची योजना अिा काही ससुवधा द्यायच्या 

असतील, ति तो कुठल्या पक्षाचा आह,े त्याचे जमत आह ेकी नाही, असा कोणताही 

सवचाि न किता आमदाि सनधीतनू होणाऱया योजनासािख्या योजना जि नगिसेवक 

सनधीतनू पोसलसाांकरिता होत  असतील ति त्याला दखेील सविेष बाब म्पहणनू मान्यता 

सदली जाईल. 

  श्री.सनुील सटांगिे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.िोसहत पवाि याांच्या 

प्रश्नाला अनसुरुन माझा एक प्रश्न आह.े माझ्या मतदािसांघामध्ये वडगाव-सिांद े

गावामध्ये पोलीस मेगा ससटी नावाचा एक प्रकल्प सरुु आह.े जवळपास १०० 

एकिामध्ये पोसलसाांसाठी घिे अिा पध्दतीने तो प्रकल्प ७-८ वषांपवूी लाँच केला 

गेला.  
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श्री.सनुील सटांगिे... 

  अध्यक्ष महोदय, जवळपास १५ हजाि घिाांचा हा प्रकल्प आह.े पसहल्या 

ट््यामध्ये पोसलसाांकरिता ८ हजाि घिे उपलब्ध करुन दणेाि, असे साांगण्यात येत 

होते. सबलीमोरिया नावाच्या कां पनीने त्या सठकाणी काम सरुु केले. पिांत,ु ८ वषे झाली. 

आजतागायत त्याांना कोणतेही घि सदलेले नाही. माझा स्पेसससफक प्रश्न आह ेकी, या 

प्रकल्पाला सिकािकडून कुठल्या प्रकािची सटू सदलेली आह े सकां वा त्याला काही 

ससुवधा सदल्या आहते काय, ती घिे फक्त पोसलसाांसाठी केली आहते, ह ेस्पष्ट झाले 

ति बिे होईल. 

  श्री.िांभिूाज दसेाई : अध्यक्ष महोदय, या सांदभाातील मासहती घ्यावी लागेल. 

हा सवषय या लक्षवधेी सचूनेच्या सवषयाच्या स्कोपच्या बाहिेचा सवषय आह.े या 

सवषयाचा लक्षवधेी सचूनेत उल्लेख नव्हता. तिी दखेील सन्माननीय सदस्याांकडून ते 

सठकाण, तेथे कोणाकडून काम सरुु आह ेयाची ससवस्ति मासहती घेतली जाईल व ती 

मासहती घेतल्यानांति सकािात्मक दृसष्टकोन ठेवनू योग्य तो सवचाि लवकिात लवकि 

केला जाईल. 

  डॉ.भािती लव्हकेि : अध्यक्ष महोदय, सवाप्रथम मी मांत्री महोदयाांचे ८ 

तासाांच्या ड यटुीच्या सनणायाबाबत असभनांदन किते. पिांत,ु सदिहू ८ तासाांची ड यटुी 

मसहला पोलीस अांमलदािाांना प्रायोसगक तत्वावि सदलेली आह.े 

नांति श्री.सिांद े... 
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डॉ.भािती लव्हकेि... 

सदिहू ससुवधा प्रायोसगक तत्वावि न ठेवता कायम स्वरुपी दणेे आवश्यक असल्याने 

ती दणे्यात यावी, कािण याचे चाांगले परिणाम सदसनू आले आहते. त्यामळेु हा सनणाय 

घेण्यात यईल काय ? मसहलाांसाठी ३० टक्के आिक्षण असनू पोलीस दलामध्ये १० 

ते ११ टक्के मसहला पोलीस आहते. ह ेप्रमाण कमी असल्याने ठिलेल्या प्रमाणानसुाि 

भिती का किण्यात यते नाही व ती किण्यात येईल काय ? कािागहृामध्ये 

सवासाधािणपणे परुुष व मसहला कैदी याांचे स्वतांत्र बॅिेक असतात. मसहला पोसलसाांना 

परुुष बॅिेकमध्ये सेवा दणे्यात येऊ नये, तेथील परुुष पोसलसाांना मासहती आह ेकी तथेे 

वखवखलेल्या नजिा असतात म्पहणनू ते मसहला पोसलसाांना खपू मदत कितात. मसहला 

पोसलसाांची सेवा मसहला कैदी याांचे बॅिेकसाठी व परुुष पोलीस याांची सेवा परुुष कैदी 

बॅिेकमध्ये उपलब्ध करुन दणे्याकरिता कायदिेीि तितदू मानवी दृष्टीकोनातनू  

किण्यात येईल काय ?  

 श्री.िांभिूाज दसेाई : सन्माननीय सदस्या डॉ.भािती लव्हकेि याांनी ३ प्रश्न 

उपसस्थत केले आहते. मसहला पोसलसाांची ८ तास सेवा प्रायोसगक तत्वावि सरुु 

केल्यानांति त्याचे चाांगले परिणाम सदसनू येत आहते, ही सेवा कामयस्वरुपी 

दणे्याकरिता पढुील सनणाय सकािात्मक घेण्यात येईल. 

अध्यक्ष महोदय, पोलीस भिती किीत असताना मसहला पोलीस 

उमेदवािाांसाठी सनयमानसुाि आिक्षण ठेवण्यात आले आह.े आता पसहल्या ट््यातील 

पोलीस भितीची जासहिात काढण्यात आली असनू त्यामध्ये मसहला पोसलसाांसाठी 

आिसक्षत जागा सनसश्चत केल्या आहते. त्या या भितीमध्ये पिेुपिू भिण्याचा प्रयत्न 

किण्यात येईल. कािागहृामध्ये मसहला व परुुष कैदी याांचे स्वतांत्र बॅिेक असतात ह े

बिोबि आह.े मसहला कैदी याांच्या बॅिेकमध्ये मसहला पोलीस याांची सेवा दणे्याची 

पद्धत आह,े आदिे नाहीत. परुुष कैदी बॅिेकमध्ये मसहला पोसलसाांची सेवा उपलब्ध 

करुन दऊे नये यासांदभाात महासांचालक (जेल) याांचेिी चचाा करुन योग्य तो सनणाय 

घेण्यात येईल. 
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 श्री.बालाजी कल्याणकि : अध्यक्ष महोदय, माझ्या नाांदडे मतदािसांघामध्ये 

पोलीस वस्ती मोठ या प्रमाणात असनू सतला ५० वषे झाली आहते व ती मोडकळीस 

आली आह.े तेथील डे्रनेजचे पाणी िस्त्यावि येत आह,े त्यामळेु तेथे िाहणे मशु्कील 

झाले आह.े पोसलसाांनी खपू चाांगले काम केले आह.े िाज्य सिकािने पोसलसाांना घिे 

दणे्याचा सनणाय आज घेतला आह.े माझ्या मतदािसांघातील पोसलसाांना घिे 

दणे्याकरिता मांत्री महोदय सवचाि कितील काय ? 

 श्री.िांभिूाज दसेाई : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य याांनी उपसस्थत 

केलेल्या सवषयाचा प्रस्ताव महासांचालक (हाऊससांग) याांचेकडे प्राप्त झाला असेल ति 

त्यावि सकािात्मक सनणाय घेण्यात येईल व प्रस्ताव प्राप्त झाला नसले ति तातडीने तो 

पोलीस अधीक्षक याांचकेडून मागवनू त्यावि यावषी सकािात्मक सनणाय घेण्याचा 

प्रयत्न किण्यात येईल. 

 श्री.कासलदास कोळांबकि : अध्यक्ष महोदय, श्री.दवे, आयकु्त याांनी पोसलसाांना 

५०० चौ.फुटाची घिे ३० लाख रुपयाांमध्ये दणे्यात यावी, असा प्रस्ताव िासनास 

पाठसवला आह.े उक्त प्रस्तावाच्या सांदभाात कोणता व केव्हा सनणाय घेण्यात येईल ? 

मागील सिकािमध्ये तत्कालीन मखु्यमांत्री श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांनी याप्रकिणी ४ 

सदवसाांमध्ये सनणाय जाहीि कितो, असे साांसगतले होते, पिांत ु दोन सदवसाांनी 

आचािसांसहता लागल्यामळेु तो सनणाय झाला नाही. मुांबईतील पोलीस हाऊससांगच्या 

प्रस्तावाचा िासन सवचाि का किीत नाही ? पोलीस सेवासनवतृ्त झाल्यानांति त्याांना 

२० लाख रुपये िक्कम समळते. त्यानांति त्याांना त्याांच्या वसाहतीतनू सनघनू 

झोपड याांमध्ये जाऊन िहावे लागते. उक्त पोलीस हाऊससांगच्या सांदभाात आपण सनणाय 

जाहीि किावा, अिी माझी सवनांती आह.े 

 श्री.िसवांद्र वायकि : अध्यक्ष महोदय, िासकीय कमाचािी याांना हक्काची घिे 

समळाली पासहजे या अनषुांगाने पोलीस दलातील इमाितींना ४ एफएसआय दऊेन १ 

एफएसआयमध्ये बाांधकाम किावे, १ एफएसआय सवकासकाला व २ एफएसआय  
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श्री.िसवांद्र वायकि... 

पोसलसाांना दणे्यात यावा. या अनषुांगाने ज्याांची सेवा पोलीस दलामध्ये ३० वषे झाली 

आह े त्याांना बाांधकामाच्या सकां मतीमध्ये घिे दणे्याचा सनणाय मागील वळेी घेण्यात 

येणाि होता. त्याबाबत मांत्री महोदयाांनी मासहती द्यावी. 

 श्री.िांभिूाज दसेाई : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य सवाश्री.िसवांद्र वायकि 

व कासलदास कोळांबकि याांनी उपसस्थत केलेले प्रश्न या लक्षवेधी सचूनेच्या कके्षच्या 

बाहिेील आहते. त्यासांदभाात मासहती घेऊन योग्य ती कायावाही किण्यात येईल.  

----------- 
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     पृ.शी./मु.शी.: लक्षवेधी सचूनाांसांबांधीची सनवेदने सभागहृाच्या पटलावि ठेवणे  

 

 उप ससचव : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने लक्षवेधी सचूना क्रमाांक 

१ ते १९४  या लक्षवेधी सचूनाांसांबांधीची सनवेदने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 उपाध्यक्ष: सनवेदने सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आली आहते. 

( प्रेस : येथे सोबत जोडलेली क्रमाांक १ त े१९४ ही सनवेदने कृपया िापावीत.) 

------------  
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उपाध्यक्ष : सभागहृाची सविेष बैठक आता स्थसगत होत आह.े सभागहृाची 

सनयसमत बैठक सकाळी ११.०० वाजता पनु्हा भिेल. 

(सभागहृाची बैठक सकाळी १०.५७ ते ११.०० वाजेपयंत स्थसगत झाली.) 

---------- 

 



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) M - 74 

DST/AKN/MMP प्रथम श्री.सिांद े 11:00 

 

 

(स्थगितीनतंर) 

(अध्यक्षस्थापनी माननीय तागलका सभाध्यक्ष श्री.संजय गशरसाट) 

पृ.शी./मु.शी. : तोंडी उत्तिे 

 वणी (गज.यवतमाळ) पंचायतसगमती अंतिगत गशक्षकांचे गनयमबाहय 

समायोजन केल्याबाबत 

(१) * ४३८६९ श्री.संगजवरेड्डी बोदकुरवार (वणी), डॉ.अशोक उईके 

(राळेिाव) : सन्माननीय शालेय गशक्षण मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील 

काय :- 

  

(१) वणी (सज.यवतमाळ) येथील पांचायतससमती अांतगात काही कें द्रात असतरिक्त 

सिक्षक असनू कें द्रातील अनेक िाळाांमध्ये सिक्षकाांची पद े रिक्त असताांना 

गटसिक्षणासधकािी याांनी िासनाचे सनयम डावलनू सिक्षकाांचे सनयमबाहय समायोजन 

किण्यात आले असल्याचे माह े फेिवुािी, २०२२ मध्ये वा त्यादिम्पयान सनदिानास 

आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

 

(२) असल्यास, सनयमबाहय समायोजन किणाऱया असधकाऱयाांसवरुध्द िासनाने 

कोणती कािवाई केली आह ेवा किण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ? 

 प्रा. वर्ाग िायकवाड : (१) नाही. 

(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

 श्री.सांसजविेड डी बोदकुिवाि : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी माझ्या 

पसहल्या प्रश्नाचे उत्ति "नाही" असे सदले आह ेव दसुऱया व सतसऱया प्रश्नाचे उत्ति "प्रश्न 

उद्भवत नाही". असे एवढे सांसक्षप्त स्वरुपात सदले आह.े पिांत ुतेथील वस्तसुस्थती वगेळी 

आह.े या प्रश्नाांच्या अनषुांगाने सवा मासहती माझ्याकडे आह.े वणी येथे गिज नसताना 

दखेील अनेक सिक्षकाांच ेसमायोजन किण्यात आलेले आह.े 
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ता.प्र.क्र. ४३८६९........ 

प्रा.वषाा गायकवाड...... 

 अध्यक्ष महोदय, सचलई िाळेतील सिक्षकाांचे समायोजन नेळापिू येथील 

िाळेमध्य ेकिण्यात आले आह.े अन्य एका िाळेतील एका सिसक्षकेचे समायोजन 

ढाकोिी येथील िाळेमध्य ेकिण्यात आले आह.े सविेष बाब म्पहणज ेसमाजिास्त्र 

सवषयाची सिसक्षका ढाकोिी येथे असतरिक्त असताना दखेील अन्य िाळेतील मसहला 

सिसक्षकेचे त्या िाळेमध्य ेसमायोजन किण्यात आले आह.े अिा अनेक सठकाणी 

सनयमबा् पद्धतीने सिक्षकाांच ेसमायोजन किण्यात आलेले आह.े याबाबतची तक्रािी 

सिक्षण सांघटनेनेच सदली होती. त्यानांति मी गट सवकास असधकािी याांच्याकडे तक्राि 

केली व त्या अनषुांगाने चचाा दखेील केली. त्यानांति सांबांसधत सिक्षकाांच ेसमायोजन 

िद्द किण्यात आले.  

 अध्यक्ष महोदय, पांचायत ससमती, वणी येथे सिक्षकाांची एकूण ५२३ पद े

आहते. त्यापैकी ४२० पद ेभिण्यात आलेली आहते. जवळपास २५ टक्के पद ेरिक्त 

आहते. वणी येथील पांचायत ससमतीचे कायाक्षते्र खपू मोठे आह.े यासनसमत्ताने मांत्री 

महोदयाांना माझे फक्त दोन प्रश्न आहते. वणी, झिी जामणी व महागाव या पांचायत 

ससमती कायाक्षेत्रातील सिक्षकाांची रिक्त पद ेभिणाि आहात काय? ज्या असधकाऱयाांनी 

सनयमबा् पद्धतीने समायोजन, प्रसतसनयकु्ती व बदल्या केलेल्या त्या असधकाऱयाांची 

चौकिी करुन कािवाई किणाि आहात काय? 

 प्रा.वषाा गायकवाड : सांच मान्यतेनसुाि सन २०१८-१९ मध्य ेचाि सिक्षक 

असतरिक्त ठिले होते. त्यामळेु सन २०१७ च्या िासन सनणायानसुाि सांबांसधत सिक्षकाांच े

समायोजन किण्यात आले. काही िाळेतील सवद्याथी सांख्या जास्त असल्यामळेु 

तेथील सवद्याथ्यांच्या सहताच्या दृष्टीने गट सिक्षणासधकािी आसण गट सवकास 

असधकािी याांनी त्या िाळेमध्य ेसदि सिक्षकाांचे समायोजन किण्याचा सनणाय घेतलेला 

आह.े आपला दसुिा प्रश्न हा पसहल्या प्रश्नाांिी सनगडीत आह.े सिक्षकाांची पद ेभिण्यात 

आली ति त्या सिक्षकाांना इति सठकाणी पाठसवण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. 
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प्रा.वषाा गायकवाड...... 

  अध्यक्ष महोदय, आज आढावा घेताना सांबांसधत सवा असधकाऱयाांना सचूना 

सदलेल्या आहते की, पढुील एका मसहन्यामध्य ेज्या िाळेमध्ये सिक्षकाचे पद रिक्त 

आह,े अिा सवा िाळाांमध्ये असतरिक्त सिक्षकाांचे समायोजन किण्यात यावे. 

 श्री.सांसजविेड डी बोदकुिवाि : अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न असा आह ेकी, जे 

िहिामध्य े िाहणािे सिक्षक आहते, त्याांना त्याांच्या घिाजवळच्या िाळेमध्य े

समायोसजत केले आह.े अन्य सिक्षकाांना मात्र िहिापासनू जवळपास ३०-४० सक.मी. 

अांतिाविील िाळेमध्य ेसमायोसजत किण्यात आले आह.े अिा प्रकािचे समायोजन 

चकुीच्या पद्धतीने किण्यात आलेले आह.े ज्या असधकाऱयाांनी समायोजनाची व 

प्रसतसनक्तीवि पाठसवण्याची कायावाही केली त्या असधकाऱयाांची चौकिी करुन योग्य 

ती कािवाई किणाि आहात काय? 

  प्रा.वषाा गायकवाड : अध्यक्ष महोदय, मला मसहली समळाल्यानसुाि ज्या 

िाळेमध्य ेअसतरिक्त सवद्याथी होते, त्या िाळेमध्ये सिक्षकाांची आवश्यकता होती 

म्पहणनू त्या सिक्षकाांची तेथे तात्पिुत्या स्वरुपाची सनयकु्ती किण्यात आली होती. त्या 

सिक्षकाांच समायोजन किण्यात आल ेनाही. तेथील असतरिक्त सवद्याथ्यांना चाांगल्या 

प्रकािे सिक्षण समळावे, या दृष्टीने सांबांसधत गट सवकास असधकािी याांनी त्या सिक्षकाांची 

सनयकु्ती केली होती. तिी दखेील सन्माननीय सदस्याांच्या मागणीनसुाि उक्त प्रकिणाची 

चौकिी किण्याबाबत उप सांचालक, सिक्षण याांना सचूना दणे्यात येतील. 

  श्री.सभुाष धोटे : अध्यक्ष महोदय, सिक्षकाांच्या बदल्यासांदभाात ग्रामसवकास 

व सिक्षण सवभागाने एक धोिण सनसश्चत केलेले आह.े त्या धोिणामध्ये अवघड के्षत्र व 

सिळ के्षत्र अिा प्रकािचे ७ नॉम्पसा दणे्यात आलेले आहते. चांद्रपिू सजल्ह परिषदमध्ये 

अवघड के्षत्र आह.े त्या क्षेत्राला सिक्षासधकािी आसण मखु्य कायाकािी असधकािी याांनी 

सिळ क्षत्र ेम्पहणनू जाहीि केले आह.े या सनणायामळेु त्या भागातील सिक्षकाांवि अन्याय 
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ता.प्र.क्र. ४३८६९........ 

श्री.सभुाष धोटे...... 

 झालेला आह.े त्यामळेु उक्त प्रकिणी चौकिी करुन चौकिी अहवाल सादि किण्याचे 

आदिे दणेाि आहात काय? 

 प्रा.वषाा गायकवाड : अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न यवतमाळ सजल््ासाठी होता. 

पिांत ुसन्माननीय सदस्याांनी चांद्रपिू येथील प्रश्न उपसस्थत केलेला आह.े तिी दखेील ही 

बाब तपासनू योग्य तो सनणाय घेतला जाईल. 

----------- 
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आष्टी (गज.बीड) येथील नवीन बस स्थानकाचे काम प्रलंगबत असल्याबाबत 

  

(२) *  ४३८४८   श्री.बाळासाहेब आजबे (आष्टी) : सन्माननीय पररवहन मंत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

  

(१)  आष्टी (सज.बीड) येथील नवीन बस स्थानकाचे काम गत दोन वषांपासनू बांद 

असल्याने प्रवािाांना त्रास सहन किावा लागत आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२)  असल्यास, जनु्या बस स्थानकातील स्वच्ितागहृ जमीनदोस्त केल्यामळेु 

मसहलाांची गैिसोय होत आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३)  असल्यास, नवीन बस स्थानकाचे बाांधकाम बांद असण्याची कािण ेकाय आहते 

तसेच सदि काम लवकिात लवकि पणूा किण्यासाठी िासनाने कोणती 

कायावाही/उपाययोजना केली वा किण्यात येत आह,े 

(४)  नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते? 

  

अॅड. अगनल परब : (१), (२), (३), व (४) सदि बस स्थानकाचे बाांधकाम सडसेंबि, 

२०१९ ला सरुु किण्यात आले. मात्र कोवीडमळेु बाांधकाम बांद होते. सध्यसस्थतीत 

जोत्याचे बाांधकाम प्रगतीपथावि आह.े सदि बाांधकाम ह ेसदयाच्या बस स्थानकाच्या 

पाठीमागील बाजसू सरुु असनू बसस्थानकाची सवदयमान इमाित पाडण्यात आलेली 

नसनु सदि  बसस्थानकामधनु वाहतकु सरुु आह.े 

   कोिोना काळात बस स्थानकाविील सफिते स्वच्ितागहृ नगि पासलकेने काढुन घेतले 

असल्याने सदि िेडीमेड स्वच्ितागहृ पनु्हा बस स्थानकावि ठेवण्यासाठी कायावाही 

सरुु आह.े 

श्री.बाळासाहबे आजबे : अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघामध्ये आष्टी आसण कडा 

या दोन बसस्थानाकाची कामे मांजिू आहते. तिी दखेील कडा येथील बस स्थानकाच े

काम अद्याप सरुु किण्यात आलेले नाही. आष्टी बस स्थानकाचे काम तीन वषाापवूी 

सरुु केले होते. पिांत ुअद्याप ते काम पणूा झालेले नाही. त्यामळेु तेथील लोकाांची मोठ या 

प्रमाणावि गिैसोय होत आह.े नवीन बस स्थानकाचे काम किावयाचे असल्यामळेु जनेु 

बसस्थानकातील टॉयलेट व बाथरुम पाडण्यात आले आह.े तीन वषाापासनू सांबांसधत 



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) M - 79 

DST/AKN/MMP प्रथम श्री.सिांद े 11:00 
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ॲड.असनल पिब....... 

कां त्राटदाि काम किण्यास तयाि नाही. याबाबत माननीय परिवहन मांत्री ॲड.असनल 

पिब याांच्याकडे पत्रव्यवहाि दखेील केलेला आह.े उक्त बसस्थानाकाचे काम केव्हा 

सरुु करुन ते केव्हा पणूा किणाि आहात, याबाबतची मासहती दणे्यात यावी. 

  ॲड.असनल पिब : अध्यक्ष महोदय, मागील तीन वषाापवूी आष्टी येथे नवीन 

बसस्थानक बाांधण्याची कायावाही सरुु केली होती. पिांत ु पसहल्या वषाामध्य े उक्त 

बाांधकामास नगिपांचायतीने पिवानगी सदलेली नाही. म्पहणनू सदि बाांधकाम पसहल्या 

वषाामध्य ेप्रत्यक्षात सरुु झाले नव्हत.े पिांत ुते दसुऱया वषाामध्ये सरुु झाले होते. मध्यांतिी 

कोिोनाचे सांकट आल्यामळेु ते काम अद्याप पणूा झालेले नाही. पिांत ु माननीय 

श्री.असजत पवाि याांनी उपलब्ध करुन सदलेल्या सनधीतनू उक्त कामाची सरुुवात 

केलेली आह.े सांबांसधत असधकािी व कां त्राटदाि याांच्यािी चचाा करुन सदि काम सरुु 

किण्याच्या सचूना दणे्यात आलेल्या आहते. त्यामळेु उक्त कामाची सरुुवात करुन 

सदि काम लवकिात लवकि पणूा किण्यात येईल. 

 श्री.नािायण कुचे : अध्यक्ष महोदय, सन १९९२ मध्य े माझ्या बदनापिू 

तालकु्याची सनसमाती झालेली आह.े पिांत ु अद्याप त्या सठकाणी बसस्थानकाची 

व्यवस्था किण्यात आलेली नाही. याबाबत मागील सिकाि मधील परिवहन मांत्री 

माननीय श्री.सदवाकि िावते याांच्याकडे दखेील बैठक घेऊन पाठपिुावा केलेला आह.े 

तिी दखेील माझ्या तालकु्यातील बसस्थानकाचा प्रश्न मागी लागला नाही. 

  अध्यक्ष महोदय, बदनापिू ह े िहि िाष्ट्रीय महामागाावि असनू या 

तालकु्यामध्ये एकूण १०० गावे आहते. माझ्या मतदािसांघामध्ये एकूण ९२ 

ग्रामपांचायती आहते. बदनापिू यथेील बसस्थानक बाांधण्यासाठी परिवहन सवभागाने 

जागेसह मान्यता सदली ति मी माझा आमदाि सनधी उपलब्ध करुन दणे्यास तयाि आह.े 

त्यामळेु तेथील बसस्थानकासाठी आपण जागा उपलब्ध करुन त्यास मान्यता दणेाि 

आहात काय? 
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 ॲड.असनल पिब : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांच े जनतेप्रती 

असलेली तळमळ मी समज ूिकतो. पिांत ुयाबाबतीतले प्रश्न एकमेकामध्ये गुांतलेले 

असल्यामळेु उक्त प्रकिणी सांबसधत असधकािी व आपल्यासमवेत एक वेगळी बैठक 

घेऊन योग्य तो सनणाय घणे्यात येईल. 

  श्री.िेखि सनकम : अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघातील सचपळूण िहि ह े

मध्यवती सठकाण आह.े तेथील बसस्थानक मागील तीन वषांपासनू बांद आह.े त्या 

सठकाणी थाांबण्यासाठी दखेील जागा नाही. त्यामळेु सचपळूण येथील बसस्थानकाच े

काम लवकिात लवकि पणूा किावे, अिी मी सवनांती कितो. 

  ॲड.असनल पिब : मागील दोन वषांपवूी सरुु झालेल्या बसस्थानकाांची काम े

कोिोनामळेु अधावट अवस्थेमध्ये आहते. िाज्यातील ३९ बसस्थानकाांची कामे ७० ते 

८० टक्के पणूा झालेली आहते. १६ काम े५० ते ६० टक्के पणूा झालली आहते. २१ 

कामे दिवाढ न केल्यामळेु ती बांद किण्यात आलेली आहते. विील सवा काम े

प्राधान्याने हाती घेतलेली आहते. िाज्यातील अनेक बसस्थानके खिाब होत आहते. 

त्यामळेु बसस्थानक बाांधकामाबाबत बीओटी धोिण आणण्याचा प्रयत्न किीत 

आहोत. ग्राहकाांना चाांगली ससुवधा उपलब्ध करुन दणे्यासाठी िासन प्रयत्निील 

आह.े बीओटी तत्त्वावि बसस्थानके उभािण्यासांदभाात सवा सन्माननीय सदस्याांची 

असभप्राय घेऊन िासन योग्य तो सनणाय येईल. सचपळूण येथील बसस्थानकाचे काम 

लवकिात लवकि सरुु करुन ते पणूा किण्याचा प्रयत्न केला जाईल.   

           

       यानांति श्री.कुलकणी.......   
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जळिाव गजल्यातील गशधापगत्रका धारकांच्या गशधापगत्रकांवर बारा अंकी 

बारकोड नसल्यामुळे धान्याचा लाभ गमळत नसल्याबाबत 

  

(३) * ४२५८१   श्री.गशरीर् चौधरी (रावेर), श्री.देवेंद्र फडणवीस (नािपूर 

दगक्षण पगिम), श्री.चंद्रकांत (दादा) पाटील (कोथरुड), श्री.सुधीर मुनिंटीवार 

(बल्लारपूर), अॅड.आगशर् शेलार (वांदे्र पगिम), श्री.राधाकृष् ण गवखे-पाटील 

(गशडी), श्री.राम कदम (घाटकोपर पगिम), श्री.रगव राणा (बडनेरा), 

श्री.अगभमन्यु पवार (औसा) :  सन्माननीय अन् न व नािरी पुरवठा आगण ग्राहक 

संरक्षण मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

  

(१)  जळगाव सजल््ातील समुािे तीन हजाि सिधापसत्रका धािकाांच्या सिधापसत्रकाांवि 

बािा अांकी बािकोड क्रमाांक नसल्यामळेु धान्याचा लाभ समळत नसल्याचे माह े

जानेवािी, २०२२ मध्ये वा त्यादिम्पयान सनदिानास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२)  असल्यास, प्राधान्य कुटुांब गट व अांत्योदय योजनेत समासवष्ट असलेल्या 

जळगाव िहिातील सिधा पसत्रका धािकाांना त्याांच्या सिधापसत्रकेवि बािा अांकी 

बािकोडचा सिक्का तहसील कायाालयातनू दणे्यात येतो, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, नवीन सिधापसत्रका काढणे व त्यावि बािा अांकी बािकोड क्रमाांक 

टाकून दणे्यासाठी दलालाांकडून ग्राहकाांची आसथाक फसवणकू होत असल्याच्या 

तक्रािी तसेच दकुानदाि बािकोड असलेल्या सिधा पसत्रका धािकाांनाही धान्याचा 

लाभ नाकाित असल्याच्या तक्रािी प्राप्त झाल्या आहते, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उक्त प्रकिणी िासनाने चौकिी केली आह ेकाय, चौकिीत काय 

आढळून आले व त्यानषुांगाने कोणती कािवाई केली वा किण्यात येत आह,े 

(५)  नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ? 

 

श्री. छिन भुजबळ :  (१) ह ेखिे नाही. 

(२) तहससल स्तिावि सिधापसत्रकेची डाटा एांरी सिधापसत्रका व्यवस्थापन प्रणाली 

(RCMS) मध्ये करुन ती  सांगणकीकृत झाल्यावि सिधापसत्रकेस सांगणक प्रणालीद्वािे 

बािा अांकी सवसिष्ट क्रमाांक सदला जातो. 

(३) ह ेखिे नाही. 
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ता.प्र.क्र. ४२५८१ .... 

श्री. िगन भजुबळ..... 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

 

 श्री. चशरीर् िौधरी : जळगाव सजल््ातील समुािे तीन हजाि सिधापसत्रका 

धािकाांच्या सिधापसत्रकाांवि बािा अांकी बािकोड क्रमाांक नसल्यामळेु धान्याचा लाभ 

समळत नसल्याचे माह ेजानेवािी, २०२२ मध्ये वा त्यादिम्पयान सनदिानास आले आह,े 

ह ेखिे आह ेकाय, असल्यास त्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली आह,े ह े

मांत्री महोदयाांनी साांगावे, अिी मी सवनांती कितो. 

 श्री. िगन भजुबळ : अध्यक्ष महोदय, १२ अांकी हा एक क्रमाांक असतो. तो 

बािकोड नाही. मध्यांतिी ३ हजाि िेिनकाडा केवळ िोभेसाठी आहते. पिांत ु त्याांना 

धान्य समळत नाही, अिी बातमी आली होती. ३ हजाि काडा असले तिी ते काडा 

प्राधान्य क्रमाांकामध्ये येत असतील. म्पहणजेच ग्रामीण भागासाठी ४४ हजाि रुपय े

उत्पन्न मयाादा आसण िहिी भागासाठी ५९ हजाि रुपये उत्पन्न मयाादते आसण त े

प्राधान्यक्रमामध्ये येत असतील ति त्या िेिनकाडाधािकाांना धान्य सदले जाते. तसेच 

ते अांत्योदयमध्ये असतील तिीही त्याांना धान्य सदले जाते. केििी िेिन काडा ह ेएक 

लाख रुपयाांपयंच्या उत्पन्नधािकासाठी असते. पिांत ुिहिी भागामध्ये जि ५९ हजाि 

रुपयाांपेक्षा असधकचे उत्पन्न असेल ति त्या िेिनकाडाधािकाला लाभ समळत नाही. ते 

केवळ काडा असते. ते िेिनकाडा प्राधान्यक्रमामध्ये येत नाही. पिांत ु जि िहिी 

भागामध्ये ५९ हजाि रुपयाांच्या उत्पन्न मयाादतेील ति त्यावि प्राधान्य म्पहणनू सिक्का 

मािला जातो. त्या व्यक्तींना धान्य समळत असते. यामळेु यात गैिसमज असा आह ेकी, 

जिी केििी िेिनकाडा असले तिी धान्य समळत नाही.  केििी िेिनकाडा असेल आसण 

ग्रामीण भागामध्ये ४४ हजाि रुपयाांपेक्षा असधक उत्पन्न असेल ति त्या केििी 

िेिनकाडाधािकाला धान्य उपलब्ध करुन सदले जात नाही. िहिी भागामध्ये ही उत्पन्न 

मयाादा ५९ हजाि रुपये इतकी आह.े दसुिे असे की, जेव्हा कोिोना काळ सरुु होता 

तेव्हा जे प्राधान्यक्रमामध्ये नव्हते, त्याांच्यासाठी काहीतिी उपाययोजना केली पासहजे  
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ता.प्र. क्र. ४२५८१ ... 

श्री. िगन भजुबळ..... 

असे िासनाने ठिसवले होते. त्यावेळेस जवळपास ६५० ते ७०० कोटी रुपये खचा 

करुन २० रुपये, २२ रुपये सकलोने धान्य खिेदी करुन ते ८ रुपये, १२ रुपये सकलोने ज े

लोक प्राधान्यामध्ये येत नव्हते त्याांना सदले आह.े त्याांनति ही योजना बांद केली आह.े 

पिांत ुआता लोकाांना वाटत आह ेकी, पवूी धान्य समळत होते आसण आता ते का 

समळत नाही. मी साांग ूइसच्ितो की, कोिोना काळात जनतेसाठी तात्पिुती योजना तयाि 

केली होती. िाज्य िासनाने यासाठी सनधी सदला होता. त्यातनू समळालेले धान्य एक 

तसृतयाांि इतक्या कमी भावामध्ये सवतरित केले आह.े यामळेु हा गैिसमज आह.े तसेच 

या िेिनकाडामध्ये परिपणूा मासहती नसेल ति या कािणामळेु त्या िेिनकाडावि 

प्राधान्यक्रमाचा सिक्का मारुन ती त्या प्रणालीमध्ये येत नाहीत. ई-पॉस मसिनमध्ये 

त्याांचा समावेि होत नाही. म्पहणनू त्या िेिनकाडाधािकास धान्य समळत नाही. अिा 

प्रकािे यात गैिसमज आह.े 

 श्री. दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्रयाांनी ग्राहकाांची आसथाक 

फसवणकू झाली आह ेकाय, या प्रश्नाच्या उत्तिामध्ये ह ेखिे नाही, असे म्पहटले आह.े 

मी साांग ूइसच्ितो की, जळगाव ससांधी कॉलनी येथील श्रीमती जागतृी लसलत सोनी 

याांनी तक्राि सदली आह.े िामेश्वि कॉलनीतील कािभािी सवठोबा गव्हाणे, हमाल याांना 

अनेक वषाापासनू धान्य समळत होते. पिांत ुआता १२ अांकी क्रमाांकाचा सिक्का 

नसल्यामळेु ते तहससल कायाालयातील श्री. तडवी याांच्याकडे गेले होते. त्या तडवी 

याांनी त्या हमाल असलेल्या गव्हाणे याांना पित पाठसवले. त्यानांति तथेील दलाल 

त्याांच्याकडे ३ हजाि रुपयाांची मागणी करुन साांगातत की, आपण जि ३ हजाि रुपय े

सदले ति त्याांच्या िेिनकाडावि सिक्का मारून सदला जाईल. त्यानांति हिी सवठ्ठलनगि 

येथील एक सवधवा मसहला िांजना सभुाष दाांडगे याांनादखेील अिाच प्रकािची अडचण 

आली होती. त्याांनी १२ क्रमाांकाचा सिक्का िेिनकाडावि मारुन दऊे असे त्याांना 

साांसगतले होते. पिांत ुत्या तेथे गेल्यानांति त्याांनाही पित पाठसवले. श्री. साईनाथ सकिोि 

पाटील याांनीही तहससलदािाांकडे तक्राि केली की, के.पी. पाटील याांचे िेिनधान्य 

दकुान कायमबांद असते. तसेच तेथनू धान्य सदले जात नाही १२ क्रमाांकाचा सिक्काही  
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ता.प्र. क्र. ४२५८१ ... 

श्री. दवेेंद्र फडणवीस..... 

मारुन सदला जात नाही. अिा प्रकािची अनेक नावे माझ्याकडे आहते. सदव्य मिाठी 

या वासहनीने या प्रकिणावि एक स्टोिी तयाि केली आह.े जे पात्र लोक असनूही 

त्याांच्या िेिनकाडावि १२ अांकी सिक्का मािला जात नाही. ददुवैाने दलालास पैसे 

सदले ति त्याच िेिनकाडावि तो सिक्का मारुन दते असतो. म्पहणनू मी मांत्री महोदयाांना 

दोन प्रश्न सवचारु इसच्ितो. मांत्री महोदयाांकडे चकुीची मासहती सदलेली आह.े मी आता 

ज्याांनी तक्रािी केल्या आहते त्याांची नावे वाचनू दाखसवली आहते. तिीही ही मासहती 

मांत्री महोदयाांनी तपासावी व ज्याांनी चकुीची मासहती सदली त्याांच्यावि कािवाई 

किावी. दसुिे असे की, जेवढे पात्र िेिनकाडाधािक आहते, त्याांची नावे सवभागाकडे 

असतात. त्या प्रत्येक िेिनकाडाावि पढुील १५ सदवसाांमध्ये एक कॅम्पप घेऊन सिक्का 

मािण्यात येईल, अिा प्रकािचा सनणाय केला ति दलालाांचा सळुसळुाट बांद होईल 

आसण जे पात्र आहते त्याांना धान्य समळेल. याबाबत मांत्री महोदय आदिे दणेाि आहते 

काय ? 

 श्री. िगन भजुबळ : अध्यक्ष महोदय, तक्रािीमध्ये बािकोड क्रमाांक 

नसल्यामळेु िेिनकाडाधािकाांना धान्य नाकािले जात आह ेकाय, या प्रश्नाचे उत्ति खिे 

नाही, असे सदले आह.े आपल्याकडे बािकोड नसतो. सन्माननीय सविोधी पक्षनेत्याांनी 

साांसगतल्याप्रमाणे जि अिा तक्रािी असतील ति त्यावि सनसश्चतपणे कािवाई केली 

जाईल. मी जाहीि कितो की, पढुील १५ सदवसाांमध्ये अिा प्रकािे जे लोक प्राधान्य 

क्रमामध्ये येतात पिांत ुअिा काही कािणामळेु त्याांना धान्य दणे्याचे कोणी नाकारित 

असेल ति त्याांच्यावि गांभीि कािवाई केली जाईल. पढुील १५ ते २० सदवसाांमध्ये 

ज्याांना धान्य समळत नाही, त्याांनी सवभागाचे पिुवठा सनिीक्षक, तहससलदाि, महाफुड 

प्रणाली येथे तक्राि किावी. अिा प्रकिणाबाबत तात्काळ सनणाय घेतले जातील.  

 श्री. ज्ञानिाज चौगलेु : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी साांसगतले की, केििी 

सिधापसत्रकाधािकाांना धान्य सदले जात नाही. आता िोजगाि हमी योजनेच्या  
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ता.प्र. क्र. ४२५८१ ... 

श्री. ज्ञानिाज चौगलेु..... 

कामाविील िोजगािाचेही सकमान उत्पन्न ह े४४ हजाि रुपयाांपेक्षा जास्त होऊ िकते. 

त्यामळेु उपत्पन्नाची मयाादा मांत्री महोदयाांनी वाढसवली पासहजे. असे केले ति 

असतरिक्त सिधापसत्रकाधािक सनमााण होतील व केििी सिधापसत्रकाधािकाांनाही धान्य 

समळू िकेल. मांत्री महोदय त्यामळेु उत्पन्नाचा स्ति वाढसवणाि आहते काय ? 

 श्री. िगन भजुबळ : अध्यक्ष महोदय, याबाबत काही गैिसमज आहते. ४४ 

हजाि रुपये आसण ५९ हजाि रुपयाांची उत्पन्न मयाादा का केली आह,े  ह ेमी साांग ू

इसच्ितो. कें द्र सिकािने अन्नधान्याचा जो कोटा सदला आह ेतो अांत्योदयमध्ये ३५ 

सकलो, इति प्राधान्यामध्ये प्रत्येकी ५ सकलो असा सदला आह.े हा कोटा कुठे सांपतो, 

याचासवचाि केल्यानांति ४४ हजाि आसण ५९ हजाि रुपयाांच्या मयाादते िाज्याकडे 

असलेला धान्याचा कोटा जो कें द्र सिकािने सदलेला असतो तो सांपतो. त्यामळेु ही 

मयाादा सनसश्चत केली आह.े पढुील काळात कें द्र सिकािने अन्नधान्याचा कोटा वाढवनू 

सदला ति या उत्पन्न मयाादते वाढ किता येईल. पिांत ुसध्या जो कोटा समळतो त्याच्या 

अांतगात ह ेधान्य वाटप किता येते. 

 श्रीमती मघेना सदपक साकोिे-बोडीकि : अध्यक्ष महोदय, मी या प्रश्नाच्या 

स्कोपच्या बाहिेील प्रश्न सवचािणाि आह.े सजांतिू तालकु्यातील िाजेगाव येथे १७० 

सिधापसत्रकाधािक आहते. माह े सडसेंबि मसहन्यामध्ये ३० सिधापसत्रकाधािकाांनी 

धान्य घेतले व उवारित १४० सिधापसत्रकाधािकाांनी कमी धान्य आल्यामळेु ते घेतले 

नाही.  

 

यानांति श्री. चौधिी... 
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ता.प्र.क्र.४२५८१..... 

श्रीमती मघेना साकोिे-बोडीकि..... 

सदि सठकाणी कमी धान्य चमळत असल्यामळेु दसुिीकडून धान्य दणे्यात यावे यासाठी 

सांबांसधताांनी सजल्हासधकािी, प्राांतासधकािी, तहससलदाि याांच्याकडे दाद मासगतली.  

तिीही सडसेंबि, जानेवािी, फेिवुािी असे तीन मसहने या सिधापसत्रकाधािकाांना दाद 

दणे्यात आली नाही.  ह े१४० सिधापसत्रकाधािक हटकि, धनगि व दसलत समाजाच े

होते.  अिा वेळी एका मसहन्याच्या आत पयाायी व्यवस्था किण्याची जबाबदािी 

तहससलदािाांची असते, पिांत ु या प्रकिणी तहससलदािाांनी कायावाही केली नाही.  

त्यामळेु ह ेसिधापसत्रकाधािक तीन मसहने धान्य समळण्यापासनू वांसचत िासहले.  माझा 

प्रश्न असा आह े की, सदि सिधापसत्रकाधािकाांना तहससलदाि व प्राांतासधकािी 

याांच्याकडून तीन मसहन्याांचा फूड अलाऊन्स दणेाि का ? 

 श्री.िगन भजुबळ : अध्यक्ष महोदय, सिधापसत्रकाधािक कोणत्या समाजाचा 

आह ेहा मदु्दा येत नाही.  तो दसलत असो, हटकि असो सकां वा कोणीही असो तो मदु्दा 

नसतो ति त्याचे उत्पन्न सवचािात घेतले जाते.  

 अध्यक्ष महोदय, काही सिधापसत्रकाधािकाांवि अन्याय झाल्याचे सन्माननीय 

सदस्याांनी नमदू केले.  या अन्यायासविोधात तक्राि करुन दखेील त्याांना न्याय समळाला 

नाही.  मी साांग ूइसच्ितो की, याबाबत मासहती घऊेन त्वरित कायावाही किण्यात येईल. 

 श्रीमती नसमता मुांदडा : अध्यक्ष महोदय, गेल्या दोन वषांपासनू बीड 

सजल्हयामध्ये एकही सिधापसत्रका सवतरित किण्यात आलेली नाही.  अनेक नवीन 

नोंदणी केलेल्या कुटुांबाांनी प्रयत्न करुनही सिधापसत्रका समळालेल्या नाहीत, िेवटी 

त्याांनी तो प्रयत्न सोडला आह.े  पिांत ु सिधापसत्रका नसल्यामळेु त्याांना सवसवध 

योजनाांचा लाभ घेता येत नाही.  सिकािी रुग्णालयात उपचािाांसाठी, स्वस्त धान्य 

दकुानातनू धान्य घेण्यासाठी सिधापसत्रका असणे गिजेचे आह.े  मांत्री महोदयाांनी 

उत्तिामध्ये कोिोनाचे कािण सदले.   
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ता.प्र.क्र.४२५८१..... 

श्रीमती नसमता मुांदडा..... 

पिांत ुयाबाबत काहीतिी पयााय काढणे आवश्यक आह.े  मांत्री महोदयाांनी साांगावे की, 

यासाठी काय व्यवस्था किण्यात येईल व कधीपयंत सिधापसत्रका दणे्यात येतील ? 

 श्री.िगन भजुबळ : अध्यक्ष महोदय, यासांदभाात आम्पही आढावा घेतला 

असता असे सदसनू आले की, प्राधान्य क्रमाांकाचे सिधापसत्रकाधािक दखेील गेल्या 

तीन-तीन चाि-चाि वषांपासनू धान्य घेण्यासाठी आले नाहीत.  त्यामळेु धान्य 

सिल्लक िाहते.  िाज्यातील काही सजल्हयाांना इष्टाांक वाढवनू दणे्याबाबत आम्पही 

असलकडेच आदिे पारित केले आहते.  त्यामध्ये बीड सजल्हयाचा दखेील समाविे 

आह.े  मी साांसगतल्याप्रमाणे ५९ हजाि आसण ४४ हजाि रुपये उत्पन्न मयाादमेध्य े

बसणाऱया व्यक्तींची मासहती सादि केल्यास त्याांना ताबडतोब नवीन सिधापसत्रका 

दणे्याची व्यवस्था किण्यात येईल. 

 श्री.असभमन्य ू पवाि : अध्यक्ष महोदय, माझ्या औसा सवधानसभा 

मतदािसांघामध्ये २५ ते ३० स्वस्त धान्य दकुाने वेगवेगळया कािणाांमळेु बांद आहते.  

या स्वस्त धान्य दकुानाांच्या अांतगात येणाऱया सिधापसत्रकाधािकाांना इति गावाांच्या 

स्वस्त धान्य दकुानाांिी जोडण्यात आले आह.े  त्यामळेु त्या लोकाांना धान्य 

आणण्यासाठी ये-जा किण्याचा खपू त्रास होत आह.े  माझा प्रश्न आह ेकी, सदि बांद 

असलेली स्वस्त धान्य दकुाने कधी सरुु केली जातील ? 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या सवधानसभा मतदािसांघामध्ये सन २००० मध्ये 

सिधापसत्रका वाटप किण्यात आल्या आहते.  गेल्या २२ वषांपासनू नव्याने 

सिधापसत्रका दणे्यात आलेल्या नाहीत.  काही कुटुांबाांच्या सिधापसत्रका सवभक्त 

किायच्या आहते, काही सिधापसत्रका हिवल्या आहते, काही जीणा झाल्या आहते ति 

काही फाटल्या आहते.  तिी लोकाांना नव्याने सिधापसत्रका दणे्यासाठी कायाक्रम 

िाबसवण्यात येईल का ? 
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ता.प्र.क्र.४२५८१..... 

 श्री.िगन भजुबळ : अध्यक्ष महोदय, ज्याांच्या सिधापसत्रका हिवल्या आहते 

सकां वा खिाब झाल्या आहते त्याांनी नवीन सिधापसत्रका घेण्यासाठी अजा दाखल 

किावेत.  एक मसहन्याच्या आत त्याांना सिधापसत्रका दणे्याची प्रसक्रया पणूा किण्यात 

येईल. 

 श्री.सांजय सावकािे : अध्यक्ष महोदय, भसुावळ, सज.जळगाव येथील तहससल 

कायाालयामध्ये या प्रश्नाच्या अनषुांगाने मी स्वत: गेलो होतो.  भसुावळ तालकु्याच्या 

प्रश्नाांसवषयी वेगळी बैठक घेण्याबाबत मी मागील असधवेिनामध्ये दखेील मांत्री 

महोदयाांना सवनांती केली होती पिांत ुअद्याप त्याांनी बैठक घेतलेली नाही.   

 अध्यक्ष महोदय, ई-प्रणाली सरुु केल्यानांति डाटा एन्री किण्याचे काम खासगी 

ऑपिेटसाकडे दणे्यात आले होते.   त्याांनी पवूीच्या सवा सिधापसत्रका िद्द करुन नव्याने 

एन्रीज केल्या.  असे किताना त्याांना वाटले त्याांची एन्री केली व काहींची केली नाही.  

त्यामळेु हा प्रश्न सनमााण झाला आह.े  तहससल कायाालय या खासगी ऑपिेटसाला पैसे 

दते नाहीत.  त्यामळेु ऑपिेटसा सवासामान्य लोकाांची अडवणकू कितात व पैसे द्या 

तिच आम्पही एन्री करुन दतेो, असे साांगतात.  ह े मी भसुावळ येथील तहससल 

कायाालयामध्ये जाऊन स्वत: व्हरेिफाय केले आह.े  मांत्री महोदयाांना माझा प्रश्न आह े

की, आपण या बाबीची चौकिी करुन कािवाई किणाि का ? 

 श्री.िगन भजुबळ : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी साांसगतल्याप्रमाण े

सनसश्चतपणे कािवाई किण्यात येईल.  तसेच त्याांनी नमदू केल्याप्रमाणे वेगवेगळया 

प्रश्नाांबाबत ताबडतोब बैठक घेण्यात येईल.   

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.असभमन्य ूपवाि याांनी साांसगतले होत े

की, त्याांच्या मतदािसांघातील काही स्वस्त धान्य दकुाने बांद आहते.  मी त्याांना साांग ू

इसच्ितो की, माल चोिीच्या सकां वा इति तक्रािी सकां वा आपापसातील वाद व त्यातनू 

न्यायप्रसवष्ठ झालेल्या बाबी यामळेु काही दकुाने बांद असतात.  अिी दकुाने पित सरुु 

किायची असतील ति अगोदिच्या दकुानदािाची काही चकू नसल्यास त्यालाच  
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ता.प्र.क्र.४२५८१..... 

श्री.िगन भजुबळ..... 

पिवाना सदला जातो सकां वा नवीन जाहीिनामा काढून सवा प्रसक्रया किावी लागते. नवीन 

जाहीिनामा काढल्यानांति सदव्याांग, मसहला, ग्रामसभा, इत्यादी सवा बाबी येतात.  या 

सवांचा सवचाि करुन ती दकुाने ताबडतोब चाल ूकिण्यात येतील. 

--------- 
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राज्यातील गजल्हा पररर्द शाळा, आश्रम शाळा, वसगतिृह व खाजिी 

शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसगवण्याबाबत 

 (४) *  ४२८०८   श्री.संग्राम थोपटे (भोर), श्री.नानाभाऊ पटोले (साकोली), 

श्री.अगमन पटेल (मंुबादेवी), श्रीमती सुलभा खोडके (अमरावती), 

श्री.जयकुमार िोरे (माण), श्री.राहूल कुल (दौंड) :  सन्माननीय शालेय गशक्षण 

मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

 (१) िाज्यातील िाळाांमध्ये सवद्यासथानींवि लैसगांक अत्याचािाच्या घटना होत 

असताना यास आळा घालता यावा या उद्दिेाने िासनाच्या िालेय सिक्षण व सक्रडा 

सवभागाने िाळाांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमिे बससवण्याचा सनणाय घेतला होता पिांत ु

िाळाांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेिे बससवण्यात आले नसल्याचे माह ेऑगस्ट, २०२१ मध्ये 

वा त्या दिम्पयान सनदिानास आले, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, िाज्यातील सजल्हा परिषद िाळा, आश्रम िाळा, वससतगहृ व खाजगी 

िाळाांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेिे प्राधान्याने बससवण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही 

केली वा किण्यात येत आह े, 

(३)  नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ? 

प्रा. वर्ाग िायकवाड : (१) व (२) मा. उच्च न्यायालयाच्या सनदिेाांनसुाि खाजगी 

व्यवस्थापनाच्या िाळाांमध्ये आवश्यकतेनसुाि सीसीटीव्ही बससवण्याच्या सचूना या 

सवभागाच्या सदनाांक ०७ एसप्रल, २०१६ च्या िासन परिपत्रकान्वये दणे्यात आल्या 

आहते. तसेच याकिीता िासनाकडून अनदुान दणे्यात येणाि नाही, ही बाब स्पष्ट 

किण्यात आली आह.े 

(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
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ता.प्र.क्र.४२८०८..... 

 श्री.सांग्राम थोपटे : अध्यक्ष महोदय, सदि प्रश्नाच्या अनषुांगाने मांत्री महोदयाांनी 

सदलेले उत्तिच चकुीचे आह.े  हा असतिय गांभीि प्रश्न असनू यासांदभाातील पणु्यातील 

कालची घटना ताजी आह.े  तेथील पोसलसाांनी २४ तासाांमध्ये आिोपी पकडला.  पिांत ु

िाज्यातील सवसवध िाळाांमध्ये अिा प्रकािच े असांख्य गनु्ह े घडत असतात. मांत्री 

महोदयाांनी उत्तिामध्ये म्पहटले आह ेकी, माननीय उच्च न्यायालयाच्या सनदिेाप्रमाण े

खासगी व्यवस्थापनाच्या िाळाांना सचूना दणे्यात आल्या आहते.  आम्पही िाज्यातील 

सजल्हा परिषद िाळा, आश्रमिाळा, वसतीगहृ ेव खासगी िाळाांचा प्रश्न सवचािला 

होता.  पिांत ुमांत्री महोदयाांनी उत्तिामध्ये मात्र केवळ खासगी िाळाांना ह ेसनदिे लाग ू

किण्याबाबत नमदू केलेले आह.े  त्यामळेु माझी सवनांती आह ेकी, सदि प्रश्न िाखनू 

ठेवावा.  कािण या प्रश्नाच्या उत्तिामध्ये िाज्यातील सवद्याथ्यांप्रती गाांसभयापवूाक सवचाि 

केल्याचे सदसत नाही.  मांत्री महोदयाांच्या उत्तिाने आमचे समाधान होत नाही.  त्यामळेु 

सदि प्रश्न िाखनू ठेवण्यात यावा. 

 प्रा.वषाा गायकवाड : अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न असतिय महत्त्वाचा आह.े  

यामध्ये आपण आणखी काही गोष्टी करु िकतो.  मी उत्तिामध्ये नमदू केले आह ेकी, 

माननीय उच्च न्यायालयाच्या सनदिेाांनसुाि खासगी व्यवस्थापनाच्या सवा 

माध्यमाांच्या प्राथसमक, उच्च प्राथसमक, माध्यसमक आसण उच्च माध्यसमक अिा सवा 

िाळाांसाठी सीसीटीव्ही लावण्यात यावते असे सनदिे दऊेन त्याची जबाबदािी दखेील 

सनसश्चत केली होती.  सन्माननीय सदस्याांचा मदु्दा आह ेकी, सजल्हा परिषद सकां वा 

स्थासनक स्विाज्य सांस्थाांच्या िाळाांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेिे बससवले पासहजेत.  मी 

िालेय सिक्षण मांत्री या नात्याने आश्वाससत किते की याबाबत धोिण सनसश्चत किण्यात 

येईल.   त्यानसुाि सजल्हा परिषद व स्थासनक स्विाज्य सांस्थाांच्या िाळाांमध्ये दखेील 

सीसीटीव्ही कॅमेिे लावले जातील.  सध्या सकती सीसीटीव्ही कॅमेिे लावण्यात आलेले 

आहते त्याची आकडेवािी माझ्याकडे आह.े  सदि आकडेवािी मी पटलावि ठेवत.े  

िासकीय िाळा असोत, स्थासनक स्विाज्य सांस् थाांच्या िाळा असोत सकां वा खासगी 

व्यवस्थापनाच्या िाळा असोत येणाऱया काळात या सवांबाबत कडक धोिण  
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ता.प्र.क्र.४२८०८..... 

प्रा.वषाा गायकवाड..... 

अवलांसबले जाईल.  खासगी सांस्थाांच्या सांदभाात ति मी मघािी नमदू केल्याप्रमाण े

आपण िासन सनणाय सनगासमत केलेला आह.े  येणाऱया िैक्षसणक वषाापासनू सदि 

िासन सनणायाची अांमलबजावणी केली पासहजे, अिा सचूना आपण दऊे.  तसेच 

िासकीय िाळाांमध्ये कसे सीसीटीव्ही बससवता येतील याचाही आपण सवचाि करु.  

आता आमच्या सवभागासाठी सजल्हा सनयोजन ससमतीमधनू असतरिक्त ५ टक्के 

सनधीची तितदू किण्यात आली आह.े  याव्यसतरिक्त लोकसहभाग, सी.एस.आि., 

आमदाि फां ड, खासदाि फां ड, ग्रामसवकास सवभागाकडून काही सनधी घेता येऊ िकतो.  

या सवा बाबींचा सवचाि करुन प्राधान्याने सीसीटीव्ही बससवण्याचे काम करु. 

 श्री.भास्कि जाधव : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सांग्राम थोपटे 

याांनी सवनांती केली की, सदि प्रश्न िाखनू ठेवण्यात यावा.  पिांत ु मांत्री महोदयाांनी 

उत्तिाद्वािे त्याांचे समाधान किण्याचा प्रयत्न केल्याचे आम्पही सवाजण पाहत आहोत.  

मांत्री महोदयाांनी साांसगतले की, खासगी िाळाांनासधु्दा खासदाि फां ड, आमदाि फां ड 

याांच्या माध्यमातनू... पिांत ु सवना अनदुासनत िाळाांना आमदाि फां ड, खासदाि फां ड 

अिा किातनूही मदत किता येत नाही.  म्पहणजे ज्याांना आपण एकही पैसा िासकीय 

अनदुान दते नाहीत त्याांच्याविच सातत्याने आपण बांधने घालतो.  या प्रश्नाच्या 

उत्तिामध्ये दखेील नमदू केलेले आह ेकी, खासगी व्यवस्थापनाच्या िाळाांना िासन 

सनणायाद्वािे सचूना दणे्यात आल्या आहते.  खासगी सवना अनदुासनत िाळाांना सवा 

सिकािी सनयम, धोिणे, बांधने घालण्यात येणाि असतील ति त्याांना अनदुान दऊेन 

त्याांच्याकडून अांमलबजावणीची अपेक्षा किणाि का ?  कािण त्याांना आमदाि सकां वा 

खासदाि फां डातनू पैसे दतेा येत नाहीत. 

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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ता.प्र.क्र.४२८०८... 

         प्रा. वषाा गायकवाड : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. भास्कि जाधव 

याांचा काही तिी गैिसमज झाला, असे मला वाटते. कािण सदनाांक ७ एसप्रल २०१६ 

िोजीचा जो िासन सनणाय आह ेतो खाजगी िाळाांच्या सवा माध्यमाांच्या सांदभाातील 

आह.े त्यानसुाि आपण िाज्यातील सवा माध्यमाांच्या खाजगी िाळाांना त्याांनी 

सीसीटीव्ही कॅमेिे स्वत:च्या खचाातनू लावावेत, असे म्पहटले आह.े उत्तिामध्ये त े

सदलेले आह.े 

      अध्यक्ष महोदय, दसुिे म्पहणजे सन्माननीय सदस्य श्री. सांग्राम थोपटे याांनी 

सवचािलेला प्रश्न सजल्हा परिषदा आसण स्थासनक स्विाज्य सांस्थाांच्या िाळाांच्या 

बाबतीत होता. त्याांनी खाजगी िाळाांच्या बाबतीत प्रश्न सवचािला नाही.  त्याबाबत 

मी साांग ूइसच्िते की, ज्या सजल्हा परिषदाांच्या आसण स्थासनक स्विाज्य सांस्थाांच्या 

िाळा आहते त्याांच्या बाबतीत येणाऱया काळात धोिण सनसश्चत करुन त्या 

कायाक्रमाच्या माध्यमातनू सवसवध सनधीच्या माध्यमातनू सीसीटीव्ही कॅमेिे 

बससवण्यासाठी आमची प्राथसमकता िाहील व ह ेसीसीटीव्ही कॅमेिे बससवले जातील. 

       श्री. जयकुमाि गोिे : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदया मघापासनू उत्ति दते आहते. 

पिांत ुसन्माननीय सदस्य श्री. सांग्राम थोपटे याांनी आसण मी सवचािलेल्या प्रश्नाला उत्ति 

समळत नाही. आता मांत्री महोदयाांनी उत्ति दतेाना साांसगतले की, माननीय उच्च 

न्यायालयाच्या आदिेान्वये खाजगी िाळाांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेिे बससवण्यासांबांधी 

आदिे दणे्यात आले आहते आसण त्यासांबांधी परिपत्रक काढले आह.े पण माझा प्रश्न 

असा आह ेकी, उच्च न्यायालयाने फक्त खाजगी िाळाांमध्येच ह ेकॅमेिे बसवावेत अस े

साांसगतले आह ेकाय आसण सिकािी िाळाांमध्ये असे कॅमेिे बसव ूनका, असे काही 

साांसगतले आह ेकाय, हा स्पेसससफक प्रश्न आह.े सिकािी िाळा असतील सकां वा सजल्हा 

परिषदचे्या िाळा असतील, त्यासाठी मांत्री महोदय म्पहणतात की, आमदाि सनधीतनू 

सकां वा इकडून सतकडून सनधी घेऊन ह ेकाम करु. माझा प्रश्न आह ेकी, िासन या सवा 

िाळाांना सीसीटीव्ही कॅमेिे बससवण्यासाठी सनधी उपलब्ध करुन सकती सदवसात उच्च  
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न्यायालयाच्या सनदिेाचे पालन किेल, याचे स्पेसससफक उत्ति द्यावे, अन्यथा हा प्रश्न 

िाखनू ठेवावा.  

      प्रा. दवेयानी फिाांद े : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी उत्ति सदले आह.े पिांत ु

त्यामळेु आमचे समाधान झाले नाही. आता मांत्री महोदयाांनी साांसगतले आह े की 

याबाबत धोिण ठिसवणाि आहोत. मी मांत्री महोदयाांना साांग ू इसच्िते की, धोिण 

ठिसवण्याच ेकाम आपले आह.े सजल्हा परिषदचे्या िाळा असतील सकां वा िासनाच्या 

आश्रमिाळा असतील त्या सठकाणी मोठ या प्रमाणात लैंसगक अत्याचािाच्या घटना 

घडत आहते.  हा प्रश्न त्याच अनषुांगाने आला आह.े आपल्याकडून अिी अपेक्षा 

आह े की, अिा घटना घडत असताना सजल्हा परिषदचे्या िाळा असतील, 

आश्रमिाळा असतील सकां वा िासनाची मलुींची वससतगहृ ेअसतील, अिा सठकाणी 

िासन सीसीटीव्ही कॅमेिे बससवणाि आह ेकाय आसण बससवणाि असेल ति ते सकती 

सदवसात बससवल याबाबतची घोषणा त्याांनी सभागहृात किणे अपेसक्षत आह.े 

        प्रा. वषाा गायकवाड : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. जयकुमाि गोिे 

आसण सन्माननीय सदस्या प्रा. दवेयानी फिाांद ेयाांच्या प्रश्नाांना एकसत्रत उत्ति दतेे की, 

आम्पही याबाबतचा धोिणात्मक सनणाय घेतला आह े की असे सीसीटीव्ही कॅमेिे 

बससवले जातील. येणाऱया वषाापासनू आम्पही ते काम करु. फक्त मला आपल्याला 

वस्तसुस्थती सनदिानास आणावयाची होती. 

        अध्यक्ष महोदय, िाज्यात िासकीय िाळा व स्थासनक स्विाज्य सांस्थाांच्या 

िाळा ६५,६८६ इतक्या आहते. यापैकी १६०० िाळाांमध्ये अगोदिच असे कॅमेिे 

बससवलेले आहते. उिलेल्या िाळाांच्या बाबतीत आम्पही पणूापणे तयािी केलेली आह े

की, त्या सठकाणी सवद्याथ्यांची सांख्या सकती आह,े सवद्याथीनींची सांख्या सकती आह.े 

त्यामळेु येणाऱया वषाभिात आम्पही जास्तीत जास्त सनधी डीपीडीसीच्या माध्यमातनू 

घेतला जाईल, ग्रामसवकास सवभागाच्या माध्यमातनू घेतला जाईल, आमदाि, 

खासदाि याांच्या स्थासनक सनधीतनू तसेच लोकसहभागातनू घेतला जाईल. तसेच  
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सामासजक न्याय आसण आसदवासी सवकास सवभागाच्या मांत्रयाांना जास्तीचा सनधी 

कसा सदला जाईल, या दृष्टीने प्रयत्न केले जातील.  

         श्री. जयकुमाि गोिे : अध्यक्ष महोदय, या िाळाांमध्ये कधी सीसीटीव्ही कॅमिेे 

बससवले जातील. अजनू सकती मलुींवि अत्याचाि झाल्यानांति मांत्री महोदया जाग े

होणाि आहते. अजनू सकती वाट आपण बघता. त्यामळेु आज या सभागहृात सकती 

सदवसात ह ेसीसीटीव्ही कॅमेिे बससवले जातील, या सांदभाातील ठोस उत्ति अपेसक्षत 

आह.े अजनू सकती मलुींवि अत्याचाि व्हावा, अिी िासनाची अपेक्षा आह.े त्यामळेु 

आता तातडीने याबाबतचा सनणाय जाहीि किावा आसण सकती सदवसात ह े कॅमेिे 

बससवले जातील ह ेमांत्री महोदयाांनी साांगावे. 

        प्रा. वषाा गायकवाड : अध्यक्ष महोदय, सभागहृाची जी भावना आह े तीच 

आमची सधु्दा भावना आह.े म्पहणनू मी साांग ूइसच्िते की, स्थासनक स्विाज्य सांस्थाांच्या 

िाळाांमध्ये मग ती सजल्हा परिषद, महानगिपासलका, नगिपासलका, नगिपांचायत 

यापैकी कोणत्याही सठकाणची िाळा असो, त्या सठकाणी सीसीटीव्ही कॅमेिे 

बससवण्याचा सनणाय घेतला आह.े  सजल्हा परिषदचे्या जवळपास ६५ हजाि िाळा 

आहते.  त्यामळेु सनणाय घेत असताना ज्या सठकाणी जास्त सांख्येने सवद्याथी आहते, 

त्या सठकाणी प्राथसमकता सदली जाईल. अिा तऱहनेे ट््याट््याने या िाळा घेण्याचा 

आमचा प्रयत्न िाहील आसण या वषाभिामध्ये जास्तीत जास्त िाळाांचा त्यामध्ये 

समावेि असेल आसण या वषाभिामध्ये सवा िाळाांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेिे 

बससवण्याचा आमचा प्रयत्न िाहील.  

       श्रीमती सलुभा खोडके : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांना माझी सवनांती आह े

की, आपण सदनाांक ७ एसप्रल २०१६ िोजीचा जो िासन सनणाय केला तो फक्त खाजगी 

िाळाांच्या बाबतीत आह.े पिांत ुआपण कालची पणु्याची घटना बघावी. िोजच अिा 

घटना घडत आहते. सांपणूा महािाष्ट्रात अिा घटना घडत आहते. म्पहणनू िासनाच्या 

िाळा, आश्रमिाळा आसण वससतगहृाांमध्ये अिा अनेक घटना घडतात. मसहला मांत्री 

म्पहणनू आपल्याला या सांदभाात न्याय द्यायचा असेल ति आपण सीसीटीव्ही कॅमेिे  
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बससवण्याची गिज आह.े वषाभिात आपण काही िाळाांच्या बाबतीत ह े किणाि 

आहात. पण आपण असा अन्याय करु नका. आपण मसहला मांत्री म्पहणनू सनणाय घ्या.  

एका वषाभिामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेिे बससवणाि आहात काय ? 

प्रा. वषाा गायकवाड : अध्यक्ष महोदय, मी उत्तिामध्ये ते स्पष्ट केले आह.े   

सन्माननीय सदस्या श्रीमती सलुभा खोडके म्पहणतात त्यानसुाि आम्पही दखेील सवचाि 

किीत आहोत. पण फक्त कॅमेिे लावनू चालणाि नाही. कािण पणु्याच्या िाळेमध्ये 

कॅमेिे होते.  पिांत ु त्याची हाडाडीस्क नव्हती. त्यामळेु ते कॅमेिे चाल ूसधु्दा असले 

पासहजेत आसण ते सिुळीतपणे बसघतले गलेे पासहजेत. त्याचे प्रत्येक मसहन्यात 

मॉसनटिींग सधु्दा झाले पासहजे आसण म्पहणनू आम्पही प्रयत्न किीत आहोत. त्यामळेु 

ज्या िाळाांच्या बाबतीत हा िासन सनणाय आह.े म्पहणजे खाजगी िाळाांना ह ेवषा सरुू 

होण्यापवूी साांसगतले जाईल आसण सन्माननीय सदस्य श्री. सांग्राम थोपटे याांनी 

सवचािल्यानसुाि ज्या िासकीय िाळा आहते त्याांच्या बाबतीत येणाऱया वषाभिामध्य े

आमचा प्रयत्न िाहील की, ट््याट््याने का होईना, पण सरुूवात करुन आम्पही 

िासकीय िाळाांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेिे बसव.ू 

------------- 
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नागशक पररके्षत्रात वाहतूक पोगलसांकडून हेल्मेट सक्तीच्या 

नावाखाली दडं आकारणी होत असल्याबाबत 

 

(५) *  ४३१३०   श्री.िाांतािाम मोिे (सभवांडी ग्रामीण) :  सन्माननीय गहृ मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा कितील काय :-  

(१)  नासिक परिके्षत्रात पोसलस आयकु्त याांनी वाहतकू िाखलेा वसलुी करिता उसद्दष्ट 

सदले असल्याने येथील वाहतकू पोसलसाांकडून हले्मेट सक्तीच्या नावाखाली दांड 

वसलुी किण्यात येत आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, प्रश्न भाग १ च्या अनषुांगाने स्थासनक प्रवासी घटना नासिकहून 

मुांबईकडे प्रवास किणािे प्रवासी याांनी वेळोवेळी केलेल्या तक्रािींनसुाि तसेच “व्दािका 

चौक” येथील अवधै प्रवासी वाहतकुीला आळा घालण्यासाठी वाहतकू 

पोसलसाांकडून कोणती कायावाही/उपाययोजना केल्या वा किण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ? 

श्री. िांभिुाज दसेाई (श्री.सदलीप वळसे-पाटील याांचेकरिता) : (१)  ह ेखिे नाही. 

(२) व्दािका चौकात अवैध प्रवासी वाहतकूीला आळा घालण्यासाठी मोटाि 

वाहन कायदा १९८८ कलम ६६(१)/१९२ अन्वये जानेवािी, २०२१ ते सडसेंबि, 

२०२१ या कालावधीमध्ये अवैध प्रवासी वाहतकू किणािे ३५ वाहनाांवि मा.मोटाि 

वाहन न्यायालयात खटला पाठसवण्यात आलेला असनू मा.न्यायालयाने कसिुदाि 

वाहनधािकाांना रु.६३,४००/- दांड केलेला आह.े      तसेच क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी 

वाहतकू किणाऱया वाहनधािकाांवि एकूण १५८ केसेस मध्ये रु.३३,८००/- दांडात्मक 

कािवाई केली असनू वाहतकू सवभागाचे असधकािी/ कमाचािी याांना अवैध प्रवासी 

वाहतकू किणाऱया वाहनधािकाांवि मोटाि वाहन कायदा १९८८ अन्वये कािवाई 

किण्याबाबत पोलीस आयकु्त, नासिक याांचेकडून आदिे दणे्यात आलेले आहते.(३) 

प्रश्न उद्भवत नाही.  

 



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) P - 98 

PPD/AKN/MMP प्रथम श्री.चौधिी 11:30 

 

 

ता.प्र.क्र. ४३१३०... 

       श्री. प्रकाि आसबटकि : अध्यक्ष महोदय, या सठकाणी हले्मेटच्या सक्तीबद्दल 

केलेल्या कािवाईचा प्रश्न सवचािला आह.े  पण सवभागाने सदलेले उत्ति अवधै 

वाहतकुीबद्दल सदले आह.े माझा प्रश्न असा आह ेकी, हले्मेट सक्ती असेल सकां वा इति 

मोटिसायकल स्वाि असतील त्याांच्या बाबतीत पोसलसाांना मळूात कािवाई 

किण्याबाबत सकती असधकाि आह.े याबाबत आयपीसी सकां वा सीपीसी कायदा काय 

म्पहणतो, याची स्पष्टता या उत्तिातनू यायला हवी होती. ज्या ज्या लोकाांनी अिा 

चकुीच्या पध्दतीने पैसे गोळा केले असतील, त्याांच्यावि कािवाई व्हायला हवी होती.  

पण या प्रश्नाच ेउत्ति चकुले आह.े म्पहणनू त्या प्रश्नाचे उत्ति दरुुस्त केले पासहजे, अिी 

माझी सवनांती आह.े  

         अध्यक्ष महोदय, नासिकच्या या प्रश्नाच्या सनसमत्ताने मांत्री महोदयाांनी सांपणूा 

िाज्याला आसण सभागहृाला सांबोसधत किावे की, अिा पध्दतीने जे पाांढिे बगळे उभ े

िासहले असतात, ते वाहतकुीचे सनयमन कमी कितात आसण दांडाच्या सनसमत्ताने हप्ता 

जास्त वसलू कितात, त्या सवा लोकाांवि कािवाई किण्यासाठी िासन सनणाय, सनयम 

आसण आयपीसी सकां वा सीपीसी काय म्पहणते आसण त्यानसुाि आपण कोणती कािवाई 

केली पासहजे, अिा पध्दतीचे उत्ति या सनसमत्ताने सदले ति सांपणूा महािाष्ट्रात चाांगला 

मेसेज जाईल.  कािण िस्त्यावि रासफक सनयमन किण्यापेक्षा हप्ता वसलुी किणािे अिा 

प्रकािचे जे पोलीस असतात त्याांच्यावि कािवाई किण्यासाठी... नासिकचे ह ेसनसमत्त 

आह.े कायद्याप्रमाणे त्याांना पैसे घेताच येत नाहीत. तिी सधु्दा जे घेतात, त ेनासिकच्या 

मदु्याच्या अनषुांगाने ज्याांनी चकुीच्या पध्दतीने काम केले, त्याांच्यावि कािवाई किणाि 

आहात काय, हा माझा पसहला प्रश्न आह ेआसण दसुिा प्रश्न असा आह ेकी, याच 

अनषुांगाने लॉकडाऊनच्या कालावधीत कोल्हापिू सजल््ातील माझ्या मतदाि 

सांघामध्ये दोनिे, पाचि,े हजाि, दोन हजाि, तीन हजाि, पाच हजाि अिा पध्दतीचा 

दांड मोटिसायकल स्वािाांकडून वसलू केला आह.े याबाबत चौकिीचे आदिे दऊेन 

सांबांसधताांवि तात्काळ कािवाई किणाि आहात काय ? 
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ता.प्र.क्र. ४३१३०... 

        श्री. िांभिुाज दसेाई : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. िाांतािाम मोिे 

याांनी हा प्रश्न सवचािला व त्याला अनसुरुन सन्माननीय सदस्य श्री. प्रकाि आसबटकि 

याांनी या सठकाणी काही इति प्रश्न उपसस्थत केले. मी त्याांना साांग ूइसच्ितो की, या 

प्रश्नातील उत्तिाला दरुुस्त किण्याची आवश्यकता नाही.  कािण पसहल्या प्रश्नाच्या 

भागात पोलीस आयकु्ताांच्या कायाके्षत्रामध्ये वाहतकू पोसलसाांनी हले्मेट सक्तीसविोधात 

दांड वसलू केला काय, असा प्रश्न सवचािला आह ेआसण द्वािका चौक येथील अवधै 

प्रवािी वाहतकुीला आळा घालण्यासाठी पोसलसाांनी कोणत्या उपाययोजना केल्या ह े

दसुऱया भागात सदलेले आह.े अध्यक्ष महोदय, हले्मेट सक्तीचा सनणाय कें द्र सिकािने 

घेतला आह ेआसण िाज्य सिकािने दखेील घेतला आह.े तसेच याबाबत मागे सवोच्च 

न्यायालयाने सधु्दा हले्मटे सक्तीचे किण्यासांबांधी कठोि उपाययोजना किण्याबाबत 

सवा िाज्याांना सनदिे सदले होते.  

यानांति श्रीमती कोळसगिे..  
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ता.प्र.क्र. ४३१३०.... 

श्री. िांभिुाज दसेाई..... 

या प्रश्नातील पसहल्या भागामध्ये नासिकमध्ये १८ जानेवािी ते १८ माचा या कालावधी 

सवना हले्मेट असणाऱया ८ हजाि ४७२ लोकाांकडून ४२ लाख ३६ हजाि रुपयाांचा दांड 

सनयमानसुाि वसलु केलेला आह.े पसहल्यावेळेस सवना हले्मेट आढळून आल्यास 

५०० रुपये दांड आसण तीच व्यक्ती दसुऱयाांना सवना हले्मेट आढळून आली ति १००० 

रुपये दांड अिा प्रकािचा दांड वसलू किण्याची सनयमामध्ये तितदू आह.े ही दांडाची 

िक्कम सिकािी खसजन्यामध्ये जमा होते. 

 ॲड.श्री. आसिष जैस्वाल : अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न असतिय महत्त्वाचा 

आह.े माझ्या सकां वा इति कोणत्याही सन्माननीय सदस्याांच्या मतदािसांघात हायववेि 

अिा प्रकािची अवधै वसलुी मोठया प्रमाणात होत आह.े ह े मी दखेील वािांवाि 

पकडलेले आह.े माननीय मांत्रयाांना माझी सवनांती आह ेकी, आपल्याला काय कािवाई 

किायची ती आपण किा. पिांत ुपोलीस डयटुीवि जाताना रिकाम्पया सखिाने जातात 

आसण सांध्याकाळी ४ ते ५ हजाि रुपये घिी जातात.  ही वस्तसुस्थती आह ेआसण अिा 

प्रकािची अवस्था सांपणूा महािाष्ट्रामध्ये आह.े आपल्याला ह ेथाांबवायचे असेल ति 

ज्या सठकाणी आपले चेकपोस्ट बनवाल सतथे सीसीटीव्ही सक्तीचे किा. त्याप्रमाण े

सीसीटीव्ही असल्यासिवाय कोणत्याही प्रकािची वसलुी किता येत नाही, अिा 

प्रकािची तितदू किा. दसुिे असे की, आपण प्रत्येक रासफक पोसलसाला मोबाईल द्या 

आसण मग त्या चालकाची सवना हले्मेट फोटो काढून त्याला पावता पाठवा. आता 

ससग्नल तोडल्यावि ज्या प्रकािे कािवाई तिी आपण किा. पिांत ुप्रत्यक्षात वािांवाि 

जिी बसची तपासणी होते आसण सखिात जास्त पैसे समळाले ति कां डक्टिवि कािवाई 

होते. पिांत ु महािाष्ट्रामध्ये सामान्य माणसाची लटू थाांबवायची असेल ति अिा 

प्रकािचा सनणाय घेणे आवश्यक आह,े तो सनणाय आपण घणेाि काय ? 

श्री. िांभिुाज दसेाई : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य ॲड.श्री. आसिष 

जैस्वाल याांनी दोन प्रश्न सवचािले आहते. पसहले म्पहणजे त्याांनी साांसगतले की, अिा 

प्रकािे दांड वसलू न किता त्याच्या मोबाईलवि सकां वा अकाऊां टवि दांडाची पाठवावी.  
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ता.प्र.क्र. ४३१३०.... 

श्री. िांभिुाज दसेाई.... 

त्याबाबत मी त्याांना साांग ू इसच्ितो की, आता आपण हायववेि अिी पद्धत सरुु 

केलेली आह.े ओव्हि स्पीड सकां वा चकुीच्या साईडने वाहने चालवली ति ते वाहन 

ॲटोमॅटीक पोसलसाांच्या कॅमेिामध्ये येते आसण मग त्या वाहन मालकाकडे तो दांड 

पाठसवला जातो. मोठया िहिामध्ये बऱयाच सठकाणी रासफक सनयांत्रणासाठी 

चौकाचौकात पोसलसाांनी सीसीटीव्ही कॅमेिे लावलेले आहते. बऱयाच वेळा काही 

सठकाणी बाजािपेठ सकां वा वन वे असतो सतथे रासफक सनयांत्रण किण्यासाठी पोसलसाांना 

उभे िाहावे लागते. त्यामळेु वाहतकुीला सिस्त लागवी या दृष्टीनेच पोसलसाांनी काम 

केले पासहजे हा आमचा प्रयत्न िासहल. सन्माननीय सदस्य श्री. प्रकाि आसबटकि 

सकां वा सन्माननीय सदस्य ॲड.श्री. आसिष जैस्वाल याांनी स्पेसससफक तक्राि सदली ति 

ती तपासनू घेतली जाईल. मग त्यामध्ये काही तथ्य आढळले ति सांबांसधतावि कािवाई 

केली जाईल.  

प्रा. दवेयानी फिाांद े: अध्यक्ष महोदय, नासिक द्वािकातनू अवधैरित्या होणाऱया 

वाहतकूीला आळा घालण्यासाठी सदिचा प्रश्न उपसस्थत केला आह.े हा चौक माझ्या 

मतदािसांघामध्ये येतो आसण ह ेखिे आह ेकी, सतथे मोठया प्रमाणात अवैध वाहतकू 

सरुु असते. या सठकाणी आपण काय कािवाई केली ह ेउत्तिामध्ये सदलेले आह.े पिांत ु

ती कािवाई समाधानकािक नाही. त्या सठकाणी अिाप्रकािे अवधै पद्धतीने वाहतकू 

किणािे जे गाडयाांचे मालक आसण स्थासनक वाहतकू पोलीस याांच्यामध्ये सांगणमत 

आह.े एखाद्या नवीन व्यक्तीला त्या व्यवसायामध्ये उतिायचे असेल ति त्याला 

पिवानगी सदली जात नाही आसण त्याच्यावि दादासगिी केली जाते, त्याच्यावि हमले 

केले जातात.सदि सवषयाच्या बाबतीत गाडयाांचे मालक आसण स्थासनक वाहतकू 

पोलीस याांच्यामध्ये सांगणमत याबाबत मी माननीय मांत्रयाांनापिुावे दतेे. ही अवधै 

वाहतकू थाांबसवण्यासाठी आपण काही ऑनलाईन प्रसक्रया िाबसवणाि आहात काय 

आसण आपल्या दालनात माझ्यासह सदिसवषयाच्या बाबतीत वाहतकू सांघटनेची 

बैठक लावणाि काय ? आसण ती बैठक सकती सदवसात लावणाि आहात ? 
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ता.प्र.क्र. ४३१३०.... 

श्री. िांभिुाज दसेाई : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्या प्रा. दवेयानी फिाांद े

याांनी जो प्रश्न उपसस्थत केला आहते्याबाबत मी साांग ूइसच्ितो की, त्याांच्याकडे जि 

काही स्पेसससफक तक्राि सकां वा काही पिुावे असतील आपल्या पत्रासोबत त े

माझ्याकडे द्यावेत. त्याची वरिष्ठ असधकाऱयाकडून चौकिी केली जाईल. मी स्वत: 

तक्रािीचा फॉलोअप घऊेन त्याची चौकिी किेल. त्या चौकिीचा अहवाल प्राप्त 

झाल्यानांति त्यावि योग्य तो सनणाय घेतला जाईल. सन्माननीय सदस्याांनी बैठक घेणाि 

काय असा प्रश्न सवचािला आह े ति मी त्याांना साांग ू इसच्ितो की, त्याांच्या 

सवषयासांदभाात लवकिच माझ्या दालनात असधकाऱयाांसमवेत बैठक आयोसजत केली 

जाईल.  

श्री. समीि कुणावाि : अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न जिी नासिक सजल््ाचा असेल 

तिी तो वाहतकू पोसलसाांचा प्रश्न आह.े माझ्या मतदािसांघात जाांब हायवेवि रासफक 

पोलीस  असतात. सतथे पोलीस मदत कें द्र असे सलसहलेले आह.े पोसलसाांनी 

वाहतकुीला मदत किणे असा याचा अथा होतो पिांत ुयाचा अथा उलट काढलेला आह े

की, पोसलसाांना मदत होत आह.े ह ेरासफक पोसलस मसहन्याच्या िेवटी लाखो रुपये 

कमसवतात. आम्पही जेव्हा त्याांना सवचाितो की, आपण असे का किता ति तेव्हा  

खाजगीमध्ये साांगतात की, आम्पहाला टागेट आह.े माझा प्रश्न असा आह ेकी, वषााच्या 

िेवटी सकती दांड वसलू किावा यासाठी आपण वाहतकू सवभागाला असे काही टागेट 

सदलेले आह ेकाय ? जाांबयेथे हायवेवकि असणाऱया पोलीस चौकीच्या सठकाणी 

िात्रांसदवस सिाास   वसलुी केली जाते ही आपण थाांबवणाि काय ? 

श्री. िांभिुाज दसेाई : अध्यक्ष महोदय, मोघम स्वरुपाची तक्राि आसण मोघम 

स्वरुपाने असे टागेट सदलेले आह ेआसण पोलीस वसलुी कितात या बोलण्यामध्ये 

काहीही तथ्य नाही. सन्माननीय सदस्या श्रीमती दवेयाांनी फिाांद े म्पहणाल्या मी 

माझ्याकडे पिुावे आहते ति त्या पिुाव्यासोबत आपले पत्र द्या मी चौकिी कितो अस े

त्याांना साांसगतले. मग आता कुणीही उठायचे आसण पोसलसाांद्दल अिा प्रकािे पिुावा  
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ता.प्र.क्र. ४३१३०.... 

श्री. िांभिुाज दसेाई.... 

नसताना बोलत असेल त्यामध्ये तथ्य नाही. पिुावा असेल ति आपण जरुि माझ्याकडे 

द्या याची सनसश्चतपणे चौकिी केली जाईल. 

तागलका सभाध्यक्ष (श्री. संजय गशरसाट ) :  मांत्री महोदय, आताजे प्रकिण 

सरुु आह े ते पणूा महािाष्ट्रात आह.े पिांत ुआता आपण सभागहृात फक्त रासफक 

कॉन्स्टेबल बद्दलची चचाा किीत आहोत. पिांत ुआपण त्याच्या मळुाकडे कधी जात 

नाही. यासाठी रासफक कॉन्स्टेबल जबाबदाि नसतात. तेथील पीआय सकां वा त्या 

सका लच्याअसधकाऱयाांना आपण कधीच पाहत नाही. बदल्या किा होतात ह ेलोकाांना 

माहीत नाही काय ? मी मदु्दाम आपल्याला साांगतो की, या बदल्याांच्या बाबत मी एक 

उदाहिण साांगतो. गडसचिोली येथे एका व्यक्तीने ऑपिेिनमध्ये काम केले तेव्हा 

िासनाने त्याचा सत्काि केला. तेव्हा त्याने त्याच्या पसांदीने पोसस्टांग मासगतली ति 

त्याला ती सदली नाही. तसेच नवी मुांबई येथे जानेवािी मसहन्यापासनू माचा मसहन्यापयंत 

एक जागा खाली होती. सतथे तडजोड झाली आसण दसुिे एक व्यक्ती सतथे येऊन 

बसला. ह े सवा प्रकाि घडल्यानांति जो माणसू पैसे दतेो. तो वसलू कितो. ह े मी 

जबाबदािीने साांगतो. त्यामळेु आपण या िोटया रासफक कॉन्स्टेबल ला पकडण्यापेक्षा 

बदल्याांच्या सका लकडे आपण लक्ष द्यावे. असे अनेक उदाहिणे माझ्यासमोि आहते.  

कािण अनेक जणाांनी माझ्याकडे दखेील तक्रािी केल्या आहते. यासाठी रासफक 

कॉन्स्टेबल कािणीभतू नाही. रासफक कॉन्स्टेबल चा बॅच नांबि बघनू त्याचे नाव 

सवचािायचे आसण मग माननीय गहृ मांत्रयाांकडे त्याची तक्रािी किायची. यामळेु काही 

होत नाही. जो मळू कसल्प्रट आह े त्याकडे आपण लक्ष द्यावे, ही आपल्याला सवनांती 

आह.े  

श्री. िांभिुाज दसेाई : अध्यक्ष महोदय, आपण ज्या भावना व्यक्त केलेल्या 

आहते त्याची गाांभीयााने दखल घेतली जाईल.  

------- 
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मौजे मांडवे खुदग (ता.जामनेर, गज.जळिांव) येथे सावगजगनक पाणी पुरवठा 

अंतिगत उद्भव गवगहर व पाईप लाईनच्या कामाबाबत 

 (६) *  ४१६६९   श्री.संजय सावकारे (भुसावळ) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 

स्वच्छता मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

 (१) मौजे माांडवे खदुा (ता.जामनेि, सज.जळगाांव) येथे ग्रामपांचायतीच्या मालकीच े

सावाजसनक पाणी पिुवठा अांतगात उद्भव सवसहि व पाईप लाईन टाकण्याचे काम सन 

२०१७-२०१८ दिम्प यान किण् यात आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२)  असल् यास, अांदाज पत्रकातील काही मांजिु कामाांच्या परिमाणात बदल झाला 

असल् याने त् याचा ससवस् ति प्रस् ताव कािणाांसह कायाकािी असभयांता याांना उपअसभयांता 

याांनी सादि करुन मान् यता न घेतल् याने मळु िक् कम रु. २,६२,२४०/- सनयमबा्रित् या 

प्रदान किण्यात आली आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३)  असल् यास, उक् त प्रश्न भाग १ व २ बाबत चौकिी किण् यात आली आह ेकाय, 

चौकिीत काय आढळून आले व त्यानषुांगाने दोषी असणाऱया व् यक् तींसवरुध् द 

िासनाने कोणती कािवाई केली वा किण् यात येणाि आह,े 

(४)  नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ? 

श्री. िुलाबराव पाटील : (१) होय, ह ेखिे आह.े 

(२) ह ेखिे नाही. 

(३) बदल झालेल्या परिमाणानसुाि ससवस्ति प्रस्ताव तयाि किण्यात आलेला असनू 

सक्षम असधकािी याांची मांजिुी घेण्यात आलेली आह.े 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

      यानांति श्रीमती किांदीकि..... 
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ता.प्र.क्र. ४१६६९... 

 श्री. सांजय सावकािे : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांना उत्तिात बदल किायचा 

आह ेकाय ? 

 श्री. गलुाबिाव पाटील : अध्यक्ष महोदय, त्याची काही आवश्यकता नाही. 

सन्माननीय सदस्याांनी प्रश्न सवचािावा. 

 श्री. सांजय सावकािे : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी साांसगतले की, ह ेखिे 

नाही. बदल झालेल्या परिमाणानसुाि प्रस्ताव तयाि झाला असनू मांजिुी घतेली आह.े 

ऑसडटचा रिपोटा माझ्याकडे आह.े मी जबाबदािीने साांगत आह.े हा प्रश्न 

वतामानपत्रातील बातमीवरुन सवचािलेला नाही. मागील असधवेिनात आम्पहाला 

ऑसडटच ेपसु्तके सदले होते. त्यामधील ऑसडटच्या परिच्िेदावरूनहा प्रश्न सवचािला 

आह.े पॅिा क्र. ३.३६५ मध्ये ऑसडटिने स्पष्टपणे नोंदवले आह.े  की,  मान्यता न घेता, 

सनमबा् पैसे सदले. तिी दखेील उत्तिात असे नमदू केले आह ेकी, मान्यता घेतली 

आह.े असत्य उत्ति दणेाऱया असधकाऱयाांवि कािवाई किणाि काय ? सनयम १९७ 

अन्वये पणूा झालेल्या कामाांची नोंदवही नमनुा क्रमाांक ६९ मध्ये ठेवलेली  नाही, ह े

खिे आह ेकाय, पाणी पिुवठा  व  स्वच्िाता  टांचाई सद. ३.२.१९९९ नुसाि बाब क्र. 

प्रा. ई. नसुाि पावसाळा सरुु झाल्यानांति पाईप व पांपींग मिीन काढून घ्यावे अिी 

सचूना असताना त्याची नोंद  किण्यात आली नाही, ह ेखिे आह ेकाय ? 

 श्री. गलुाबिाव पाटील : अध्यक्ष महोदय, मौजे, माांडवे खदुा ( ता. जामनेि, सज. 

जळगाव ) येथील पाण्याच्या प्रश्नाबाबत सन्माननीय सदस्याांनी सवचािणा केली आह.े 

सद. २१.३.२०१७ िोजी सवधान परिषदचेे सन्माननीय सदस्य याांच्या सनधीतनू या 

गावात एकूण १४ लाख ६७ हजाि ७६० रु. या कामाकरिता मांजिू केले होते.  

सन्माननीय सदस्याांनी साांसगतल्या प्रमाणे, काम सरुु असताना ४ मीटि नांति कठीण 

खडक लागल्यामळेु, कामामध्ये बदल किण्यात आला.  ही योजना पणूा किण्यात 

आली आह.े योजना पणूा केल्यानांति  ती ग्रामपांचायतीकडे हस्ताांतरित किण्यात 

आली. आज दखेील या गावात २४ तास सपण्याचे पाणी सरुु आह.े सन्माननीय  
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ता.प्र.क्र. ४१६६९... 

श्री. गलुाबिाव पाटील .... 

सदस्याांनी साांसगतलेे ते सत्य आह.े या कामात बदल केला आह.े तसेच सिसफां ग घेत 

असताना आम्पही मासहती घेतो. आपल्या सािख ेसदस्य  प्रश्न सवचाितील तेव्हा काही 

चकू िाहता कामा नये. लेखापरिक्षणा बाबत पतूाता केल्याची सवभागाची मासहती 

माझ्याकडे आह.े तिी आपण साांसगतल्याप्रमाणे काही चकू झाली असेल व माझ्याकडे 

खोटी मासहती सदली असेल ति हयगय केली जाणाि नाही अिी मी खात्री दतेो. 

कामामध्ये बदल केला असनू त्या करिता  कायाकािी असभयांता याांच्याकडून मान्यता 

घेतली आह.े या सठकाणी काम पणूा झालेले आह.े आज या गावाला १०० टक्के पाणी 

समळत आह.े  

 श्री. सांजय सावकािे : अध्यक्ष महोदय, काम पणूा झाले आह,े पाणी समळत 

असेल, सकां वा कामात बदल झाला  असेल या बाबत मला काही म्पहणायचे नाही. 

ऑसडटमध्ये पॅिा आलेला आह.े असे असताना असधकािी उत्ति दतेात की, मान्यता 

घेतलेली आह.े एक ति ऑसडटमध्ये खोटे आले असेल. 

 श्री. गलुाबिाव पाटील : अध्यक्ष महोदय, आके्षपाची पणूापणे पतूाता केलेली 

आह.े पॅिा आला ते मान्य आह.े आपले म्पहणणे योग्य आह.े त्या नांति सवभागाकडून  

पणूापणे पतूाता किण्यात आलेली आह.े माझ्या मासहतीप्रमाणे पांपींग मसिनिीच े

टांचाईच्या वेळी काम केले जाते.  या करिता स्थासनक सवभागाकडून मांजिुी घेतलेली 

आह.े आपले म्पहणणे योग्य आह.े   

 श्री. मांगेि चव्हाण : अध्यक्ष महोदय,  माननीय गहृ मांत्री याांनी मागील प्रश्नाला 

जे उत्ति सदले त्याला माझी हिकत आह.ेतो सवषय महत्त्वाचा आह.े....  

 तागलका सभाध्यक्ष ( श्री. संजय गशरसाट ) :  तो सवषय आता आपल्याला 

घेता येणाि नाही.  

     -------- 
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िोंगदया व नागशक गजल्हयात माकेटींि फेडरेशनकडे गमलसगची सरुक्षा ठेव 

जमा असूनही मोबदला गमळाला नसल्याबाबत 

 (७) *  ४३६८२   श्री.गवजय रहांिडाले (गतरोडा), श्री.कृष्णा िजबे (आरमोरी), 

श्री.सहसराम कोरोटे (आमिाव) :   सन्माननीय अन् न व नािरी पुरवठा आगण 

ग्राहक सरंक्षण मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

  

(१) गोंसदया व नासिक सजल्हयात माकेसटांग फेडिेिन व महािाष्ट्र िाज्य आसदवासी 

सवकास महामांडळ याांचकेडून सन २००८-०९ ते २०२०-२०२१ पयंत माकेसटांग 

फेडिेिनकडे  मीलसाची सिुक्षा ठेव जमा किण्यात आलेली आह े पिांत ू बहुताांि 

समलसाना सन २०१७-१८ ते २०२०-२१ भिडाईचा मोबदला दणे्यात आलेला नाही, 

ह ेखिे आह ेकाय,  

(२)  असल्यास, िासनाने भिडाई किणा-या समलसानी बािदान पित न केल्यास प्रती 

बािदान ३४.०० रुपये नग वसलू किण्याबाबत आदसेित केले आहते, ह ेही खिे आह े

काय, 

(३)  असल्यास, िासनाच्या सदि आदिेात जनु्या की नवीन बािदानाची वसलुी 

किण्यात यावी याबाबत स्पष्ट सनदिे दणे्यात आले नसल्याचे सनदिानास आले आहे, 

ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४)  असल्यास, प्रश्न भाग ३ मधील सनदिे स्पष्ट किण्याबाबत िासनाने कोणती 

कायावाही केली तसचे सन २००८-०९ ते २०२०-२०२१ पयंत माकेसटांग 

फेडिेिनकडे मीलसाची सिुक्षा ठेव जमा किण्यात आलेली असनूही मोबदला न 

दणे्याची कािणे काय आहते, 

(५)  असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आह े काय, चौकिीत काय 

आढळून आले व त्यानषुांगाने कोणती कायावाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(६)   नसल्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ? 

 

 श्री. छिन भुजबळ : (१)  ह ेअांित: खिे आह.े 

     माकेसटांग फेडिेिनमाफा त हांगाम 2008-09 त े2019-20 (खिीप व िब्बी) तसचे 

पणन हांगाम 2020-21 (खिीप) मधील धान भिडाई खचााच्या िक्कमा समलसाना अदा 

किण्यात आलेल्या आहते.  पणन हांगाम 2020-21 (िब्बी) मधील धान भिडाई  
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ता. प्र.क्र.  ४३६८२.... 

श्री. िगन भजुबळ .... 

खचााची िक्कम अदा किणे बाकी आह.े   

     महािाष्ट्र िाज्य आसदवासी सवकास महामांडळामाफा त ज्या समलसाने NEML या 

पोटालवि सगिणीमध्ये आवक धान, िासकीय पिुवठा गोदामात जावक ताांदळाच्या 

नोंदी घेतल्या आहते, अिा समलसाना मोबदला दणे्यात येत आह.े पणन हांगाम 2008-

09 ते 2016-17 मधील भिडाई दयेके अदा किण्यात आली आह.े  पणन हांगाम 

2017-18 ते 2020-21 मधील एकूण रु.56.61 कोटी भिडाई खचााच्या िकमेपैकी 

रु.32.18 कोटी अदा किण्यात आले असनू रु.24.43 कोटी इतकी िक्कम समलसानी 

नोंदी पणूा न केल्याने अदा किणे बाकी आह.े 

(२)  ह ेखिे आह.े  

(३)  ह ेखिे नाही. 

    समलसाने जनुा बािदाना पित न केल्यास रु.34/प्रसत नग याप्रमाणे िक्कम वसलु 

किणेबाबत िासनाने स्पष्ट सचूना दणे्यात आल्या आहते.  

(४) हांगाम 2008-09 ते 2020-21 मध्ये धान भिडाईचे अांसतम सहिोब किण्यात 

आलेल्या सवा सांबांधीत समलसाना माकेसटांग फेडिेिनमाफा त अनामत िक्कमा व दये 

भिडाई मोबदला प्रदान किण्यात आलेला आह.े 

(५) समलसाकडून जनुा बािदाना पित न समळाल्यास वसलूी किण्याबाबत िासनाने 

सनदिे सदलेले आहते. 

(६) प्रश्न उद्भवत नाही. 

 

 श्री. कृष्ट्णा गजबे : अध्यक्ष महोदय, गोंसदया, गडसचिोली व नासिक सजल््ात 

माकेटींग फेडिेिन आह.े िाज्यात आसदवासी सवकास महामांडळ याांच्याकडून सन 

२००८-०९ व स २०२०-२१ पयंत माकेटींग फेडिेिनकडे समलसाची सिुक्षा ठेव जमा 

किण्यात आली आह.े  मात्र बहुताांि समलसाला सन २०१७-१८ ते सन २०२०-२१ 

या भिडाईचा मोबदला दणे्यात आलेला  नाही. ह ेखिे आह ेकाय ?२ ) िासनाच्या 

आदिेानसुाि, या समलसाकडून भिडाई किणाऱयाांनी बािदान पित न केल्यामळेु 

त्याांच्याकडून ३४ रु. प्रमाणे वसलुी किण्याचे आदिे सदले आहते काय ? जनेु 
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ता. प्र.क्र.  ४३६८२.... 

श्री. कृष्ट्णा गजबे.... 

 बािदानाची वसलुी किण्याबात स्पष्ट सनदिे  दणे्यात आले  आहते काय ? असल् यास 

या बाबत िासनाला काही  चौकिी केली ति काय सनदिानास आले ? तसेच या 

बाबत कोणती कािवाई केली ? 

 श्री. िगन भजुबळ : अध्यक्ष महोदय,   स्पष्ट साांगण्यात आले आह ेकी, जनेु 

बािदान समलसाकडून  पित घ्यायचे आह.े  त्याांनी जि ते पित केले नाही  ति त्याकरिता 

प्रत्येक बािदानासाठी  ३४ रु दांड सकां वा वसलुी लावण्यात यावी. सन २००८-०९ ते 

सन २०२०-२१ पयंत माकेटींग फेडिेिन व आसदवासी सवकास मांडळ याांच्याकडून 

त्याांना मोबदला सकां वा पैसे समळाले नाहीत.  उत्तिात असे नमदू केले आह े की, 

माकेटींग फेडिेिन माफा त  हांगाम सन २००८ -०९ ते सन २०१९-२० यामधील खिीप 

व िब्बी हांगामाचे पैसे सदलेले आहते. पणन हांगाम सन २०२०-२१ मध्ये खरिपाचे पैस े

सदले आहते. यामळेु त्याांचा प्रश्न येत नाही. िब्बीचे पैसे िासहले असनू त ेताबडतोब 

दणे्यात येतील.  

 अध्यक्ष महोदय,  दसुिा मदु्दा असा आह ेकी, महािाष्ट्र आसदवासी सवकास 

महामांडळातफे जे काही पैसे द्यायचे आहते ते त्याांनी सन २०१६-१७ पयंत सवा सदलेले 

आहते. प्रश्न सन २००८ पासनू सवचािलेला  आह.े सन २०१७-१८ ते २०२०-२१ 

मध्ये त्याांना ५६ कोटी रुपये दणेे होत ेत्यापैकी ३२ कोटी रु. दणे्यात आले आहते व 

समलसाने नोंदी पणूा न केल्यामळेु २४.४३ कोटी रु.  अदा किणे बाकी आह.े समलसाकडे 

एकदा धान सदल्यानांति त्याची भिडाई केल्यानांति ताांदळू गोदामामध्ये पोहचवायचा 

आह.े या बाबत प्रणालीवि त्याांनी मासहती सदली पासहजे. msp.neml. ही प्रणाली 

आह.े या अन्वये  जेवढे धान आले व  एवढा ताांदळू पित केला ह े त्या प्रणालीत 

असते. काहींनी प्रणालीत नोंदी सदल्या नसतील ति त्याांच्याकडून त्या पणूा किण्यात 

येतील. काही लोकाांनी जि बािदान पित सदला नसेल ति त्याचा सहिोब लावनू त्याांच े

पैसे लवकिात लवकि दणे्यात येतील. 
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ता. प्र.क्र.  ४३६८२.... 

 

 डॉ. दवेिाव होळी : अध्यक्ष महोदय,  माननीय मांत्री चाांगले उत्ति दते आहते. 

माकेटींग फेडिेिन व टीडीसीच्या माफा त भिडाई किण्यासाठी भांडािा, गोंसदया, 

गडसचिोलीचे धान सदले जात आह.े माकेटींग फेडिेिन गडसचिोली  व टीडीसी याांच्या 

माफा त  गडसचिोलीमध्ये समलसा आहते. त्या समलसाला भिडाईसाठी दणेाि आह े     

काय ?  या पवूी त्याांना सदले जात होते. जनु्या समलसाकडे काही बॅकलॉग आह.े भांडािा, 

गोंसदया सजल््ामध्ये न दतेा गडसचिोलीच्या समलसाला समसलांग किण्यासाठी धान, 

टीडीसी व माकेटींग फेडिेिन कडून सदला जाईल काय ? 

 श्री. िगन भजुबळ : अध्यक्ष महोदय, ज्या समलसाचा िेकॉडा सकलअि आह,े 

ज्याांनी सवा अटी पणूा केल्या आहते व जि ते गडसचिोलीमधील भिडाईचे काम पणूा 

करु िकत असतील ति ते काम त्याांनाच दणे्यात येईल.  

 श्री. हरिष सपांपळे : अध्यक्ष महोदय, सन २०१६-२०१७, सन २०१८-१९ व  

सन २०२०-२१ मधील बािदान  न सदल्यामळेु पैसे थाांबवलेले आहते. प्रसत ३४ रुपय े 

बािदान या प्रमाणे वसलुी केली जाणाि आह.े कोणत्या वषाापासनू ह ेबािदान िासहले 

आहते ? त्या बािदानाांची सांख्या सकती आह,े  त ेबािदान  उांदिाने कातिले असतील 

तिी िासन ते पित घऊेन त्याचे पैसे दणेाि आह ेकाय ? 

        यानांति श्रीमती सगिप... 
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ता.प्र.क्र.४३६८२... 

  श्री.िगन भजुबळ : अध्यक्ष महोदय, बािदाने कोणाकडे सकती आहते, त्याची 

मासहती मी पटलावि ठेवेन. त्याांचे जे पैसे आहते ते त्याांनी सदले ति, त्याांचे भिडाईच े

सवा पैसेही दणे्यात येतील, नाहीपेक्षा तयाुं्या अनामत िक्कमेतनू दखेील ते कापले 

जातील. त्यामध्ये त्याांनी सहकाया केले पासहजे. त्याांनी एक ति प्रणालीमध्ये या सवा 

नोंदी नमदू किाव्यात व सिकािला जे जनेु बािदान पित किावयाचे आह ेते पित केले 

पासहजे. त्याांचे सवा दणेे ताबडतोब दणे्यात येईल. 

  तागलका सभाध्यक्ष (श्री.संजय गशरसाट): प्रश्नोत्तिाचा तास सांपलेला 

आह.े 

.......... 
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पृ.शी. / मु.शी. : कागदपते्र सभागहृासमोि ठेवण े

  श्री.शुंभरूाज दसेाई (सवत्त िाज्यमांत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने खालील अहवाल व प्रकािन सभागहृासमोि ठेवतो : -  

(क) भािताचे सनयांत्रक व महालेखापिीक्षक याांचा सदनाांक ३१ माचा, २०२१ िोजी 

सांपलेल्या वषााचा अनपुालन अहवाल, 

(ख) “सलांगभाव अथासांकल्प सवविणपत्र (Gender Budget Statement) व बाल 

अथासांकल्प सवविणपत्र (Child Budget Statement) २०२२-२०२३” ह ेप्रकािन  

  तागलका सभाध्यक्ष : अहवाल व प्रकािन अहवाल सभागहृासमोि ठेवण्यात 

आले आह.े सदिहू अहवाल व प्रकािन सवसधमांडळाच्या सांकेतस्थळावि उपलब्ध 

करुन दणे्यात येईल. 

........ 

 

  श्री.सांजय बनसोडे (सांसदीय काया िाज्यमांत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने महािाष्ट्र िाज्य अल्पसांख्याक आयोग याांचे सन २०१३-२०१४, २०१४-

२०१५ व २०१५-२०१६ या वषांचे वासषाक अहवाल सभागहृासमोि ठेवतो. सदिहू 

अहवाल सवधानसभेच्या पटलावि ठेवण्यास झालेल्या सवलांबाची कािणे सोबत 

जोडली आहते. 

  तागलका सभाध्यक्ष : अहवाल सभागहृासमोि ठेवण्यात आला आह.े सदिहू 

अहवाल सवसधमांडळाच्या सांकेतस्थळावि उपलब्ध करुन दणे्यात येईल. 

....... 
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पृ.शी./मु.शी.: सवधेयकाांना सांमती व असधसांमती 

  तागलका सभाध्यक्ष   : सवधानसभेने सांमत केलेल्या सवधेयकाांना 

सवधानपरिषदचेी सांमती व दोन्ही सभागहृाांनी सांमत केलेल्या सवधेयकाांना 

िाज्यपालाांची असधसांमती समळाल्यासांबांधीची यादी प्रधान ससचव वाचनू दाखवतील. 

  प्रधान ससचव : (अ) खालील सवधेयके सवधानपरिषदनेे कोणत्याही 

सधुािणेसिवाय     सांमत  केली. : -  

1) सन 2022 चे सवधानसभा सवधेयक क्रमाांक 1 - महािाष्ट्र दकुाने व आस्थापना 

(नोकिीचे व सेवािती ांचे सवसनयमन) (सधुािणा) सवधेयक, 2022 

2) सन 2022 चे सवधानसभा सवधेयक क्रमाांक 3 - मुांबई महानगिपासलका, 

महािाष्ट्र सिक्षण व िोजगाि हमी (उपकि) आसण महािाष्ट्र (नागिी के्षते्र) झाडाांच े

सांिक्षण व जतन (सधुािणा) सवधेयक, 2022 

3) सन 2022 चे सवधानसभा सवधेयक क्रमाांक 4 - मुांबई महानगिपासलका 

(सधुािणा) सवधेयक, 2022 

4) सन 2022 चे सवधानसभा सवधेयक क्रमाांक 5 - मुांबई महानगिपासलका, 

महािाष्ट्र महानगिपासलका आसण महािाष्ट्र नगिपरिषदा, नगि पांचायती व औद्योसगक 

नगिी (सधुािणा) सवधेयक, 2022 

5) सन 2022 चे सवधानसभा सवधेयक क्रमाांक 6 - महािाष्ट्र ग्रामपांचायत आसण 

महािाष्ट्र सजल्हा परिषद व पांचायत ससमत्या (सधुािणा) सवधेयक, 2022 

6) सन 2022 चे सवधानसभा सवधेयक क्रमाांक 10 - महािाष्ट्र सावाजसनक 

सवद्यापीठ (सधुािणा) सवधेयक, 2022 

7) सन 2022 चे सवधानसभा सवधेयक क्रमाांक 13 - महािाष्ट्र स्थासनक प्रासधकिण े

(िाजभाषा) सवधेयक, 2022. 

8) सन 2022 चे सवधानसभा सवधेयक क्रमाांक 14 - महािाष्ट्र िैक्षसणक सांस्था 

(िलु्क सवसनयमन) (सधुािणा) सवधेयक, 2022 
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प्रधान ससचव .... 

9) सन 2022 चे सवधानसभा सवधेयक क्रमाांक 15 - महािाष्ट्र सीओइपी तांत्रज्ञान 

सवद्यापीठ सवधेयक, 2022 

     (ब) खालील सवधेयके सवधानपरिषदनेे कोणत्याही सिफाििी सिवाय पित केली:-  

1) सन 2022 चे सवधानसभा सवधेयक क्रमाांक 7 - महािाष्ट्र (पिुवणी) सवसनयोजन 

सवधेयक, 2022 

2) सन 2022 च ेसवधानसभा सवधेयक क्रमाांक 9 - महािाष्ट्र कि, व्याज, िास्ती 

सकां वा सवलांब िलु्क याांच्या थकबाकीची तडजोड किण्याबाबत सवधेयक, 2022 

3) सन 2022 चे सवधानसभा सवधेयक क्रमाांक 11 - महािाष्ट्र मदु्राांक (सधुािणा) 

सवधेयक, 2022 

4) सन 2022 चे सवधानसभा सवधेयक क्रमाांक 12 - महािाष्ट्र सवसनयोजन 

सवधेयक, 2022 

 (क) खालील सवधेयकाांना िाज्यपालाांची असधसांमती समळाली :- 

1) सन 2022 चे सवधानसभा सवधेयक क्रमाांक 1 - महािाष्ट्र दकुाने व आस्थापना 

(नोकिीचे व सेवािती ांचे सवसनयमन) (सधुािणा) सवधेयक, 2022 

2) सन 2022 चे सवधानसभा सवधेयक क्रमाांक 3 - मुांबई महानगिपासलका, 

महािाष्ट्र सिक्षण व िोजगाि हमी (उपकि) आसण महािाष्ट्र (नागिी के्षते्र) झाडाांच े

सांिक्षण व जतन (सधुािणा) सवधेयक, 2022 

3) सन 2022 चे सवधानसभा सवधेयक क्रमाांक 4 - मुांबई महानगिपासलका 

(सधुािणा) सवधेयक, 2022 

4) सन 2022 चे सवधानसभा सवधेयक क्रमाांक 5 - मुांबई महानगिपासलका, 

महािाष्ट्र महानगिपासलका आसण महािाष्ट्र नगिपरिषदा, नगि पांचायती व औद्योसगक 

नगिी (सधुािणा) सवधेयक, 2022 
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प्रधान ससचव ... 

5) सन 2022 चे सवधानसभा सवधेयक क्रमाांक 6 - महािाष्ट्र ग्रामपांचायत आसण 

महािाष्ट्र सजल्हा परिषद व पांचायत ससमत्या (सधुािणा) सवधेयक, 2022 

6) सन 2022 चे सवधानसभा सवधेयक क्रमाांक 7 - महािाष्ट्र (पिुवणी) सवसनयोजन 

सवधेयक, 2022 

.......... 
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मागहतीचा मुद्दा 

  ॲड.आसिष िेलाि : अध्यक्ष महोदय, एका असतिय महत्वाच्या सवषयाकडे 

मी आपले लक्ष वेधतो. माननीय ॲड.असनल पिब सभागहृात उपसस्थत आहते. मी 

त्याांना ह ेसाांग ूइसच्ितो की, आम्पही एस.टी. सवषयावि माांडलेल्या स्थगन प्रस्तावाच्या 

सचूनेबाबत आपण सनवेदन किणाि असे म्पहणाला होता. आज असधवेिनाचा 

िेवटचा सदवस आह.े त्यामळेु आपण त्या सवषयावि सनवेदन किावे, ही माझी सवनांती 

आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, सामान्य माणसाला मुांबई िहिामध्ये कसा त्रास सदला जातो 

याची गोष्ट मी अगदी थोडक्यात साांगतो. ्लॉट नां. ८०६, सीटीएस नां. ५११०, दादि 

सट.टी. या भखूांडावि ३३ (७) अांतगात जनु्या इमाितीचा पनुसवाकास भावी होम्पस 

प्रायव्हटे सलसमटेडच्या धीिज व सवसनत िाह याांनी केला. म्पहाडाची पिवानगी, जागा 

बीएमसीच्या इस्टेट सवभागाची, इस्टेटला सप्रसमयम भिला नाही. म्पहाडाला जो ११३७ 

चौ.मीटि एरिया द्यावयाचा होता तो म्पहाडाला सदला नाही. अिा पध्दतीने २६ कोटी 

८५ लाख रुपयाांचा सिकाि, बीएमसी व म्पहाडाला समळण्याचा हक्क होता, तो सदलाच 

नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, उलट स्थासनक नागरिक ओ.सी. घेण्याकरिता गेले असता, 

ओ.सी. सदली नाही. सडम्पड कन्व्हीसनअन् स घेतला ति स्थासनक नागरिकाांनी सडम्पड 

कन्व्हीसनअन् स घेतला म्पहणनू पोलीस आता स्थासनक नागरिकाांना बोलाव ूलागले 

आहते. ज्याांनी २६ कोटी रुपये बडुवले तो बाजलूा िासहला व स्थासनक नागरिकाांनी 

सडम्पड कन्व्हीसनअन् स का घेतला, म्पहणनू नागरिकाांना बोलवायला लागले. अिा 

पध्दतीने सामान्य नागरिकाांना त्या सठकाणी त्रास सदला जात आह.े पैसे लटुणाऱया 

धीिज व सवसनत िाह याांना सांिक्षण समळत आह,े त्यावि तातडीने कािवाई किावी, 

अिी माझी सवनांती आह.े 

........ 
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मागहतीचा मुद्दा 

  श्री.महिे लाांडगे : अध्यक्ष महोदय, मी सभागहृाच्या सनदिानास एक बाब 

आणनू दते आह.े िाज्य िासनाने याची ताबडतोब दखल घ्यावी. 

  अध्यक्ष महोदय, यकेु्रन व िसियामध्ये यधु्दजन्य परिसस्थती असल्यामळेु 

आपल्या महािाष्ट्रातील अनेक सवद्याथी तथेनू महािाष्ट्रात पित आले. त्याांचे िैक्षसणक 

वषााचे नकुसान टाळण्यासाठी काही सनयम सिसथल करुन आपल्या दिेातील, 

िाज्यातील वैद्यकीय महासवद्यालये असतील सकां वा जी इांसजसनअरिांगची महासवद्यालये 

असतील त्यामध्ये या सवद्याथ्यांना त्याांचे िैक्षसणक वषा पणूा किता यावे, याबाबत 

िासनाने दखल घ्यावी. 

  अध्यक्ष महोदय, माझ्या िहिामध्ये ३४ सवद्याथी यकेु्रनमधनू आलेले आहते. 

त्याच प्रमाणे वेगवगेळ्या सजल््ातील, तालकु्यातील सवसवध गावातील अनेक 

सवद्याथी महािाष्ट्रात पित आलेले आहते. िाज्यातील वैद्यकीय तसेच इांसजसनअरिांग 

कॉलेजेसमध्ये या सवद्याथ्यांना त्याांचे िैक्षसणक वषा पणूा किता यावे याबाबत िासनाने 

दखल घ्यावी. 

......... 
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मागहतीचा मुद्दा 

  श्री.चांद्रकाांत पाटील :  अध्यक्ष महोदय, कोल्हापिू िहिामध्ये या िाज्याच्या 

मांसत्रमांडळात असणाऱया एका मांत्री महोदयाांचे समाजजीवनात जे जे काही असले 

पासहजे ते सवा आह.े आनांद आह.े िाळा आह,े कॉलेज आह,े हॉटेल आह ेसवा आह.े  

त्याचा ३० कोटी रुपयाांचा घिफाळा भिणे प्रलांसबत आह.े सदनाांक ३१ माचाचे टािगटे 

ठेऊन महानगिपासलकेच ेआयकु्त ३० रुपये बाकी िाहणाऱयाांना, ३०० रुपये बाकी 

िाहणाऱयाांना िोज नोसटसेस, दांड सवा  सरुु आह.े मात्र ज्याांचे ३० कोटी यायचे आहते, 

त्याांचे बाकी बाांधकाम पिवाने नाही वगैिे सवषय मी आता कोटाातच घेऊन जाणाि 

आह.े पिांत,ु या ३० कोटी रुपये एवढ या मोठ या िक्कमेच्या घिफाळ्याच्या सवषयामध्ये 

महानगिपासलका आयकु्ताांनी काही ना काही कािवाई केली पासहजे. त्याची मासहती 

कोल्हापिूच्या नागरिकाांना सदली पासहजे.  

............ 

यानांति श्री.सिांद े.... 
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(अध्यक्षस्थानी माननीय तागलका सभाध्यक्ष श्री.दीपक चव्हाण) 

 

प्रा.डॉ.अिोक उईके : अध्यक्ष महोदय, मागासवगीयअसधकािी व कमाचािी 

याांच्या पदोन्नती सांदभाात िासनाच्या उदासीन व सविोधी भसूमकेबाबतचा माझा 

मासहतीचा मदु्दा आह.े 

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुांबई उच्च न्यायालयाने सदनाांक ४ ऑगस्ट, २०१७ 

िोजी मागासवगीय असधकािी व कमाचािी याांच्या पदोन्नतीच्या सांदभाात सनणाय सदला 

होता. त्यानांति तत्कालीन मखु्यमांत्री श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांनी िासन सनणाय सनगामीत 

करुन सदनाांक २९ सडसेंबि, २०१७ िोजी ३३ टक्के आिसक्षत जागा िाखनू ठेवल्या 

होत्या. या सिकािने सदनाांक ७ मे, २०२१ िोजी िासन सनणाय सनगामीत करुन 

मागासवगीयाांचे आिक्षण पणूात: बांद केले आह.े उक्त िासन सनणाय िद्द किण्याच्या 

अनषुांगाने िासनास सनवदेन किण्यासाठी आदिे द्यावेत, अिी माझी सवनांती आह.े  

--------- 
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 श्री.िाम कदम : अध्यक्ष महोदय, माझा मासहतीची मदु्दा आह.े  

अध्यक्ष महोदय, सिकािच्या वतीने सिक्षण मांत्री महोदया याांनी भगवद  गीता 

िाळेत सिकसवण्याकरिता िोखलेले आह,े नकाि सदला आह.े मी आपणास ही भगवद  

गीता भेट दतेो आपण ती सिकािला द्यावी. ती सिक्षण मांत्री महोदया आसण या 

सिकािने वाचावी. हा धासमाक ग्रांथ आह ेयादृष्टीने पाहण्याऐवजी हा यसुनव्हसाल ग्रांथ 

आह,े यादृष्टीकोनातनू याकडे पाहण्याची आवश्यकता आह.े दिेातील लहानातील 

लहान न्यायपासलका व सवोच्च न्यायपासलकेचे कामकाज भगवद  गीतचेी साक्ष घेऊन 

सरुु किण्यात येते. तिी दखेील या िाज्यातील तीन पक्षाचे सिकाि भगवद  गीतेच्या 

सिक्षणाला सविोध का किीत आह े ? दिेातील इति िाज्याांमध्ये भगवद  गीता 

सिकसवली जाते. पिांत ुआपल्या िाज्यात सविोध किण्यात येत आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सभागहृामध्ये माननीय मांत्री श्री.आसदत्य ठाकिे उपसस्थत 

आहते. या सिकािमधील दोन पक्ष यास सविोध कितील मान्य आह.े पिांत ुसिवसेना 

पक्षाने पढुकाि घेऊन भगवद  गीतेचे समथान केले पासहजे व ती िाळाांिाळाांमधनू 

सिकसवली पासहजे, अिी माझी मागणी आह.े 

------------ 
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पृ.शी. /मु.शी. : पांचायती िाज ससमतीचा अहवाल सादि किणे  

 श्रीमती प्रसतभा धानोिकि (ससमती सदस्य) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अनमुतीने पांचायती िाज ससमतीचा अकिावा, बािावा, तेिावा व चौदावा अहवाल 

सभागहृाला सादि किते. 

 तागलका सभाध्यक्ष (श्री.दीपक चव्हाण): : िाज ससमतीचा अकिावा, 

बािावा, तेिावा व चौदावा अहवाल सभागहृाला सादि किण्यात आला आह.े सदिहू 

अहवाल सवधानमांडळाच्या सांकेतस्थळावि उपलब्ध करुन दणे्यात येईल. 

--------- 
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    पृ.शी./मु.शी. : स्थगन प्रस्तावाच्या सचूना 

 तागलका सभाध्यक्ष : आज िकु्रवाि, सदनाांक २५ माचा, २०२२ िोजी प्राप्त 

झालेल्या सवा स्थगन प्रस्तावाच्या सचूनाांना मी दालनात अनमुती नाकािली आह.े 

 ------------ 
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पृ.शी./मु.शी : सविेषासधकाि ससमतीचा अहवाल सादि  

    किण्याची मदुत वाढसवणे 

  

श्री.दीपक केसिकि (ससमती प्रमखु) : अध्यक्ष महोदय, मी प्रस्ताव प्रस्ततु 

कितो की, सवधानसभा सविेषासधकाि ससमतीकडे सवचािाथा प्रलांसबत असलेल्या,  

(१) सन्माननीय सवधानसभा सदस्य श्री.प्रताप सिनाईक याांनी श्री.अणाब 

गोस्वामी, सांपादक, वतृ्त सनवेदक व कायाक्रम सतू्र सांचालक, रिपसब्लक सटव्ही 

वतृ्तवासहनी याांचेसवरुद्ध सदनाांक ७ स्टेंबि, २०२० िोजी उपसस्थत केलेले 

सविेषासधकाि भांग व अवमानाचे प्रकिण. 

(२) सन्माननीय सवधानसभा सदस्य श्री.प्रताप सिनाईक याांनी सहांदी ससने असभनेत्री 

कां गना िाणावत याांचेसवरुद्ध सदनाांक ७ स्टेंबि, २०२० िोजी उपसस्थत केलेले 

सविेषासधकाि भांग  व अवमानाचे प्रकिण 

 या दोन प्रकिणाांविील सविेषासधकाि ससमतीचाा अहवाल सादि 

किण्याकरिता                       महािाष्ट्र सवधानसभा सनयम १८३(१) च्या पिांतकुान्वये 

पढुील असधवेिनाच्या िेवटच्या सदवसापयंत मदुत वाढवनू दणे्यात यावी. 
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 श्री.सधुीि मनुगांटीवाि (बल्लािपिू) : अध्यक्ष महोदय, हक्क भांग ससमती 

िाज्याच्या सवसधमांडळाच्या ससमत्याांपैकी महत्त्वाची ससमती आह.े सन्माननीय सदस्य 

श्री.दीपक केसिकि ह ेअसतिय कायाक्षम आमदाि आहते व उक्त ससमतीचे ससमती 

प्रमखु म्पहणनू काम कितात. सदिहू ससमतीने प्रत्येक असधविेनामध्ये उक्त प्रलांसबत 

प्रकिणी सभागहृास मदुतवाढ मागणे ह े अकायाक्षमतेचे द्योतक होते. या ससमतीने 

सिकािच्या ५ वषांच्या कायाकाळामध्ये हक्क भांगाच्या प्रलांसबत प्रकिणाांचा अहवाल 

सादि केला नाही ति तो व्यपगत होतो. हक्क भांग सभागहृाने स्वीकािल्यानांति 

त्याविील सनणाय ससमतीने वेगाने सदला पासहजे. त्यासाठी नेहमी मदुतवाढ माग ूनये. 

टाांगती तलवाि ठेवण्यात काय अथा आह े ? ससमती प्रमखु याांना आज ससमतीने 

मदुतवाढ सदली तिी आज असधवेिनाचा अांसतम सदवस असनू या प्रकिणी ससमतीला 

अांसतम मदुतवाढ द्यावी. पढुील असधवेिनामध्ये प्रलांसबत प्रकिणाांचा अहवाल सादि 

किण्यात यावा, या दृष्टीने आश्वस्त करुन ससमती प्रमखु मदुतवाढ घ्यावी. अन्यथा ही 

मदुतवाढ घेणे सभागहृाच्या प्रसतषे्ठला साजेसे होणाि नाही. 

प्रस्ताव  प्रस्ततु झाला. 

 

श्री.दीपक केसिकि : अध्यक्ष महोदय, मी सभागहृाच्या सनदिानास आणनू दऊे 

इसच्ितो की, ससमतीकडील एक प्रकिण माननीय सवोच्च न्यायालयामध्ये गेले होत.े 

ससमतीच्या एका प्रकिणात ११ व दसुऱया प्रकिणामध्ये ३ बैठका झाल्या असल्या तिी 

या ताांसत्रक मदु्यामळेु काही मदु्द ेमहासधक्ता याांचिेी िेफि किावे लागतात. त्यामळेु या 

प्रकिणी अहवाल सादि किण्यास सवलांब होत असला तिी पढुील असधवेिनापवुी 

दोन्ही प्रकिणाांवि सनणाय घेण्यात येईल, असे मी आश्वासीत कितो. 

तागलका सभाध्यक्ष : या प्रकिणी पढुील असधवेिनामध्ये मदुत मागण्याची 

वेळ येऊ दऊे नये. 

प्रस्ताव मतास टाकून सांमत झाला. 

..................... 
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 श्रीमती दवेयानी फिाांद े: अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माझा मासहतीची 

मदु्दा आह.े  

अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघात नासिक येथे बधुवािी पीव्हीआि 

सचत्रपटगहृामध्ये मसहला एकमेकींची ओळख पटावी याकरिता गळ्यात भगवा स्काफा  

घालनू "द कासश्मि फाईल" हा सचत्रपट पाहण्यासाठी गेल्या होत्या. सदिहू 

सचत्रपटगहृातील सिुक्षा िक्षकाने त्या स्काफा  जमा किण्यास साांसगतले, ज्या मसहला 

स्काफा  दते नव्हत्या त्याांचे स्काफा  खचेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी त्याने साांसगतले 

की, आम्पहाला वरुन आदिे समळाले आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, सभागहृामध्ये भगवे गमजे घालनू काही सन्माननीय सदस्य 

बसलेले आहते. या सिकािला भगव्याच्या बाबतीत एवढा िाग असण्याचे कािण काय 

आह े ? सभागहृामध्ये सांसदीय काया मांत्री महोदय उपसस्थत आह.े सदिहू 

सचत्रपटगहृातील सिुक्षा िक्षक याांचेवि सदिहू प्रकिणी कािवाई किण्यात यावी. 

पीव्हीआि सचत्रपटगहृाच्या मालकास वरुन कोणी आदिे सदला ? तो आदिे सिकािने 

सदला असेल ति याबाबत खलुासा किावा अन्यथा पीव्हीआि सचत्रपटगहृाच्या 

मालकावि कािवाई किावी. 

 तागलका सभाध्यक्ष : आपण सन्माननीय सदस्य याांना पॉई ांट ऑफ इन्फमेिन 

माांडण्यास सांधी सदली आह.े प्रत्येक मदु्यावि मांत्री महोदयाांना उत्ति दणे्यास साांगणे योग्य 

होणाि नाही. 

 श्री.सधुीि मनुगांटीवाि : अध्यक्ष महोदय, हा ित्रपती सिवाजी महािाजाांचा 

भगवा आह.े याप्रकिणी चौकिी किण्याचे आदिे दऊेन सांबांसधताांवि दिेद्रोहाचा 

गनु्हा दाखल किण्यास साांगावे. अिी आयपीसीमध्ये तितदू आह.े  

 ॲड.असनल पिब : अध्यक्ष महोदय, यासांदभाात कािवाई किण्यास  गहृ मांत्री 

महोदयाांना ताबडतोब कळसवण्यात येईल.  

---------- 
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 श्रीमती नसमता मुांदडा : अध्यक्ष महोदय, माझा मासहतीचा मदु्दा आह.े 

अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघामध्ये सौंदाणा या गावात काही सदवसाांपवूी 

३०० एकि ऊस एमएसईबीच्या कािणामळेु जळाला आह.े त्याचा पांचनामा किण्यास 

एमएसईबीच्या कसनष्ठ असभयांता याांना पाठसवण्यात आले होते. त्याांनी पांचनाम्पयात 

साांसगतले आह ेकी, कां डक्टि िेक व स्पाका  झाल्यामळेु अिी घटना घडली आह.े 

अिा प्रकािच्या घटना लातिू सजल््ातील सिुडी, होळ, कोद्री अिा अनेक गावात 

घडत आहते. असतवषृ्टी सकां वा दषु्ट्काळामळेु िेतकऱयाांचे नकुसान होत े त्याबद्दल 

आपण काही करु िकत नाही. पिांत ुिेतकऱयाांचा एमएसईबीच्या तािाांमळेु ऊस जळत 

आह.े त्या जनु्या झाल्या, काही पडल्या आहते, त्यामळेु अिा घटना घडत आहते. 

िासनाने याची नोंद गाांभीयााने घ्यावी. 

---------- 
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श्री.प्रकाि आसबटकि : अध्यक्ष महोदय, माझा मासहतीचा मदु्दा आह.े  

अध्यक्ष महोदय, आज असधविेनाचा सभागहृातील िेवटचा सदवस आह.े 

सवाच सन्माननीय सदस्य अनेक आयधुाांच्या माध्यमाांतनू आपआपल्या 

मतदािसांघातील प्रश्न माांडण्याचा प्रयत्न किीत असतात. यासवा धावपळीमध्ये एखादा 

महत्त्वाचा सवषय दलुाक्षीत होतो.  

 अध्यक्ष महोदय, सगिणी कामगािाांच्या घिाांच्या प्रश्नाांकडे आपण सवा मांडळी 

कमालीचे दलुाक्ष किीत आहोत. माझ्या मतदािसांघामध्ये व सजल््ात एकूण ५ त े

५,५०० सगिणी कामगाि आहते. त्याांनी अनेक मोचे, आांदोलने केली. त्यानांति 

सिकािचे सनणाय घेतले. यासवा गोष्टी झाल्यानांति दखेील प्रत्यक्षात त्याची 

अांमलबजावणी किण्यास कमालीची सदिांगाई झाल्यामळेु त्याांच्या मनात प्रचांड 

असांतोष आह.े 

यानांति श्री.तेलांग.... 
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श्री.प्रकाि आसबटकि........  

त्यामळेु याबाबत माननीय मांत्री महोदयाांनी तत्काळ बैठक घ्यावी.  

अध्यक्ष महोदय, जवळपास १ लाख ७५ इतके नोंदणी सगिणी कामगाि 

आहते. याकामगािाांपैकी काही कामगािाांच्या सदसनका दरुुस्ती किण्याबाबत 

मखु्यमांत्री महोदयाांनी म्पहाडाच्या असधकाऱयाांना सचूना दऊेन दखेील अद्याप त्याबाबत 

कोणतीही कायावाही झालेली नाही. िहिातील आसण कोनगावमधील सवा सगिणी 

कामगािाांना न्याय दणे्यासाठी मांत्री महोदयाांनी सनणाय घ्यावा, अिी सवनांती आह.े 

----------- 
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  ॲड. िाहुल नावेकि : अध्यक्ष महोदय, माझा मासहतीचा मदु्दा आह.े िाज्य 

सिकािने माह े जानेवािी २०२१ पयंत कोसवड प्रसतबांधात्मक सनयमाांचे उल्लांघन 

करिाऱ्या ३ लाख ८ हजाि नागररकाुंचवरोधात केसेस दाखल केलेल्या आहते. याच 

मसहन्यामध्ये िाज्य सिकािकडून अिी घोषणा किण्यात आली होती की, या 

३ लाख ८ हजाि केसेस मागे घेण्यात येतीि. पण अद्याप सदि केसेस मागे घेण्याबाबत 

शासनाकडून कोणतीही कायावाही केली गेलेली नाही. त्यामळेु सामान्य जनतेमध्य े

अत्यांत सांतापाची भावना आह.े कृपया िाज्य िासनाने आज सभागहृाच ेकामकाज 

सांस्थसगत होण्यापवूी या सांदभाातील सनवेदन किावे, अिी मी सवनांती कितो. 

----------- 
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 श्री. अतलु भातखळकि : अध्यक्ष महोदय, माझा मासहतीचा मदु्दा आह.े  

काांसदवली पवूा सवधानसभेतील हनमुान नगिमधील सत्रमतूी चाळीतील पोषण आहाि 

योजनेच्या माध्यमातनू ताांदळू सवतिीत किण्यात आला आह.े पिांत ुत्या ताांदळामध्ये 

चक्क ्लासस्टकचे दाणे ह ेताांदळू म्पहणनू सवतरित केले गेले आहते. यासांदभाातीत मी 

आपल्याला आजची बातमी दाखसवत आह.े उपनगिाचे सन्माननीय पालकमांत्री या 

सठकाणी उपसस्थत आहते.  सदि प्रकिणाची चौकिी करुन सांबांसधत कां त्राटदािावि 

योग्य ती कािवाई किण्यात यावी, अिी मी सवनांती कितो.   

 अध्यक्ष महोदय, त्याचबिोबि माझ्याकडे सिक्षण सवभागाच े

सदनाांक १४.०३.२०२२ िोजीचे परिपत्रक आह.े त्यामध्ये असे म्पहटले आह े

की, आपल्याला जो पोषण आहाि द्यायचा आह े त्याची व्यवस्था आपल्याकडे 

नसल्यामळेु तो उसनवािीने घेण्यात यावा . ही गांभीि बाब आह.े त्यामळेु उक्त दोन्ही 

प्रकिणी मांत्री महोदयाांनी सनवेदन किावे, असे आपण  आदिे द्यावेत, अिी माझी 

आपणास सवनांती कितो.  

 तागलका सभाध्यक्ष : उक्त प्रकिणी िासनाने सनवेदन किावे.  

----------- 
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 श्री.कृष्ट्णा गजबे : अध्यक्ष महोदय, माझा मासहतीचा मदु्दा आह.े गडसचिोली 

सजल््ामध्ये बाल सांगोपन योजनेंतगात सवधवा, सनिाधाि, कुमािी माता याांच्या 

मलुाांच्या सांगोपनासाठी िासनाकडून वळेोवेळी मानधन/अनदुान सदले 

जाते. सन २०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९ आसण २०१९-२० या वषांमध्य े

गडसचिोली सजल््ामध्ये ७६ लाख १६ हजाि ४५० एवढ या लाभाथ्यांसाठी अनदुान 

आले होते. पण तत्कालीन सजल्हा मसहला व बाल सवकास असधकािी याांनी सदि 

योजनेंतगात प्राप्त झालेले अनदुान िासनास पित केले. तिी याबाबत िासनाने योग्य 

ती कायावाही किावी, अिी मी सवनांती कितो.   

----------- 
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  श्री. श्यामसुांदि सिांद े: अध्यक्ष महोदय, माझा मासहतीचा मदु्दा आह.े दोन 

वषाापवूी हडेकॉन्स्टेबल श्री.सिवाजी सिांद ेह ेवदीमध्य ेबांदोबस्तासाठी जात असताना 

श्री.तळुजािाम ठाकूि या गुांडाने त्याांच्यावि तलवािीने वाि करून खाली पाडले व 

डोक्यात दगड घालनू त्याांचा सनघणृपणे खनू केला. पिांत ुअद्याप सांबांसधत गुांडाला 

अटक झालेली नाही. पढुील सहा मसहन्याांमध्य ेतिी त्याला अटक केले जाईल काय ?  

अध्यक्ष महोदय, श्रीमती सषृ्टी गायकवाड नावाच्या मलुीला एका गुांडाने 

अहमदाबादला पळवनू नेले आह.े त्याला पकडण्यात आले असनू पोक्सोअांतगात 

अटक किण्यात आली आह.े सदि गुांड त्याच्या नातेवाईकाांना त्रास दतेो. त्याला नाांदडे 

सजल््ाच्या बाहिे तडीपाि किण्यात येणाि आह ेकाय ?  

----------- 
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श्रीमती श्वेता महाले : अध्यक्ष महोदय, माझा मासहतीचा मदु्दा आह.े माझ्या 

मतदािसांघामध्ये सदनाांक २८ फेिवुािी २०२२ िोजी ऊजाा मांत्री महोदय दौऱयावि 

आले होते. त्या दिम्पयान िेतकऱयाांना कोणतीही पवूासचूना न दतेा त्याांची वीज जोडणी 

कापण्यात आली. सन्माननीय ऊजाा मांत्री याांचे लक्ष वेधण्यासाठी त्या सठकाणी 

लोकिाही मागााने िेतकऱयाांनी त्याांना काळे झेंडे दाखल्यामळेु सांबांसधत िेतकऱयाांवि 

सिकािने गनु्ह ेदाखल केले आहते. सदि गनु्ह ेसिकाि मागे घेणाि आह ेकाय ? 

----------- 
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  श्री.असमत साटम : अध्यक्ष महोदय, माझा मासहतीचा मदु्दा आह.े माझ्या 

मतदािसांघातील मतदाि पद्मश्री पिुस्काि प्राप्त आसण सपु्रससद्ध गायक श्री.सोन ूसनगम 

याांची अिी तक्राि आह ेकी, मुांबई महानगिपासलकेचे आयकु्त श्री. इकबाल ससांह चहल 

याांच ेनातेवाईक श्री.िासजांदि ह ेत्याांना फ्री िो किण्यासाठी धमकी दते आहते. अन्यथा 

त्याांच्याही घिावि नोसटस पाठवनू सतकडे तोडक कायावाही किण्यात येईल, अिा 

प्रकािची ते धमकी दते आहते. त्यामळेु सदि प्रकिणाची सिकािने नोंद घेऊन 

श्री.िासजांदि आसण श्री.इकबाल ससांह चहल याांच्यावि कायावाही किावी. 

----------- 
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 डॉ.भािती लव्हकेि : अध्यक्ष महोदय, माझा मासहतीचा मदु्दा आह.े  माझ्या 

वसोवा मतदािसांघातील सव.िा.दसेाई िोड येथील फमा रिपसब्लक 

िोडविील CTS क्रमाांक ८४४/१ अांबोली गाव अांधेिी पसश्चम यथेील सदिील 

भखूांडावि अनसधकृतपणे प्रचांड मोठ या प्रमाणावि डांसम्पपग होत आह.े डांसम्पपग 

किणाऱया रक्समळेु वाहतकुीचा प्रश्न सनमााण होतो आह,े िस्ते खिाब होत 

आहते, िात्रांसदवस डांसम्पपगच्या आवाजामळेु, धळुीमळेु स्थासनक नागरिकाांना त्रास होत 

आह.े याबाबत अनेक तक्रािी किण्यात आलेल्या आहते. त्यानांति  MRTP Act, 

१९६६ कलम ५२/४३ अन्वय े गनु्हा दाखल किण्यात आलेला आह.े तिीही 

अनसधकृत डांसम्पपग िाजिोसपणे सरुू आह.े कोणाच्या आिीवाादाने होत आह,े पोलीस 

काय किीत आहते, मुांबई महानगिपासलका काय कित ेआह,े हचे कळत नाही.  सदि 

सठकाणचे अनसधकृत डांसम्पपग तातडीने थाांबसवण्यात यावे, अिी मी सवनांती किते. 

------------ 
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 ॲड.आसिष जैस्वाल : अध्यक्ष महोदय, माझा मासहतीचा मदु्दा आह.े या 

असधविेनाचा आजचा िेवटचा सदवस आह.े मागील असधवेिन नागपिू येथे होणाि 

होते, पिांत ुते ददुवैाने झाले नाही. हहेी असधवेिन नागपिूला झाले नाही. सवदभाातील 

धान उत्पादक िेतकऱयाांना बोनस दणे्यासांदभाात मागील असधवेिनामध्य ेमाननीय उप 

मखु्यमांत्री याांनी साांसगतले होते की, आम्पही मखु्यमांत्री महोदयाांिी चचाा करून बोनसचा 

प्रश्न लवकि सनकाली काढू. या असधवेिनातही तिाच पद्धतीचे आश्वासन दणे्यात 

आलेले आह.े आज असधवेिनाचा िेवटचा सदवस आह.े उद्या आम्पही मतदािसांघात 

जाणाि आहोत. िासनाने बोनसचे पैसे थेट िेतकऱयाांच्या खात्यामध्ये टाकण्याचा 

सनणाय घेतला होता, तो लवकिात लवकि घ्यावा आसण िेतकऱयाांना सदलासा द्यावा, 

अिी मी सवनांती कितो.  

 श्री.दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य ॲड.आसिष 

जैस्वाल याांनी जो मदु्दा माांडला, तो याकरिता महत्त्वाचा आह ेकी, सन्माननीय सदस्य 

श्री. सधुीि मनुगांटीवाि याांनी हाच मदु्दा पसहल्या सदविी माांडला होता. त्याही वेळेस 

सिकािने साांसगतले होते की, बोनस सांदभाातील सनणाय घोसषत किण्यात येईल. आज 

असधविेन सांपते आह,े भांडािा, गोंसदया, चांद्रपिू, गडसचिोली, नागपिू आसण 

कोकणातील धान उत्पादक िेतकिी आपल्याकडे नजि लावनू बसले आहते. माझी 

आपल्यामाफा त सिकािला सवनांती आह ेकी, या सभागहृाचे कामकाज सांपण्याच्या 

आत सिकािने या सांदभाातील घोषणा केली पासहज ेआसण ती किावी, अिी मी सवनांती 

कितो. 

 तागलका सभाध्यक्ष : माननीय सविोधी पक्षनेता याांना साांग ू इसच्ितो की, 

माननीय उप मखु्यमांत्री याांनी सांबांसधत िेतकऱयाांना बोनस दणे्यात येईल, असे साांसगतले 

होते. िेतकऱयाांना मदत किी किता येईल, या दृष्टीने आम्पही प्रयत्न करु, असे दखेील 

साांसगतले होते.  
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  श्री.सधुीि मनुगांटीवाि : अध्यक्ष महोदय, माझा मासहतीचा मदु्दा आह.े 

यासांदभाात सवदभााच्या सवषयावि चचाा किताना असधक ससवस्तिपणे चचाा किणाि 

आह.े पिांत ुधान उत्पादन िेतकऱयाांना बोनस दणे्याबाबत िासनाची सनयत सदसत 

नाही. हा टाईमपास किण्याचा प्रकाि आह.े दोन लक्ष कोटी रुपये पगाि सदल्यानांति 

सनणाय किण्यासाठी काय लागते, फक्त एक कागद लागतो. आसथाक पाहणी अहवाल 

काढून त्यामध्ये सवदभाामध्ये सकती जमीन आह ेतेवढे पाहायचे आसण त्यानसुाि बोनस 

जाहीि किायाचा आह.े सन २०१३ पासनू दणे्यात आलेल्या  बोनसचा कागद 

माझ्याजवळ आह.े   सन २०११ मध्य ेबोनस दणे्याबाबत सनणाय घेण्यात आला व त े

बोनस सन २०१३ पासनू सदले जात आह.े मागील काळामध्य ेजेवढे मखु्यमांत्री झाल े

त्याांना काय अक्कल नव्हती काय ? आता कोिोनाच्या काळामध्य ेआपली अक्कल 

एकदम एवढी वाढली आह ेकी, यामध्य ेचोिी होत असल्याचे आपल्या लक्षात आले.  

 तागलका सभाध्यक्ष : माननीय उप मखु्यमांत्री याांनी याबाबत उत्ति सदलेले 

आह ेतिीही िासनाने याबाबतची नोंद घ्यावी, अिी मी सचूना कितो.  

----------- 
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 श्री.असभमन्य ू पवाि : अध्यक्ष महोदय, माझा मासहतीचा मदु्दा आह.े 

जळगावमध्ये एक सवद्यासथानी रिक्षातनू िाळेत जात असताना तोल जाऊन खाली 

पडली आसण सतचा ददुवैी अांत झाला. अनेक सवद्याथी, सवद्यासथानींना 

खडेेगावातनू, पाड यातनू, वाड यातनू, वस्तीमधनू िाळेत जाण्यासाठी ५-

६ सकलोमीटि प्रवास किावा लागत आह.े याबाबत सिकािच्या सांवेदना जाग्या होणाि 

आहते की नाहीत. सिकाि एसटी सांपावि कधी लक्ष घालणाि आह?े एसटीमळेु ह ेसवा 

प्रकाि घडत आहते. एसटी नसल्यामळेु सवद्याथ्यांची अवहलेना होत आह.े त्यामळेु 

िासनाने याकडे सविेष लक्ष द्यावे, अिी मी सवनांती कितो.  

---------- 
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  श्री.सकिोि पाटील : अध्यक्ष महोदय, माझा मासहतीचा मदु्दा आह.े  पढुील 

तीन मसहन्याांपयंत िेतकऱयाांची वीज खांसडत केली जाणाि नाही, पाणीपिुवठा 

योजनाांची वीज खांसडत केली जाणाि नाही, अस ेिासनाने आश्वाससत केले होते. पिांत ु

आजही िेकडो िेतकऱयाांची वीज तोडली जात असल्याचे आम्पहाला िेकडो फोन 

येत आहते. पाणीपिुवठा योजनेची वीज खांसडत केल्यामळेु सवा गाव पिेिान होत 

आह.े माझी आपल्याला सवनांती आह ेकी, वीज तोडणीमळेु ग्राम पांचायतीचे सिपांच 

आसण ग्रामसेवक अडचणीत आलेले आहते. हा सनणाय िाज्य िासनाचा आह ेकी कें द्र 

िासनाचा मला माहीत नाही. यापवूी सवा बँक खाती िाष्ट्रीयीकृत बँकेत होती, नांति 

सदि खात े महािाष्ट्र बँकेमध्य े उघडण्याच्या सचूना दणे्यात आल्या होत्या आसण 

आता ICICI बँकेमध्य े खात े उघडण्याच्या सचूना सदलेल्या आहते. यामध्य े

कोणताही व्यवहाि सिपांच आसण ग्रामसेवक करू िकत नाहीत. मी आज पनु्हा मांत्री 

महोदयाांना आसण ऊजाा मांत्री महोदयाांना सवनांती कितो की, आपण सदलेले आदिे 

अजनूही पारित झालेले नाहीत सकां वा त्यावि कायावाही होत नाही. ही बाब आपण 

लक्षात द्यावी.  

 यानांति श्री.कुलकणी......... 
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 श्री. ससुनल काुंबळे : अध्यक्ष महोदय,  महासिविात्रीच्या सदविी पणुे येथे एका 

सांस्थेने सिवसलांगाची पजुा आयोसजत केली होती. पोसलसाांनी त्या सांस्थेला सचूना 

केल्या की, तेथे भगवे झेंडे, स्टेज, स्पीकि लाव ूनये. वाहतकू पोसलसाांकडून आसण 

महानगिपासलकेकडून स्टेजसाठी त्या सांस्थेने पिवानगी घेतली होती. असे असताना 

तेथे कोणत्याही प्रकािची दांगल सकां वा तणाव नसताना पोसलसाांनी सांबांसधत मांडळाच्या 

२५ ते २६ लोकाांना बोलावनू िात्री घिातनू उचलनू नेले आसण कलम २९५ अन्वये 

त्याांच्यावि गनु्हा दाखल केला आह.े यबाबत िासनाने खलुासा किावा, अिी मी 

सवनांती कितो. 

तागलका सभाध्यक्ष : िासनाने याबाबत नोंद घ्यावी.  

------ 
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श्री. बळवांत वानखडेे : अध्यक्ष महोदय, मागील २३ तािखपेासनू बाटी, पणु े

येथे पीएच.डी. आसण एमफीलचे सवद्याथी सफलॉसॉपीकरिता उपोषणास बसले आहते. 

तसेच ५०९ सवद्याथ्यांपैकी ४०० सवद्याथ्यांना सफलॉसॉपी दणे्यात आली असनू १०९ 

सवद्याथ्यांना ती दणे्यात आली नाही. म्पहणनू ते बाटी सांस्थेसमोि येथे उपोषणाला 

बसलेले आहते. मी सवनांती कितो की, १०९ सवद्याथ्यांना सन २००८ प्रमाणे 

सफलॉसॉपी दणे्यात यावी. याबाबत मांत्री महोदयाांनी उत्ति द्यावे. तसेच सदनाांक १ माचा, 

२०२२ िोजी माननीय मांत्री श्री. धनांजय मुांडे याांनी ट वीट केले होते की, सदिहू 

सवद्याथ्यांना सफलॉसॉपी प्रमाणपत्र सदले जातील. पिांत ुअद्यापपयंत ते दणे्यात आलेले 

नाही. मी सवनांती कितो की, सिसकट सवद्याथ्यांना सफलॉसॉपी प्रमाणपत्र दणे्यात 

यावेत. 

तागलका सभाध्यक्ष : िासनाने याबाबत नोंद घ्यावी.  

------ 
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श्री. प्रताप अडसड : अध्यक्ष महोदय, मी िासनाला सवनांती करु इसच्ितो. 

नवीन सनवडून आलेल्या आमदािाांना मतदािसांघात काम किीत असताना प्रिासकीय 

स्तिावि कोणते असधकाि आहते, याची मासहती सदली पासहजे. याचे कािण असे की, 

माझ्या मतदािसांघात लाभाथ्यांना आकसस्मक सनधीच्या लाभाचे चेकवाटप माजी 

आमदािाांच्या हस्ते जबिदस्तीने करुन घेण्यात आले होते. तसेच मागील वेळेस मी 

आकसस्मक लाभ सनधीचे चेक वाटप किण्याबाबत तहससलदाि याांना बोललो होतो. 

तेव्हा त्याांनी साांसगतले की, या चेकचे वाटप िासकीय असधकाऱयाांच्या हस्ते केले 

जातात. ते लोकप्रसतसनधीच्या हस्ते किता येत नाही. मी तेथे उपसस्थत असताना 

तहससलदािाांनी त्याांच्या हस्ते तेथे चेकचे वाटप केले होते. याबाबत मी हक्कभांगाची 

सचूना सदलेली आह.े याबाबत काय कायावाही केली आह,े ह ेमला समजले नाही. 

याबाबत मासहती द्यावी, अिी मी सवनांती कितो.  

तागलका सभाध्यक्ष : िासनाने याबाबत नोंद घ्यावी.  

------ 
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श्री. सांजय केळकि : अध्यक्ष महोदय, मागील दोन सदवसापासनू घिेल ूमसहला 

कामगािाांचे धिणे आांदोलन चाल ूहोते. तथेे हजािो घिेल ूमसहला कामगाि उपसस्थत 

होत्या. मी आसण सन्माननीय सदस्य श्री. सकसन कथोिे ह े तेथील मसहला 

आांदोलनकत्यांच्या भेटीला गेलो होतो. घिेल ूकामगाि मसहला ्ा वांसचत, दलुासक्षत, 

कष्टकिी आहते. त्याांच्या काही मागण्या आहते. पसहल मागणी अिी आह े की, 

सकमान वेतनाच्या परिसिष्टमध्ये त्याांचा समावेि झाला पासहजे. घिेल ूकामगािाबाबत 

माननीय न्यायालयाने सनदिे सदलेले आहेत की, सत्रपक्षीय मांडळाची सनसमाती केली 

पासहजे. त्या मांडळाची सनसमाती किावी, अिी मी िासनाला सवनांती कितो. कामगाि 

कल्याण कायदा असनू कामगाि हक्क कायदा नाही. या कायद्याचाही त्यामध्ये 

समावेि किावा  आसण कामगािाांना सनवतृ्तीनांति पेन्िन लाग ूकिावी, अिी मी सवनांती 

कितो.  

तागलका सभाध्यक्ष : िासनाने याबाबत नोंद घ्यावी.  

------ 
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 श्री. सचांतामण वनगा : अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदिासांघात गजुिात सीमा त े

मनोहि सीमेलगत अवधै धांद ेसरुु आहते. तेथे बायोसडझले, गटुखा तस्किी मोठ या 

प्रमाणात होत आह.े त्यावि िासन लवकिात लवकि आळा घालणाि आह ेकाय ? 

------- 
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 श्री. ससुनल प्रभ ू : अध्यक्ष महोदय, मी असतिय महत्त्वाच्या सवषयासांदभाात 

मासहतीचा मदु्दा माांडणाि आह.े या सभागहृातील सदस्य आसण िाजापिू मतदािसांघाच े

आमदाि सन्माननीय श्री. िाजन साळवी याांना सदनाांक १० जानेवािी, २०२२ िोजी ९ 

वाजनू ३० समसनटाांनी मो.क्र. ९२६५४४०५७६ वि एक फोन करुन त्याांना धमकी 

दणे्यात आली की, "रिफायनिी का काम मत िोकना, बिुा हो जाएगा. चल, फोन िख."       

अिा गसलच्ि भाषेत त्याांना सिसवगाळ किण्यात आली होती. याबाबत त्याांनी 

पोलीस स्टेिनमध्ये तक्राि केली होती. त्यानांतिही सन्माननीय सदस्य श्री. िाजन 

साळवी याांना सदनाांक ११ जानेवािी, २०२२ िोजी िात्री २२ वाजनू १४ समसनटाांनी 

मो.क्र. ९५५४६५७५५५ वरुन फोन आला आसण "िाजन, रिफायनिी में हमािा पैसा 

लगा ह.ै अपोज मत किना. नहीं तो तझुे औि तेिे परिवाि को ठोक दवेे"  अिा प्रकािची 

धमकी त्याांना दणे्यात आली आह.े याबाबत ित्नासगिी पोलीस स्टेिनला तक्राि 

दाखल किण्यात आली आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. िाजन साळवी याांनी 

मतदािसांघातील नाणाि येथील रिफायनिी प्रकल्पासाठी जनतेसोबत सविोध दिासवला 

आह.े ज्याांचे कोणाचे पैसे गुांतले असतील आसण जे पििाज्यातील असतील अिा 

व्यक्तींपैकी काही लोकाांनी त्याांना धमकी सदली आह े काय ? या सदनातील 

सदस्याांच्या हक्काच ेआसण असधकािाांचे सांिक्षण किणे ही आपली जबाबदािी आह.े 

सन्माननीय सदस्य श्री. िाजन साळवी ह ेमतदािसांघात िात्री २ ते ३ वाजेपयंत सफित 

असतात. ते जनतेची सेवा किीत असतात. त्याांना दणे्यात आलेल्या सिुके्षमध्ये वाढ 

किण्यात यावी. भसवष्ट्यात त्याांच्या सजवाला धोका होणाि नाही, याची काळजी िाज्य 

सिकािने घ्यावी व याबाबत माननीय गहृ मांत्रयाांनी उत्ति द्यावे, अिी मी सवनांती कितो.  

 श्री. िांभिूाज दसेाई : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. िाजन साळवी 

याांनी याबाबतची तक्राि माझ्याकडे सदली होती. हा प्रकाि घडल्यानांति त्याांना 

असधकचा एक सिुक्षािक्षक उपलब्ध करुन सदलेला आह.े त्याांच्या सनवासस्थानीही 

सिुक्षा िक्षक सनयकु्त केला आह.े तसेच या दोन्ही क्रमाांकाची तपासणी सायबि सेलच्या 

माध्यमातनू केली जात आह.े या प्रकिणामागे कोण आह,े ह ेतातडीने िोधनू काढावे, 

असे आदिे आज सदले जातील. तसेच त्याांच्यासाठी असधकची सिुक्षा वाढसवण्याची 

आवश्यकता असेल ति ती वाढसवण्याबाबत योग्यतो सनणाय घेतला जाईल.  
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 श्री. सांजय सावकािे : अध्यक्ष महोदय, माननीय परिवहन मांत्री ॲड. असनल 

पिब सभागहृात उपसस्थत आहते. माझी एम एच १९ सी झेड ५१३० ही इनोव्हा काि 

पिस्पि माननीय परिवहन मांत्रयाांच्या नावे किण्यात आली आह.े  

 ॲड. असनल पिब : अध्यक्ष महोदय, सदिहू प्रकिण असतिय गांभीि आह.े मी 

याबाबत कडक कािवाई किण्याच्या सचूना सदलेल्या आहते. तसेच त्याांच्या वाहनाांची 

कागदपते्र त्याांच्या नावे किण्याबाबतची सचूना सदलेली आह.े  

-------- 
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 श्रीमती माधिुी समसाळ : अध्यक्ष महोदय, माननीय पयाटन मांत्री सभागहृात 

उपसस्थत आहते. सवा मांत्री महोदयाांच्या िासकीय बांगल्यास गड सकल्ल्याांची नाव े

दणे्यात आली आहते. मी यासनसमत्ताने एक सचूना करु इसच्िते की, ज्या मांत्री 

महोदयाांच्या बांगल्यास ज्या गड सकल्ल्याचे नाव सदले आह,े तो सकल्ला त्या त्या मांत्री 

महोदयाांनी दत्तक घ्यावा व त्याची दखेभाल किावी. दत्तक गाव योजनेनसुाि मांत्री 

महोदयाांनी सकल्ले दत्तक घ्यावेत. 

 धन्यवाद ! 

------ 
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 श्री. उदयससांग िाजपतू : अध्यक्ष महोदय, आता सन्माननीय सदस्य श्री. सकिोि 

अ्पा पाटील याांनी मासहती सदली आह.े माननीय ऊजाा मांत्रयानी साांसगतले की, वीज 

कट केली जाणाि नाही. माझ्या वैजापिू मतदािसांघामध्ये पोखिी व इति दोन ते तीन 

गावे आहते.त्या गावातील पाणी पिुवठ याची वीज कट केली आह.े त्यामळेु याची 

दखल ऊजाा मांत्री महोदयाांनी घ्यावी. दसुिे असे की, वैजापिू आसण गांगापिू येथे एक ते 

दीड मसहन्याांपासनू रान्सफॉमाि फेल झाले आहते. िेतकऱयाांना रान्सफॉमाि समळत 

नाहीत. याची दखल िासनाने घ्यावी, अिी मी सवांनती कितो.  

----- 
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श्री. टेकचांद साविकि : अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघात अनेक िेिन 

दकुान आहते. या िेिन दकुानास बाहिे गावातील िेिन दकुान जोडण्यात आले 

आहते. प्रत्येक गावामध्ये जेथे िेिन दकुान मांजिू आह ेतेथेच धान्य वाटप केले पासहजे, 

असे िासनाच े धोिण आह.े या धोिणानसुािच प्रत्येक गावामध्ये िेिन वाटपाची 

कायावाही व्हावी. दसुिे असे की, नागपिू सजल््ातील कामठी येथे धानाचे िेतकिी 

आहते. तथेे धानाचे मोठ याप्रमाणात उत्पादन होत असते. पिांत ु िाज्य सिकािने 

धानाच्या िेतकिऱयाांकरिता बोनस जाहीि केला नाही. िासनाने िेतकऱयाांकरिता 

बोनस जाहीि किावा, अिी मी सवनांती कितो.  

------ 

यानांति श्री.चौधिी..... 
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 श्री.सभमिाव तापकीि : अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघामध्ये खडकवासला 

हा सकल्ला आह.े  या चकल्ल्यावर भगवा ध्वज उभारण्यात यावा यासाठी मी गले्या 

अचधवशेनापासनू प्रयतन करीत आि.े त्यासाठी १ कोटी रुपयाांची तितदू दखेील 

किण्यात आली आह.े  पिांत ुध्वज उभािण्यासाठी पयाटन सवभाग व वन सवभागाचे  ना 

हिकत प्रमाणपत्र आवश्यक आह.े  अनेक सदवसाांपासनू प्रयत्न करुनही सदि ना हिकत 

प्रमाणपत्र अद्याप समळालेले नाही.  तिी माझी याद्वािे सवनांती आह ेकी, तात्काळ ना 

हिकत प्रमाणपत्र दऊेन भगवा ध्वज उभािण्यात यावा. 

--------- 
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 श्री.नािायण कुचे : अध्यक्ष महोदय, पाणी पिुवठा सवभागाचे माननीय मांत्री 

श्री.गलुाबिाव पाटील या सठकाणी उपसस्थत आहते.  मी या सवषयाबाबत त्याांच्यािी 

चचाा दखेील केली आह ेकी, िेतकऱयाांना िोजगाि हमी योजनेंतगात ससांचन सवसहिींचा 

लाभ घेण्यासाठी पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र घ्यावे लागते.  पिांत ु यासांदभाातील 

सवेक्षण चकुीच्या पध्दतीने झालेले आह.े  हा सांपणूा िाज्याचा प्रश्न आह.े  मांत्री 

महोदयाांनी याबाबत योग्य तो सनणाय घ्यावा, ही सवनांती आह.े 

--------- 
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 कॅ्टन आि. तसमल सले्वन : अध्यक्ष महोदय, मैं महािाष्ट्र के सकसानों की 

आत्महत्या के बािे में अपनी बात कहना चाहता हूां. महािाष्ट्र में सकसानों को कृसष के 

सलए सबजली मफु्त में समलनी चासहए.  तसमलनाडु, तेलांगाना औि आांध्रप्रदिे में 

सकसानों के सलए सबजली मफु्त में समलती ह.ै  कनााटक में केवल १० प्रसतित सबजली 

का सबल सलया जाता ह ैऔि बाकी सक सबजली मफु्त में दी जाती  ह.ै  महािाष्ट्र में 

सकसानों को सबजली मफु्त में क्यों नहीं दी जाती?  महािाष्ट्र में सकसानों को सबजली 

मफु्त में समलेगी तो सकसानों की आत्महत्याओ ां की सांख्या कम होगी.  

--------- 
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 श्री.समीि कुणावाि : अध्यक्ष महोदय, गेल्या चाि वषांपासनू मनोिा आमदाि 

सनवासाचे काम िखडलेले आह.े  त्यामळेु १८० आमदाि इतित्र हॉटेलमध्ये िाहतात.  

तसेच १२०० ते १३०० सकलोमीटि अांतिाविील आमच्या मतदािसांघातील लोक 

सवसवध कामाांसाठी मुांबईला येत असतात, अनेक रुग्ण उपचािाांसाठी येत असतात.  या 

सवांची असतिय गैिसोय होत आह.े  माझी सिकािला आपल्या माध्यमातनू सवनांती 

आह ेकी, गेल्या चाि वषांपासनू आमदाि सनवासाचे काम का िखडले आह ेयाबाबत 

मांत्री महोदयाांनी सनवेदन किावे.  तसेच कधीपयंत ह ेकाम पणूा होईल ते सिकािने 

साांगावे. 

--------- 
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 श्री.ज्ञानिाज चौगलेु : अध्यक्ष महोदय, मी गेल्या १२ वषांपासनू या सभागहृाचा 

सदस्य म्पहणनू काम किीत आह.े  प्रत्येक असधवेिनामध्ये िेतकऱयाांच्या सवजेच्या 

सांदभाातील प्रश्न सनमााण होतो.  पवूीच्या सिकािमधील ऊजाामांत्री माननीय 

श्री.चांद्रिेखि बावनकुळे याांच्या काळात मी एक मदु्दा उपसस्थत केला होता की, पिेुिा 

दाबाने वीज उपलब्ध होत नसल्यामळेु ६३ केव्ही चे रान्सफॉमासा जळाल्यानांति 

त्याजागी १०० केव्हीच ेरान्सफॉमासा दणे्यात यावेत.  तत्कालीन ऊजाामांत्री माननीय 

श्री.चांद्रिेखि बावनकुळे याांनी उत्ति सदले होत े की, ६३ केव्ही चे रान्सफॉमासा 

जळाल्यानांति त्याजागी १०० केव्हीचे रान्सफॉमासा दणे्यात येतील.  पिांत ुत्याप्रमाण े

कायावाही झालेली नाही.  त्यामळेु माझी सवनांती आह ेकी, या सिकािच्या काळात 

तिी ६३ केव्ही चे रान्सफॉमासा जळाल्यानांति त्याजागी १०० केव्हीचे रान्सफॉमासा 

दणे्यात यावेत. 

--------- 
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 डॉ.दवेिाव होळी : अध्यक्ष महोदय, आसदवासी बहुल चांद्रपिू सजल्हयातील 

मौजा कुसबी, ता.सजवती येथील आनांदिाव मशे्राम याांनी २४ आसदवासींची ६३.६२ 

हके्टि जमीन मासणकगड ससमेंटस, स्थासनक प्रिासकीय असधकािी हातािी धरुन 

१९८५ पासनू ताब्यात घेतली आह.े  यामळेु तेथील आसदवासी समाजावि खपू मोठा 

अन्याय झालेला आह.े  कां पनीने कोणालाही सवश्वासात न घेता आसण कोणताही 

मोबदला न दतेा बेकायदिेीिरित्या असधकाऱयाांच्या सांगनमताने ह ेकृत्य केले आह.े  

तिी या प्रकिणी तहससलदाि व सजल्हासधकािी, चांद्रपिू याांच्यावि योग्य ती कािवाई 

किावी व आसदवासींना न्याय द्यावा. 

--------- 
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 श्रीमती नसमता मुांदडा : अध्यक्ष महोदय, काही सदवसाांपवूी अांबाजोगाई 

तालकु्यातील डोंगिसपांपळा या गावामध्ये एका ८ वषीय मलुीवि बलात्काि झाला.  

सदि मलुगी स्वामी िामानांद तीथा ग्रामीण िासकीय रुग्णालय, अांबाजोगाई येथे भिती 

आह.े  अिा घटनाांमध्ये मोठया प्रमाणात वाढ होत असनू प्रत्येक मसहन्यात, 

आठवडयात या घटना घडत आहते.  त्यामळेु यासांदभाात सिकािने आपले धोिण स्पष्ट 

किावे. 

--------- 
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 श्रीमती मसनषा चौधिी : अध्यक्ष महोदय, सवद्याथ्यांमध्ये मोठया प्रमाणात 

ड्रग्सचे व्यसन वाढत आह.े  त्यामळेु सवद्याथ्यांच्या सवकासासाठी भाितीय तत्त्वज्ञान, 

मलू्य सिक्षण, आसने, गरुुचे महत्त्व व व्यवसाय प्रसिक्षण िाळाांमध्ये सरुु केले पासहजे.  

तरुण सवद्याथ्यांमध्ये मधमुेहाचे प्रमाण दखेील वाढले आह.े  त्यामळेु सिकािने माझ्या 

सचूनेची नोंद घेऊन येत्या िैक्षसणक वषाापासनू अभ्यासक्रमामध्ये उपिोक्त बाबींचा 

अांतभााव किावा, ही सवनांती आह.े 

--------- 
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 डॉ.भािती लव्हकेि : अध्यक्ष महोदय, माझ्या वसोवा मतदािसांघातील रुनवाल 

नावाच्या इमाितीमध्ये मुांबई महानगिपासलकेच्या वतीने काि पासकंगची व्यवस्था 

किण्यात आली आह.े  पिांत ुतथेे काि पासकंग सोडून इति अनसधकृत धांद ेसरुु आहते.  

त्यामध्ये एक मोठे गॅिेज सरुु किण्यात आले असनू काि, बाईक याांची सवक्री केली 

जात आह.े  तसेच चोिीच्या गाडया दखेील तेथे आणनू ठेवल्या जातात.  गाडयाांच्या 

स्पेअि पाटाची बदली केली जाते.  त्या सठकाणी मद्यपी-गदुाल्ले, ड्रग्स सेवन किणािे 

दखेील बसतात.  त्यामळेु याबाबत पोसलसाांनी कािवाई किावी व मुांबई 

महानगिपासलकेनेही याची दखल घ्यावी, ही माझी सवनांती आह.े 

--------- 
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 डॉ.सकिण लहामटे : अध्यक्ष महोदय, उन्हाळयाचे सदवस सरुु आहते.  अिा 

परिसस्थतीत खडेयातील सपण्याच्या पाण्याच्या योजनाांचे वीज कनेक्िन्स  तोडले जात 

आहते.  माझ्या मतदािसांघातील िाम्पहणवाडा व इति काही गावाांची कनेक्िन्स  

तोडली आहते.  त्यामळेु माझी सिकािला सवनांती आह ेकी, उन्हाळयात सपण्याच्या 

पाण्याच्या योजनाांचे कनेक्िन्स  तोडले जाऊ नये. 

--------- 
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 श्री.लहु कानडे : अध्यक्ष महोदय, माझ्या श्रीिामपिू सवधानसभा 

मतदािसांघातील गोदाविी नदीच्या पिू िेषेतील गावाांच्या गावठाणाांसाठी वीस वषांपवूी 

जागा सांपासदत किण्यात आली पिांत ु असधकाऱयाांनी सदि जागेचे ्लॉटस  पाडून 

लोकाांना वाटप केले नाही.  त्यापैकी ज्या लोकाांना आता घिकुले मांजिू झाली आहते 

त्याांच्या नावे जागा नसल्यामळेु अिी ६५० घिकुले िद्द होत आहते.  त्यामळेु सदि 

्लॉटस  गोि-गिीब लोकाांच्या नावे किण्यासाठी प्रिासनाला तात्काळ आदिे द्यावेत, 

ही सवनांती आह.े 

--------- 
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 श्री.अतलु सावे : अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन मखु्यमांत्री माननीय श्री.दवेेंद्र 

फडणवीस याांनी सांभाजीनगिसाठी १ हजाि ६८० कोटी रुपयाांची पाण्याची योजना 

सरुु केली होती.  सदि योजनेचे भसूमपजून होऊन दोन वषे झाले आहते पिांत ुपढुील 

काहीही कायावाही होत नाही.  त्यामळेु पाणी पिुवठा मांत्रयाांनी याबाबत लवकिात 

लवकि कायावाही किावी, ही सवनांती आह.े 

--------- 
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पृ.शी. : डॉ.पी.ए.इनामदाि सवद्यापीठ, पणुे सवधयेक. 

L. C. BILL NO. III OF 2022 

(A BILL TO PROVIDE FOR ESTABLISHMENT, 

INCORPORATION AND REGULATION OF DR. P.A. 

INAMDAR UNIVERSITY, PUNE FOR THE 

DEVELOPMENT AND ADVANCEMENT OF HIGHER 

EDUCATION IN THE STATE OF MAHARASHTRA AND 

FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR 

INCIDENTAL THERETO.) 

सवधेयक सवचािात घेण्यासांबांधीचा प्रश्न पनु: प्रस्ततु झाला.) 

 श्री.उदय सामांत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेते श्री.दवेेंद्र 

फडणवीस याांनी या सवधयेकावि आपले सवचाि व्यक्त किताना मागादिान आसण काही 

सचूनाही केल्या.   

 अध्यक्ष महोदय, खासगी सवद्यासपठे स्थापन किण्याबाबत सन २०१३ मध्य े

पसहल्याांदा सनणाय घेण्यात आला व त्यानांति तत्कालीन मखु्यमांत्री श्री.दवेेंद्र फडणवीस 

याांच्या पढुाकािातनूच सन २०१९ मध्ये त्यात काही बदल किण्यात आले.  त्यानसुाि 

खासगी सवद्यासपठे किा प्रकािे चालसवली पासहजेत याबाबतची मागादिाक तत्त्वे 

आपण सनसश्चत केली.  मागील पाच वषांमध्ये जिी काही खासगी सवद्यासपठाांना 

मान्यता दणे्यात आली तिीच मान्यता या दोन वषांमध्ये एका सवद्यासपठाला दणे्यात 

आली.  त्याच सनयमाला अनसुरुन आपण डॉ.पी.ए.इनामदाि सवद्यासपठाची स्थापना 

किीत आहोत.   

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेत्याांनी फीच्या सांदभाात उल्लेख केला.  

तसेच खासगी सवद्यासपठे किा प्रकािे चालतात यावि दखेील त्याांनी भाष्ट्य केले.  मी 

याबाबत साांग ू इसच्ितो की, खासगी सवद्यासपठाांमध्ये फीच्या सांदभाात आजसमतीस 

कोणतीही ससमती कायाित नाही.   
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श्री.उदय सामांत..... 

खासगी सवद्यासपठाांमध्ये सिकणाऱया सवद्याथ्यांसाठी दखेील फीचे स्रक्चि असले 

पासहजे यासाठी ससमती नेमण्याचा आम्पही सनणाय घेतला आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्रामध्ये २७ लाख ९ हजाि ६०९ सवद्याथी सिक्षण घेत 

आहते.  त्यापैकी फक्त ७९ हजाि ८७६ सवद्याथी खासगी सवद्यासपठाांमध्ये सिकत 

आहते.  याचे प्रमाण केवळ ३ टक्के आह.े  गजुिात व अन्य िाज्याांचा सवचाि किता 

ह ेप्रमाण ३५ त े४० टक्क्याांपयंत आह.े  या सवद्यासपठाची स्थापना किीत असताना मी 

साांग ूइसच्ितो की, आपण सन २०१९ मध्ये जो कायदा केला आह ेत्याला जि एखाद े

सवद्यापीठ बगल दते असेल ति त्याच्यावि नक्कीच सनयांत्रण ठेवले जाईल.  तसेच 

सनयमाच्या बाहिे जाऊन क्यरुिक्यलुम किीत असतील ति त्याांच्यावि कािवाई 

किण्याची भसूमका महािाष्ट्र िासन नक्की घेईल, हा सवश्वास मी या सनसमत्ताने दतेो. 

 अध्यक्ष महोदय, आपण मागील वेळी २१ सवद्यासपठाांना मान्यता सदली आह.े  

त्या सवद्यासपठाांचे कायद ेव या सवद्यासपठाच्या कायद्यामध्ये सतळमात्रही बदल केलेला 

नाही.  त्यामळेु सांस्थाचालकाांनी सनयमाच्या बाहिे जाऊन सवद्यापीठ चालसवण्याचा 

प्रयत्न केल्यास त्याांना आवश्यक ती बांधने घातली जातील. 

यानांति श्री.धमुाळे..... 



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) X - 164 

PPD/AKN/SST प्रथम श्री.चौधिी 12:50 

 

 

श्री. उदय सामांत... 

पिांत ुपािांपारिक अभ्यासक्रम ह े सवद्यापीठामध्ये अस ूनयेत, अिा प्रकािची भसूमका 

आपण जी या सठकाणी माांडली आह.े त्याबाबत मी साांग ू इसच्ितो की, यजुीसीने 

२००३ मध्ये मागादिाक सचूना सदल्या आहते की, त्यामध्ये पािांपारिक अभ्यासक्रम 

असले तिी चालतील. त्याला कुठेही बांधन घातले नाही.  पिांत ुआपण या सठकाणी 

जो उल्लेख केला की, सावाजसनक सवद्यापीठाांमध्ये िेतकऱयाांची आसण गिीबाांची मलेु 

सिकतात. त्या सवद्यापीठाला कुठेही बाधा पोहोचणाि नाही, याची पणूा दक्षता 

सिकािकडून घेतली जाईल. 
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        श्री. दवेेंद्र फडणवीस (सविोधी पक्ष नेता) : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी या 

सठकाणी १९ जानेवािी २०१९ िोजीच्या मागादिाक तत्त्वाांचा उल्लेख केला आह.े मी 

त्याांना साांग ू इसच्ितो की, खाजगी सवद्यापीठाला कोणताही सविोध नाही. कािण 

त्यासिवाय सिक्षण के्षत्रामध्ये गुांतवणकू येणाि नाही. म्पहणनू त्यासाठी आमचे पणूा 

समथान आह.े  त्याचवेळी आपण ‘फी’च्या बाबतीत उल्लेख किताना साांसगतले की, 

त्याही बाबतीत काही ना काही बांधने येणाि आहते, त्याबद्दल आम्पहाला आनांद आह.े 

आपण ही मागादिाक तत्वे तयाि किताना कोणकोणत्या क्षेत्रात आपल्याला सवद्यापीठे 

सनमााण किता येतील, ती क्षेत्रे आपण सनसश्चत केली. आमची अपेक्षा अिी होती की, 

त्यामध्ये एक क्षेत्र, दसुिे के्षत्र सकां वा सतसिे के्षत्र अिा पध्दतीने कोणत्या तिी सवसिष्ट 

के्षत्रात ही सवद्यापीठे सनमााण व्हावीत. जसे मेसडकल असेल सकां वा ॲस्रॉनॉमी असेल 

त्यानसुाि ते सवद्यापीठ असावे. एखाद्याला ३-४ सवषय घेता येतील, त्या दृष्टीने त े

सवद्यापीठ असायला हवे. आपण तसा सनयम केला की, ज्याच्याकडे पदव्यतू्ति ५ 

अभ्यासक्रम असतील त्याांनी असे सवद्यापीठ तयाि किायला हवे. म्पहणजे ही 

स्पेिलाईज यसुनव्हससाटी आह.े पदव्यतू्ति अभ्यासक्रमािी सांबांसधत ते सवसिष्ट 

सवद्यापीठ असले अिा प्रकािच्या गाईडलाईन्स आपण बोंसगिवाि ससमतीच्या 

माध्यमातनू तयाि केल्या आहते. पण आता आपण या सबलामध्ये "होल्ड ऑल" 

करुन टाकले. म्पहणजे यामध्ये आपण सजतकी उसद्दष्ट े२०१९ च्या गाईडलाईन्समध्ये 

सदली आहते, ती सवा उसद्दष्ट े या सबलामध्ये टाकून सदले आहते. त्यामळेु या 

सवधेयकाच्या माध्यमातनू आता आपण पी. ए. इनामदाि असे सवद्यापीठ तयाि करु 

पाहत आहो की, जी जगातील कोणताही अभ्यासक्रम घेऊ िकेल. पण ह ेअपेसक्षत 

नव्हते. अपेसक्षत असे होते की, आपण जे के्षत्र साांसगतले होते त्यातील कोणत्या के्षत्रात 

ते सवद्यापीठ तयाि किणाि आहते, ह ेसाांगण्याची आवश्यकता होती. उदाहिणादाखल 

साांगायचे झाले ति जसे आपण बांटी ऊफा  सतेज डी. पाटील याांनी स्पेसससफक 

ॲग्रीकल्चि सवद्यापीठ केले, एक आपण स्पेसससफक मेसडकलची यसुनव्हससाटी केली. 

आता आपण यामध्ये सगळीच कािणे आसण उसद्दष्ट े सदली असल्यामळेु प्रश्न असा 

सनमााण झाला की, जी पणुे सवद्यापीठाला पिवानगी आह े त्या सवा गोष्टी आता या 

सवद्यापीठातनू होतील.  ह ेसवद्यापीठ बी.ए., बी.कॉम, बी.एस्सी. अभ्यासक्रमासाठी   
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श्री. दवेेंद्र फडणवीस... 

उघडण्याचा आपला मानस नव्हता. त्याकरिता आपल्याला खाजगी गुांतवणकू नको 

आह.े उलट आपण केलेली गुांतवणकू मारुन आपलेच प्रोफेसि जास्त पगािावि त्या 

सवद्यापीठात दऊेन आसण महागडे सिक्षण दणे्याचा प्रयत्न या माध्यमातनू होणाि आह.े 

आपल्याला असे अपेसक्षत आह ेकी, आपण ज्या के्षत्रात गुांतवणकू करु िकत नाही 

सकां वा जेथे गुांतवणकू लागते, त्याांच्या बाबतीत ह ेकिायचे आह.े कािण आपल्याला 

गिीबाला सिक्षण द्यायच ेआह.े  मध्यमवगीयाांना सिक्षण द्यायचे आह.े आपले सवा 

रिसोसेस आपण सतकडे पलु किीत आहोत. म्पहणनू जे सेक्टि सटुते, जे इमसजंग सेक्टि 

आहते, तेथे गुांतवणकू यावी, असे आपले उसद्दष्ट होते, ते या सठकाणी पणूा होताना 

सदसत नाही.  कािण यामध्ये सवाच म्पहणजे १०० टक्के उसद्दष्ट ेटाकल्यामळेु एक पॅिलल 

टू पणुे यसुनव्हससाटी असे सवद्यापीठ आपण तयाि किीत आहोत आसण म्पहणनू माझी 

याला हिकत आह.े  इति आमची काही हिकत नाही. त्याांनी स्पष्ट साांगाव ेकी, आम्पही 

अमकु या ४ के्षत्रासाठी ह ेसवद्यापीठ चालव.ू त्याांना जि आणखी इति १० अभ्यासक्रम 

चालवायचे असतील ति त्याांनी तिी पिवानगी घ्यावी. त्यासाठी पनु्हा आपल्याकडे 

यावे आसण त्या अभ्यासक्रमाची पिवानगी घ्यावी. पण "होल्ड ऑल" पध्दतीने सवा 

कोसेस एकाच सबलामध्ये टाकून सदले आहते. खिां म्पहणजे यातील अनेक अभ्यासक्रम 

ते सरुू किणाि नाहीत. यातील अनेक अभ्यसक्रम असे आहते की, जे पी. ए. इनामदाि 

सवद्यापीठात कुठेही नाहीत. आता त्याांच्याकडे पदव्यतू्ति सिक्षणही नाही. पण तिीही 

त्याांनी ते या सवधेयकामध्ये टाकून घेतले आह.े  याला माझा सविोध आह.े म्पहणनू माझी 

अिी सवनांती आह े की, आपण ह े थाांबवावे, त्याांच्यािी चचाा किावी. मी पनु्हा 

आपल्याला साांगतो की, आमचा याला सविोध नाही. आम्पही याला मान्यता द्यायला 

तयाि आहोत. पण आपल्या सवद्यापीठाांचा इन्रेस्ट सांिसक्षत किणे सधु्दा अत्यांत 

आवश्यक आह.े म्पहणनू आपण त्याांना या "होल्ड ऑल" पध्दतीमधील नेमके कोणते 

कोसेस ते सरुू किणाि आहते, याची सवचािणा किावी. कािण आपण एकदम १५० 

के्षते्र त्याांना दते आहोत आसण ही सवा के्षते्र ते एकदम सरुू दखेील करु िकत नाहीत. 

त्यामळेु ते नेमके कोणते सरुू किणाि आहते, ते त्याांनी साांगावे आसण त्यावि आधारित  
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श्री. दवेेंद्र फडणवीस... 

सवधेयक आणावे आसण नांति त्याांना वाढवनू हवे असतील ति ते कोसेस वाढवनू 

द्यावेत. पनु्हा ते असधक गुांतवणकू किीत असतील आसण साांगत असतील की ही 

इमाित तयाि आह ेआसण म्पहणनू अमकु २ अभ्यासक्रमाांसाठी पिवानगी द्यावी ति ती 

तिी दतेा येईल.  एवढेच आमचे ऑब्जेक्िन आह.े म्पहणनू या सांदभाात आपण उसचत 

सनणाय घ्यावा, अिी आमची मागणी आह.े 

---------- 
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        श्री. सधुीि मनुगांटीवाि (बल्लािपिू) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी 

पक्षनेत्याांनी एका गांभीि मदु्याकडे मांत्री महोदयाांच,े सदनाचे व महािाष्ट्राच्या जनतेच े

लक्ष वेधले आह.े अध्यक्ष महोदय, ह ेखिे आह ेकी, खाजगी सवद्यापीठाांना प्रोत्साहन 

दतेाना या सांदभाातील कायदा जेव्हा या सवधानसभेने मांजिू केला तेव्हा अनेक प्रश्न 

उपसस्थत झाले होते. आिक्षणाच्या प्रश्नापासनू ति िाज्याच्या सिकािच्या सांदभाात 

ज्याांचा सांबांध आह,े अिा सवद्यापीठाांच्या कामकाजावि याचा दषु्ट्परिणाम होईल, 

अिी चचाा या सभागहृात झाली. पण या सभागहृात जेथे सिकािच्या मयाादा सांपतात 

तेथे इन्व्हेंिन असेल, इनोव्हिेन असेल, अनसुांधान असेल, रिसचा असेल, जागसतक 

स्थिाविील ज्ञान दणे्यासाठी एखाद्या व्यक्तीने पढुाकाि घेतला ति त्याला प्रोत्साहन 

समळावे, यासाठी आपण खाजगी सवद्यापीठाच्या सांदभाात हा सनयम केला की, उद्या 

एखादा अमेरिकेतील तज्ज्ञ तो आण ूिकेल. पिांत ुआपल्यावि काही मयाादा येतात. 

आपण एखाद्याला पगाि द्यायचा असले ति आपले काही सनयम आहते की, तो 

आपल्या मखु्य ससचवाांपेक्षा जास्त आता कामा नये. आम्पही ह ेअनेकदा बसघतले की, 

या कािणाने अनेक प्रश्न उद्भवतात. वेतनश्रेणीच्या बाबतीत उद्भवतात, सनयकु्तीच्या 

बाबतीत उद्भवतात. त्याकरिता आपण पायलट याांच्या सनयकु्त्या दऊे िकलो नाही. 

त्यामळेु ह ेइनामदाि सवद्यापीठ कायदा आणताना सिकाि "ईमानदाि" सदसत नाही. 

मला असे वाटते की, दोन कािणाांनी ह ेसवधेयक आले असावे. कािण आपण असे 

ठिसवले होते की, रॅसडिनल कोसेस म्पहणजे बी.ए., सब.कॉम., बी.एस्सी. अिा 

कोसेसना खाजगी सवद्यापीठाांमध्ये जाण्याचे काही कािण नाही. त्याांचे अभ्यासक्रम ह े

रिसचा बेस असावेत.  

         अध्यक्ष महोदय, मागच्या असधवेिनात मांत्री महोदयाांनी असाच एक कायदा 

आणला होता आसण त्यावि माननीय सविोधी पक्षनेते भाषण किीत होते. पण आपले 

कान बांद करुन ते न ऐकता जबदिस्तीने मांजिू केले. आजही िेवटचा सदवस आह.े 

असे िेवटच्या सदविी सवद्यापीठाांचे, सवद्याथ्यांच्या सहताचे कायद ेआणले ति आपले 

जे स्व्न आह ेकी ५० वषे सिकाि चालवायचे ति त्यावि मला कधी कधी असे वाटत े

की, ह ेसिकाि जावे, अिी आपल्या मनात इच्िा सदसते. म्पहणनूच ह ेसिकाि लवकि  
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श्री. सधुीि मनुगांटीवाि.. 

जावे म्पहणनू सवद्याथ्यांच्या असांतोषाचे जनक होण्याचा मान घेण्याचे आपण प्रयत्न 

किता, असे सदसते. आपण आमचे समत्र आहात, ससन्मत्र आहात, चाांगले व्यक्ती 

आहात.  तसेच ित्नासगिीसािख्या प्रदषुणमकु्त िहिातनू आले आहात.  त्यामळेु 

िैक्षसणक प्रदषुण किण्याचे काम करु नका.  एखाद्या नेत्याचा आपल्यावि दबाव अस ू

िकतो. पण अिा महत्वपणूा सवषयावि जेव्हा आपण कायदा करु पाहतो आसण त्यावि 

जेव्हा कमी चचाा होत े तेव्हा आपल्याला सवनांती आह े की, सांयकु्त ससमतीकडे 

आपल्याला ह े सवधेयक पाठसवता आले ति ते पाठसवले पासहजे सकां वा या सांदभाात 

एखादी बैठक घेतली पासहजे आसण त्याांची जी उसद्दष्ट ेअसतील सकां वा त्याांनी सवद्यापीठ 

स्थापन किण्याबाबत जे अभ्यासक्रम सदले त्यात नासवन्यपणूा अभ्यासक्रम असले 

पासहजेत. िेवटी आम्पही या सभागहृात सवनांतीच करु िकतो. अहांकािाने सिकाि 

चालले ति ते काही कालावधी चालते, त्यात दमुत नाही. पण हा अहांकाि, उन्मत्तपणा 

चचाा केल्यानांतिही चाल ूठेवला ति मला असे वाटते की, ह ेिाज्याच्या सहताचे नाही, 

सवद्याथ्यांच्या सहताचे नाही. आपण सनसश्चतपण े हा कायदा आता मांजिू न किता 

सवसधमांडळाच्या सांयकु्त ससमतीकडे सवचािाथा पाठवावा. त्यामध्ये कुठेही सन्मान सकां वा 

प्रसतषे्ठचा सवषय करु नये. कोणी जि दबाव टाकत असेल ति त्याचे आपण नाव 

साांगाव,े आपण सवाजण समळून त्याांना त्याांची जागा दाखव.ू कािण हा महािाष्ट्र 

ित्रपती सिवाजी महािाजाांचा आह.े  त्यामळेु तो आपल्यावि कसा दबाव टाकतो? 

म्पहणनू आपण दबावात येऊन काम करु नये, अिी माझी सवनांती आह.े 

--------- 
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         श्री. हरिभाऊ बागडे (फुलांिी) : अध्यक्ष महोदय, या कायद्याच्या उद्दिे आसण 

कािणे यामध्ये असे म्पहटले आह ेकी, "महािाष्ट्र िासनाने िाज्यात उत्तम दजााच्या 

पायाभतू ससुवधा सनमााण करुन त्याद्वािे उच्च सिक्षण के्षत्रातील सांधी, गणुवत्ता, सवा 

समावेिकता व सांिोधन यामध्ये वाढ किण्यासाठी खाजगी के्षत्राचा सहभाक सकुि 

किण्याकरिता भिीव प्रयत्न किण्याचे ठिसवले आह.े" 

           अध्यक्ष महोदय, आपण आमच्या खडे यापाड यामध्ये यापवूी जी खपू 

कॉलेजेस सदली आहते. आमच्या डॉ. बाबासाहबे आांबेडकि मिाठवाडा 

सवद्यापीठामध्ये ९० टक्के कॉलेजेस असे आहते की, त्यामध्ये पात्रताधािक प्राध्यापक 

नाहीत, प्राचाया सधु्दा नाहीत. सवद्याथी फक्त प्रवेि घेण्यासाठी येतात. पाि मुांबई, 

डोंसबवली, ठाणे आसण कल्याण येथनूही येतात.  

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) Y - 171 

MOK/AKN/MMP प्रथम श्री.धमुाळे 13:00 

 

 

श्री. हरिभाऊ बागडे...... 

फक्त नाव नोंदसवताना एकदा गदी सदसते आसण मग पनु्हा परिके्षच्या वळेेलाच गदी 

सदसते. मधल्या काळात ह े सवद्याथी आपापल्या गावात खाजगी क्लास सकां वा इति 

काही किीत असतील. िोजगाि हमी प्रमाणे कॉलेजमध्ये पास होण्याची हमी सदली 

जाते. त्यामळेु सवद्याथी सतथे प्रवेि घेतात. असे कॉलेज चालवनू आपल्याला गणुवत्ता 

किी समळणाि आह ेसकां वा दजेदाि सिक्षण कसे समळणाि आह े? अिा कॉलेजच्या 

माध्यमातनू आपण सवद्याथ्यांच्या सपढयानसपढया बबााद किीत आहोत. याचा आपण 

सवचाि केला पासहजे. पिीक्षा  सदु्धा गोडाऊन सकां वा इति सठकाणी घेतली जाते. यासाठी 

मला आग्रह किायचा आह ेकी, आपण खिच जि िाज्यातील सिक्षण गणुवत्तापणूा 

आसण दजेदाि किाचये ठिवले असेल ति या कॉलेजच्या पिीक्षा आसण त्याांचे सिक्षण 

याकडे सवद्यापीठाचे सकां वा सिक्षण सवभागाचे लक्ष नाही. या सवद्याथ्यांना पास 

होण्यासाठी प्रमाणपत्र समळते. इांसजसनयि झालेली मलेु प्रमाणपत्र घेऊन येतात आसण 

एखाद्या कां पनीत जागा असेल ति आम्पहाला फोन किण्यासाठी साांगतात. मग आम्पही 

फोन कितो सतथे कोणी आमच्या ओळखीचा असेल सकां वा आमचा मान ठेवण्यासाठी 

तो त्या सवद्याथ्यााना बोलावतो आसण चाि ते पाच प्रश्न सवचाितो. एकाही प्रश्नाचे उत्ति 

त्या सवद्याथ्यााला दतेा येत नाही. बी.ई. झालेला सवद्याथी असनू त्याला त्या के्षत्रातील 

सकां वा तो जे सिकला आह ेत्याचे उत्ति दतेा येत नाही. मग नाईलाजाने त्याला सतथे 

नोकिी समळत नाही. मग सवद्याथी म्पहणतात की, आम्पही स्थासनक आहोत, आमचा 

हक्क आह ेत्यामळेु आम्पहाला नोकिी समळाली पासहजे. तो सवद्याथी सिकलाच नाही 

सकां वा त्याच्या सिक्षणासाठी कॉलेजला ससुवधाच नाही ति तो कसा सिकणाि नाही 

आसण सिकला नाही ति गणुवत्ता येणाि नाही, गणुवत्ता नाही ति मग नोकिी सकां वा 

चाांगला व्यवसायही किता येत नाही. त्यामळेु आपण अिा सपढया वाया घालसवण्याच े

काम करु नका. एवढीच सवनांती करुन या कॉलेजकडे लक्ष द्या, अिी प्राथाना करुन मी 

थाांबतो.  

------- 
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श्री. उदय सामांत (उच्च व तांत्रसिक्षण मांत्री)  : अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी 

पक्ष नेते श्री. दवेेंद्र फडणवीस आसण सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि मनुगांटीवाि याांनी 

असतिय चाांगले मदु्द ेमाांडलेले आहते. सावाजसनक  सवद्यापीठाला कुठेही बाधा येणाि 

नाही याची आम्पही दक्षता घेणाि आहोत. पण मघािी आपण इनामदाि सांस्थेच्या 

बाबत उल्लेख किीत असताना इमानदािीचाही उल्लेख केला आह.े तसेच आपण 

पािांपारिक अभ्यासक्रमाचा दखेील उल्लेख केला आह.े यापवूी आपण जी २१ 

सवद्यापीठे सनमााण केलेली आहते. त्यातील अभ्यासक्रम मी मदु्दाम आपल्या 

मासहतीसाठी वाचनू दाखसवतो. आपण पणु्याच्या स्पायकि सवद्यापीठाला मान्यता 

सदली. काल माननीय सविोधी पक्ष नेते श्री. दवेेंद्र फडणवीस  याांनी साांसगतले की, ह े

सवा पणु्यामध्ये होत आह.े आधीच आपण पणु्यात ११ सवद्यापीठाांना मान्यता सदलेली 

आह.े त्यातीलच ह ेएक सवद्यापीठ आह.े त्यामध्ये बी.ए.,अथािास्त्र, बी.कॉम, बी.ए. 

िेग्यलुि, बी.ए.बायोलॉजी असे कोसेस सरुु आहते. यजुीसीने जी गाईडलाईन 

काढलेली ती महत्त्वाची आह.े त्यामध्ये त्याांनी असे साांसगतले की..... 

 श्री. दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, बी.ए. बायोलॉजी हा कोसा झाला 

पासहजे. कािण हा अपािांपारिक कोसा आह.े आता प्रश्न एवढाच आह ेकी, आपण 

आता ज्याांना होल्ड ऑल याांना अलाऊ किीत आहोत त्यामध्ये सवा पािांपारिक 

कोसेस सरुु आहते. या खाजगी सवद्यापीठाच्या बाबतीत आमची हीच अपेक्षा होती 

आसण कें द्राच्या नवीन िैक्षसणक धोिणाचीही सतच अपेक्षा आह ेकी, ज्या कोसेसमध्ये 

आटास आसण बायोलॉजी, मॅथस आसण आटास असे २ सेक्टि एकसत्रत किता येतात 

यासाठी उत्तम आह.े कायद्यामध्ये आता ज्या तितदुी केल्या आहते त्यानसुाि याांना 

कोणताही कोसा सरुु किता येईल. त्यावि काही बांधन नाही. आज आपण म्पहणता की, 

पािांपारिक सवद्यापीठाला अडचण येऊ नये यासाठी आपण दक्षता घेणािआहात. पण 

हा कायदा आपल्याला तसे अलाऊ किीत नाही. आता आपण कायद्यामध्ये सवा 

बाबी टाकल्यामळेु कायदा आपल्याला सवा काही किायला अलाऊ कितो. आमची 

अडचण अिी आह ेकी,  जि सवद्यापीठाांनी बी.एससी अथािास्त्र सरुु केले ति ते 

पािांपारिक सवद्यापीठात नाही पण ते असायला पासहजे.कािण जगात ते आह.े पिांत ु

त्याांनी जि सामान्य बी.एससी. सकां वा सामान्य एम.ए. सरुु केले ति आमचा आके्षप  
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श्री. दवेेंद्र फडणवीस..... 

आह.े कािण मग आमच्या सवद्यापीठाांनी काय किायचे आह.े मग त्याांचे हळुहळु 

आमचे सवद्यापीठ एअि इांसडया होईल, इांसडगो सािख ेपढेु जातील आसण मग आमच्या 

सवद्यापीठाला टाटाकडे द्यावे लागले. असे होऊ एवढीच आमची अपेक्षा आह.े आपण 

माझी भावना समजनू घ्या. आमचा काही सवधयेकाला सकां वा इनामदाि सांस्थेलाही 

सविोध नाही. सन्माननीय सदस् य श्री. सधुीि मनुगांटीवाि त्या सांस्थेबद्दल नाही. ति 

गांमतीने बोलले आहते. या कायद्यामळेु पािांपारिक सवद्यापीठाांना सांिक्षण समळत नाही, 

एवढेच आमचे म्पहणणे आह.े आपण काय किणाि ह े सवद्यापीठाांना स्पेसससफक 

साांसगतले पासहजे. मग के्षत्र आपण या कायद्यामध्ये आणले पासहजे. आता यामध्य े

१५० के्षत्र येतात म्पहणजे जगाच्या पाठीवि काहीच उित नाही.  सवाच के्षत्र काही सरुुही 

किता येत नाहीत त्यामळेु मला असे वाटते की, या सांदभाात आपण नीट पनुसवाचाि 

करुन सनणाय किावा.  

ॲड. आसिष िेलाि : अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्रयाांना माझी एका 

वाक्यातच अिी सवनांती आह ेकी, आपण ब्लँकेट न दतेा डेसडकेटेड सकवा ससलेक्टेड 

कोसेस द्या. कािण तोच आपला हते ूआह.े त्यामळेु तो हते ूजि आपल्याला जपायचा 

असेल ति आपल्याही मनात तेच असेल. १०० ते १५० के्षत्र सदल्यानांति काय परिणाम 

होईल ह ेमाननीय सविोधी पक्ष नेत्याांनी साांसगतले आह.े  

श्री. उदय सामांत : अध्यक्ष महोदय, या कायद्यातील अजनू एक डेव्हलपमेंट मी 

आपल्याला साांगतो की, यजुीसीने आसण एआयसीटी या सदल्लीतीन ॲपेक्स बॉडीने 

आम्पहाला असे पत्र सदलेले आह ेकी, आता आपण खाजगी सवद्यापीठ सदले सकां वा 

सावाजसनक सवद्यापीठ असतील तिी सावाजसनक सवद्यापीठाची स्वायतत्ता अबासधत 

िासहली पासहजे. ही सवद्यापीठे सदल्यानांति ॲपेक्स बॉडीच्या पिवानगी असल्यासिवाय 

कोणत्याही कोसेसला मान्यता दणे्यात येऊ नये. अिा प्रकािे एआयसीटी आसण 

यजुीसीने दखेील साांसगतलेले आह.ेत्यामळेु सािख ेसािख ेपािांपारिक कोसेस बाकीच्या 

सवद्यापीठाांनी सदु्धा सरुु किण्याचा प्रयत्न केला ति यजुीसी त्याला पिवानगी दईेल 

सकां वा नाही याबाबत खपू मोठी सािांकता आह.े ज्यावेळी ही सवद्यापीठे सरुु होतील  
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श्री. उदय सामांत.... 

तेव्हा त्याांच्या नासवण्यपणूा अभ्यासक्रमालाच यजुीसी सकां वा एआयसीटी पिवानग्या 

दतेील.  

 श्री. दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, पािांपारिक कोसेससाठी सवद्यापीठाांना 

यजुीसीकडे जाण्याची गिजच नाही. तमु्पही कायदा तयाि केल्यानांति  त्याांना नवीन 

सॅन्डवीच कोसेससाठी यजुीसी कडे जावे लागले.त्यामळेु यातनू तयाि होणािी अडचण 

आपण लक्षात घेतली पासहजे.  

श्री. उदय सामांत : अध्यक्ष महोदय, ह े योग्य आह.े पिांत ु यजुीसीने सन 

२००३मध्येच असे स्पष्टपणे साांसगतलेले आह े की, ही सवद्यापीठे स्थापन किीत 

असताना सकां वा सन २०१९ मध्ये माननीय सविोधी पक्ष नेते श्री. दवेेंद्र फडणवीस जेव्हा 

महािाष्ट्राचे मखु्यमांत्री होते तेव्हा हा कायदा सनमााण झाला त्यामध्येसदु्धा स्पेसससफक 

असे म्पहटलेले आह ेकी, पािांपारिक जास्त कोसेस सरुु झाले ति आपल्या सवद्यापीठाांना 

बाधा सनमााण होऊ िकते याबद्दल दमूत असण्याचे कािणच नाही. पिांत ुमागचय २१ 

सवद्यापीठाांना ज्या कायद्याने मान्यता सदलेली आह ेत्याच कायद्याने या सवद्यापीठाांच्या 

मान्यतेचे सवधेयक आणण्यात आलेले आह.े यामध्ये कुठेही बदल केलेला नाही. 

त्यामळेु मागच्या सवद्यापीठाांना जो न्याय  सदला आह े त्याचप्रकािचा न्याय या 

सवद्यापीठाांना सदला जात आह े .यामध्ये आपण नवीन काहीच किीत नाही. 

कायद्यामध्य ेसकां वा सवधयेकामध्ये दखेील बदल केला जात नाही. माननीय सविोधी 

पक्ष नेते आसण सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि मनुगांटीवाि याांनी साांसगतले की, 

सवद्यापीठाांना १५० कोसेस सदले जाणाि आहते. ति यामध्ये फक्त स्पेसससफक 

कोसेसची यादी आलेली आह.े  बाकीच्या सवधेयकाांना फक्त ही यादी नव्हती. तिी 

सदु्धा ह ेकोसा बाकीच्या सवद्यापीठाांना सरुु किायचे असतील तिी सदु्धा ते सरुु करु 

िकतात. अिा पद्धतीची तितदू कायद्यामध्ये आह.े मागच्या सवद्यापीठाांच्या 

सवधेयकाप्रमाणचे ह ेसवधेयक सभागहृात आणण्यात आलेले आह.े  

श्री. दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, बाकीची सवधेयके मी बसघतलेली 

आहते यामध्ये कदासचत एखाद ेसवधेयक सटुले असेल. सन २०१९ चा जो िासन  
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श्री. दवेेंद्र फडणवीस.... 

सनणाय काढला होता त्यामध्ये आपण क्षेत्र ठिसवले होते. ती सवा क्षेत्र आता घेतलेली 

आहते.यापवूी ि असे कधी केले नव्हते कािण बाकीच्याांनी स्पेससफाईड क्षेत्रे घेतली 

होती. त्यामळेु ते कोणत्या के्षत्रात गुांतवणकू किणाि आहते ह ेआपल्याला माहीत 

आह.े त्याांनी अांडिटेसकां ग द्यावे की, यासवा के्षत्रामध्ये आम्पही गुांतवणकू करु. नाहीति 

काही के्षत्रामध्ये फक्त पदव्या सदल्या जातील यामळेु माझे मत एवढेच आह े की, असे 

होल्ड ऑल सकां वा ब्लँकेट पद्धतीने सवाच के्षत्र दणेे ह े योग्य होणाि नाही त्याचा 

पािांपारिक सवद्यापीठावि काही परिणाम होईल. दसुिे असे आह ेकी, नॅक अक्रीडेटेिन 

वगैिे ह ेसवा सवषय त्या पसलकडे येतात.  पण त्यापवूी जि एखाद्या के्षत्रात याांनी पदव्या 

वाटप किण्याचा कािखाना सरुु केला ति आपण तो थाांबव ूिकणाि नाही.  

     यानांति श्रीमती किांदीकि..... 
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श्री. दवेेंद्र फडणवीस..... 

आपल्याला थाांबवण्यास स्कोप नाही. यात काही बेकायदिेीि आह ेअसे माझे मत 

नाही. आपण ह े ज्या सस्पिीटने तयाि केले होते ते  काही सवसिष्ट क्षेत्रातील 

गुांतवणकुीकरिता होते.  त्याांनी सवा एकत्र केले आह.े म्पहणनू माझा या करिता सविोध 

आह ेकी, आपण स्पेसससफक  क्षेत्र सवचािा व त्यामध्ये त्याांना पिवानगी द्यावी.  

श्री. उदय सामांत : अध्यक्ष महोदय, आपण डी वाय पाटील यसुनव्हससाटी कृषी 

व इांसजसनअरिांग के्षत्राकरिता तयाि केली आह.े यामध्ये बांधन घातलेले आहते. त्याांना 

काही पािांपरिक  कोसेस  सरुु किायचे असतील व त्या पलीकडे जाऊन  आणखी 

काही कोसेस सरुु किायचे असतील ति त्यासाठी िासनाची पिवानगी घ्यावी लागेल. 

अिी तितदू केलेली आह.े िासन सनणाय घेईल की, त्याांना जि पािांपरिक  कोसेस सरुु 

किायचे असतील... नासवन्यपणूा कोसेस सरुु किण्यास िासन मान्यता दईेल.  त्याांनी 

िासनाकडे तसे प्रस्ताव पाठवावेत. िासनाने पिवानगी सदल्यानांति त्याांनी कोसेस सरुु 

किावेत असे बांधन घालण्यात येईल. 

     ------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) Z - 177 

DYK/AKN/MMP प्रथम श्रीमतीकोळसगिे 13:10 

 

 

प्रा. दवेयानी फिाांद े(नासिक मध्य ) : अध्यक्ष महोदय,  सव.प.सव. क्रमाांक ३ 

सांबांधी माझे सवचाि व्यक्त किण्याकरिता मी उभी आह.े  

अध्यक्ष महोदय,  माननीय सविोधी पक्ष नेते व सन्माननीय सदस्य ॲड. आसिष 

िेलाि याांनी या सठकाणी चाांगले मदु्द ेमाांडले आहते. आपण जेव्हा सवद्यापीठे सनमााण 

कितो तेव्हा त्याांना काही स्पेसससफक  नवीन कोसेस सवकससत किण्याची मान्यता सदली 

जाते.  मागणी व पिुवठा या गोष्टींचा सवचाि करुन िासनाने  आपली  भसूमका   सनसश्चत 

किावी. हजािो सवद्याथी फामााससस्ट, एमबीए होऊन बाहिे पडत आहते. मात्र  त्याांना 

आज नोकऱया समळत नाहीत. माझी सवनांती आह.े आपण काळाची गिज ओळखली 

पासहजे. या करिता िासनाचा सवभाग काम किीत आह े काय ? सवद्यापीठाांना 

स्पेसससफक कोसेसकरिता मान्यता सदली पासहजे. माननीय सविोधी पक्ष नेते याांनी 

महत्त्वाचा सवषय माांडला. या सांबांधी िासनाचा जी. आि असला पासहजे. अन्यथा 

िासकीय असधकाऱयाांच्या मजीने कोसेसला मान्यता सदली जाईल. म्पहणनू िासनाने 

सदि सवषयाबाबत अपािांपरिक सकां वा पािांपारिक कोसेसबाबत स्पेसससफक जीआि 

काढावा व त्या पद्धतीने असधकािी काम कितील. 

श्री. दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय,   आता आपण या सवधेयकामध्ये काही 

सधुािणा करु िकत नाही. यामळेु आता फ्लोअि ऑफ द हाऊस आम्पहाला एवढेच 

आश्वासन द्यावे की,  या सवधेयकाच्या सांबांधी सनयम ३ मसहन्यात तयाि केले जातील. 

यामध्ये जे आश्वासन सदलेले आह,े ते सनयमात समासवष्ट केले जाईल.  
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श्री. उदय सामांत : अध्यक्ष महोदय, या सठकाणी सविोधी पक्ष नेते याांनी सचूना 

केलेली आह ेत्याचा सवचाि करु, पालन करु.  दोन महत्त्वाचे मदु्द ेआहते. सन्माननीय 

सदस्याांनी साांसगतले की, कॉलेजला मान्यता दते असताना.... माननीय माजी मखु्यमांत्री 

ह ेस्वत: महा-एडचे अध्यक्ष होते.  महा-एडच्या बैठकीमध्ये ठिवले जाते की, िाज्यात 

सकती सबांद ूटाकले पासहजेत व सकती कॉलेजेस केले पासहजेत.  मला येथे आकडेवािी 

साांगायची नाही. मागील ५ वषाामध्ये सकती जाहीि झाले, यावि मला बोलायचे नाही. 

सन २०१८-१९ मधील कॉलेजचा आलेख पासहला ति सन २०१८ मध्ये १४९ 

कॉलेजना मान्यता दणे्यात आली हाेती. सन २०१९-२० मध्ये  ८२ कॉलेजला मांजिुी 

सदलेली आह.े येथे औिांगाबादचा उल्लेख केला गेला. तेथे काही न्यायालयीन बाबी 

असल्यामळेु गोष्टी थाांबल्या आहते. 

अध्यक्ष महोदय, या सवधेयकाच्या माध्यमातनू महािाष्ट्रासाठी महत्त्वाची गोष्ट 

मी आपल्याला साांग ूइसच्ितो. मुांबईत जे.जे. स्कुल ऑफ आट ासचे मोठे कॉलेज आह.े 

त्याला सवद्यापीठाचा दजाा दणे्याचा सवचाि िासन किीत आह.े िाज्यात कला 

सवद्यालये आहते. जे जे स्कुल ऑफ आट ासला सवद्यापीठाचा दजाा दणे्याचा सनणाय  

आम्पही घेतला असनू या बाबत पढुील असधवेिनात सवधेयक आणले जाईल. माननीय 

सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि मनुगांटीवाि याांनी मागणी  केली होती की, गोंडवाना 

सवद्यापीठाला रायबल व फॉिेस्टचा दजाा सदला गलेा पासहजे. या करिता आम्पही प्रयत्न 

किीत असनू ह ेसवधेयक दखेील पढुील असधवेिनामध्ये आणले जाणाि आह.े  

    -------- 
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 श्रीमती सिोज असहिे   ( दवेळाली    ) : अध्यक्ष महोदय,  सव.प.सव. क्रमाांक 

३ सांबांधी माझे सवचाि व्यक्त किण्याकरिता मी उभी आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मी या सठकाणी मांत्री महोदयाांना सचूना करु इसच्िते. 

यिवांतिाव चव्हाण मकु्त सवद्यापीठामध्ये बोडा मेंबि म्पहणनू मी काम किीत आह.े माझ े

भाग्य आह ेकी, या सवद्यापीठाचे कायाालय माझ्याच मतदािसांघात आह.े येथे वािांवाि 

प्रश्न येतो. आता मिाठी भाषचेा एवढा बोलबाला केला जात आह.े मिाठी भाषेला 

असभजात भाषचेा दजाा प्राप्त व्हावा, अिी सवांची इच्िा आह.े ग्रामीण भागातील 

िेतकऱयाांची मलेु इांग्रजी माध्यमातनू सिकत नाहीत. ती मलेु सजल्हा परिषद सकां वा इति 

िाळाांमधनू मिाठी माध्यमामधनू सिकतात.  बीएससी (ॲग्री )  हा अभ्यासक्रम मिाठी 

भाषेतनू सिकण्यास यजुीसी पिवानगी दते नाही. हा अभ्यासक्रम सडस्टन्स लसनंगच्या 

माध्यमातनू मिाठी भाषतेनू  सिकण्यास पिवानगी समळाली ति िेतकऱयाांची मलेु 

िेतीचे आधसुनक तांत्रज्ञान सिकून त्याचा वापि आपल्या िेतात करु िकतील.  यामळेु 

ते आपल्या िेतीतनू चाांगले उत्पन्न काढू िकतील. माझी मांत्री महोदयाांना सवनांती 

आह ेकी, या करिता आपण प्रयत्न किावा. बीएससी (ॲग्री )  हा अभ्यासक्रम मिाठी 

भाषेतनू सिकण्याकिता यजुीसीिी पत्र व्यवहाि किावा सकां वा  त्याकरिता पिवानगी 

समळवनू द्यावी, अिी मी मागणी किते व माझे दोन िब्द पणूा किते. 

 श्री. उदय सामांत : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी जी मागणी केली 

आह ेतिी सिफािस यजुीसीला केली जाईल.   

    प्रश्न मतास टाकून सांमत झाला.  

 तागलका सभाध्यक्ष :  सवधेयक सवचािात घणे्यात   आले  आह.े आता 

सवधेयक खांडि: सवचािात घेण्यात येईल.  

   खांड २ ते ५२  (दोन्ही ससम्पमसलत )  सवधेयकाचे भाग झाले. 

  खांड १, सांपणूा िीषाक व हतेवुाक्य  सवधेयकाचे भाग झाले.  
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 श्री. उदय सामांत : अध्यक्ष महोदय,  मी आपल्या अनमुतीने  सन २०२२ चे  

सव.प.सव. क्रमाांक ३ सांमत किण्यात यावे, असा प्रस्ताव माांडतो.  

    प्रश्न मतास टाकून सांमत झाला. 

 तागलका सभाध्यक्ष ( श्री.दीपक चव्हाण) :  सन २०२२ चे सव.प.सव.      

क्रमाांक -३ सांमत झाले आह.े 

     -------- 
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 सवद्यापीठाांच्या ससनेटमध्ये सन्माननीय सदस्याांची नावे पाठसवण्याबाबत  

 श्री. दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, माझा पॉई ांट ऑफ प्रोसीजि आह.े 

सवधानमांडळाचे सदस्य सवा सवद्यापीठाांच् या ससनेटवि जातात. त्याचे असधकाि 

अध्यक्षाांना असतो. अध्यक्ष सवांकडून नावे मागवतात. एक वषाापवूी नावे मागवली 

आहते. आम्पही ती नाव ेसदलेली आह.े मात्र अद्याप  ती नाव ेगेलेली नाहीत. कदासचत 

एखाद्या पक्षाकडून नावे यायची असतील.  आज आपण ससचवालयाला साांगावे. ३-

४ सदवसाचा वेळ द्यावा. त्या नांति सकमान जी नावे आली आहते... आज 

सवद्यापीठाच्या कािभािात आमदािाांच ेसनयांत्रण नाही. माझी सवनांती आह ेकी, पढुील 

आठवड यात ससचवालयाला साांगनू ही नावे सवद्यापीठाकडे पाठवावी. 

 श्री.उदय सामांत : होय. 

     ---------- 

    अांसतम आठवडा प्रस्ताव सांबांधी 

 ॲड आसिष िेलाि : अध्यक्ष महोदय,  आपण आता अांसतम आठवडा  

प्रस्तावाविील  चचाा सरुु किणाि आहोत. काल िात्री उसििापयंत आपण सदनात 

थाांबलो होतो. आमच ेकाही सदस्य  िात्री उसििा पयंत थाांबले होते. आता यावि 

सन्माननीय सदस्य सवाश्री सधुाीि मनुगांटीवाि, िसवांद्र चव्हाण, कासलदास कोळांबकि  

सन्माननीय सदस्या श्रीमती मसनषा चौधिी, असे अनेक सदस्य बोलणाि आहते. दपुािी 

साडे तीन ते चाि वाजे पयंत ही चचाा सांपवनू दपुािी ४.०० वाजता रि्लाय घ्यावा, 

अिी सवनांती आह.े आमच्या बाजनेू काल िात्री जे सदस्य थाांबले हाेते, तेच भाषण 

किणाि आहते.  माननीय सांसदीय काया मांत्री व माननीय उपाध्यक्ष याांना मी सवनांती 

केलेली आह.े  ४.००वाजता आपण रि्लाय सरुु करु.  

      ----- 
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   म्पयकुिमायकोससस झालेल्या रुग्णाांना मदत दणे्याबाबत 

 श्री. सनुील प्रभ ू: अध्यक्ष महोदय, माझा मासहतीचा मदु्दा आह.े कोसव्हडमळेु 

अनेकाांचे मतृ्य ूझाले. ज्याांना कोसव्हड झालात्याांना जोडूनच म्पयकुिमायकोससस (काळी 

बिुिी ) हा िोग अनेकाांना झाला. अनेकाांचा एक डोळागेला. काही जणाांचे दोन्ही डोळे 

गेले. माझी िासनाला सवनांती आह.े या सठकाणी माननीय अथा मांत्री व आिोग्य मांत्री 

येथेनाहीत.  मात्र ह ेसांपणूा सभागहृ यास मान्यता दईेल.  

          यानांति श्रीमती सगिप... 
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श्री.सनुील प्रभ ू... 

मतृ्यमुखुी पडलेल्या माणसाांच्या कुटुांबीयाांना सिकािने जिी मदत केली त्याप्रमाणे त्या 

कुटुांबातील प्रमखु माणसाचे, ज्याच्यावि त्या घिाचा उदिसनवााह चालतो अिाच े

दोन्ही  डोळे या आजाराने गेिे तर ते पिूट घर कोलमडून जाते. त्यामळेु सिकािने 

याबाबत साधक-बाधक सवचाि करुन ज्याांचे या आजािात दोन्ही डोळे गलेेले आहते, 

त्याांचा सहानभुतूीपवूाक सवचाि करुन काही तिी मदत किावी, अिी माझी सवनांती 

आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, महात्मा फुले जनआिोग्य योजनेतनू आपण त्याांच्या 

उपचािाकरिता मदत केली त्यामळेु त्याांना पैसे द्यावे लागले नाहीत. पिांत,ु या आजािात 

दोन्ही डोळे गेलेल्याांना सिकािने काही तिी कायमस्वरुपी मदत किावी, अिी माझी 

मागणी आह.े 

  तागलका सभाध्यक्ष (श्री.दीपक चव्हाण) : सिकािने याची दखल घेऊन 

उसचत कािवाई किावी. 

  श्री.िणधीि साविकि : अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदस्याांनी म्पयकुि 

मायकोसससच्या आजािाबाबत साांसगतले आह.े त्यामध्ये नासगण या आजािाचा 

दखेील समावेि किण्यात यावा, अिी माझी सवनांती आह.े 

 श्री.सधुीि मनुगांटीवाि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य सभागहृात अनेक 

महत्वपणूा सवषय माांडतात. सन २००६-२००७ मध्ये असा एक सनणाय झाला होता 

की, सवधानसभेत जेव्हा एखाद्या महत्वाच्या सवषयावि एखादा मदु्दा उपसस्थत होतो, 

त्याचे लेखी उत्ति सांबांसधत सदस्याला द्यावे. 

  अध्यक्ष महोदय, आपण याबाबत सनदिे द्यावेत. असे महत्वपणूा सवषय 

मांत्रालयातील नस्तीमध्ये कुठेतिी सांपनू जाऊ नये याकरिता आपल्याकडून अपेक्षा 

आह.े आपण फलटण येथील बलुांद आवाज आहात. आपल्याकडून अपेक्षा आह.े 

सवसधमांडळाच्या पढुच्या असधविेनात या महत्वपणूा सवषयाचे उत्ति आम्पहाला दणे्यात 

यावे, अिी आपल्याला सवनांती आह.े आपण याबाबत सनदिे द्यावते.  
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  तागलका सभाध्यक्ष: सवधानसभचेे सन्माननीय सदस्य आपापल्या 

मतदािसांघातील सकां वा िाज्यातील महत्वपणूा सवषय सभागहृात माांडतात त्याांची 

गांभीिपणे दखल घेऊन त्याबाबतचे सनवेदन सिकािने काही सदवसाांमध्ये किावे, अिी 

सचूना मी किीत आह.े 

  सन्माननीय सदस्य श्री.सनुील प्रभ ूयाांनी म्पयकुि मायकोससस या आजािाने दोन 

डोळे गमावलेल्या व्यक्तींबाबतचा सवषय उपसस्थत केला त्याबाबत तसचे नासगण या 

आजािाबाबतच्या सवषयाची दखेील सिकािने गांभीिपणे दखल घऊेन त्याबाबत 

उसचत कायावाही किावी. 

....... 
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पृ. शी. : मुांबईच्या समस्या, मुांबई 

महापासलकेतील भ्रष्टाचाि, 

मुांबईतील पयााविणाची सस्थती, 

कायदा व सवु्यवस्थेचा प्रश्न आसण 

अनिेुष दिू किण्यासाठी वैधासनक 

सवकास मांडळाांना मदुतवाढ दणेे  

मु. शी. : मुांबईच्या समस्या, मुांबई 

महापासलकेतील भ्रष्टाचाि, 

मुांबईतील पयााविणाची सस्थती, 

कायदा व सवु्यवस्थेचा प्रश्न आसण 

अनिेुष दिू किण्यासाठी वैधासनक 

सवकास मांडळाांना मदुतवाढ दणेे या 

सवषयासांबांधी सवाश्री दवेेंद्र 

फडणवीस, चांद्रकाांत (दादा) 

पाटील, सधुीि मनुगांटीवाि, ॲङ 

आसिष िेलाि, सवाश्री िाधाकृष्ट्ण 

सवख-ेपाटील, सगिीष महाजन, 

सनतेि िाणे, श्रीमती माधिुी 

समसाळ, सवाश्री गणिे नाईक, 

मांगलप्रभात लोढा, अतलु 

भातखळकि, असमत साटम, 

योगेि सागि, िणधीि साविकि, 

प्रिाांत ठाकूि, ॲङ पिाग 

अळवणी, ॲङ िाहूल नावेकि, 

श्रीमती मसनषा चौधिी, सवाश्री 

सनुील िाणे, सांजय केळकि, िसवांद्र 

चव्हाण, समसहि कोटेचा, कॅ. आि. 

तसमल सेल्वन, सवाश्री पिाग िहा, 

िाम कदम, डॉ. भािती लव्हकेि, 
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श्रीमती मांदा म्पहाते्र, सवाश्री महिे 

बालदी, सभुाष दिेमखु, हरिभाऊ 

बागडे, श्रीमती सवद्या ठाकूि, 

सवाश्री कासलदास कोळांबकि, 

सवजय दिेमखु, ससध्दाथा सििोळे, 

सभमिाव तापकीि, ससुनल काांबळे, 

लक्ष्मण जगताप, महिे लाांडगे, 

सांभाजी पाटील-सनलांगेकि, 

असभमन्य ुपवाि, िाणाजगसजतससांह 

पाटील, ससचन कल्याणिेट्टी, िाम 

सातपतुे, डॉ.सिेुि खाडे, श्री मोहन 

मते, सवाश्रीमती सीमा सहिे, नसमता 

मुांदडा, श्वेता महाले, ॲङ िाहूल 

कुल, श्री दादािाव केचे, श्रीमती 

मोसनका िाजळे, सवाश्री.सिवेंद्रिाज े

भोसले, जयकुमाि िावल, 

जयकुमाि गोिे, डॉ.सवजयकुमाि 

गासवत, डॉ.सांजय कुटे, सवाश्री 

िाजेंद्र पाटणी, समीि कुणावाि, 

डॉ.दवेिाव होळी, श्री. सांजीविेड डी 

बोदकुिवाि, प्रा.डॉ.अिोक उईके, 

सवाश्री मदन येिावाि, िाजेि पवाि, 

सांतोष दानवे, बबनिाव लोणीकि, 

डॉ.तषुाि िाठोड, डॉ. सांदीप धवुे, 

सवाश्री. अतलु सावे, प्रिाांत बांब, 

सकसन कथोिे, श्रीमती दवेयानी 

फिाांद,े सवाश्री. गणपत गायकवाड, 

कुमाि आयलानी, प्रकाि आवाडे, 

समाधान आवताडे, धनांजय 
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गाडगीळ, प्रताप अडसड, ससमि 

मेघे, हरिष सपांपळे, नामदवे ससाने, 

अॅड. आकाि फुां डकि, सवाश्री. 

िाजेि पाडवी, कीतीकुमाि 

भाांगसडया, सभमिाव केिाम, 

गोवधान िमाा, प्रकाि भािसाकळे, 

लखन मसलक, डॉ. पांकज भोयि, 

सवाश्री. टेकचांद साविकि, सवजय 

िहाांगडाले, कृष्ट्णा गजबे, सवकास 

कुां भािे, कृष्ट्णा खोपडे, श्रीमती 

मेघना साकोिे बोडीकि, डॉ. िाहूल 

आहिे, श्री. सदलीप बोिसे, अॅड. 

िाहुल सढकले, सवाश्री. मांगेि 

चव्हाण, नािायण कुचे, तान्हाजी 

मटुकुळे, महिे चौघलेु, िसविेठ 

पाटील, लक्ष्मण पवाि, कासििाम 

पाविा, सांजय सावकािे, सिेुि 

भोळे, सव.स.स. याांचा प्रस्ताव 

( चचाा पढेु सरुु... 

  श्री.सधुीि मनुगांटीवाि (बल्लािपिू): अध्यक्ष महोदय, अांसतम आठवडा 

प्रस्तावावि काही महत्वपणूा मदु्द ेमाांडण्याकरिता, सिकािला जागे किण्याकरिता मी या 

चचमेध्ये सहभागी होत आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, आजच्या महािाष्ट्र सवधानसभेच्या सदवसाच्या कामकाजाचा 

क्रम दिासवणािी जी कामकाजपसत्रका आह े त्यामध्ये पषृ्ठ क्रमाांक ७ पासनू ते पषृ्ठ 

क्रमाांक ९ पयंत या प्रस्तावाचा सवषय नमदू केलेला आह.े ३ पक्षाच्या नेत्याांनी या 

प्रस्तावावि, या प्रस्तावाच्या चचेवि गांभीिपणे लक्ष दते या िाज्याचे तीनतेिा वाजव ू

नयेत, यासाठी लक्ष वधेण्यासाठी मी उभा आह.े 
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श्री.सधुीि मनुगांटीवाि ... 

  अध्यक्ष महोदय, या क्षणी सवचाि केला ति, सदनाांक १ मे, १९६० िोजी सांयकु्त 

महािाष्ट्राचा मांगल कलि स्वगीय यिवांतिाव चव्हाण याांनी आणला. मिाठी भाषचे े

एक िाज्य व्हावे, महािाष्ट्राच्या प्रगती, उन्नतीसाठी सवा मिाठी भासषकाांनी एकत्र यावे, 

यादृष्टीने सांयकु्त महािाष्ट्राचा सरुु लढा झाला. त्यानांति सांयकु्त महािाष्ट्राचा मांगल 

कलि स्वगीय यिवांतिाव चव्हाण याांनी आणला.  

  अध्यक्ष महोदय, त्या गोष्टीला या क्षणी ६१ वषा, ७४२ मसहने, ३२२१ 

आठवडे, २२६०८ तास तास पणूा झाले आहते. सवदभा व मिाठवाड याच्या भमूीला 

दवेाने बोलण्याचे काही क्षण सदले ति, ही भमूी आक्रोि व्यक्त कित एवढेच साांगले 

की, आज सवदभा, मिाठवाड याचे िोषण किणािे,  सवदभा, मिाठवाड यावि अन्याय 

किणािे, पतूना माविीपेक्षा सवषािी सनणाय किणािे, अमतृ महोत्सवी वषाात सवदभा, 

मिाठवाड याच्या वाट याला सवषाची कुपी दणेािे ह ेसन १९६० नांतिचे पसहले सिकाि 

आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, सवदभा व मराठवाड्या्या भमूीने आक्रोश किीत एवढेच 

साांसगतले असते, 

      सकती दिुावा, सकती वेदना, 

     सतत नसिबी अस् यातना, 

     ही कसली िे सनषू्ठि भावना, 

     कसला हा अजब अहांकाि, 

     उद्धवा अजब तझुे सिकाि 

  अध्यक्ष महोदय, एखाद्या सिकािने सकती सनषू्ठि असावे, िाज्याचा समतोल 

सवकास व्हावा, प्रत्येकाला जगण्याचा असधकाि आह.े १९५३ मध्ये तमु्पही सवदभा-

मिाठवाड याने सांयकु्त महािाष्ट्रात यावे म्पहणनू किाि केला. त्या किािावि स्वगीय 

यिवांतिाव चव्हाण याांच्या स्ा आहते. सांसवधानात १९५६ मध्ये मिाठवाडा,  
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श्री.सधुीि मनुगांटीवाि ... 

सवदभाला वधैासनक सवकास मांडळ ३७१ (२) चे कवचकुां डल सदले. त्यामागे भावना, 

भसूमका एकच होती. "सजयो औि जीने दो."   

  अध्यक्ष महोदय, सवदभा व मिाठवाड याची भमूी, सवदभा व मिाठवाड याची 

जनता तमुच्याकडे दया मागत नाही, सहानभुतूी मागत नाही, फेव्हि मागत नाही. 

आम्पही फक्त आसण फक्त सांधी मागतो. सवदभा, मिाठवाड याच्या जनतेमध्ये, 

िेतकऱयाांमध्ये, कामगािाांमध्ये, स्वयांिोजगाि किणाऱया उद्योजकाांमध्ये, लघ ु

उद्योजकाांमध्ये, हस्तकला उद्योजकाांमध्ये, सवद्याथ्यांमध्ये, सवद्याथीनींमध्ये, तरुण, 

तरुणींना या वैधासनक सवकास मांडळाचे जे कवचकुां डल आह ेयातनू एक सांधी प्राप्त 

व्हायची. 

  अध्यक्ष महोदय, आज अजब सिकािची, गजब कहाणी झाली आह.े एका 

सनणायातनू बाहिे पडत नाही ति दसुिा मोठा अन्यायाचा सनणाय घतेला जातो. 

मानसिास्त्राचा ससध्दाांत आह े की, िोटे द:ुख सिकािने सदले ति ते मोठे द:ुख 

सदल्यानांति सवसिले जाते. या दोन वषांचा िाज्याचा कािभाि काय, ति समन्यायी 

पध्दतीने सनधीचे वाटप व्हावे. समतोल सवकास व्हावा, मिाठवाडा, सवदभााच्या 

जनतेच्या इच्िाआकाांक्षा पणूा व्हाव्यात, यादृष्टीने आम्पही आग्रह केला. 

  अध्यक्ष महोदय, या अांसतम आठवडा प्रस्तावाविील चचेच्या उत्तिामध्ये 

वैधासनक सवकास मांडळाबाबत घोषणा किावी, ही अपेक्षा आह.े पिांत,ु याद िाखा 

अांसतम आठवडा प्रस्तावाच्या उत्तिात जि वैधासनक सवकास मांडळ घोसषत केले नाही 

ति हा अांसतम आठवडा आह,े ह ेसिकाि बेईमानीने सनवडून आले. पिांत,ु ह ेसिकाि या 

सहस्त्रकातील िवेटच ेसिकाि असेल याकरिता आम्पहाला काहीही किावे लागले तिी 

करु. सवदभाातील जनतलेा एकत्र करु. मिाठवाड याचा आक्रोि पणूा करु. 

  अध्यक्ष महोदय, वैधासनक सवकास मांडळ सदले का, असधविेन घेत नाही. मी 

त्यावि सवस्ततृ बोलणाि आह.े नोकिी भितीबाबत एकदा नाही ति तीनवेळा साांसगतले. 

नोकिी भितीच्या सांदभाात सवदभााचे वधैासनक सवकास मांडळ, मिाठवाड याचे वधैासनक  
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श्री.सधुीि मनुगांटीवाि .... 

सवकास मांडळ गेले की, आमचा नोकि भितीमध्ये जो हक्क आह,े आम्पहाला जे 

सांिक्षण आह,े आमच्यासाठी जे आिक्षण आह ेते सांपेल. सवदभा, मिाठवाड यातील 

तरुणाांचा आक्रोि आह.े मी सिकािकडे लेखी पत्र सदले. सिकािने साांसगतले की, 

वैधासनक सवकास मांडळ सांपले. आता सवदभा, मिाठवाड याच्या तरुणाांचा जो हक्क 

आह,े त्या हक्काला आम्पही सांिक्षण दऊे िकत नाही. 

  अध्यक्ष महोदय, उद्योगाबाबत मी आकडेवािी दतेो. सवदभा, मिाठवाड याची 

काय अवस्था आह,े माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांच्या नेततृ्वामध्ये सिकाि होत.े 

सवदभा, मिाठवाडा, उत्ति महािाष्ट्रामध्ये उद्योग यावेत याकरिता आम्पही एक रुपया 

सवजेचा दि कमी केला. एखाद-दसुिा अपवाद  सोडला ना ति सवा वीज सवदभाात तयाि 

होते. सवा कोळिा खाणी सवदभाात आहते.  

  अध्यक्ष महोदय, सिकािने एक रुपया यसुनटने वीज द्यावी, असा आग्रह आम्पही 

धिला. त्यात दखेील झािीतील िकु्राचाया आडवे आले. चक्राकाि पध्दत आह.े 

माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस मखु्यमांत्री असताना, सवदभा, मिाठवाडा, उत्ति महािाष्ट्र, 

कोकणाला न्याय समळावा ... िेवटी सनधी सदल्यामळेु काम होत नाही, समजा मी 

तमु्पहाला उद्या गाडी सदली व पेरोल, सडझले सदले नाही ति गाडी पाण्यावि, हवेवि 

चालणाि आह ेकी, मांत्रोच्चािावि चालणाि आह?े 

  अध्यक्ष महोदय, तमु्पही आम्पहाला बजेटमध्ये सनधी द्याल, पिांत ुपदभिती झाली 

नाही. चक्राकाि पध्दतीच्या सांदभाात दखेील अन्याय केला. कृषी पांपाांच्या पायाभतू 

ससुवधाांबाबत  अचानकपणे पहाटे एक जी.आि. काढला, तेथेही अन्याय केला.  

नांति श्री.सिांद े... 
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श्री.सधुीि मनुगांटीवाि... 

धानाचा बोनस दणे्यात यावा, यासाठी ८१ आमदाि महोदयाांनी सनवेदन सदले आह.े त े

मी आपणाकडे पाठसवतो. या प्रकिणीही अन्याय किण्यात आला आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्ष नेता श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांना 

मिाठवाड यातील सवा आमदाि महोदयाांनी साांसगतले की, मिाठवाडा पाण्यापासनू 

वांसचत आह,े या भागातील िेतकिी कष्ट किण्यास कमी नाही. या भागात ४.६२ टक्के 

जांगल आह.े या भागामध्ये ५ पैकी ४ वषा दषु्ट्काळ असतो. या भागातील जनतेला 

पाणी सदले पासहजे. मिाठवाड याची ग्रीड सदली नाही. या सभागहृामध्ये त्याांच्यावि 

अन्याय किीत साांसगतले की, आम्पही दसुिी सांकल्पना िाबसवणाि आहोत. याांच्या 

ससुपक डोक्यातनू नापीक सांकल्पना सनघतात.  

 अध्यक्ष महोदय, आमचा ससांचनाच्या सांदभाात वैधासनक सवकास मांडळ हा 

हक्क होता, त्यास कायद्याचे सांिक्षण होते. आज ससांचनाचा अनषुेि वाढत आह.े 

व्यक्तीचे हृदय ह ेमाांसपेिींचे असते. या सिकािमधील माननीय मांत्री श्री.गलुाबिाव 

पाटील, माननीय मांत्री श्री.िाजेि टोपे, माननीय मांत्री श्री.सदलीप वळसे-पाटील 

याांचेसािख े चाांगले मांत्री आहते. माननीय मांत्री श्री.सदलीप वळसे-पाटील ह ेसवदभााचे 

जावई आहते. तिी अन्याय कितात. सासिुवाडीवि जो अन्याय कितो त्याला दवे ही 

माफ किीत नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्ष नेता याांना मला साांगाव ेवाटते की, काही 

लोक सत्ताधािी पक्षात का आहते, त्याांना आपल्या पक्षात घ्यावे. मग ढोल ताि े

वाजवत त्याांना माननीय मांत्री श्री.िाजेि टोपे याांच्या घिासमोि घेऊन जायचे.  

 अध्यक्ष महोदय, सवदभााची चकू काय आह े? आपणास सवदभााचा इसतहास 

कदासचत मासहती नसेल. आपण प्रभ ू िामाला या दिेाचे आिाध्य दवैत, मानसबांद ू

मानतो. त्याांची आजी इांदमूती, यदु्धात सवजय प्राप्त व्हावा यासाठी भगवान कृष्ट्णा 

सोबत जाणािी माता रुख्मीणी, जय भवानी जय सिवाजी असा आम्पही नािा दतेो त्या  
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ित्रपती सिवाजी महािाजाांना जन्म दणेािी माँ सजजाऊ, िेक्ससपअिचे आपण नाव घेतो 

पिांत ु त्याच्या बिोबिीने सासहत्य तयाि किणािे िाकुां तल, कासलदास, ह े सवा 

सवदभाातील आहते. एवढेच नव्ह े ति दिेाच्या स्वातांत्रय लढ याचा अमतृ महोत्सव 

साजिा किताना दिेभक्तीचा हुांकाि वधाा येथील सेवाग्राम मधनू आला तथेे महात्मा 

गाांधी याांनी १२ वषा वास्तव्यास होते. सन १९३९ ते सन १९४८ चले जाओ, अांगे्रजों 

भागो, हा मांत्र मुांबईतील गवासलया टँक येथनू सदला असला तिी तो सेवाग्राम या 

सवदभााच्या भमूीतनू आला होता. िोसषताांचा हुांकाि, ऊजाा कें द्र असलेली सदक्षाभमूी 

सवदभाात आह.े दिे भक्तीची गांगोत्री िेिीम बाग, िाष्ट्रसांत तकुडोजी महािाज अध्यात्म 

साांगणािे सांत नव्हते ति जीवन जगण्याची पद्धत साांगणािे होते ते सवदभाातील होते. 

सेवेचा मांत्र दणेािे वैिाग्यमतुी सांत गाडगे बाबा ह े सवदभााच े होते. वऱहाड सोन्याची 

कुऱहाड आह.े "काळी माती सपकवी सहिे आसण मोती" सहिवे सोने म्पहणजे जांगल आह,े 

काळां सोनां म्पहणजे कोळसा, पाांढिे सोनां म्पहणजे कापसू आह.े बािा मसहने वाहणाऱया 

नद्या असल्या तिी ही सवदभा व मिाठवाड यामध्ये ८६ टक्के आत्महत्या होतात.  

 अध्यक्ष महोदय, श्री.मनोहि जोिी याांच्या नेततृ्वातील स्व.बाळासाहबे ठाकिे 

याांची सिवसेना खिी होती, तेव्हाची िदु्ध २४ कॅिेटची सिवसेना होती.  

 अध्यक्ष महोदय, सवदभााच्या भमूीच्या माध्यमातनू आम्पही प्रगतीच्या मागाावि 

सनघालो होतो. पिांत ु या सिकािमध्ये अहांकाि, सजद्द, उन्मत्तपणा सकती असावा ? 

धानाचा बोनस दणेाि नाही, असे साांगण्यात येत आह.े या िाज्याची सतजोिी तमुची 

आह े काय ? पणुे येथील लोकमान्य सटळक म्पहणत असत की, स्विाज्य माझा 

जन्मससद्ध असधकाि आह.े तिा पद्धतीने मी वैधासनक मांडळ दणेाि नाही, असे 

साांगण्यात येत आह.े सन १९५३ मधील किाि असताना नागपिू येथे असधवेिन घेत 

नाहीत. चाांगले मांत्री पद ेदते नाहीत. गोसीखदुा प्रकल्पाचे १० हजाि कोटी रुपयाांच े

डपके तयाि केले. त्यामधील पाणी िेतकऱयाांच्या िेतापयंत जात नाही. 
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अध्यक्ष महोदय, सवदभा व मिाठवाड याला समान सांधी सदली पासहजे, 

समन्यायी पद्धतीने पाणी व सनधी वाटप झाले पासहजे, याकरिता दाांडेकि ससमती गठीत 

किण्यात आली होती. त्यावेळी तत्कालीन मखु्यमांत्री श्री.मनोहि जोिी याांनी साांसगतले 

होते की, सवदभााला व मिाठवाड याला न्याय दणे्यासाठी आम्पही पणूा िक्तीसनिी प्रयत्न 

करु. माह ेनोव्हेंबि, १९९५ मध्ये सनदिेाांक अनिेुष ससमती गठीत किण्यात आली 

होती. सदनाांक ३१ मे, २०११ िोजी डॉ.सवजय केळकि ससमतीने ५४६ पानाांचा 

अहवाल सादि केला, त्यामध्ये १४६ सिफाििी किण्यात आल्या होत्या. आमच्या 

मागील सिकािचा िपथसवधी सोहळा सदनाांक ३१ मे, २०१४ िोजी सांपन्न झाला होता. 

सवदभाातील एका भमूीपतु्राच े नाव असलेल्या स्टेसटयममध्ये श्री.दवेेंद्र फडणवीस 

याांच्या सािखा कायाक्षम मखु्यमांत्री िपथ त्यावळेी घेत होता. आमच्या सिकािने ५ 

वषे सवदभाावि व मिाठवाड यावि अन्याय होऊ नये, याची काळजी घेतली होती. ह े

िाज्य एक असावे, कोणावि अन्याय होता कामा नये. या िाज्यातील ३६ सजल््ातील 

३५८ तालकु्याांचा सवकास किण्याचे आमचे ध्येय होते. पिांत ु आता सवदभााला 

फससवले जात आह.े 

अध्यक्ष महोदय, सवदभा व मिाठवाड याच्या सांदभाात एखादी घोषणा किण्यात 

येते पिांत ु सतची अांमलबजावणी किण्यात येत नाही. माझ्याकडे त्याांची यादी आह.े 

आम्पही लहानपणी एक कथा ऐकली होती. फससवणािे लोक कसे फससवतात ह े

त्यावेळचे आमचे सिक्षक साांगत असत. मी एक गोष्ट साांगतो. "बािामतीचा एक नेता 

होता. तो म्पहणाला दवेा मला तझु्या सोबत भागीदािी किावयाची आह.े दवे सवदभा व 

मिाठवाड यातील जनते सािखा साधा व सज्जन होता. दवे म्पहणाला ठीक आह.े नेता 

दवेाला म्पहणाला, यावषी िेतामध्ये पीक लाव ूत्याच्याविील भागात जे येईल ते तझु े

व खालील भागात जे येईल ते माझे. त्या नेत्याने भईुमगुाच्या िेंगाचे पीक घेतले. 

बािामतीच्या नेत्याने खालील भागातील िेंगा घेतल्या व विील भाग दवेाच्या 

नसिबात होता. त्यामळेु दवे िागावला व म्पहणाला ह ेचकू आह.े तो नेता म्पहणाला मी  
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चकू दरुुस्त कितो. आता सपकाचा खालील भाग तझुा व विील भाग माझा असेल. 

दवे सवदभा व मिाठवाड यातील जनत ेसािखा साधा व सज्जन होता. दवे म्पहणाला ठीक 

आह.े त्यावषी हायिीडचे पीक घेतले. नेत्याच्या वाट याला कणसे आली व दाांडे 

आमच्या दवेाच्या नसिबाला आले. त्यानांति दवे म्पहणाला त ूफसवतोस. तो म्पहणाला 

सचांता करु नका, आता विचा व खालचा भाग त ूघे मी मधला भाग घेईन. दवे म्पहणाला 

ठीक आह.े त्यावषी मक्याचे पीक घेतले. नेत्याने स्वत: मक्याची कणसे काढून घेतली 

व त्याचे दाांडे आमच्या नसिबात आले." 

अध्यक्ष महोदय, आमचा भाग ११० आमदाि महोदयाांचा आह.े जगातील 

वाघाांच्या सांख्येपैकी सवाासधक वाघ सवदभाात आहते. ते वाघ स्वत:ला वाघ म्पहणवनू 

घेणािे नसनू खिोखिचे आहते. जगातील १९३ दिेाांपैकी १४ िाज्यात वाघ आहते व 

सवाासधक आपल्या दिेात आहते व सवाात असधक व्याघ्र प्रकल्प व पिाक्रमी वाघ 

सवदभाात आहते.  

अध्यक्ष महोदय, आम्पही मांत्री पदाांचा सहिोब काढला आह.े २८८ आमदाि 

आहते. िाज्यात २ मांत्री महोदयाांनी िाजीमाने सदल्याने आज ४१ मांत्री आहते. १५ 

टक्क्याांच्या सनयमानसुाि ४३ मांत्री असतात.  

यानांति श्री.तेलांग... 
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सात आमदाि महोदयाांमागे एक मांत्री पद असण ेआवश्यक आह.े सवदभाातील ६२ 

आमदाि आहते. आता सवदभाातील मांत्री कोण आहते, त्याांच्याकडे कोणत्या 

सवभागाची जबाबदािी सदली आसण त्या सवभागाला सकती सनधी उपलब्ध करुन सदला, 

याबाबतची मासहती दऊे इसच्ितो. 

  अध्यक्ष महोदय, श्री.ससुनल केदाि याांच्याकडे पिसुांवधान, दगु्ध व्यवसाय, 

क्रीडा व यवुक, या सवभागाांची जबाबदािी आह.े म्पहणज े गायिानामध्ये जाऊन गायी, 

म्पहिैी, बकऱया पाळा. माननीय डॉ.सनसतन िाऊत याांच्याकडे ऊजाा सवभागाची 

जबादािी दणे्यात आलेली आह.े प्रत्येक असधवेिनामध्य ेत्याांचे एकच गाणे असते. 

"गरिबों की सनुो, वह तमु्पहािी सनेुगा." आसण माननीय श्री.असजत पवाि याांच्याकडे 

पाहून म्पहणतात. "तमु एक पैसा दोगे, तो मैं दस लाख दुांगा."  ते फक्त सनधीची मागणी 

किीत िाहतात. महासवतिण कां पनीचा ६० हजाि कोटी रुपयाांचा अनिेुष आह,े त्यामळेु 

आम्पहाला सनधी उपलब्ध करुन दणे्यात यावा, अिी नेहमी सवनांती कितात. पिांत ु

त्याांच्याकडे फक्त ऊजाा सवभाग सदला प्रत्याक्षात वीज मात्र दसुिीकडेच सदली जात 

आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री.सवजय वडेट्टीवाि याांच्याकडे एवढे सवभाग 

आहते की, त्या सवभागाांच्या नावासाठी स्वतांत्र लेटहडे जोडावे लागते. इति 

मागासवगा, सामासजक व िैक्षसणक मागासवगा, सवमकु्त जाती, भटक्या जमाती आसण 

सविेष मागास प्रवगा, भटक्या जमाती सवभाग त्याांच्याकडे का सदला ह ेमला मासहती 

नाही. कदासचत ते कधी सिवसेना ति कधी काँग्रसे पक्षामध्य ेभटकत िाहतात म्पहणनू 

सदले असावे, असे मला वाटते. खाि जसमनी सवकास व भकुां प पनुवासन, या सवभागाांची 

जबाबदािी दणे्यात आलेली आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, माननीय ॲड.यिोमती ठाकूि याांच्याकडे मसहला व बाल 

सवकास सवभागाची जाबाबदािी सदलेली आह.े माननीय श्री. बच्च ूकडू याांच्याकडे 

अनेक सवभाग आहते, पिांत ुमला कोणताही असधकािी नाहीत, असे ते नेहमी साांगत 

आहते. माननीय डॉ.िाजेंद्र सिांगण ेयाांच्याकडे अन्न व औषध प्रिासन या सवभागाची 
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 जाबाबदािी सदलेली आह.े अिा प्रकािे सवदभा आसण मिाठवाड याला मांत्री पद े

सदलेली आहते. 

  अध्यक्ष महोदय, सवदभा आसण मिाठवाड यातील मांत्री महोदयाांच्या सवभागाला 

सकती सनधीची तितदू केली आह ेयाबाबत मासहती दतेो. सन १९९५ ते १९९९ च्या 

मांसत्रमांडळामध्ये माननीय श्री.सनतीन गडकिी होते आसण सन २०१४ ते सन २०१९ 

च्या काळात मखु्यमांत्री म्पहणनू माननीय श्री. दवेेंद्र फडणवीस होते. तेव्हा सवदभा आसण 

मिाठवाड याला सनधीची मागणी किण्याची गिजच पडलेली नाही. 

  अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री.ससुनल केदाि याांच्या सवभागालासाठी मागील 

वषीच्या सनधीपेक्षा यावषी सनधी कमी सदलेला आह.े मागील वषी ४२८ कोटी रुपय े

सदले होते ति यावषी ४०६ कोटी रुपयाांची तितदू केलेली आह.े सवदभााच्या वाट याला 

आलेल्या सवभागला दखेील सनधी कमी द्यायचा हा कोणता न्याय आह?े 

  अध्यक्ष महोदय, सन २०१४ मध्य ेप्रससद्धतीसाठी २६ कोटी रुपयाांची तितदू 

केली होती. पिांत ुयावषी जनतेच्या इच्िा आकाांक्षासाठी पैसे नाहीत पिांत ुखोटी-नाटी 

प्रससद्धी किण्यासाठी २६५ कोटी रुपयाांच्या सनधीची तितदू केलेली आह.े म्पहणज े१० 

पट जास्त सनधीची तितदू केलेली आह.े नकली सवचाि जनतपेयंत पोहोचायचे असले 

ति प्रसाि माध्यमाांचा योग्य उपयोग किता यावा यासाठी एवढ या सनधीची तितदू 

किण्यात आलेली आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, काल मखु्यमांत्री महोदय भाषण किताना माझी तब्येत बिी 

नसल्यामळेु मी सभागहृामध्ये उपसस्थत िाहू िकलो नाही. त्याांनी असतिय कमी 

वेळेमध्य ेभाषण केले आह.े इांग्रजी ससनेमा ४५ समसनटाांचा असतो तस ेत्याांचे भाषण 

होते. आमचे भाषण म्पहणज ेमिाठी ससनेमा, कमीत कमी दोन-तीन तास तिी भाषण 

कितो. 

  अध्यक्ष महोदय, काल त्याांनी भाषणामध्य ेम्पहटले होते की "आम्पही जे बोलतो 

त ेआम्पही कितो. " आपण जे बोलता ते किा. पिांत ुज्याांनी महािाष्ट्र िाज्याचा 
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 मांगलकलि आम्पहाला सदला असे स्व.यिवांतिाव चव्हाण याांनी याच सवधानसभेमध्य े

सदनाांक १२ ऑगस्ट, १९६० िोजी केलेल्या भाषणातील काही मदु्द ेआपणास साांग ू

इसच्ितो. 

  अध्यक्ष महोदय, "नागपिू किािासांदभाात काही गोष्टींचा मी खलुासा किणाि 

आह.े नागपिूच्या किािावि स्ा किणाऱयाांपैकी मी एक आह.े येथे जी चचाा झाली 

ती सवा माझ्या समोि आजही येथे आह.े नागपिू ह े िाजधानीचे िहि असताना 

नागपिूच्या सकां वा सवदभााच्या लोकाांना जे काही फायद ेसमळत होते, ते त्याांना िक्य 

सततक्या प्रमाणात महािाष्ट्रात आल्यानांतिही समळावेत, अिी आमची इच्िा आह.े 

सवदभााला काही सवलती दऊेन आसण त्याांच्या काही सवसिष्ट मागण्या मान्य करुन 

त्याांना आम्पही बनवत आहोत, असे कोणीही समज ूनय.े" ह ेकाम किण्यासाठी त्याांनी 

एक योजना सचूसवली. त्याांनी असे साांसगतले की, "नागपिू असधविेना वेळी मी कमीत 

कमी तीन मसहने िाहू इसच्ितो. अथाात, मी म्पहणज ेमी व्यक्तीि: नसनू मखु्यमांत्री व 

त्याच बिोबि सिकाि अिा अथााने मी साांगत आह.े आपण Parliamentary 

Democracy चालसवत असताना तीन ते चाि अिी मदुत घातली गेली ति 

सवलतीची िक्यता कमी न होता सन्माननीय सदस्य श्री.दिेपाांडे याांनी 

साांसगतल्याप्रमाणे ती वाढत जाते. नागपिू यथेे मखु्यमांत्री म्पहणनू सहा मसहने िहावे, अस े

मला वाटते." असे असले ति ह ेसिकाि नागपिू येथे असधविेन का घेत नाही? आज 

महािाष्ट्रामधील परिसस्थती काय आह?े नागपिू येथे असधवेिन घेतल्यानांति 

सवदभाातील प्रश्न मागी लागत होते. तेथील प्रश्नाांवि सखोल सचांतन-मांथन-चचाा होत 

होती. त्यामळेु सवदभा मिाठवाड याच्या जनतेला सन १९५३ मध्य े झालेल्या 

किािानसुाि न्याय सदला जात होता. पिांत ुआज सवदभा व मिाठवाड याचे ददुवै आह.े 

मखु्यमांत्री महोदय फक्त मुांबईची सचांता किीत आहते. त्याांना मुांबई महानगिपासलका 

सजांकायची आह,े त्यामळेु ते जसहिातीचे बोडा लावत आहते. आज महािाष्ट्राला 

वास्तसवक पण नामधािी मखु्यमांत्री व कायाकािी मखु्यमांत्री असे दोन मखु्यमांत्री आहते. 

कायाकािी मखु्यमांत्री आम्पहाला साांगतात की, वैधासनक सवकास महामांडळ आम्पही 
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 दणेाि नाही. वैधासनक सवकास महामांडळ हा आमचा हक्क आह.े वैधासनक सवकास 

महामांडळ का सदले पासहज,े ह ेदोन-तीन बाबींवरुन लक्षात आणनू दऊे इसच्ितो. 

  अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्रामध्ये सन २००१ पासनू आजपयंत जेवढ या 

िेतकऱयाांच्या आत्महत्या झाल्या, त्यापैकी ८३.७४ टक्के िेतकिी ह ेमिाठवाडा 

आसण सवदभाातील आहते. या आकडेवािीमध्य ेउत्ति महािाष्ट्र व नासिक सवभाग 

घेतलेला नाही. महािाष्ट्रातील सवा सवभागाचा सवकास झाला पासहज,े असे आमच े

मत आह.े पिांत ुआज एक जण ऊपािी आह ेआसण दसुिा तपुािी आह.े एकाच्या 

ताटामध्ये भकू भागले एवढी दखेील चपाती नाही. पिांत ु दसुऱयाच्या ताटामध्ये 

चपातीचा ढीग लागलेला आह.े असे असताना सवदभा व मिाठवाड याच्या आवाजाचा 

आम्पही प्रसतसनधी करु नय ेकाय? 

 अध्यक्ष महोदय, या िाज्यामध्य ेएकूण ३५८ तालकेु आहते. त्यापैकी १२५ 

तालकेु मानव सवकास सनदिेाांकामध्ये आहते. या भागामध्ये िोजगाि नाही, या 

भागामध्य ेअसतिय सनकृष्ट दजााच्या सोयी आहते आसण असतिय सनकृष्ट दजााच्या 

िैक्षसणक सोयी आहते. १२५ तालकु्याांपैकी मिाठवाडा आसण सवदभाातील ९० 

तालकेु आहते. या १२५ पैकी ८ तालकेु कोकणातील आहते. पिांत ुपणुे सजल््ातील 

एकही तालकुा मानव सवकास सनदिेाांकामध्ये नाही. कािण पणुे सवभागाला आपण 

नेहमी झकुते माप दते आहात. झकुते माप सदले पासहजे. त्या भागामध्ये आमचेच 

बाांधव िाहतात. पिांत ु १२५ तालकेु ह े मानव सवकास सनदिेाांकामध्ये सपिाडीवि 

आहते. या तालकु्याांना वैधासनक सवकास महामांडळाचे कवच असले ति कोणताही 

असधकािी, कोणताही कक्ष असधकािी, अवि ससचव, उप ससचव, ससचव, प्रधान 

ससचव, असतरिक्त मखु्य ससचव, मखु्य ससचव, िाज्य मांत्री, कॅसबनेट मांत्री यापैकी 

कोणीही आमच्यावि अन्याय करु िकत नाही. सदनाांक ३० एसप्रल, १९९४ िोजी 

स्वतांत्र सवकास मांडळाचा आदिे सनगासमत केला. तो आदिे सन २०२० मध्य ेसांपषु्टात 

आला आह.े सवदभा व मिाठवाड यातील जनतलेा सांिक्षण हव ेआह.े मला आठवत े

की, सदनाांक १९ माचा, १९९१ िोजी तत्कालीन सदस्य श्री.िायबान जाधव याांनी 
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 सिकाि सविोधात हक्क भांग आणला होता. तेव्हा त्याांनी साांसगतले होते की, वैधासनक 

सवकास महामांडळाला मान्यता सदलीच पासहजे. काही लोक िकु्राचायाासािख ेकाम 

किीत आहते. त्याांनी सवदभा व मिाठवाड याचे कवच कुां डल काढून घेतलेले आह.े 

           

       यानांति श्री.कुलकणी....... 
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 अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मखु्यमांत्री श्री. असजत पवाि ह े सभागहृात 

उपसस्थत आहते. त्याांनी साांसगतले की, वधैासनक सवकास मांडळे केली जािार नािीत. 

असे असताना तयाुंनी माझ्याकडे सनयोजन सवभागाचे एक पत्र पाठसवले आह.े सनयोजन 

सवभाग, १४१६ सन २०२२-२३ च्या अथासांकल्पीय चचेदिम्पयान उपसस्थत झालेला 

मदु्दा क्र. – २९,  सवदभा व मिाठवाड यावि ह ेिासन अन्याय किीत आह,े असा तो 

मदु्दा होता. खिे ति मी माननीय उप मखु्यमांत्री श्री. असजत पवाि याांच्यावि टीका 

किण्याचे टाळत असतो. याचे कािण असे की, भसवष्ट्यात सिकाि स्थापन किण्यासाठी 

त्याांची मदत लाग ूिकत,े असे माझ्या कानावि येते. पिांत ुआता आम्पही सकती सहन 

किावयाचे ? खड यात गलेे सिकाि, मांत्रीपद. सवदभा आसण मिाठवाड याच्या जनतचे े

सजवन असहय्य होत आह.े मी सनयोजन सवभागाला पत्र सदले आह.े मागील वषी 

सदनाांक ८ माचा, २०२१ िोजी सभागहृामध्ये अथासांकल्प माांडण्यात आला होता. 

त्यावेळेस आश्वासन सदले की, जिी वैधासनक सवकास मांडळ नसले तिी सनधी वाटप 

कमी पडू सदले जाणाि नाही. त्यात अन्याय केला जाणाि नाही. सन २०२१-२२ मध्ये 

सवदभा –२६ टक्के, मिाठवाडा १८.६२ टक्के उवारित महािाष्ट्र ५५.३८ टक्के ह े

आकडे आहते. ह ेसिकाि एका पोतडीमधनू पैसे दतेे आसण दसुिीकडून ते काढून घेतले 

जाते. जसे िाजभवनमध्ये गफुा आह ेती एकीकडून दसुिीकडे सनघते.  

अध्यक्ष महोदय, मी मागील सव्वा मसहन्यापासनू यातील सकती खचा झाला 

आह,े यासाठी अनेक पत्र सदले आहते. पिांत ुिासनाकडून साांगण्यात येते की, सकती 

खचा झाला, ह ेसाांगता येणाि नाही. ह ेन साांगण्याचे कािण असे की, आता वैधासनक 

सवकास मांडळाचा सनयम िासहलेला नाही. वधैसनक सवकास मांडळ असेल ति सकती 

खचा झाला, ह ेसाांगावे लागते. मी नोकिीचा सवषय माांडला आह.े सदनाांक १७ फेिवुािी, 

२०२२ िोजीचे सामान्य प्रिासन सवभागाचे पत्र आह.े सवभागसनहाय वैधासनक मांडळ 

असस्तत्वात नसल्यामळेु नोकिभितीचे बांधन सद्य:सस्थतीत लाग ूआह ेसकां वा नाही, ह े

साांगता येणाि नाही, असे त्यात म्पहटले आह.े चांद्रपिू सजल््ाची दारूबांदी हटसवली 

आह.े येथील  लोकाांनी दारु सपऊन निते िाहावयाचे, ह ेिासनाने ठिसवले आह ेकाय  
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? आमच्या तरूणाांना नोकऱया नाहीत. सवदभा आसण मिाठवाड यातील तरुणाांना बदु्धी 

कमी आह ेकाय ? िासनाने साांसगतले की, िाज्यपाल महोदयाांकडे जाऊन फाईल 

अडेल. ह ेकािण साांगण े सकती योग्य आह े? याचा सवचाि केला पासहजे. अकबि 

सबिबलाच्या कहानीत जसे तो व्यक्ती िात्रभि थांड पाण्यात उभा असतो. त्याला थांडी 

वाजली नाही, याचे कािण दिूवि िाजमहालाजवळ एक सदवा जळत होता. याप्रमाण े

ह े कािण आह.े वैधासनक सवकास मांडळ केले ति सवदभा आसण मिाठवाड याच्या 

फाईल्स प्रलांसबत िाहतील. ह े कािण सकती तकलाद ू आह.े या चचेच्या उत्तिात 

सिकािकडून कदासचत साांगण्यात येईल की, आमचे सिकाि होते या काळात असे 

झाले आह.े सन १९६० पासनू आम्पहाला सिकाि बनसवण्यासाठी सकती सांधी समळाली 

आह े? खिी सांधी आता सन २०२४ मध्ये समळणाि आह.े ही सांधी िदु्ध बहुमताची 

असणाि आह.े मी िब्दच्िल किीत नाही. सिकािने अन्यायाची परिसीमा ओलाांडली 

आह.े मी काही आकडेवािी येथे वाचनू दाखसवणाि आह.े आसथाक पाहणी 

अहवालातील सजल्हासनहाय मानव सवकास सनदिेाांक, परिसिष्ट १० व १५ मी वाचनू 

दाखसवतो. प्रत्येक सजल््ाचे असतिय अल्प, मध्यम, उच्च आसण असतउच्च  असे 

चाि भाग किण्यात आले आहते. मी अल्प आसण मध्यम सजल््ाांची नावे मी वाचनू 

दाखसवतो. यात गडसचिोली, वासिम, सहांगोली, उस्मानाबाद, नाांदडे, जालना, लातिू, 

बीड, पिभणी, बलुडाणा, यवतमाळ, गोंसदया, अमिावती, भांडािा, चांद्रपिू ह े सवा 

मागास सजल्ह ेआहते. ह ेसजल्ह ेम्पहणजे, ''जे का िांजले गाांजले, त्यासी म्पहण ेजे आपलेु'' 

असे आहते.  

अध्यक्ष महोदय, िाष्ट्रीय अन्न सिुक्षा असधसनयमाांतगात सन २०२०-२१ 

अांत्योदय योजनेबाबत मी मासहती दऊे इसच्ितो. यात कोणाला धान्य सदले जाते ? 

ज्याचे हातावि पोट नसनू िरििावि आह,े त्याांचा यात समावेि होतो. यातील 

आकडेवािी मी आपणास वाचनू दाखसवतो. पणु ेग्रामीण आसण पणुे िहिात आमच्या 

पेक्षा लोसांख्या जास्त आह.े तेथे ३ हजाि २०९ लाभाथी आहते. चांद्रपिू – ५५,९७६,  
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गडसचिोली – ४०,४३४, गोंसदया – ३२,२४५ ही आकडेवािी आह.े मी सवा 

आकडेवािी वाचनू दाखसवणाि आह.े या सठकाणी गरिबाांची सांख्या असधक आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, आता जि दाांडेकि याांचा नात ूअसेल ति त्याला अनिेुषासाठी 

नवीन ससमती तयाि किावी लागले. िाज्यात ५ हजाि ४३३ मोठे उद्योग आहते. यापैकी 

सवदभा आसण मिाठवाड याच्या हक्कानसुाि येथे २ हजाि १७३ उद्योग आसावयास 

पासहजेत. पिांत ुसवदभा आसण मिाठवाड यामध्ये मोठे उद्योग ८३० असनू इति भागात 

४ हजाि ६०३ इतके उद्योग आहते. यामळेुच आम्पही एक रुपया कमी दिाने वीज 

मासगतली आह.े यावि साांगण्यात आले की, जालना येथे कोणीतिी गडबड केली 

आह.े असे केले असेल ति त्यावि कािवाई किावी. सवदभा आसण मिाठवाड याची 

लोकसांख्या ३९ टक्के आह.े असे असताना सवदभा आसण मिाठवाड यात मोठ या 

उद्योगाांची सांख्या कमी आह.े मोठ या उद्योगामध्ये सदनाांक ३१ सडसेंबि, २०२१ 

िोजीच्या आकडेवािीनसुाि १६ लाख २९ हजाि िोजगाि आह.े याच्या ३९ टक्के 

िोजगाि गहृीत धिला ति येथे ६ लाख  ५१ हजाि ६०० इतका िोजगाि असला पासहजे. 

पिांत ुप्रत्यक्षात केवळ २ लाख ७१ हजाि िोजगाि आह.े सवदभा आसण मिाठवाड यात 

मोठ या प्रमाणात बेिोजगािी आह.े 

अध्यक्ष महोदय, सवदभा आसण मिाठवाड यातील िेतकिी, तरुणाांनी पढेु गेले 

पासहजे. पीक सवमा, िोजगाि, सकु्ष्म उद्योग, लघ ूउद्योग, ग्रामोद्योग, स्वयां िोजगाि, 

कुटोिोद्योग यातनू त्याांनी स्वत:च्या पायावि उभे िासहले पासहजे. कजावाटपाबाबत 

सकती अन्याय होतो, याची आकडेवािी मी वाचनू दाखसवतो. िाज्य सिकािने सन 

२०२१-२२ मध्ये सजल्हासनहाय कजावाटप योजना जाहीि केली आह.े आसथाक पाहणी 

अहवालातील प.ृक्र. ९७ विील परिसिष्ट – २ मध्ये चांद्रपिू – २,७५० कोटी रुपय े

आसण पणुे ८३, २९७ कोटी रुपयाांचे कजा वाटप केले आह.े या सिकािने कोिोना 

काळात दारुबांदी हटसवली आह.े इति चाांगले सनणाय किता आले नाहीत. सकिाणा 

दकुानात वाईन सवक्री केली आह.े िेतकऱयाांसाठी मदत किावयाची असती ति 

एक्स्पोटाकरिता यांत्रणा उभी किावयाची होती. ज्या िाज्याच्या सांस्कृतीमध्ये वाईनचा  
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सन्मान असले तथेे वाईन सवक्री किावयास हवी होती. िाज्यातील जनतलेा निलेा 

लावण्याचे काम या िाज्य सिकािने केले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मी धानाच्या बोनसचे सनवेदन मांत्री महोदयाांना दणेाि आह.े 

सिकािने साांसगतले की, एकि व हके्टिने मदत किण्यात येते. मी मासहती घेतली आह.े 

खिे ति चकू झाली असेल ति ती दरुुस्त किावयाची असते. बोटाला जखम झाली 

असेल ति त्यावि मलमपट्टी किावयाची असते सांपणूा बोट कापावयाचे नसते. िेतकिी 

िासकीय खिेदी कें द्रावि जात असतात. जेव्हा सवक्री किावयाची असते तेव्हा 

सातबािा उतािा जोडावयाचा, असा सनयम केला आह.े काही सदवसापवूी साांगण्यात  

आले की, यात गैिव्यवहाि आह.े जो गैिव्यवहाि किीत असेल त्याला चाबकाचे 

फटके मािावेत. यासाठी सविेष कायदा तयाि किावा. लोकिाही सिकािमध्ये कायद े

किण्याचा सिकािला असधकाि आह.े जि ससांचन सवभागामध्ये गैिव्यवहाि असेल ति 

तो सवभाग बांद केला जात नाही. एखाद्या परिवहन सवभागामध्ये कोणी भ्रष्टाचाि केला 

असेल ति तो सवभाग बांद केला जात नाही. धानाचा बोनस एकिी दऊे असे साांसगतले 

आह.े यासाठी इतका कालावधी का लागत आह े? 

 

यानांति श्री. चौधिी..... 
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धान सपकवणािे शेतकरी चवदभट व कोकिातीि आिते म्पहणनू असे केले जात आह े

का ?  सन २०१३ पासनू बोनस सदला आह.े  एकीकडे सिकाि साांगते की आम्पहाला 

सत्तेचा बोनस सदला पासहजे पिांत ुदसुऱया बाजलूा िेतकऱयाांना मात्र धानाचा बोनस 

सदला जात नाही.  तमु्पही माझे वाक्य सलहून ठेवा की, धानाचा बोनस न दणेाऱया 

सिकािला २०२४ नांति एक सदवसाचाही बोनस सदला जाऊ िकत नाही. 

 अध्यक्ष महोदय, मी कें द्र सिकािचे कौतकु कितो कािण ते कें द्र िेतकऱयाांच्या 

पाठीिी उभे िासहले.  ह े िाज्य सिकािनेच सन २०२२ च्या अथासांकसल्पय 

असधविेनातील लक्षवधेी सचूनेविील उत्तिामध्ये साांसगतले.  ते ऐकून मला कें द्र 

सिकािचा असभमान वाटला.  सवश्वगौिव, दिेगौिव माननीय श्री.निेंद्र मोदी याांचा 

असभमान वाटला.  वैसश्वक कोिोना महामािीमध्ये जगातील सवा दिे अडचणीत 

असताना जय जवान, जय सकसान, जय सवज्ञान, जय अणसुांधान हा नािा दते सदनाांक 

१५ माचा, २०२२ अखिे एकूण १ कोटी ९ लक्ष ३३ हजाि िेतकऱयाांना त्याांनी १८ 

हजाि १२० कोटी रुपये सदले.  १८ हजाि १२० कोटी रुपये ही िक्कम िोटी नाही.  

महािाष्ट्र सिकािने २० हजाि कोटींची कजामाफी सदल्यानांति हात दखुतील एवढी पाठ 

थोपटून घेतली.  पिांत ुकें द्र सिकाि मात्र प्रत्येक वषी िेतकऱयाांना उपिोक्त िक्कम दते 

आह.े  िाज्य सिकािकडून मात्र बोनस दतेाना कािणे साांसगतली जातात. 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे सदनाांक २८ स्टेंबि, १९५३ िोजीच्या किािाची 

प्रत आह.े  यावि अनेक मोठया व्यक्तींच्या, महामानवाांच्या स्वाक्षऱया आहते.  यावि 

चवन्नी िाप सकां वा अठन्नी िाप नेत्याांच्या स्वाक्षऱया नाहीत.  हजािो वषे ज्याांचा 

िब्द, ज्याांचे लक्ष्य, ज्याांचे उसद्दष्ट, ज्याांच्या सवचािाांना कुसनासात केला पासहजे अिा 

महामानवाांच्या यावि स्वाक्षऱया आहते.  यामध्ये नमदू केले आह े की, "सिकाि 

बनवताना या घटकाांना त्याांच्या लोकसांख्येच्या प्रमाणात प्रसतसनधीत्व दणे्यात येईल."  

सवदभाातील तमुच्या पक्षातील आमदाि तवेढया पात्रतेचे नाहीत असा तमुचा समज 

असेल ति त्याांना मांत्री पद ेदऊे नका, कािण याबाबतीत माझा नाईलाज आह.े  यामध्ये 

नमदू केले आह ेकी, ''िासनाकडील व िासन सनयांसत्रत उपक्रमाांमधील सवा श्रेणीतील  
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नोकि भितीच्या वेळी सांबांसधत घटकाांना लोकसांख्येच्या प्रमाणात प्रसतसनधीत्व सदले 

जाईल.''  आम्पही यापेक्षा वेगळे काय मागत आहोत ?  सवदभा-मिाठवाडयातील जनता 

या पसवत्र सभागहृामध्ये तमुच्यासमोि आपल्या हक्काांची मागणी किीत आह.े  

त्यामध्ये वैधासनक सवकास मांडळे, धानाचा बोनस, चक्राकाि पध्दत, इत्यादींचा 

समावेि आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मी चक्राकाि पध्दतीबाबत बोल ूइसच्ितो.  माननीय श्री.दवेेंद्र 

फडणवीस ह ेमखु्यमांत्री असताना सदनाांक २८ एसप्रल, २०१५ िोजी याबाबत िासन 

सनणाय सनगासमत किण्यात आला.  त्यानसुाि पदोन्नतीच्या वेळी पसहले पद नागपिू 

सवभागासाठी, दसुिे पद अमिावती सवभाग व सतसिे पद मिाठवाडा सवभागासाठी 

दणे्याची तितदू होती. पिांत ु सदनाांक १४ जलैु, २०२१ िोजी या िासन सनणायामध्य े

बदल किण्यात आला.  सवदभाातील मांत्री महोदय िाांत बसतात ह ेसमज ूिकतो पिांत ु

मिाठवाडयातील मांत्री महोदय दखेील िाांत बसतात याचे मला आश्चया वाटते.  सवदभा-

मिाठवाडयाचा प्रश्न आल्यानांति त्याांनी आपल्या हक्काांसाठी लढायला पासहजे.  ह े

सिकाि असे वागत असले ति ह ेकसले सिकाि आह े?  लोकाांनी न सनवडून सदलेले 

व जबिदस्तीने आलेले ह ेसिकाि आह.े  चक्राकाि पध्दत बांद केल्याचा परिणाम असा 

झाला की, आज िोजी चांद्रपिू सजल्हयामध्ये १० टक्के कसनष्ठ असभयांता नाहीत.  

सवदभाात कृषी सवभागाच्या ७६ पदाांपैकी २६ पद ेभिलेली आहते ति पणु ेसवभागामध्ये 

५६ पैकी ५२ भिलेली आहते.  असे असताना मिाठवाडा व सवदभाातील मांत्री 

महोदयाांनी मांसत्रमांडळ बैठकाांमध्ये केवळ बाके वाजसवण्याची कामे किायची का ?  

जनतेने त्याांना सवदभा-मिाठवाडयाांच्या हक्काांसाठी नाही ति किासाठी पाठसवले आह े

?  चक्राकाि पध्दत ही सवदभा, मिाठवाडा व उत्ति महािाष्ट्राला न्याय दणेािी होती पिांत ु

या सिकािने ती पध्दत िद्द केली आह.े  चक्राकाि पध्दत पनु्हा सरुु किण्याची आमची 

मागणी आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, पिवा आपल्या िाज्याच्या दिडोई उत्पन्नाची आकडेवािी 

साांसगतली गलेी.  कनााटक व इति काही िाज्याांपेक्षा ते कमी आह.े   
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श्री.सधुीि मनुगांटीवाि..... 

सवा भागाचा समतोल सवकास व्हावा याकडे लक्ष दणे्याची आवश्यकता आह ेव 

त्याच्यािी सांबांसधत दोन उदाहिणे मी या सठकाणी दऊे इसच्ितो.  यावषी िाज्याच े

दिडोई उत्पन्न २ लक्ष २५ हजाि ७३ रुपये एवढे आह.े  मिाठवाडा ही दवेभमूी आह.े  

या भमूीवि पिळी वैद्यनाथ, घषृ्ट्णशे्वि, औ ांढा नागनाथ ही भगवान महादवेाची 

ज्योसतसलंगे आहते.  आपण भगवान महादवेाचे भक्त आहोत व त्याांच्याप्रमाणेच साध े

आहोत.  पिांत ुमाननीय मांत्री श्री.धनांजय मुांडे याांना मी साांग ूइसच्ितो की, ज्या पद्धतीने 

अन्याय होत आह े तो पाहता आता सतसिा डोळा उघडण्याची वेळ आली आह.े  

िाज्याचे दिडोई उत्पन्न २ लक्ष २५ हजाि ७३ रुपये आह.े  पिांत ुगडसचिोली सजल्हयाचे 

दिडोई उत्पन्न मात्र केवळ ९४ हजाि २१४ रुपये एवढे आह.े  तसेच बीड सजल्हयाचे 

दिडोई उत्पन्न १ लाख २१ हजाि ५१५ रुपये आह.े  दसुऱया बाजलूा पणुे सजल्हयाच े

दिडोई उत्पन्न िाज्याच्या सिासिीपेक्षा जास्त म्पहणजे २ लाख ५६ हजाि ९३६ एवढे 

आह.े  अथाात, आमचा कोणत्याही भागाला सविोध नाही.  तमु्पही १५ हजाि कोटी 

रुपयाांचा रिांग िोड किीत असले तिीही आम्पहाला काही अडचण नाही.  पिांत ुअसे 

किताना आमच्या नसिबातील दषु्ट रिांग दखेील काढावी.  त्यानांति १५ हजाि कोटींचा 

रिांग िोड किा.  बोनस दतेाना अमकू सनयम, अमकू फुटपट्टी, इांचपट्टी, सेंटीसमटि, वजन 

ह ेसवा का पासहले जाते ?  बोनस दतेाना साांसगतले जाते की, त्यामध्ये गडबड आह.े  

गडबड आह ेति दिू किावी, तमु्पहाला कोणी थाांबसवले आह े? 

 अध्यक्ष महोदय, मी साांसगतले की, "वऱहाड, सोन्याची कुऱहाड",  "काळी 

माती, सपकवी सहिे आसण मोती." 

 अध्यक्ष महोदय, वीज जोडण्याांमध्ये आमचा अनिेुष होता.  आता सिकािने 

एक िासन सनणाय काढून त्याद्वािे साांसगतले की, अभयदान योजनेतनू िेतकऱयाांच्या 

कृषी पांम्पपाांची जी थसकत सबले वसलू केली जातील त्यापैकी ६६ टक्के सनधी त्या 

सजल्हयाच्या पायाभतू ससुवधाांसाठी खचा केला जाईल.  पसहला मदु्दा म्पहणजे आम्पही 

वीज सबले थकवत नाहीत.  पिांत ु जी थसकत सबले असतील त्यासाठी आपण 

अभयदान योजना केली आह.े   
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वीज सबले थसकतच नसतील ति पायाभतू ससुवधाांसाठी पैसे तिी कुठून येतील ?  पवूी 

ह ेसवा पैसे सवतिण कां पनीच्या एका पलूमध्ये जमा व्हायचे.  त्यातनू आवश्यक त्या 

सठकाणी पायाभतू ससुवधाांसाठी तो सवतरित केला जायचा.  अथाात, ह ेस्वाभासवक 

आह.े  कािण घिामध्ये एखादा वधृ्द व्यक्ती असताना त्याच्या मलुाने जि अिी भसूमका 

घेतली की, जो कमवेल तोच जवेण किील, बाकी सवाजण उपािी िाहतील.  मला 

असे वाटत े की, असे होऊ िकत नाही.  मी केवळ चांद्रपिू आसण गडसचिोली 

सजल्हयाची थकबाकी साांगतो.  चांद्रपिू सजल्हयाची थकबाकी ८०.१० कोटी रुपये ति 

गडसचिोली सजल्हयाची थकबाकी ८१ कोटी रुपये एवढी आह.े  आम्पही ही थकीत 

िक्कम भिली ति आम्पहाला पायाभतू ससुवधाांसाठी ६६ टक्क्याांप्रमाण े ४८ कोटी 

रुपयाांच्या आसपास िक्कम समळेल.  दसुऱया बाजलूा एकटया बािामती सका लची 

थकबाकी २ हजाि ४८ कोटी रुपये आह.े  त्याांना समुािे १२५० ते १३०० कोटी रुपय े

उपलब्ध होतील.  म्पहणजे ह ेअसे आह ेकी, ''नेकी कि जतूे खा, मैंने खाए त ूभी खा''  

आम्पही ९३ टक्के वसलुी केली ह ेआमचे पाप आह ेका ?  असे होत असताना सवदभा-

मिाठवाडयातील मांत्री महोदय टाळया वाजवत बसतात.  ही कोणती चक्राकाि पध्दत 

आह े? 

 अध्यक्ष महोदय, आम्पही सिकािमध्ये असताना आमच्याकडून दखेील एखादी 

चकू झाली असेल ह ेमान्य आह.े पिांत ु त्यावेळी याांनी लक्षात आणनू सदले नाही.  

अन्यथा, आम्पही चकू दरुुस्त केली असती.  चचाा, सांवाद, वाद, प्रसतवाद, सनती, सनयम 

ह ेसवा मागा आहते. कोणाची चकू झाली असेल ति दरुुस्त केली पासहजे.  कधी-कधी 

ति मला सिवसेना पक्षातील नेत्याांचे बोलणे आवडते.  कािण ते सवसरुनच जातात 

की, आपण दखेील मागील सिकािमध्ये सासमल होतो.  ते मागील सिकािमध्ये 

सासमल असतानाही आता असे बोलतात की, सन २०१४ ते २०१९ पयंत हा अन्याय 

झाला... पिांत ुते सवसितात की ते दखेील या काळात सिकािमध्ये सासमल होते... 

(अडथळा...) असनू नसल्यासािख ेहोते ति िाहायचेच नव्हते.   
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 अध्यक्ष महोदय, मी एक कथा ऐकली होती.  एकदा एक सपता आपल्या 

मलुावि जोिजोिाने ओिडत होता.  तो म्पहणत होता की, "त ुअभ्यास किावा म्पहणनू 

तलुा सवा सखु-ससुवधा उपलब्ध करुन सदल्या पिांत ुत ुनापास झालास.  अिे, काही तिी 

लाज ठेव." 

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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ती त्याची माका िीट नाही. मी आलमािी साफ किीत असताना तमुची लहानपणीची 

माका िीट सापडली. म्पहणनू मी आपल्याला साांग ू इसच्ितो की, ती आमची चकू 

नव्हती. आम्पही सवदभा आसण मिाठवाड यातील ३९ टक्के जनतेला न्याय समळावा 

म्पहणनू पणूा िक्तीने काम किीत होतो. पण या चचेच्या सनसमत्ताने मी या सिकािला 

एकच इिािा दऊे इसच्ितो की, हा अहांकाि, हा उन्मत्तपणा, ही दादासगिी, असधवेिन 

घेणाि नाही, बोनस दणेाि नाही, वधैासनक सवकास मांडळे सरुू किणाि नाही, चाांगले 

मांत्री पद ेदणेाि नाही, ससांचनाची व्यवस्था किणाि नाही आसण त्या पषु्ट्पा सचत्रपटाचा 

काही जण डायलॉग माितात, "झकेुगा नहीं. काह ेका झकेुगा नहीं? झकेुगा वहीं सजसमें 

जान ह,ै अकड़ तो मदु ेकी खास पहचान ह.ै" 

         अध्यक्ष महोदय, सवकासापासनू कोणी वांसचत िाहू नये, अिी आमची भसूमका 

आह.े त्या दृष्टीने तमुची िेष मोठी किा. पण ती िेष मोठी किताना जि वक्रदृष्टीने 

आमच्याकडे पहाल ति सवदभा हा वीि परुुषाांचा आह.े या सठकाणी सवदभााविचा 

अन्याय दिू केला पासहजे. या सठकाणी माननीय उपमखु्यमांत्री उपसस्थत झाले आहते. 

मी त्याांना आता िेवटच्या मागण्या कितो की, त्याांनी यामध्ये आता कोणत्याही 

पध्दतीने कोणताही अहांकाि मनात न ठेवता या सठकाणी आमच्या मागण्या मान्य 

केल्या पासहजेत. हा अांसतम आठवडा प्रस्ताव आह.े हा अांसतम इिािा आह.े नाही ति 

याांचा अांसतम सक्रयासवधी केल्यासिवाय िाहणाि नाही. १) वैधासनक सवकास मांडळ 

ताबडतोब घोसषत किा. २) पढुचे असधवेिन आमच्या हक्काचे आह ेते नागपिूला 

घ्या. ३) १ रुपया प्रसत यसुनट या दिाने वीज द्या.  

      अध्यक्ष महोदय, गांमती गांमतीमध्ये माननीय उपमखु्यमांत्री ति खपू कामे करुन 

जातात.  

       श्री. असजत पवाि (बसनू) : तमु्पही बोललेले चालते आसण आम्पही बोललो की 

िाग येतो. 
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       श्री. सधुीि मनुगांटीवाि : महोदय, मी माननीय उपमखु्यमांत्रयाांना साांग ूइसच्ितो की, 

आम्पहाला लागत नाही. पण तमु्पहाला िाग येणाि, याची मला जाणीव होती. पण आपण 

आमच्यावि जो अन्याय किीत आहात, तो दखेील एक परिसीमा आह.े  

          अध्यक्ष महोदय, आम्पही १ रुपया दिाने वीज सदली होती ती तमु्पही काढून 

टाकली. तमु्पही म्पहटले की जालन्याला गडबड आह.े आपण त्या जालन्याची गडबड 

थाांबसवली पासहजे. पण आपण ५-७ वषाापासनू उद्योगाांना सदलेली वीज काढून 

टाकणाि आहात काय ? म्पहणनू माझी मागणी आह ेकी, आपण वैधासनक सवकास 

मांडळ पनु्हा सरुू किावे.  ह े काम दसुऱयाच्या भिविावि ठेऊ नका. नागपिूला 

असधविेन घेण्याची घोषणा किा. १ रुपया प्रसत यसुनट दिाने वीज, ही घोषणा किा. 

हवां ति ती दीड रुपया दिाने किा. त्याबद्दल एक सुांदि असभनांदन पत्र आम्पही तयाि करु. 

सन २०१५ ची असधकािी कमाचाऱयाांच्या बदल्याांच्या सनयमनाची चक्राकाि पध्दत 

पनु्हा सरुू किा. पदोन्नती झाल्यानांति पसहल्याांदा नागपिू, अमिावती, मिाठवाडा, 

नासिक आसण कोकण अिी पध्दत ठेवा. कृषी पांप आसण पायाभतू ससुवधा, यामध्य े

६६ टक्क्याांचा सनयम लाव ू नका.  धानाचा बोनस आज घोसषत किा की, आम्पही 

हके्टिी अमकु इतके पैसे दऊे. नागपिूच ेअसधविेन हक्काचे होते. आपण तेथे आले 

असते ति आांदोलने, मोचे झाले असते. आजही धानाच्या बोनसबद्दल आांदोलन सरुू 

आह.े मिाठवाडा ग्रीड महत्त्वाचे आह.े आपण साांसगतले की, मिाठवाड याला पाणी 

दणे्यासाठी मिाठवाडा ग्रीड ताांसत्रकदृष्ट या सफसजबल नाही. ह ेठीक आह.े आपण त्याच े

ताांसत्रक दोष दिू किा. पण याचा आपण स्पेसससफक सनणाय केला पासहजे. ससांचनाच्या 

बाबतीत बोलायचे झाले ति आसथाक पाहणी अहवालात आता आकडेवािीच 

सापडत नाही. सन २०१३ नांतिची आकडेवािी उपलब्ध नाही, असे तथेे सलहून आह.े 

त्यामळेु मासहती समळत नाही. पण या चचेच्या सनसमत्ताने माझी सवनांती आह ेकी, सवदभा 

आसण मिाठवाड याच्या ससांचनासाठी ही आकडेवािी सभागहृात सादि केली पासहजे. 

सकती भौगोसलक क्षेत्र, सकती लागवडीयोग्य क्षेत्र आह ेआसण सकती ससांचन आमच्या 

भागात होते, याची आता मासहती  
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श्री. सधुीि मनुगांटीवाि... 

सदली पासहजे, अिी मी सवनांती कितो आसण पनु्हा एकदा सिकािला इिािा दतेो की, 

"सधुि जाओ, नहीं तो जनता आपको सधुाि के िख दगेी." धन्यवाद.  

जय सवदभा, जय मिाठवाडा. 

-------- 
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        श्री. सदलीप लाांडे (चाांसदवली) : अध्यक्ष महोदय, सविोधी पक्षाच्या अांसतम 

आठवडा प्रस्तावावि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े  

        अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तावावि बोलताना माननीय सविोधी पक्षनेत्याांनी या 

सभागहृाची किी सदिाभलू केली आह,े यासांबांधी काही मदु्द े मी आपल्यासमोि 

माांडणाि आह.े या सभागहृामध्ये सन्माननीय सदस्य ॲङ आसिष िेलाि याांना या 

सभागहृाची आसण मुांबई महानगिपासलकेची चाांगली मासहती आह.े त् यामळेु त्याांनी 

सविोधी पक्षनेत्याांना पाठीमागे बसनू जे मागादिाने केली त्याांनी ती व्यवसस्थत किायला 

हवी होती, अिी आमच्यासािख्याांनी अपेक्षा आह.े अध्यक्ष महोदय, मुांबई 

महापासलकेच्या माध्यमातनू मुांबई िहिाला ज्या सवसवध ससुवधा सदल्या जातात 

त्यामळेु ही महानगिपासलका दिेामध्ये पसहल्या क्रमाांकाची महापासलका आह.े ही 

महापासलका चाांगले काम किते म्पहणनू या महानगिपासलकेचा नावलौसकक आह.े  पण 

यामळेु काही लोकाांच्या पोटामध्ये जसा गोळा येतो तसा गोळा आला आह,े अस े

मला वाटते.  

          अध्यक्ष महोदय, सदनाांक २६ जलैु २००५ िोजी या महािाष्ट्रामध्ये सविेषत: 

मुांबईमध्ये महापिू आला आसण या महापिूाबिोबिच मी ज्या मतदाि सांघामध्ये िाहतो 

त्या मतदाि सांघातील समठीनदीला सधु्दा मोठ या प्रमाणात महापिू आला. या 

महापिुामळेु समठीनदीच्या पात्रात असलेल्या झोपडपट्टीची मोठ या प्रमाणात सवत्तहानी 

आसण सजसवतहानी झाली. त्यानांति िासनाने आसण मुांबई महानगिपासलकेने यावि 

मोठा सनणाय घेऊन त्या नदीपात्रामध्ये असणाऱया झोपडपट्टीधािकाांच े स्थलाांति 

किण्याचे काम आसण त्या नदीपात्राचे रुां दीकिणाचे काम महापासलकेने हाती घेतले. 

मी असभमानाने साांगेन की, मुांबई महापासलकेने समठीनदीच्या रुां दीकिणाचे काम 

असतिय चाांगल्या पध्दतीने पणूा केले. गोिगिीब झोपडपट्टीमधील लोकाांना त्या कामी 

न्याय दणे्यात आला. या नदीपात्राचे पाणी िेजािील झोपडपट्टीमध्ये घसुत होत.े 

त्यामळेु त्या पात्राच्या सठकाणी सांिक्षण सभांती बाांधण्यात आल्या.  

       अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातनू िासनाला सवनांती कितो की, काही 

भाग पवूीच्या िाजकीय लोकाांमळेु आसण िाजकीय दबावामळेु कासलनाथ सिज ते  
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श्री. सदलीप लाांडे.... 

          सीएसटी सिज या भागाचे रुां दीकिणाचे काम िासहले आह.े ते रुां दीकिण लवकि 

झाले ति क्राांतीनगि या झोपडपट्टीमधील लोकाांच्या घिात जे पिुाचे पाणी घसुते त े

पाणी घसुणाि नाही आसण तेथील लोकाांना त्रास होणाि नाही, असे मला वाटते. मी 

आपल्याला साांसगतले की, या झोपडपट्टीमधील लोकाांचे फक्त िाजकािण किण्याच े

काम केले. या समठी नदीच्या पिुातनू काही लोक वाहून गलेी. त्यामळेु त्याांच्यासाठी 

सन २००८-०९ मध्ये पनुवासनाची एक योजना िाबसवण्यात आली. पण काही 

िाजकीय लोकाांच्या दबावापोटी त्या लोकाांना घिे सदली गेली नाहीत. पवूीचे अनेक 

मांत्री आले, तत्कालीन मखु्यमांत्री आले. त्या मखु्यमांत्रयाांनी काही खोटी कागदपते्र 

सदली. पिांत ु घिे सदली नाहीत. त्या लोकाांना घिे समळालीच नाहीत. लोकसभेच्या 

सनवडणकुीपवूी जे मखु्यमांत्री असताना आले.  आता जे सविोधी पक्षनेत ेआहते तेव्हा 

ते मखु्यमांत्री होते. त्याांनी ति खोट या ्लॅस्टीकच्या चाव्या सदल्या आसण माझ्या 

गोिगिीब लोकाांच्या भावनाांचे िाजकािण केले. पिांत ुत्या सठकाणी एकही घि समळाले 

नाही. म्पहणनू दोन सदवसाांपवूी मला सभागहृामध्ये बोलावे लागले की, जि या लोकाांना 

न्याय सदला नाही ति सभागहृातील ह ेमाझे िेवटचे भाषण असेल.  अध्यक्ष महोदय, 

त्या माझ्या भाषणाचा, माझ्या भावनाांचा, माझ्या गोिगिीब लोकाांच्या, जनतेच्या 

भावनाांचा महािाष्ट्राचे मखु्यमांत्री आदिणीय श्री. उद्धवजी ठाकिे याांनी आदि करुन 

दखल घेतली आसण ५१ लोकाांना काल याच सभागहृाच्या प्राांगणात त्याांच्या घिाांच्या 

चाव्या सदल्या.  

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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श्री. सदलीप लाांडे..... 

अध्यक्ष महोदय, फक्त चाव्या सदल्या नाहीति घिे सदली आहते. मराठी 

मािसािा, चिुंदतूवािा सि असिाऱ्या ग ढीपाडहया्या चदवशी ५१ िोकाुंना डोरिी 

जीम्या नादात तया खळेासि गोरगररबाुंना तयाुं्या  िक्कािी घरे चदिी जात आिते. 

ि ेकािी राजकारि केिे जात नािी. परुंत  आपि तरी काय करिार ज्याुंना कावीळ 

झािेिा आि े तयाुंना सवट कािी चपवळेि चदसत.े सन्माननीय सदस्चय श्री. स धीर 

म नगुंटीवार याुंनी आज पाुंढरे जॉकेट घाति ेअसिे तरी मिा  ते चपवळेि चदसत आि.े  

अध्यक्ष मिोदय, या झोपडपट्टीधारकाुंना सन २००८-०९ पासनू कोितयािी 

राजकीय पक्षाने न्याय चदिा नहिता तो न्याय महािाष्ट्राचे माननीय मखु्यमांत्री श्री. उद्धव 

बाळासाहबे ठाकिे याांनी काल सदलेला आह.े  

अध्यक्ष महोदय, सिक्षणाच्या बाबतीत सभागहृामध्ये खोटी परिसस्थती 

साांसगतली जात होती. महानगिपासलकेचा अहवाल मी आणलेला आह.े त्यामध्ये 

वस्तसुस्थती साांसगतलेली आह.े  आमच्या भागाचे माननीय पालकमांत्री तसेच यवुा 

सेना प्रमखु श्री. आसदत्य ठाकिे याांच्या सांकल्पनेतनू गोिगरिबाांच्या मलुाांना चाांगले 

सिक्षण आसण नवीन तांत्रज्ञान समळावे या दृष्टीकोनातनू अनेक पावले उचलली आहते. 

ह ेकोणालाच का सदसत नाही ह ेमला माहीत नाही. मुांबई उपनगिमध्ये झोपडपट्टीत 

बैठया िाळा होत्या. सवद्याथ्यांना बसण्यासाठी जागा अपिुी पडत होती तेव्हा माननीय 

पालकमांत्री श्री. आसदत्य ठाकिे याांनी याची पाहणी केली. या सठकाणी  ३ ते ५ 

माळ्याांच्या िाळेच्या इमािती बाांधल्या. मी असभमानाने साांगले की, माझ्या सवभागात 

पवई येथे ५ माळ्याची इमाित बाांधनू गरिबाांच्या मलुाांना चाांगली िाळा सदली. दोनच 

सदवसापवूी माझ्या सवभागातील उत्ति भाितीय लोकाांना सहांदी भाषेत सिकण्यासाठी 

त्याांच्या सवद्याथ्यांना ३ माळ्याची इमाित बाांधनू िाळा पणूा करुन सदलेल्या आहते. 

अिा पद्धतीच्या िाळा, चाांगले सिुोसभकिण आसण त्याांना ताांसत्रक पद्धतीने सिक्षण 

घेता यावे म्पहणनू टॅब दखेील वाटण्यात यावेत. ते टॅब महानगिपासलकेच्या सनयमानेच 

सदले आहते. तसेच कें द्र िासनाने सदलेल्या सनयमाचे पालन करुन सनसवदा काढल्या.  

सनसवदा काढताना कोणत्या वतामानपत्रात जासहिात आली ह ेजि त्याांनी वाचले नसेल  
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श्री. सदलीप लाांडे..... 

ति यामध्ये महानगिपासलकेचा काय दोष आह े ? सवांना इांग्रजी माध्यमातनूही 

वतामानपत्र वाचता यावे यासाठी लेाकसत्ता, सहांदसु्थान टाईम्पस, टाईम्पस ऑफ इांसडया 

या सवा वतामानपत्रात जाहीिात सदली तिी दखेील सनसवदा कुठ आहते सकां वा टेंडि कसे 

वाटले गेले असे सवचािले जाते. कें द्र िासनाने जे सनयम सदली आहते त्याप्रमाण े

सनसवदा काढली आसण त्यानसुािच गोिगरिबाांना टॅब दणे्यात आह.े एखादा सवद्याथी 

गिीब आह े तो टॅब घेऊ िकत नाही यासाठी मुांबई महानगिपासलकेच्या सिक्षण 

सवभागाने टॅब सदले आहते यासाठी त्याांचे असभनांदन किायला पासहजे पिांत ुते किणाि 

नाही कािण त्याांना ति कावीळ झालेला आह.े 

अध्यक्ष महोदय, मुांबई िहिाची स्वच्िता पासहली ति आपल्या लक्षात येईल 

की ती असतिय चाांगल्या प्रकािची आह.े माझ्या मासहतीप्रमाणे िोज ६ हजाि मॅरीक 

टन कचिा जमा केला जातो. प्रत्येक गल्लीमध्ये मुांबई महानिपासलकेचे कामगाि ह े

िहिातील िसहवश्याांना चाांगल्या  प्रकािची स्वच्िता दणे्याचे काम कितात. या 

लोकाांना हक्काचे घि समळावे, स्वच्िता किताना त्याांना त्यातनू काही आजाि  होऊ 

नये म्पहणनू त्याांचे आिोग्य चाांगले िाहावे या दृष्टीकोनातनू आिोग्य सेवा दणे्यात  

याव्यात अिा प्रकािचे काम मुांबई महापासलकेत चाांगले सरुु आह.े  याच सवभागाला 

सवश्वासात घऊेन मुांबई िहितील िस्ते सकां वा त्याच्या िेजािचे फुटपाथ, सभांती, मुांबई 

िहिातील पलू सकवा पलुाच्या सभांती खपू घाण होत्या. माननीय पालकमांत्री तसेच 

पयााविण मांत्री श्री. आसदत्य ठाकिे याांच्या सांकल्पनेतनू या सभांती चाांगल्याप्रकािे 

सिुोसभत किण्याचे काम सरुु आह.े विळीपासनू चाांसदवलीपयाात सकां वा कुल्यााला 

जाऊन बसघतले ति  सतथे सिुोसभकिणाचे काम सरुु असल्यचे आपल्याला लक्षात 

येईल. त्यामळेुच काही लोकाांच्या पोटात दखुण्याचे सरुु झाले आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मुांबई िहिात सगिगाव सकां वा दादि चौपाटी आह.े पिांत ुमुांबई 

उपनगिमध्ये एकही चौपाटी नाही. सन्माननीय सदस्या श्रीमती मसनषा चौधिी मी 

आपल्याच भावना साांगत आह ेआसण तमुच्याबद्दलच बोलत आह.े सगिगाव पासनू 

पसश्चम उपनगिमध्ये सन्माननीय सदस्या श्रीमती मसनषा चौधिी याांच्या घिापयंत  
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श्री. सदलीप लाांडे..... 

चौपाटी आहते पिांत ु पवूा उपनगिामध्ये एकही चौपाटी नाही. ह े जेव्हा माननीय 

पालकमांत्री तसेच पयााविण मांत्री श्री. आसदत्य ठाकिे याांच्या लक्षात आले आसण 

आम्पही मागणी केली की, पवई तलाव हा असतिय महत्त्वाचा असनू तो पवूा 

उपनगिातील लोकाांचा कें द्रसबांद ू आह.े त्यामळेु याचे चाांगले सिुोसभकिण किावे 

आसण त्या माध्यमातनू पवूा उपनगिातील िसहवाश्याांना त्या सवभागातील लोकाांना 

आपल्या मलुाबाळाांसह एक चाांगले िम्पय सठकाण समळावे या दृष्टीकोनातनू प्रयत्न केले 

जात आहते. सांपणूा उपनगिातील जनता माननीय पालकमांत्री तसेच पयााविण मांत्री श्री. 

आसदत्य ठाकिे याांच्यासोबत आहोत. त्याांनी या सठकाणच्या लोकाांसाठी असतिय  

चाांगले काम हाती घेतले आह.े या तलावामध्ये सविेष ताांसत्रक बाबीचा सवचाि करुन 

पयाावणाचा आदि ठेवनू सवकास केला जात आह ेतसेच सतथे पयाावणाची कोणती 

अडचण येऊ नये याचीही दक्ष्रता घेतली जात आह.े गेल्या अनेक वषाापासनू त्या 

तलावात जे घाण पाणी सोडले जात होते ते पाणी बांद किण्यासाठी मल्लसनस्सािण 

वासहनेचे काम सरुु आह.े सदनाांक ३० एसप्रल, २०२२ पयंत ते काम पणूा होऊन या 

तलावातील घाण पाणी जाणे बांद होईल. या घाण पाण्यामळेु तेथील वनस्पतीमध्य े

असणािे सजवजांतुांचा त्रास होत होता. त्यामळेु तथेील वनस्पती काढण्याचेही काम सरुु 

आह.े अिा प्रकािचे चाांगले काम माननीय पालकमांत्री तसेच पयााविण मांत्री श्री. 

आसदत्य ठाकिे याांनी हातामध्ये घेतलेले आह.े  

अध्यक्ष महोदय, माननीय पालकमांत्री तसेच पयााविण मांत्री श्री. आसदत्य ठाकिे 

याांना माझी सभागहृामध्ये  सवनांती आह ेकी, न्यायालयाचा तसेच आमच्या भावनाांचा 

आदि ठेवनू पवई तलावाचे काम किावे. पवूा उपनगिातील लोक आपल्याकडे 

अपेके्षनेपाहत आहते ति ते काम पणूा व्हावे, अिी मी अपेक्षा व्यक्त कितो. िेवटी मी 

एकच वाक्य साांगतो की, माननीय सहदहु्दयसम्राट बाळासाहबे ठाकिे सन्माननीय 

सदस्य श्री. चांद्रकाांत पाटील आसण सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि मनुगांटीवाि याांच्या 

काल स्व्नात आले होते.त्यामळेु सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि मनुगांटीवाि याांनी 

आज सिवसेनाप्रमखाांचे असतिय नावलौसकक केले. ह ेबोलत असताना मी लहान  
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श्री. सदलीप लाांडे..... 

तोंडी मोठा घास घेत आह ेकािण मी असतिय िोट आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. 

सधुीि मनुगांटीवाि मी आपल्याकडून सिकण्यासाठी आपले भाषण ऐकण्यासाठी 

सभागहृामध्ये बसत असतो. पिांत ुआपण आसण आपल्या पसलकडे बसणािे  ह ेफक्त 

सवदभा, सवदभा किीत असताना आपल्यामध्ये  पसश्चम महािाष्ट्रातील असणािेही  एक 

सन्माननीय सदस्य श्री. चांद्रकाांत (दादा) पाटील बसलेले आहते. त्याांच्यावि आपण 

अन्याय किता. त्यामळेु, मधल्या भागातनू ते सन्माननीय सदस्य श्री. कालीदास 

कोळांबकि याांना घेऊन मला भेटण्यासाठी येऊ नये,याची आपण दखल घ्यावी. 

सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि मनुगांटीवाि आपल्याला माझी दसुिी एक सवनांती आह े

कीा, मागच्या चाि सदवसापासनू मी टी.व्ही. वि िोज पाहत आह ेकी, पासकस्तानच्या 

पांतप्रधानाांनी सहदसु्थान बद्दल चाांगले िब्द बोलेले म्पहणनू त्याचे सिकाि धोक्यात 

आलेले आह.े आज आपण सिवसेना प्रमखुाांबद्दल चाांगले बोलले आहात ति आपली 

सन २०२४ ची सीट धोक्यात येऊ नये. आपल्याला जि सतसकट समळाले नाही ति मी  

माननीय मांत्री श्री. आसदत्य ठाकिे याांची पिवानगी घेऊन त्याची ही जबाबदािी आम्पही 

घेऊ, अिी मी आपल्याला सवनांती कितो. धन्यवाद ! 

-------- 

यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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 तागलका सभाध्यक्ष : मी आपणास साांग ूइसच्ितो की, आज दपुािी साडे तीन 

वाजता मांत्री महोदयाांचे उत्ति सरुु होणाि आह.े  

 श्री. िसवांद्र चव्हाण ( डोंसबवली ) : अध्यक्ष महोदय,  अांसतम आठवडा 

प्रस्तावावि मी माझे सवचाि व्यक्त किण्याकरिता उभा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  मुांबई व मुांबईच्या आसपासचा भाग एमएमआि म्पहणनू 

ओळखला जातो.  येथील महापासलका व ग्रामीण भाग याचा सवांगीण सवकास झाला 

पासहजे म्पहणनू एमएमआिडीएची स्थापना किण्यात आली.  माननीय सदस्य               

श्री. सधुीि मनुगांटीवाि साांगत होते की, सवदभाात अनिेुष आह.े त्याच प्रकािचा 

अनिेुष गेली अनेक वष ेएमएमआिमधील सवा महापासलका व येथील सवा ग्रामीण 

भागात होत आह.े एमएमआि मधील ग्रामीण भागात मोठया प्रमाणात अन्याय होत 

आह ेह ेलक्षात घेऊन   तत्कालीन मखु्यमांत्री मानीय श्री. दवेेंद्र फडणवीस याांनी त्याांच्या 

काळात बऱयाच मोठया प्रमाणात हद्दवाढ किण्याचे काम केले. सब का साथ, सब का 

सवकास या प्रमाणे कोणाविही अन्याय होणाि नाही असे काम पवूी किण्यात आले. 

 अध्यक्ष महोदय,  एमएमआि मधील आम्पही सवा लोकप्रसतसनधी गेली १०-१५ 

वषे प्रयत्न किीत आहोत. येथे माननीय सदस्य श्री.गणेि नाईक बसले आहते. त्याांनी 

ठाणे सजल््ाचे पालकमांत्री म्पहणनू काम केले त्याांनाही असाच अनभुव येत होता. 

एमएमआिमध्ये सनधीचे वाटप होत नाही.माननीय श्री. दवेेंद्रजी फडणवीस  याांनी न्याय 

दणे्याचा प्रयत्न केला. महासवकास आघाडी िासनाच्या काळात सब का साथ सब 

का सवकास बाजलुा होण्यास सरुुवात झाली. या दोन वषााच्या काळात कोिोनाचे 

कािण साांगनू या भागातील िस्त्याांकरिता, उपक्रमाांकरिता जो सनधी मांजिू झाला होता,  

त्या सनधीकडे हतेपुिुस्सि दलुाक्ष केले गेले. हा सवा सनधी िद्द किण्याचे काम केले गेले. 

ही िोकाांसतका आह.े सवधानसभेचा एक आमदाि म्पहणनू वेगवेगळया पद्धतीने ही बाब 

माांडण्याचा मी सातत्याने प्रयत्न केला गेला.  

 अध्यक्ष महोदय, येथे माननीय सवत्त मांत्री आहते. त्याांना या सवा गोष्टींची 

कल्पना आह.े एखाद्या िस्त्याचे काम किायचे असेल ति त्याचे एस्टीमेट, डीपीआि 
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श्री. िसवांद्र चव्हाण.... 

 तयाि होतात त्या नांति त्याला मान्यता समळते.  एमएमआिडीएमध्ये माननीय          

श्री. दवेेंद्र फडणवीस याांच्या काळात १ हजाि ४५६ कोटी रुपयाांचे डीपीआि तयाि 

झाले. िस्त्याांचे डीपीआि तयाि झाले. ते तयाि किण्याकरिता १२ ते १३ कोटी रु. खचा 

झाले. मात्र नांतिच्या काळात ह ेसवा प्रकल्प कोणत्या तिी एखाद्या व्यक्तीने बाजलुा 

किण्याचे काम केले. ह ेका झाले, किासाठी झाले याच्या खोलात मी जाणाि नाही. 

माझी सवनांती आह.े िासनाचे डीपीआिसाठी १२ कोटी रु खचा झाले असतील. 

कल्याण डोंसबवली महापासलकेचे ४५६ कोटी रुपयाचे प्रकल्प असतील. उल्हासनगि 

महापासलकेत ८० कोटी रुपयाचे काम असले. एमएमआिमध्ये १हजाि ४५६ कोटी 

रुपयाांचे प्रकल्प असतील ति त्याला तत्काळ मांजिुी दणेे गिजेचे आह.े   

 अध्यक्ष महोदय,  माननीय सवत्त मांत्री श्री. असजत पवाि ह ेअत्यांत स्पष्टवके्त 

आहते. आम्पहाला त्याांचा असभमान आह.े मी नगिसेवक होतो. तेव्हा मी अनेकदा 

साांगण्याचा प्रयत्न किीत होतो. आम्पही  नगिसेवक असताना त्याांच्याकडे एकदा 

मागणी केली की, कल्याण डोंसबवली महापासलकेमध्ये पाण्याची अत्यांत कमतिता 

आह.े आम्पहाला पाण्याचा साठा वाढवनू सदला पासहजे. आम्पही लहान नगिसेवक 

होतो. सविोधी पक्षातील होतो, आम्पहाला आठवत आह ेकी, त्यावेळी त्याांनी मला  

बोलावले व साांसगतले की, तमुचा हा असधकाि आह.े त्याांनी एका समसनटात बैठकीत 

सनणाय घेतला व सवांना पाण्याचा साठा वाढवनू दणे्याचे काम केले. मी ह ेयेथे का 

साांगत आह.े याच ेकािण असे आह ेकी, आता माननीय सवत्त मांत्री श्री. असजत पवाि 

याांचे लक्ष बदलले आह.े ते या सवा गोष्टींकडे दलुाक्ष करु लागले आहते. वािांवाि 

साांगण्याचा आम्पही  प्रयत्न किीत आहोत. नगिसेवकानांति मी आमदाि झालो. तेव्हा 

मी महासभते बोलत होतो. सजल्हा सनयोजन बैठकीत आम्पही वािांवाि साांगत आहोत 

की, िहिातील आमदािाांना सजल्हा सनयोजनमधील सनधी समळणे  कठीण आह.े 

त्यामध्ये तिी तितदू नाही. जेथे तितदू आह े तेथे आम्पहाला मोठा सनधी समळण े 
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श्री. िसवांद्र चव्हाण .... 

अपेसक्षत आह.े सवा महापासलकेत एमएससीबीचे पोल्स िस्त्यावि असतात. ते सिफ्ट 

किण्यासाठी एमएसईबी कोणताही सनधी दते नाही. सकां बहुना असे साांगते की, तमु्पही 

तमुच्या पैिाने किा. महापासलका ह ेकाम कित नाही. या करिता सजल्हा सनयोजन 

मांडळातील  सनधी समळत नाही. माझी मानीय सवत्त मांत्री याांना सवनांती आह.े सजल्हा 

सनयोजनमधनू या कामाकरिता सविेष सनधी दणे्याची गिज आह.े पणूा ठाणे सजल््ाला 

दोन कोटी रु. सनधी सदला आह.े या सनधीत महापासलकेतील एक-दसुिा पोल दखेील 

सनघ ूिकत नाही. मोठा सनधी दणेे अपेसक्षत आह.े  पवूी चाांगल्या पद्धतीने आपले लक्ष 

असायचे. या सवा गोष्टी लक्षात ठेवणे अत्यांत गिजेचे आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  महापासलकेच्या सनसमाती आधीचा जो काळ होता तो आता 

पनु्हा आठवत आह.े  सन १९९३  व त्या पवूीचा काळ होता. या सवा महापासलकेत 

प्रिासकाांनी कािभाि केला त्याची आठवण होऊ लागली आह.े काळाची गिज म्पहणनू 

सवा महापासलकेत मोठया प्रमाणात प्रिासक िासनाने सवा सठकाणी नेमले असतील. 

सवा प्रिासक किा प्रकािे काम किीत आहते याकडे िासनाचे लक्ष आह ेकाय ह े

बघण्याची गिज आह.े या सवा महापासलकेचे बजेट पासहले ति आपल्याला सदसनू 

येईल की, त्याांची आसथाक घडी पणूापणे सवस्कळीत झाली आह.े काही महापासलका 

उदा. ठाण ेमहापासलका येथे ३ हजाि कोटी रु. पेक्षा जास्त स्पील वका  आह.े कल्याण 

-डोंसबवली महापासलकेमध्ये  १२०० ते १३०० कोटी रुपयाांचे स्पील वका  आह.े सवा 

भागात मोठया प्रमाणात स्पीलवका  आह.े यास जबाबदाि तेथील प्रिासकीय 

असधकािी आहते. त्याांच्याकडे कोण लक्ष दणेाि आह,े याचा सवचाि किण्याची गिज 

आह.े 

 अध्यक्ष महोदय,   माननीय पांतप्रधान श्री.मोदी याांच्या नेततृ्वामध्ये सन २०१४ 

पासनू वेगवेगळया योजना जाहीि किण्यात आल्या. काही योजना जनजागतृीच्या 

माध्यमातनू सरुु झाल्या. सब का साथ सब का सवकास या पद्धतीने  सब का सवश्वास  
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श्री. िसवांद्र चव्हाण ..... 

या  नात्याने  वेगळया पद्धतीने कामाला सरुुवात झाली. पणूा दिेातील १०० िहिे 

स्माटा झाली पासहजेत, या करिता प्रयत्न किण्यास सरुुवात झाली. यामध्ये आपल्या 

िाज्यातील १० िहिे असावीत, या करिता माननीय श्री. दवेेंद्रजी फडणवीस  याांनी 

प्रयत्न केला. त्याांनी त्या काळात हट्टाने कल्याण डोंसबवली महापासलकेला स्माटा 

बनवण्यासाठी प्रयत्न किण्यास सरुुवात केली. मी आपल्यलाा ह ेसाांगण्याचा प्रयत्न 

किीत आह ेकी, स्माटा ससटी व स्माटा ससटीचे प्रकल्प याांकडे, कल्याण डोंसबवली 

सकां वा ठाणे महापासलकेतील प्रिासकाांच्या माध्यमातनू दलुाक्ष केले जात आह.े  

        यानांति श्रीमती सगिप... 
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श्री.िसवांद्र चव्हाण... 

ह े सवाच्या सवा प्रकल्प आज अडचणीत येण्यास सरुुवात झाली आह.े कल्याण-

डोंसबवली महानगिपासलकेमध्ये स्माटा ससटीच ेसवाच्या सवा पैसे सफक्स सडपॉसझटमध्य े

ठेवण्याचे काम... अध्यक्ष महोदय, एमएमआि मधील मीच एक बोलणाि आह ेम्पहणनू 

मी बोलत आह.े 

 तागलका सभाध्यक्ष (श्री.दीपक चव्हाण) : अजनू ५ सन्माननीय सदस्य 

बोलणाि आहते. 

 श्री.िसवांद्र चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, या सवा प्रकल्पाांकडे दलुाक्ष केले जात 

आह.े याकडे कुठे तिी लक्ष दणे्याची गिज आह ेती प्रिासकाांकडून सदली जात नाही. 

तेथे ससटी पाका सािखा प्रकल्प आह.े त्याकरिता भसूांपादनाची गिज होती. ते भसूांपादन 

केले जात नाही. िासनाने या सवा गोष्टींकडे लक्ष दणे्याची गिज आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सवा सठकाणी स्माटा ससटीच्या माध्यमातनू कॅमिे लावण्याचा 

प्रयत्न केला गेला. सवा भागामध्ये कॅमेिे लावले आहते. पिांत,ु एक गोष्ट लक्षात घतेली 

पासहजे की, कल्याण-डोंसबवली महानगिपासलकेमध्ये ९ िेल्वे स्थानके जवळ आहते. 

या सवा भागात फेिीवाले धोिण अवलांसबले जात नाही. तेथे नागरिकाांना फाि मोठ या 

प्रमाणात त्रास होत आह.े त्याकडे िासनाने लक्ष दणे्याची गिज आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, या सवा गोष्टी किीत असताना मोठ या प्रमाणावि सनधी सदला 

गेला पासहजे होता. मात्र वेद पाठिाळेला सदलेला सनधी िद्द किण्याचे काम केले गेले. 

िहिाांमध्ये मच्िी माकेट सधुािली पासहजेत. चाांगली झाली पासहजेत, यासाठी प्रयत्न 

किणे अत्यांत गिजेचे होते. पिांत,ु याकडे दखेील लक्ष सदले जात नाही. त्यासाठी 

माननीय श्री.अस्लम िेख आपल्या खात्याकडून सनधी दणेे अपेसक्षत आह.े आपण 

त्याकरिता जि ५ कोटी रुपयाांचा सनधी सदला ति नक्कीच िहिामध्ये एक चाांगले माकेट 

तयाि होईल. 

 अध्यक्ष महोदय, एमएमआिडीए व एमएसआिडीच्या माध्यमातनू महत्वाचा 

असणािा जो िस्ता आह,े जो कल्याण-सिळ िोड आह ेत्याची आता फाि दिुवस्था  
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श्री.िसवांद्र चव्हाण... 

झाली आह.े हा िस्ता ३ पदिी व नागपिू सािखा उन्नत होणे अपेसक्षत आह.े कािण 

आजबूाजलूा मोठ या प्रमाणामध्ये नागिीकिण झाले आह.े हा िस्ता ३ पदिी असला 

पासहजे, तो उन्नत असला पासहजे, त्यावरुन मेरो धावली पासहजे. त्याच बिोबि नवी 

मुांबई व डोंसबवली या भागात एक समनी मेरो ज्याबद्दल माननीय श्री.सनतीन गडकिी 

वािांवाि साांगत आहते. िासन सकां वा एमएसआिडीकडे या सांदभाात सनधी उपलब्ध 

नसेल ति ह ेसवाच्या सवा प्रकल्प माननीय श्री.सनतीन गडकिी याांच्या खात्याकडे वगा 

किण्यात यावेत, अिी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, या सवा सवषयाांव्यसतरिक्त आिोग्याची व्यवस्था होणे अत्यांत 

गिजेचे आह.े सदव्यासािख्या भागात एक प्रकल्प आह.े तथेे असलेल्या जागेवि 

हॉसस्पटलचे आिक्षण आह.े तेथे हॉसस्पटल होणे अपेसक्षत असनू ते होणे गिजेचे आह.े 

आपल्या सवांना माहीत आह,े सवभा ही कां पनी ही एमआयडीसीमध्ये आह.े 

एमआयडीसीमध्ये असणािी ही सवभा कां पनी.... त्या सठकाणी हॉसस्पटल होण्यासाठी 

महानगिपासलकेने सविेष प्रयत्न किणे दखेील अत्यांत गिजेचे आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, ग्रीन मुांबईच्या मालमत्ताांच्या सांदभाात मालमत्ता किात सटू 

दणे्याचे सटू ठिवत असताना महानगिपासलकेमध्ये घन कचऱयासाठी वेगळा उपसवधी 

कि लावण्याचा प्रयत्न केला जात आह.े त्याकडे दखेील लक्ष दणे्याची गिज आह.े 

आपल्या सवांना मासहती आह ेकी, िाष्ट्रीय स्वयांसेवक सेवा सांघात आमच्यासािख े

कायाकते व अनेक सांस्था सामासजक बाांसधलकी ठेवनू आसदवासी पाड यामध्ये, सवा 

भागाांमध्ये वेगवेगळ्या सठकाणी काम किीत असतात. 

 अध्यक्ष महोदय, आमच्या सवांचे प्रमखु सिसांघचालक मोहनजींबाबत 

माननीय श्री.उद्धवजींनी जे म्पहटले ते असतिय चकुीच्या पध्दतीने म्पहटले आह.े या सवा 

गोष्टी त्याांनी बोलणे ह ेअत्यांत चकुीच ेहोते. त्याांनी अिा सवा गोष्टींबाबत वक्तव्य किणे, 

ह ेचकुीचे आह.े आम्पहा सवांना याचा िाग येत नाही. पिांत,ु त्याांची प्रसतमा कुठे तिी..... 

आमच्या सािख्या सवा कायाकत्यांची व जनभावना कुठे तिी दखुावली जात आह.े 

याची नोंद त्याांनी घेणे, अत्यांत गिजेचे आह,े असे मला वाटते.  
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श्री.िसवांद्र चव्हाण... 

 अध्यक्ष महोदय, मी मध्यांतिी दखेील मासहतीच्या मदु्याच्या माध्यमातनू ह े

साांगण्याचा प्रयत्न केला की, भाितीय जनता पक्षाच्या श्री.मनोज कटके या 

कायाकत्यााला मािहाण होऊन एक मसहना झाला. आजपयंत त्याांच्या आिोपींना अटक 

केली गेली नाही, ह ेअत्यांत वाईट आह.े मी या सवा गोष्टींचा सनषधे कितो व माझे दोन 

िब्द पणूा कितो. धन्यवाद. 

........... 

 

(अध्यक्षस्थानी माननीय उपाध्यक्ष) 
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 श्रीमती मसनषा चौधिी (दसहसि): अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

अांसतम आठवडा प्रस्तावावि बोलण्याकरिता उभी आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, या अांसतम आठवडा प्रस्तावावि बोलत असताना खास करुन 

मुांबई महानगिपासलकेबाबत मी बोलणाि आह.े मुांबई ही दिेाची आसथाक िाजधानी 

असनू, मुांबई महानगिपासलका ही आसियातील सवाात श्रीमांत महानगिपासलका आह.े 

मुांबई महानगिपासलकेच ेबजेट जिी जास्त असले तिी, प्रिासनाच्या काही चकुाांमळेु 

मुांबईच्या जनतेला त्रास होत आह.े टॅक्सच्या माध्यमातनू मुांबईतील जनतेचे किोडो 

रुपये महानगिपासलकेला समळतात. ह ेलाखो रुपये खचा करुन दखेील मुांबईतील गटािे 

तुांबतात, नाले सफाई अधावट होते.  

 अध्यक्ष महोदय, पावसाळ्याच्या आधी गटािे साफ किण्याकरिता 

महानगिपासलका लाखो रुपयाांचा खचा किते. पिांत,ु दिवषी मुांबई तुांबते. मुांबईतील याच 

तुांबलेल्या गटािामध्ये मुांबईतील एक नामवांत डॉक्टि वाहून गेले, ह ेआपले ददुवै आह.े 

अनेकाांनी आपल्या जाहीिनाम्पयामध्ये मुांबईला िाांघाय सािख ेिहि बनसवणाि, अिा 

वल्गना केल्या. पिांत,ु जेव्हा आपण सवमानाने येतो तेव्हा सवमान लँड होताना 

सवमानतळावि आपण सनळे पत्रे असलेली झोपडपट्टी पाहतो.  

 अध्यक्ष महोदय, सहांदहुृदयसम्राट बाळासाहबे ठाकिे, स्वगीय प्रमोद महाजन, 

स्वगीय लोकनेते गोपीनाथजी मुांडे याांनी १९९५ मध्ये गिीब माणसाला स्वत:चे 

हक्काचे घि समळावे याकरिता एसआिए योजना आणली. पिांत,ु मुांबईतील ही 

झोपडपट्टी कधी सांपणाि? मुांबईत आलेल्या माणसाने ४ बाांब ू बाांधले ति त्याला 

एसआिएमध्ये ३०० चौ.फुटाांच ेघि समळते. मात्र १०x१० च्या घिात िाहणािा माझा 

भसूमपतू्र, माझा मिाठी माणसू असेल त्याला स्वत:चे घि सवकत घेता येत नाही, ह े

आमचे दभुााग्य आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मुांबईमध्ये जे असतक्रमण होत आह.े मुांबईतील झोपडपट्टया 

वाढत आहते त्याला जि कोण जबाबदाि असेल ति मुांबई महानगिपासलकचे सबसल्डांग 

व फॅक्टिीच ेसडपाटामेंट व पोलीस खाते आह.े मी आपणाांस साांग ूइसच्िते की, ज्या 

सठकाणी २०० घिे होती. त्या सठकाणी ४-४ हजाि लोकाांच्या झोपड या झाल्या.  
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श्रीमती मसनषा चौधिी... 

   अध्यक्ष महोदय, मुांबईतील ४ नद्याांचे सांवधान किण्याच्या अनषुांगाने माजी 

मखु्यमांत्री माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांच्या काळात सन २०१४ ते सन २०१९ 

पयंत माझ्या मतदािसांघातील दसहसि नदीचा डीपीआि बनसवला. ते काम सरुु झाले. 

मुांबई महानगिपासलकेमाफा त ७० टक्के काम पणूा झालेले आह.े आपण किोडो रुपये 

खचा करुन नद्याांचे सांवधान कितो, त्याांना नवसांसजवनी दतेो. पिांत,ु जोपयतं नदीलगत 

असलेले तबेले, धोबी घाट याांचे आपण पनुवासन किीत नाही, तोपयंत ते साांडपाणी 

तसेच नदीत जाणाि.  

  अध्यक्ष महोदय, माननीय पयााविण मांत्री व आमचे माननीय पालक मांत्री 

सभागहृात उपसस्थत आहते. माननीय उच्च न्यायालयाच्या सनणायानसुाि मुांबईतील 

तबेले दापचिी येथे हलसवण्याबाबतचा सनणाय झालेला आह.े किोडो रुपये खचूान 

आम्पही दसहसि नदीच ेपनुवासन कितो. पिांत,ु माझ्या मतदािसांघातील सकुिवाडीच्या 

बाजलूा असलेल्या तबेल्याांचे साांडपाणी तसेच मेलेली वासिे वगैिे त्या नदीमध्ये 

डायिेक्ट सोडली जातात.  

  अध्यक्ष महोदय, महापासलका आयकु्त, ए.एम.सी., डी.एम.सी., सवांकडे 

बैठका घेतल्या. २०० रुपयाांचा दांड लावतात व त्या तबेलेवाल्याांवि कोणतीही 

कािवाई किीत नाहीत. त्यामळेु आपणामाफा त मी मांत्री महोदयाांना साांग ूइसच्िते की, 

कडक कािवाई करुन नदीमध्ये जे साांडपाणी सोडले जाते ते बांद झाले पासहजे. धोबी 

घाटातील पाणी प्रसक्रया करुन नदीमध्ये सोडले पासहजे, याकरिता दखेील कडक 

कािवाई किणे गिजेचे आह.े 

नांति श्री.सिांद े... 
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श्रीमती मसनषा चौधिी... 

दिसहसि नदीचे ३० टक्के काम बाकी आह.े माझ्या मतदािसांघातील साईनाथ नगि, 

िाांती नगि, इांसदिा नगि येथे झोपडपट्टीमध्ये िाहणाऱया लोकाांना तथेेच पीएपी तयाि 

करुन घि दणे्यात यावे, अिी माझी सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, डीपीमध्ये दसहसि येथील अनेक िस्ते दाखसवण्यात आले 

आहते. या भागातील लोकाांचे पनुवासन होत नाही. आपणास याच भागामध्ये घिे 

समळतील, असे आपण लोकाांना साांगणे गिजेचे आह.े पीएपी असधक तयाि 

किण्यासाठी आि ॲन्ड एलचे ्लॉट सवकसीत करुन तेथे सदिहू लोकाांचे पनुवासन 

किण्यात यावे. वॉडामधनू डीपी मधील िस्ते मकु्त किण्यात यावे, अिी माझी मागणी 

आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघाची सीमा मीिा िोड जवळ सांपते. 

यासांदभाातील मदु्दा मी माांडला होता, त्यावळेी पयााविण व वन मांत्री महोदय 

सभागहृामध्ये नव्हते. मनॅ्ग्रोव्हज  मध्ये सनुामीला थाांबसवण्याची ताकद आह.े सतचे 

जनत किणे आपल्या सवांची जबाबदािी आह.े यामध्ये िाजकािण न किता साांग ू

इसच्िते की, मीिा िोड येथील पेंडकि पाडा येथे िोज िात्री मॅन्ग्रोव्हज  जाळण्यात येतात, 

ह ेतातडीने थाांबसवण्यात यावे. मुांबई उप नगि सजल्हा व  ठाणे सजल्हा यापैकी कोणता 

सजल्हा ह े प्रकिण हातळणाि यात न पडता जे कोणी मॅन्ग्रोव्हज  जाळत असतील 

त्याांच्यावि सीसीटीव्ही फुटेज पाहून कडक कािवाई केली पासहजे. मी वािांवाि साांगत 

आह ेकी, माझ्या मतदािसांघामध्ये गणपत पाटील नगि असनू तेथे िोज मॅन्ग्रोव्हज  कट 

किण्यात येत आहते. वेट लॅण्डच्या मॅपनसुाि सीमा सनसश्चत करुन कम्पपाऊां ड तयाि 

किणे गिजेचे आह.े मॅन्ग्रोव्हज  वाचसवणे ही आपणा सवांची जबाबदािी आह.े पालक 

मांत्री महोदयाांना यासांदभाात उपाययोजना किण्यात यावी, ही सवनांती आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, आमच्या गणपत पाटील नगिने ५६ लाख रुपये रुपये मोजणी 

सवे किण्यासाठी गहृ सनमााण सवभागाकडे भिली आह.े तो सवे सरुु किण्यात यावा.  
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श्रीमती मसनषा चौधिी... 

हा सवे केल्यानांति वेट लॅण्डची सीमा ठिवनू त्या बाजलूा मासगाका तयाि किावी व 

त्यावि सोलाि लाईट लावनू लोकाांसाठी वॉक वे तयाि केला ति त्याचा फायदा होईल 

व मॅन्ग्रोव्हज  वाचव ूिकू. 

 अध्यक्ष महोदय, कोस्टल िोडचे काम सरुु आह.े विळी येथील सकनाऱयावि 

चाांगल्या प्रकािची मच्िी प्रजननासाठी येते. विळी येथील भगाात खोल समदु्रातील 

लॉ्स्टि सािख ेमासे येऊन प्रजनन किीत असतात. मच्िीमािाांचे खपू नकुसान होणाि 

आह.े मच्िीमािाांनी सवख्यात कोस्टल सजओफॉमोलॉसजस्ट डॉ.सिुेंद्र ठाकूि याांचेकडून 

स्वतांत्र अहवाल तयाि करुन घेतला व २० सदवसाांपवूी मुांबई महानगिपासलकेला सादि 

केला आह.े आपण या िोडच्या सांदभााने येणाऱया सवषयाच्या सांदभाात एकत्र बसलो 

ति सनणाय सनघ ूिकतात. सदिहू अहवालाच्या सांदभाात महानगिपासलका आयकु्त याांनी 

उत्तिही सदले नाही. सदिहू अहवालामध्ये मासेमािी किण्यासाठी दोन सपलिमधील 

अांति १६० मीटि असणे आवश्यक आह.े ते कमी ठेवले ति भसवष्ट्यात मसच्िमािाांना 

मासेमािी किताना कमी अांतिामळेु जीव गमवावा लागेल. या परिसस्थतीस मुांबई 

महानगिपासलका जबाबदाि िाहील. 

अध्यक्ष महोदय, एमएसआिडीसीने कोस्टल िोडला पिवानगी सदली त्याच्या 

ना-हिकत दाखल्यातील अट क्रमाांक १४ मध्ये नमदू केले आह े की, बाांधकाम 

किताना मच्िीमािाांच्या उदिसनवााहाचा प्रश्न सनमााण झाला आसण मच्िीमािाांनी 

हिकती नोंदसवल्या ति ना-हिकत दाखला िद्दबादल समजण्यात येईल.   

एमएसआडीसीने मच्िीमािाांनी सवचािलेल्या प्रश्नाला दजुोिा सदला. त्यामळेु मच्िीमाि 

बाांधवाांना न्याय समळवनू द्यावा, त्यातनू तोडगा काढून द्यावा.  

अध्यक्ष महोदय, कोस्टल िोड होणे गिजचेे आह.े पक्षपात न किता सवंनी  

एकत्र येऊन यातनू कोणता चाांगला तोडगा काढण्यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न किायला 

पासहजेत.   
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श्रीमती मसनषा चौधिी... 

अध्यक्ष महोदय, आपण म्पहणतो की, सवा िोजगाि ह े गजुिात िाज्यामध्य े

चालले आहते. त्यामागील कािणे काय आहते ?  माझ्या मतदािसांघात डायमांड 

इांडस्री आहते. त्या सिूतला स्थलाांतिीत झाल्या याचे कािण कोणीही उठतो आसण 

त्याांची तक्राि कितो.  त्यामळेु त्या व्यापाऱयाला त्रास दणे्यात येतो. त्यामळेु तो व्यापािी 

म्पहणतो, या यसुनयन नको, हा त्रास पण नको, ही महापासलकेची िोजची टाांगती तलवाि 

पण नको. आम्पही ज्या सठकाणी एका सदवसामध्ये सवा पिवानग्या समळतात तेथे जातो. 

ह ेव्यापािी त्या भागात गलेे व त्याांच्याकडे काम किणािे हजािो कमाचािी नोकिी सवना 

िासहले आहते. याला जबाबदाि मुांबई महानगिपासलकेतील असधकािी आसण 

िाजकीय पक्षाचे कायाकते आहते.  

अध्यक्ष महोदय, मी साांग ू इसच्िते की,  मुांबईतील फेिीवाला धोिण अजनू 

जाहीि झालेले नाही. आता कोिोनाच्या काळामध्ये ज्याला सजकडे वाटेल सतकडे 

चायनीज, भाजी पोळी, मच्िी सवक्री असे धांद ेसरुु केले आहते. ज्या लोकाांनी कधी 

मच्िीचे टोपले बसघतलेले नाही, तो त्या समाजाचा नाही, तो माणसू मच्िीचे टोपल े

घेऊन मच्िी सवक्री किीत आह.े या धांद्यामळेु वयोवदृ्ध लोकाांना फुटपाथवरुन चालण े

कठीण झाले आह.े मी मांत्री महोदयाांना सवनांती किते की, मुांबईमध्ये लवकिात लवकि 

येथील फेिीवाला धोिण जाहीि किा आसण त्याांना मदत किा.  

अध्यक्ष महोदय, मुांबईत पांधिा टक्के पाणी कपात होते. माझा उपनगिातील 

मतदािसांघ हा िेवटचा मतदािसांघ आह.े आम्पहाला टनेल मधनू पाणी येते त्यामध्ये 

प्रेिि भिता भिता १५ टक्के कट आमच्या भागात पाणी येईपयंत ४५ टक्के होतो. 

त्यामळेु आमच्या लोकाांना पाणी समळत नाही. अिी परिसस्थती असताना गािगाई 

आसण सपांजाळ धिणाचे काम मुांबई महानगिपासलकेने बांद केले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सन २०१४ मध्ये एनडीए सिकाि सत्तेत आले. त्यापवूी 

महानगिपासलकेला १४ वषे पिवानग्या दणे्यात आल्या नव्हत्या. पण सन २०१४ मध्ये 

माननीय श्री. प्रकाि जावडेकि ह ेपयााविण मांत्री झाले व त्याांनी १४ सदवसाांत सवा 

पिवानग्या सदल्या.  
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श्रीमती मसनषा चौधिी... 

अध्यक्ष महोदय, मुांबईतील वाढती लोकसांख्या पाहता भसवष्ट्यात पाण्याची 

अडचण सनमााण होणाि आह.े त्यामळेु गािगाई सपांजाळ धिणाच्या सांदभाात 

सकािात्मक सनणाय घेण्यात यावा, असे मी ससूचत करु इसच्ित आह.े  

अध्यक्ष महोदय, मुांबई टॅक्सपेअिच्या सहयोगावि चालते. मुांबईच्या 

घिपट्टीमध्ये वकृ्ष कि, सिक्षण कि, ससविेज कि असे कि लावण्यात येतात. सोसायटी 

झाडाांचे सरसमांग किण्यासाठी मुांबई महानगिपासलकेची पिसमिन घेतात. त्यासाठी 

हजािो रुपये आकािण्यात येतात आसण सरसमांग केलेला झाडपाला मुांबई 

महानगिपासलका उचलत नाही. महानगिपासलका वकृ्ष कि लावते, लोक टॅक्स 

भितात. त्याांना महानगिपासलकेने मोफत सरसमांग करुन सदले पासहजे व ते तातडीने 

त्याच वेळेला उचलावयास पासहजे.  

अध्यक्ष महोदय, कोसवडच् या काळामध्ये मी स्वतः माझ्या मतदािसांघाांमधील 

हजाि मलुाांचा आसण मताांचा कॅम्पप घेतला होता. िनु्य ते पाच वयातील मलुाांच े

प्रमाणापेक्षा कमी वजन भित आह.े 

यानांति श्री.तेलांग... 
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श्रीमती मसनषा चौधिी........ 

  अध्यक्ष महोदय, सद्य:सस्थतीत मुांबई महानगिपासलका कायाक्षेत्रातील ० ते ५ 

वषा वयाच्या मलुाांचे अांडिवेटचे प्रमाण खपू वाढलेले आह.े जव्हाि व मोखाडा यथेे 

कुपोषणाचे प्रमाण जास्त आह.े पिांत ुही कुपोसषत बालके मुांबईमध्ये दखेील मोठ या 

प्रमाणात आहते. तिी दखेील सन २०१९ नांति ते आजपयंत ० ते ५ वयोगटातील 

मलुाांची मोजणी झालेली सकां वा त्याांचे माप घेतलेला डाटा उपलब्ध नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, पासकंग ही मुांबईची सवाात मोठी समस्या आह.े आपण 

नवनवीन िस्त्याांची काम ेकिीत आहोत, िोड वाई ांसडांग दखेील किीत आहोत. िासन 

PAP याांना घिे दते आह.े दते आह,े दकुाने दते आह.े पिांत ुिोडच्या दोन्ही बाजलूा 

वाहन पासकंग किण्यास जागा िाहत नाही. मुांबईमध्ये पासकंगचा प्रश्न हा खपू महत्त्वाचा 

आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मी साांग ूइसच्िते की, जेव्हा महानगिपासलकेची नगिससेवका 

होते, तेव्हा मी ठिावाची सचूना माांडली होती. मुांबई महानगिपासलकेतील जेवढे 

खळेाची मैदाने आहते, त्यामध्ये अांडिग्राउांड पासकंगची व्यवस्था किावी, जेणेकरून 

िस्त्याविचा पासकंगचा प्रश्न सटेुल.  

 अध्यक्ष महोदय, भसूमपतू्र मच्िीमाि लोकाांचे दादि येथील मसच्िमाकेट त्याच 

सठकाणी असणे आवश्यक आह.े क्रॉफडा माकेटमध्य ेजे मच्िीमाि लोक बसत होते, 

त्याांना सदु्धा त्याच सठकाणी जागा उपलब्ध करुन  दणेे आवश्यक आह.े बोरिवली 

स्टेिनसमोि मच्िीमाकेट आह,े त्या माकेटच्या बाजलूा आि सेंटिचे कायाालय होत.े 

त ेकायाालय धोकादायक असल्याकािणाने तोंडून टाकण्यात आलेले आह.े सदि 

कायाालय नवीन सठकाणी स्थासपत केले आह.े पिांत ुमच्िीमाकेट ह ेत्याच सठकाणी 

आह.े त्यामळेु सदि मच्िीमाकेट लवकिात लवकि सवकससत करून पिवानाधािक 

मच्िीमाि लोकाांना गाळे उपलब्ध करून दणे्यात यावेत, अिी  सवनांती कित.े 
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श्रीमती मसनषा चौधिी........ 

  अध्यक्ष महोदय, आगिी-कोळी लोक ह े खऱया अथााने मुांबईच े भसूमपतू्र 

आहते. दसहसि गावठाणच्या बाजलूा वषाानवुष ेमच्िीमाि लोक बसत आहते. त्यामळेु 

त्या सठकाणाला मच्िीमाकेट म्पहणनू जाहीि किण ेअत्यांत गिजेचे आह.े एक्सि  माकेट 

येथे िस्त्यावि बसणाऱया सवके्रत्याांना त्याच सठकाणी त्याांना ससुवधा उपलब्ध करुन दणे े

गिजेचे आह.े भसूमपतू्र सजकडे मत्स्यव्यवसाय किीत आहते, त्याच सठकाणी त्याांना 

व्यवसाय किण्याची पिवानगी द्यायला पासहज,े अिी माझी मागणी आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, िहि आसण ग्रामीणचा एक सेत ूतयाि किण ेगिजचेे आह.े 

ग्रामीण भागामध्य े अनेक बचत गटाुं्या माध्यमातनू ग्रामीि भागातीि मचििा 

चाांगल्या दजााच्या वस्त ूतयाि किीत आहते. त्या वस्तुांची सवक्री किण्यासाठी मुांबई 

महानगिपासलकेने पिवानगी सदली, सन:िलु्क सकां वा कमी प्रमाणात भाडे घेऊन त्याांना 

गाळे उपिब्ध करुन सदले ति ग्रामीण भागामध्य ेतयाि केलेल्या वस्तुांचे माकेसटांग िहिी 

भागामध्य ेकिता येऊ िकेल. डहाण ूनगिपासलकेने सचकू फेसस्टव्हल केला. त्यामळेु 

आजबूाजचू्या सवा गावाांतील मसहलाांनी त्या सठकाणी येऊन आपला माल सवक्री 

केला. त्याचप्रमाणे प्रत्येक सठकाणी दोन त ेतीन सदवसाचा एक एक फेसस्टव्हल करून 

ग्रामीण भागात तयाि केलेल्या मालाला मुांबई महानगिपासलका क्षेत्रामध्य ेसवक्रीसाठी 

जागा उपलब्ध करून दणेे गिजेचे आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, सन २०१७ च्या जासहिनाम्पयामध्ये ७०० चौ.फुटापेक्षा जास्त 

असलेल्या सदसनकातील कचिा सवलगीकिण, गाांडूळ खत प्रकल्प, िेनवॉटि 

हावेसस्टांग, सोलाि एनजी, पाण्यावि प्रसक्रया किणाऱया सोसायट याांच्या मालमत्ता 

किामध्य ेसवलत दणेाि असे साांसगतले होते. पिांत ुआजिी वस्तसुस्थती वेगळीच आह.े 

नवीन बाांधकाम पिवाना दतेाना िेनवॉटि हावेसस्टांग, सोलाि एनजी बांधनकािक 

किण्यात आली आह ेकाय, ति नाही. सी.सी. सदल्यानांति ती यांत्रणा कायाासन्वत आह े

सकां वा नाही, याबाबतची तपासणी किण्याची कोणतीही यांत्रणा महापासलकेकडे आह े

काय, ति नाही. ही जबाबदािी महापासलकेने पाि पाडली काय, ति नाही. याला कोण 

जबाबदाि आह?े 
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श्रीमती मसनषा चौधिी........ 

 अध्यक्ष महोदय, मुांबईमध्ये तरुणाांसाठी ई-वाचनालय उभािणाि असल्याच े

साांगण्यात आले होते. पिांत ु मुांबईमध्ये एकही ई-वाचनालय नाही आह.े मुांबई 

महानगिपासलकेने आतापयंत सकती कौिल्य सवकास कें द्राांची स्थापना केली आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, भायखळा येथील आयटीआयसाठी आिसक्षत असलेला 

भखूांड अल्पसांख्याकाांच्या उदूा भवनासाठी दणे्यात आला आह.े मुांबईला आज 

आयटीआयची खपू गिज आह.े उदूा भवनासाठी अवश्य जागा द्या. पिांत ुसात बेटावि 

वसलेल्या मुांबईमध्ये पसहले आगिी, कोळी आसण माळी या तीन समाजातीि लोक 

आलेले आहते. त्यामळेु या आगिी, कोळी व माळी भवन दखेील उभािण ेआवश्यक 

आह.े पालकमांत्री महोदयाांना साांग ू इसच्ित े की, माझ्या मतदािसांघामध्ये दसहसि 

गावठाण आसण एक्सि गावठाण या सठकाणी आगिी, कोळी व माळी भवन 

बाांधण्यासाठी सविेष सनधी उपलब्ध करून दणे्यात यावा. 

 अध्यक्ष महोदय, कोिोनाच्या काळामध्य े सवाच पक्षाच्या लोकाांनी सेवा 

सदलेल्या आहते, अनेक डॉक्टिाांनी मदत केली आह.े मुांबई महानगिपासलकेच्या 

आिोग्य सवभागामध्य ेज्या आिोग्य सेसवकाांनी सेवा सदली, त्याांना अत्यांत कमी वेतन 

आह.े ६०-६२ वषांच्या मसहला दखेील आिोग्य सवभागामध्ये काम किीत आहते. 

पिांत ुत्याांच्याकडे कोणतेही ओळखपत्र नाही. आिोग्य सेवा दणे्यासाठी त्या एखाद्या 

झोपडीमध्य ेगेल्या सकां वा डोंगिावि चढल्या आसण तेथे त्याांचा सवनयभांग झाला तिी 

त्याांना िासनाकडून कोणत्याही प्रकािचे सांिक्षण नाही. ह ेिासन अनेक कमाचाऱयाांना 

िासन सेवेत सनयसमत किीत आह.े त्यामळेु मुांबई महानगिपासलकेच्या सेवेमध्य े

असलेल्या सवा आिोग्य सेसवकाांना िासन सेवेत सामावनू घेऊन वेतन वाढीसह त्याांना 

पेंन्िन योजनेचा लाभ दणे्यात यावा, अिी मी सवनांती किते आसण मी माझे भाषण 

सांपसवत.े धन्यवाद. 

--------------- 
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श्री. कालीदास कोळांबकि (वडाळा) : अध्यक्ष महोदय, अांसतम आठवडा 

प्रस्तावावि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े  

अध्यक्ष महोदय, कालच माननीय श्री. दवेेंद्र फडणवीस याांनी मुांबईतील समस्या 

सकां वा येत असलेल्या अडचणींची अत्यांत उत्तम पद्धतीने माांडणी केली.  

 अध्यक्ष महोदय, मुांबई िहिामध्य े वाढणाऱया झोपडपट्टीकडे पालकमांत्री 

महोदयाांनी स्वत: लक्ष घालावे. किा पद्धतीने मुांबईमध्ये झोपडपट्टया वाढल्या जात 

आहते, त्याचे सन्माननीय सदस्य श्री.अब ुआजमी याांनी माननीय श्री.आसदत्य ठाकिे 

याांना फोटो दाखसवले आहते.  कुठेतिी या झोपडपट्टी वाढीला आळा घालण्यासाठी 

िासनाने त्या त्या सवभागातील स्थासनक पोलीस स्टेिन, स्थासनक वाडा ऑसफसि 

याांच्यावि याबाबतिी जबाबदािी टाकण ेआवश्यक आह.े अिाच पद्धतीने झोपडपट्टी 

वाढत असेल ति सांबांसधत लोकाांना सनलांसबत केले गेले पासहजे. त्याांच्यावि कायदिेीि 

कािवाई केल्यासिवाय झोपडपट्टीमधील वाढ थाांबणाि नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, काल माननीय डॉ.सजतेंद्र आव्हाड याांनी साांसगतले की, विळी 

आसण नायगाव भागामध्य ेएकूण ९२ एकिवि बीडीडी चाळी आहते. त्या चाळींचा 

पनुसवाकास केला जात आह.े माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस ज्यावेळी मखु्यमांत्री होते, 

त्यावेळी त्याांनी ५०० चटईक्षेत्राचे घि दणे्यात येईल, असे घोसषत केले होते. 

पनुसवाकासाच्या कामाला चाांगली गती प्राप्त झाली होती. पिांत ुदोन वषांपवूी कोिोनाच े

सांकट आल्यामळेु पनुसवाकासाच ेकाम ठ्प झाले होते. पिांत ुआता माननीय गहृसनमााण 

मांत्री डॉ.सजतेंद्र आव्हाड याांनी उक्त  कामास गती सदली आह.े  आता सदि काम 

जलदगतीने चाल ूझाले आह.े  

यानांति श्री.कुलकणी......... 
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श्री. कासलदास कोळुंबकर.... 

नायगाव बीडीडी चाळीस माननीय श्री. शरद पवार याुंिे नाव दणे्यािे तयाुंनी जािीर 

केिे आि.े मी माननीय गहृसनमााण मांत्रयाांना सवनांती किणाि आह.े स्व. बाळासाहबे 

ठाकिे ह ेहयात नाहीत. त्याांचे नाव विळी येथील बीडीडी चाळीस दणे ेयोग्य आह.े 

पिांत ु माननीय श्री. ििद पवाि याांचे नाव बीडीडी चाळीला दणे्यात आले आह.े 

त्याांच्याबद्दल मला सनताांत आदि आह.े महािाष्ट्रातील िाजकािणाचे व्यासपीठ आह.े 

अिा वेळेस तेथे नाव दणे्याचा जो प्रयत्न केला आह,े त्यास माझा सविोध आह.े याचे 

कािण असे की, बीडीडी चाळ येथे डॉ. बाबासाहबे आांबेडकि याांचे वास्तव्य होते. ते 

तेथील १७ क्रमाांकाच्या खोलीमध्ये िाहत असत. तेथनू डॉ. बाबासाहबे आांबेडकि ह े

खासदािकीला उभे िासहले होते. तेथे डॉ. बाबासाहबे आांबेडकिाांचे जवळपास १० 

हजाि अनयुायी आहते. यामळेु तेथे डॉ. बाबासाहबे आांबेडकि याांचे नाव दणे्यात यावे, 

अिी मी सवनांती कितो. याचा सवचाि माननीय गहृसनमााण मांत्री डॉ. सजतेंद्र आव्हाड 

याांनी किावा लागतो.  

 अध्यक्ष महोदय, साफसफाई कमाचाऱयाांना हक्काची घिे दणे्याबाबत मखु्यमांत्री 

महोदयाांनी जाहीि केले आह.े पिांत ु ती घिे कधीपयंत दणेाि आहते ? यासाठी 

कालावधी ठिसवला पासहजे. माननीय गहृमांत्री सभागहृामध्ये उपसस्थत आहते. पोलीस 

गहृसनमााण सांस्थाांबाबात आयकु्त गवई याांनी िासनाकडे प्रस्ताव पाठसवला आह.े हा 

प्रस्ताव असतिय चाांगला आह.े मुांबईतील १ लाख पोसलसाांना हक्काची िासकीय घिे 

समळणाि आहते. ही घिे ५०० कािपेट एरियाची असनू ती ३० लाख रुपयाांपयंत 

उपलब्ध होतील. असा हा प्रस्ताव आह.े आदिणीय श्री. दवेेंद्र फडणवीस मखु्यमांत्री 

असताना त्याांनी मला साांसगतले होते की, चाि सदवसामध्ये ह ेधोिण जाहीि किण्यात 

येणाि आह.े पिांत ुत्यापवूीच सनवडणकुीची आचािसांसहता लाग ूझाली  होती. त्यामळेु 

तो प्रस्ताव अजनू प्रलांसबत आह.े िासनाने पोलीस गहृसनमााण सांस्थाांचे धोिण जाहीि 

किावे, अिी माझी सवनांती आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, कन्झावन्सी कमाचाऱयाबाबतचहेी धोिण जाहीि किावे, अिी 

मी सवनांती कितो आसण माझे भाषण सांपसवतो. 
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नागशक येथील पीव्हीआर गचत्रपटिृहामध्ये मगहला भिवा स्काफग  घालून 

गेल्यामुळे महिलाांहिरुद्ध नागशक पोगलसांनी िुन्हा दाखल केल्याबाबत 

प्रा. दवेयानी फिाांद े: अध्यक्ष महोदय, मी एका असतिय महत्त्वाच्या सवषयाकडे 

सभागहृाचे लक्ष वेध ूइसच्िते.  

 अध्यक्ष महोदय, मघािी मी नासिक येथील पीव्हीआि ससनेमागहृातील द 

कसश्मि फाईल्स हा सचत्रपट बघतानाचा मदु्दा उपसस्थत केला आह.े तेथे काही मसहला 

भगवा स्काफा  घालनू हा सचत्रपट पाहण्यासाठी गले्या होत्या. ह ेपीव्हीआि ससनेमागहृ 

सिकािवाडा पोलीस स्टेिनच्या हद्दीतील आह.े मात्र दसुऱया हद्दीतील पोलीस 

स्टेिनमधील श्री. इिफान िेख नावाच्या पोलीस सनिीक्षकाांने भगवा स्काफा  घालनू 

गेल्यामळेु त्या मसहलाांवि गनु्हा दाखल केला आह.े माननीय उप मखु्यमांत्री सभागहृात 

उपसस्थत आह.े हा असतिय गांभीि मदु्दा आह.े मसहलाांनी कोणत्या िांगाचा स्काफा  

घालावा, हा गनु्हा होऊ िकतो काय ? यात जवळपास १०० ते १५० मसहलाांवि गनु्हा 

दाखल किण्यात आला आह.े कोणत्या कािणामळेु त्याांच्यावि गनु्हा दाखल केला 

आह े? या नोटीसची प्रत मी माननीय उप मखु्यमांत्री महोदयाांना दईेन. ज्या पोलीस 

स्टेिनच्या हद्दीमध्ये त े पीव्हीआि सथएटि येते त्याच्या ऐवजी दसुऱया पोलीस 

स्टेिनमधील श्री. इिफान िेख या पोलीस सनिीक्षकाांनी गनु्हा दाखल केला आह.े 

याबाबत मी माननीय गहृ मांत्रयाांनाही भेटून हा प्रकाि साांसगतला आह.े माननीय 

गहृमांत्रयाांनी याबाबतचे सनवदने किावे, अिी मी सवनांती किते. तसेच अिा प्रकािे गनु्हा 

दाखल किणाऱया त्या पोलीस सनिीक्षकावि कािवाई केली जाणाि आह ेकाय ? याची 

चौकिी किण्यात येणाि आह ेकाय ? तसेच माझ्या मतदािसांघात दाजीबा वीि आहते. 

मागील ३०० वषांची त्याांची पिांपिा आह.े त्या पिांपिेवि गालबोट लागले आह.े  

------- 
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पृ.शी.: मुांबईच्या समस्या, मुांबई महापासलकेतील 

भ्रष्टाचाि, मुांबईतील पयााविणाची सस्थती, कायदा 

व सवु्यवस्थेचा प्रश्न आसण अनिेुष दिू 

किण्यासाठी वैधासनक सवकास मांडळाांना 

मदुतवाढ दणेे. 

मु.शी.: मुांबईच्या समस्या, मुांबई महापासलकेतील 

भ्रष्टाचाि, मुांबईतील पयााविणाची सस्थती, कायदा 

व सवु्यवस्थेचा प्रश्न आसण अनिेुष दिू 

किण्यासाठी वैधासनक सवकास मांडळाांना 

मदुतवाढ दणेे या सवषयासांबांधी सवाश्री दवेेंद्र 

फडणवीस, चांद्रकाांत (दादा) पाटील, सधुीि 

मनुगांटीवाि, ॲङ आसिष िेलाि, सवाश्री 

िाधाकृष्ट्ण सवख-ेपाटील, सगिीष महाजन, सनतेि 

िाणे, श्रीमती माधिुी समसाळ, सवाश्री गणिे 

नाईक, मांगलप्रभात लोढा, अतलु भातखळकि, 

असमत साटम, योगेि सागि, िणधीि साविकि, 

प्रिाांत ठाकूि, ॲङ पिाग अळवणी, ॲङ िाहूल 

नावेकि, श्रीमती मसनषा चौधिी, सवाश्री सनुील 

िाणे, सांजय केळकि, िसवांद्र चव्हाण, समसहि 

कोटेचा, कॅ. आि. तसमल सेल्वन, सवाश्री पिाग 

िहा, िाम कदम, डॉ. भािती लव्हकेि, श्रीमती 

मांदा म्पहाते्र, सवाश्री महिे बालदी, सभुाष दिेमखु, 

हरिभाऊ बागडे, श्रीमती सवद्या ठाकूि, सवाश्री 

कासलदास कोळांबकि, सवजय दिेमखु, ससध्दाथा 

सििोळे, सभमिाव तापकीि, ससुनल काांबळे, 

लक्ष्मण जगताप, महिे लाांडग,े सांभाजी पाटील-

सनलांगेकि, असभमन्य ु पवाि, िाणाजगसजतससांह 

पाटील, ससचन कल्याणिेट्टी, िाम सातपतुे, 

डॉ.सिेुि खाडे, श्री मोहन मते, सवाश्रीमती सीमा 



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) LL - 238 

MJK/AKN/MMP प्रथम श्री.तेलांग 15:10 

 

 

सहिे, नसमता मुांदडा, श्वेता महाले, ॲङ िाहूल 

कुल, श्री दादािाव केचे, श्रीमती मोसनका िाजळे, 

सवाश्री.सिवेंद्रिाजे भोसले, जयकुमाि िावल, 

जयकुमाि गोिे, डॉ.सवजयकुमाि गासवत, 

डॉ.सांजय कुटे, सवाश्री िाजेंद्र पाटणी, समीि 

कुणावाि, डॉ.दवेिाव होळी, श्री. सांजीविेड डी 

बोदकुिवाि, प्रा.डॉ.अिोक उईके, सवाश्री मदन 

येिावाि, िाजेि पवाि, सांतोष दानवे, बबनिाव 

लोणीकि, डॉ.तषुाि िाठोड, डॉ. सांदीप धवुे, 

सवाश्री. अतलु सावे, प्रिाांत बांब, सकसन कथोिे, 

श्रीमती दवेयानी फिाांद,े सवाश्री. गणपत 

गायकवाड, कुमाि आयलानी, प्रकाि आवाडे, 

समाधान आवताडे, धनांजय गाडगीळ, प्रताप 

अडसड, ससमि मेघे, हरिष सपांपळे, नामदवे 

ससाने, अॅड. आकाि फुां डकि, सवाश्री. िाजिे 

पाडवी, कीतीकुमाि भाांगसडया, सभमिाव केिाम, 

गोवधान िमाा, प्रकाि भािसाकळे, लखन 

मसलक, डॉ. पांकज भोयि, सवाश्री. टेकचांद 

साविकि, सवजय िहाांगडाले, कृष्ट्णा गजबे, 

सवकास कुां भािे, कृष्ट्णा खोपडे, श्रीमती मघेना 

साकोिे बोडीकि, डॉ. िाहूल आहिे, श्री. सदलीप 

बोिसे, अॅड. िाहुल सढकले, सवाश्री. मांगेि 

चव्हाण, नािायण कुचे, तान्हाजी मटुकुळे, महिे 

चौघलेु, िसविेठ पाटील, लक्ष्मण पवाि, 

कासििाम पाविा, सांजय सावकािे, सिेुि भोळे, 

सव.स.स. याांचा प्रस्ताव  

 

 

 (चचाा पढेु सरुु.... 
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श्री. गणपत गायकवाड (कल्याण पवूा) : अध्यक्ष महोदय, अांसतम आठवडा 

प्रस्तावावि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मुांबई एमएमआि रिजनमध्ये माझा कल्याण हा मतदािसांघ 

येतो. मलुभतू ससुवधाांपासनू वांसचत असा हा मतदािसांघ आह.े कल्याण पवूा येथे 

दाटीवाटीची वस्ती आह.े तेथे महानगिपासलका आसण ग्रामपांचायत के्षत्रामध्ये मोठ या 

प्रमाणात अनसधकृत बाांधकामे आहते. कल्याण पवूा येथनू कल्याण स्टेिनकडे 

जाण्यासाठी जो मखु्य िस्ता आह ेतो ८० फुटाचा झाला पासहजे. हा िस्ता तयाि किीत 

असताना अनेक घिे उद्धवस्त होणाि आहते. या घिातील िसहवािाांना बीएसयपुी 

अांतगात बाांधलेली घिे द्यावीत. माझ्या मासहतीप्रमाणे मागील सात ते आठ वषाापासनू 

जवळपास ७ ते ८ हजाि घिे रिकामी आहते. त्या घिाचा उपयोग होत नाही. त्यामळेु 

य ुटाईप िस्त्यामध्ये बासधत होणाऱया घिाांचे पनुवासन किावे. अन्यथा यएुलसीच्या 

माध्यमातनू जवळपास १२०० ते १३०० मालमत्ता सवकासकाांकडून घ्यावयाच्या 

आहते. यएुलसी अांतगात सबल्डिकडून घिे घेतलेली नाहीत. त्या घिामध्ये काही 

सवकासकाांनी भाडेकरु ठेवले आहते. ति काही घिे सवकली आह.े ही घिे पनु्हा घऊेन 

त्या लोकाांचे पनुवासन किावे, अिी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघातील काही भागाांमध्ये िस्त्याांची असतिय 

दिुवस्था झाली आह.े तेथनू आपणास चालणदेखेील िक्य होत नाही. मागील 

सिकािच्या काळत तेथे १९ िस्त्याांना पिवानगी सदली गेली. या १९ िस्त्याांचा 

डीपीआि मांजिू झाला आह.े त्यानांति सनसवदा प्रसक्रया होणे सिल्लक होते. त्यानांति 

सिकाि बदलले होते. आता या नवीन सिकािच्या काळात तेथील कामाांची सनसवदा 

प्रसक्रया थाांसबवली गेली आह.े मागील वषी मी माननीय मखु्यमांत्री श्री. उद्धव 

बाळासाहबे ठाकिे याांच्या वाढसदवसाबद्दल सद्भावना होम मी केला होता. त्या 

भागातील आसेिा गाव आसण मनेिा गावातील २.५ सक.मी. च्या जागेवि िस्ता 

सिल्लक िासहला नाही.  अिा सठकाणी िस्त्याांची कामे झाली पासहजेत. या कामाांच े

श्रेय कोणत्याही पक्षाला भेटले तिी चालेल. पिांत ुलोकाांची कामे झाली पासहजेत. 

त्याांच्या अडचणी दिू झाल्या पासहजेत.  
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श्री. गणपत गायकवाड..... 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघात वालधनुी नदी आह.े तथेे मोठ या 

प्रमाणात गाळ साचला आह.े तेथे सांिक्षण सभांतदखेील नाही. यामळेु अनेक सठकाणी 

झोपडपट्टीभागामाध्ये पाणी भिते. तेथील लोकाांना यामळेु मोठ या प्रमाणात त्रास होतो. 

तसेच मागील वेळेस तेथे पिू आला होता. तेव्हा सिकािने या पिुामध्ये ज्याांचे नकुसान 

झाले त्याांना मदत किण्यात येईल, असे साांसगतले होते. पिांत ुत्याांना अद्यापपयंत मदत 

समळाली नाही. त्या लोकाांना मदत समळाली पासहजे. तसेच वालधनुी नदीपात्रावि 

दोन्ही बाजनेु सांिक्षण सभांत बाांधली पासहजे. माझ्या मतदािसांघामध्ये अनेक आिसक्षत 

भखूांड आहते. मी आमदाि होण्यापवूी तेथे मोठ या प्रमाणात अनसधकृत बाांधकाम े

झाली होती. मी सनवडून आल्यानांति तथेे बाांधकामे होऊ सदली नाहीत. काही 

वषाापासनू ज्याांचे भखूांड आिसक्षत आह ेते महानगिपासलका ताब्यात घेत नाही आसण 

तेथे कोणताही सवकास केला जात नाही. त्यामळेु तेथे अनसधकृत बाांधकामे होत आहते 

व लोकाांनाही मोबदला समळत नाही. ते भखूांड ताब्यात घेऊन त्याांचा सवकास केला 

पासहजे. माझ्या मतदािसांघात बािवे धिणातनू पाणी येते. त्या धिण के्षत्रात उल्हासनगि, 

बदलापिू अिी अनेक िहिे आहते.  

यानांति श्री. चौधिी..... 
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श्री.गणपत गायकवाड..... 

मिापाचिका जेथनू पािी उििते तेथे सुंडासिे पािी, गटारािे पािी सोडले जात े

तसेच मेिेिी जनावरे दखेील तेथे टाकली जातात.  तेि पािी सफल्टि करुन आम्िािा 

प्यायिा चदिे जाते.  माननीय उप मखु्यमांत्री श्री.असजत पवाि याांना सवनांती आह ेकी, 

आपण माझ्यावि कमी झालेले थोडे प्रेम दाखवावे व सपण्याच्या पाण्यासाठी बािवी 

धिणापयंत पाईपलाईन टाकून द्यावी.  ह ेकाम झाले ति आम्पही आपले खपू आभािी 

अस.ू 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघामध्ये दादासाहबे गायकवाड क्रींडागण 

आह.े  कल्याण पवूा भागामध्ये याव्यसतरिक्त कुठेही क्रीडाांगणे, मैदाने, बसगचे नाहीत.  

या एकमेव क्रीडाांगणाच्या मधनू एक िस्ता गेलेला आह.े  सदि िस्ता सिफ्ट करुन 

क्रींडागणाचा सवकास किावा, ही या सनसमत्ताने माझी सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, कोळसेवाडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये आिक्षण क्रमाांक 

११०-अ ६७ (७) असे आिक्षण आह.े  पिांत ु या पोलीस ठाण्याची अवस्था 

झोपडपट्टीप्रमाणे झाली आह.े  या पोलीस ठाण्यासाठी व्यवसस्थत इमाित बाांधावी, 

अिी माझी सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, उल्हासनगि पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये दखेील मोठी जागा 

आह.े  त्या जागेवि इति लोक डोळा ठेऊन बसलेले आहते.  या आिसक्षत जागाांवि 

वेळेत बाांधकाम झाले नाही, सभांत बाांधली गलेी नाही ति तथेे अनसधकृत बाांधकाम े

होऊ िकतात.  तसेच उल्हासनगि पोलीस वसाहत दखेील असतिय मोडकळीस 

आलेली आह.े  सदि वसाहतीचे पनुवासन किावे ही सवनांती कितो व माझे भाषण 

सांपसवतो.  धन्यवाद.   

--------- 
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  पृ.शी./मु.शी. : सदस्याांच्या अटकेसांबांधी घोषणा. 

उपाध्यक्ष : मला, माननीय सविेष न्यायाधीि, पी.एम.एल.ए. तथा असतरिक्त 

सत्र न्यायाधीि, िहि सदवाणी व सत्र न्यायालय, बहृन्मुांबई याांचेकडून सदनाांक २४ 

माचा, २०२२ िोजीच्या पत्रान्वये असे कळसवण्यात आले आह े की, सन्माननीय 

सवधानसभा सदस्य श्री.असनल वसांतिाव दिेमखु याांना सविेष पी.एम.एल.ए. प्रकिण 

क्र.१०८९/२०२१ मध्ये अटक किण्यात आलेली असनू श्री.असनल वसांतिाव दिेमखु 

याांना त्याांच्या न्यायालयासमोि सव्हसडओ कॉन्फिसन्सांगद्वािे सदनाांक २३ फेिवुािी, 

२०२२ िोजी हजि किण्यात आले.  सद्यसस्थतीत ते आथाि िोड कािागहृात 

न्यायालयीन कोठडीत असनू आता त्याांचे प्रकिण सदनाांक ५ एसप्रल, २०२२ पयंत 

उपसस्थत किण्यास्तव स्थसगत केले आह.े 

--------- 
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उपाध्यक्ष : मला, माननीय सविेष न्यायाधीि, पी.एम.एल.ए. तथा असतरिक्त 

सत्र न्यायाधीि, िहि सदवाणी व सत्र न्यायालय, बहृन्मुांबई याांचेकडून सदनाांक २४ 

माचा, २०२२ िोजीच्या पत्रान्वये असे कळसवण्यात आले आह े की, सन्माननीय 

सवधानसभा सदस्य श्री.नवाब मोहम्पमद इस्लाम मसलक ऊफा  नवाब मसलक याांना 

पी.एम.एल.ए. रिमाांड ॲस्लकेिन क्र.१८४/२०२२ मध्ये अांमलबजावणी 

सांचालनालयाद्वािे अटक किण्यात येऊन त्याांच्या न्यायालयासमोि सदनाांक २३ 

फेिवुािी, २०२२ िोजी हजि किण्यात आले.  सद्यसस्थतीत ते आथाि िोड कािागहृात 

न्यायालयीन कोठडीत असनू आता त्याांची न्यायालयीन कोठडी सदनाांक ४ एसप्रल, 

२०२२ पयंत वाढसवण्यात आलेली आह.े 

--------- 
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पृ.शी.: िोजगाि हमी योजनेवि काम केलेल्या मजिुाांच् या 

थकीत मजिुीबाबत. 

मु.शी.: िोजगाि हमी योजनेवि काम केलेल्या मजिुाांच् या 

थकीत मजिुीसांबांधी माननीय िोजगाि हमी 

िाज्यमांत्रयाांचे सनवेदन. 

 

 श्री.सांजय बनसोडे (िोजगाि हमी िाज्यमांत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या 

अन मतीने चनयम ४७ अन्वये पढुील सनवेदन कितो :- 

 अध्यक्ष महोदय, सन २००५ मध्ये कें द्र िासनाने कें द्र िासनाने सांपणूा भाितात 

िाष्ट्रीय ग्रामीण िोजगाि हमी योजना, सवद्यमान नाव – महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीि 

रोजगार िमी अचधचनयम िाग ूकेिा.  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीि रोजगार िमी ही 

कें द्र िासनाची महत्त्वाकाांक्षी योजना असनू महािाष्ट्रात मुांबई आसण मुांबई उपनगि ह े

सजल्ह ेवगळून सवा सजल्हयाांमध्ये सदिची योजना सन २००८ पासनू िाबसवण्यात येत 

आह.े  सदि योजनेचे प्रमखु उसद्दष्ट ग्रामीण भागातील अकुिल मजिुाांना िोजगाि 

उपलब्ध करुन दऊेन कायम स्वरुपात सटकाऊ मालमत्ता सनमााण किणे ह े आह.े  

योजनेत सावाजसनक तसचे वैयसक्तक लाभाच्या योजनेचा समावेि आह.े   

 

 

(पे्रस : येथे सोबत जोडलेले सनवेदन िापावे.) 
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पृ.शी.: मुांबईच्या समस्या, मुांबई महापासलकेतील भ्रष्टाचाि, मुांबईतील 

पयााविणाची सस्थती, कायदा व सवु्यवस्थेचा प्रश्न आसण अनिेुष दिू 

किण्यासाठी वैधासनक सवकास मांडळाांना मदुतवाढ दणेे. 

मु.शी.: मुांबईच्या समस्या, मुांबई महापासलकेतील भ्रष्टाचाि, मुांबईतील 

पयााविणाची सस्थती, कायदा व सवु्यवस्थेचा प्रश्न आसण अनिेुष दिू 

किण्यासाठी वैधासनक सवकास मांडळाांना मदुतवाढ दणेे या 

सवषयासांबांधी सवाश्री दवेेंद्र फडणवीस, चांद्रकाांत (दादा) पाटील, सधुीि 

मनुगांटीवाि, ॲङ आसिष िेलाि, सवाश्री िाधाकृष्ट्ण सवख-ेपाटील, 

सगिीष महाजन, सनतेि िाणे, श्रीमती माधिुी समसाळ, सवाश्री गणेि 

नाईक, मांगलप्रभात लोढा, अतलु भातखळकि, असमत साटम, योगेि 

सागि, िणधीि साविकि, प्रिाांत ठाकूि, ॲङ पिाग अळवणी, ॲङ 

िाहूल नावेकि, श्रीमती मसनषा चौधिी, सवाश्री सनुील िाणे, सांजय 

केळकि, िसवांद्र चव्हाण, समसहि कोटेचा, कॅ. आि. तसमल सेल्वन, 

सवाश्री पिाग िहा, िाम कदम, डॉ. भािती लव्हकेि, श्रीमती मांदा म्पहाते्र, 

सवाश्री महिे बालदी, सभुाष दिेमखु, हरिभाऊ बागडे, श्रीमती सवद्या 

ठाकूि, सवाश्री कासलदास कोळांबकि, सवजय दिेमखु, ससध्दाथा 

सििोळे, सभमिाव तापकीि, ससुनल काांबळे, लक्ष्मण जगताप, महिे 

लाांडगे, सांभाजी पाटील-सनलांगेकि, असभमन्य ुपवाि, िाणाजगसजतससांह 

पाटील, ससचन कल्याणिेट्टी, िाम सातपतुे, डॉ.सिेुि खाडे, श्री मोहन 

मते, सवाश्रीमती सीमा सहिे, नसमता मुांदडा, श्वेता महाले, ॲङ िाहूल 

कुल, श्री दादािाव केचे, श्रीमती मोसनका िाजळे, सवाश्री.सिवेंद्रिाज े

भोसले, जयकुमाि िावल, जयकुमाि गोिे, डॉ.सवजयकुमाि गासवत, 

डॉ.सांजय कुटे, सवाश्री िाजेंद्र पाटणी, समीि कुणावाि, डॉ.दवेिाव 

होळी, श्री. सांजीविेड डी बोदकुिवाि, प्रा.डॉ.अिोक उईके, सवाश्री मदन 

येिावाि, िाजेि पवाि, सांतोष दानव,े बबनिाव लोणीकि, डॉ.तषुाि 

िाठोड, डॉ. सांदीप धवुे, सवाश्री. अतलु सावे, प्रिाांत बांब, सकसन 

कथोिे, श्रीमती दवेयानी फिाांद,े सवाश्री. गणपत गायकवाड,  
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कुमाि आयलानी, प्रकाि आवाडे, समाधान आवताडे, धनांजय 

गाडगीळ, प्रताप अडसड, ससमि मेघे, हरिष सपांपळे, नामदवे ससाने, 

अॅड. आकाि फुां डकि, सवाश्री. िाजेि पाडवी, कीतीकुमाि भाांगसडया, 

सभमिाव केिाम, गोवधान िमाा, प्रकाि भािसाकळे, लखन मसलक, डॉ. 

पांकज भोयि, सवाश्री. टेकचांद साविकि, सवजय िहाांगडाले, कृष्ट्णा 

गजबे, सवकास कुां भािे, कृष्ट्णा खोपडे, श्रीमती मघेना साकोिे बोडीकि, 

डॉ. िाहूल आहिे, श्री. सदलीप बोिसे, अॅड. िाहुल सढकले, सवाश्री. 

मांगेि चव्हाण, नािायण कुचे, तान्हाजी मटुकुळे, महिे चौघलेु, 

िसविेठ पाटील, लक्ष्मण पवाि, कासििाम पाविा, सांजय सावकािे, 

सिेुि भोळे, सव.स.स. याांचा प्रस्ताव 

 (चचाा पढेु सरुु..... 

 कॅ्टन आि. तसमल सेल्वन (सायन कोसलवाडा) : अध्यक्ष महोदय, म.सव.स. 

सनयम २९२ के अांतगात जो प्रस्ताव सदन के सामने पेि सकया गया ह,ै उस पि बोलने 

के सलए मैं खड़ा हुआ हूां. 

अध्यक्ष महोदय,  मुांबई महानगिपासलका के भ्रष्टाचाि के सवषय पि कल चचाा 

हुई थी. मैं मुांबई महानगिपासलका में स्थापत्य ससमसत का चेअिमन था. उस समय एक 

प्रस्ताव आया.  ६ हॉसस्पटल की बगल में, गली में ससग्नल लगा. ससग्नल मेन्टेनन्स के 

सलए पैसे का प्रस्ताव पास किने सलए आया.  वहाां जाकि दखेने पि पता चलता ह ैसक 

वहाां ससग्नल ही नहीं ह.ै लेसकन ससग्नल मेन्टेनन्स के सलए महानगिपासलका में स्थायी 

ससमसत के चेअिमन के माध्यम से प्रस्ताव आ िहा ह.ै इसमें बहतु भ्रष्टाचाि ह.ै एक 

साल में तीन बाि एक ही फुटपाथ को बनाने का सवषय ह.ै २-३ साल में एक ही िोड 

सफि से बनाने का सवषय ह.ै वहीं से भ्रष्टाचाि िरुु होता ह.ै हि एक सवभाग में पानी 

मासफया औि सबजली मासफया ह.ै एक गिीब व्यसक्त को पानी लेने के सलए ऑनलाईन 

७२० रुपये भिने पड़ेंगे. ्लांबि को १५ हजाि रुपये भिने होंगे. िोड कटींग के सलए ३५ 

हजाि रुपये भिने पड़ेंगे. एक गिीब आदमी के पास ५० हजाि रुपये िहेंग ेतो ही वह 

पानी ले सकता ह.ै यहाँ पि महानगिपासलका की बड़ी बड़ी बाते हो िही ह.ै  
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कॅ्टन आि. तसमल सेल्वन..... 

ये गिीब आदमी पानी के सलए ५० हजाि रुपये कहाां से लाएगा?  इससलए वह पानी 

मासफया को १-२ हजाि रुपये दकेि पानी ले िहा ह.ै ऐसे कई उदाहिण ह.ै  

अध्यक्ष महोदय, नाला सफाई के सलए प्रस्ताव पास होता ह.ै  किोड़ों रुपये का 

प्रस्ताव होता ह.ै स्थायी ससमसत में प्रस्ताव पास होने के बाद वहाां पि केवल बड़ी फोटो 

सदखायी जाती ह,ै लेसकन नाला साफ नहीं होता ह.ै इस बािे में पिूने पि बताया जाता 

ह ैसक यह सेंरल एजेन्सी का काम ह.ै सेंरल एजेन्सी मुांबई में नहीं ह.ै  

अध्यक्ष महोदय, मेिे मतदाि के्षत्र में सायन हॉसस्पटल ह.ै भतूपवूा मखु्यमांत्री 

सम्पमाननीय श्री दवेेंद्र फडणवीस साहब के कायाकाल में, सन २०१६ में एक सांयकु्त 

बैठक हुई. उस समय श्री मेहता साहब कसमश्नि थे. उस समय ३,२०० बेड स का, 

१,४०० किोड़ रुपये का,  सायन हॉसस्पटल के पनुसवाकास का प्रस्ताव पास हुआ. अब 

डॉक्टि का बांगला बन िहा ह.ै ससस्टि का बांगला बन िहा ह.ै मेसडकल कॉलेज के 

सवद्यासथायों के सलए सनवास की व्यवस्था हो िही ह.ै सम्पमाननीय मांत्री श्री आसदत्य 

ठाकिे जी ने उस सदन आकि भसूमपजून सकया. ४-५ टेंडि में से एक ही टेंडि हुआ. 

उसमें बेड स की व्यवस्था बहुत कम ह.ै आईसीय ूमें तीन बेड ह.ै एक बेड पि तीन 

पेिन्ट ह.ै नॉमाल वॉडा में एक बेड पि तीन पेिन्ट ह.ै सायन हॉसस्पटल की हालत खिाब 

होते जा िही ह.ै उसकी व्यवस्था दखेने के सलए मुांबई महानगिपासलका ह.ै इससलए 

दसूिे भी टेंडि जल्दी से जल्दी सनकालना चासहए. एसआिए का सवषय ह.ै इसमें लोगों 

को भाड़ा नहीं समल िहा ह.ै मैं आपको उदाहिण दनेा चाहता हूां. वडाला सांगीत, 

िाांसतनगि एसआिए, इसमें मसुा लकड़ावाला किके एक सवकासक ह.ै वह भाड़ा 

सबल्कुल नहीं दतेा ह.ै एसआिए के असधकािी ने बलुाने पि भी वह बैठक में नहीं आता 

ह.ै  िेख समस्त्री एसआिए सोसायटी ह.ै  ओ ांकाि डेव्हलपि जेल में ह.ै एसआिए से 

सांबांसधत माननीय मांत्री महोदय ने इस सवषय को सनुना चासहए, यह बहतु महत्वपणूा 

सवषय ह.ै  एसआिए सोसायटी के श्री िेख समस्त्री ने झोपड़पट्टी तोड़ दी ह.ै सीईओ 

औि अन्य असधकारियों से बात होने के बाद,  एसआिए की बात सनुने बाद,  अब 

वह जेल में ह.ै अब वहाां का सवकास नहीं होगा.  
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कॅ्टन आि. तसमल सेल्वन..... 

गिीब आदमी की झोपड़पट्टी तोड़ दी ह.ै गिीब लोगों को भाड़ा नहीं समल िहा ह.ै उनके 

सलए क्या सकया जा सकता ह ै?  कई समस्याएां ह.ै िाांसतनगि एसआिए लकड़ावाला, 

साई ससटी प्रोजेक्ट, साई वडाला आरिफ सोसायटी ह.ै इस ओि ध्यान सदया जाना 

चासहए. समय के अभाव में इतना कह कि मैं अपना भाषण पिूा किता हूां. 

   --------  

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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उपाध्यक्ष : मी माननीय मखु्यमांत्रयाांना साांग ू इसच्ितो की, आपण बसनू 

बोलतात तिी चालेल. 

      श्री. उद्धव बाळासाहबे ठाकिे (मखु्यमांत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपला आभािी 

आह.े जेवढे िक्य आह ेतेवढे उभे िाहून बोलतो. कािण उभे िाहून बोलल्यासिवाय 

जोि पण येत नाही. पण बसनू बोलल्याने जोि गलेा, असाही कोणी अथा काढू नये.  

      अध्यक्ष महोदय, अांसतम आठवडा प्रस्तावाच्या चचमेध्ये सहभागी झालेल्या सवा 

सन्माननीय सदस्याांमध्ये माननीय सविोधी पक्षनेत ेश्री. दवेेंद्र फडणवीस, सवाश्री. िईस 

िेख, िसवांद्र वायकि, ॲङ आसिष िेलाि, सवाश्री. सनुील प्रभ,ू असमत साटम, अब ू

आझमी, सनतेि िाणे, सांजय केळकि, अतलु भातखळकि, महिे बालदी, प्रिाांत 

ठाकूि, सधुीि मनुगांटीवाि, सदलीप लाांडे, िसवांद्र चव्हाण, श्रीमती मसनषा चौधिी, सवाश्री. 

कासलदास कोळांबकि, िसवांद्र गायकवाड यासिवाय आणखी काही सन्माननीय 

सदस्याांनी भाग घेतला असेल आसण त्याांनी जे काही मदु्द ेउपसस्थत केले आहते, त्या 

सवा मदु्याांना एकाच वेळेत उत्ति दणेे िक्य नसले तिी याचा अथा असा नाही की त्याांनी 

माांडलेल्या सचूनाांची आम्पही नोंद घेतलेली नाही. आपल्या सवांना मासहती आह ेकी, 

आपण काही प्रश्नाांना उत्तिे दतेो आसण काहींची नोंद घेऊन योग्य असेल त्यावि 

कािवाई कितो.  

        अध्यक्ष महोदय, आज मी आपल्या अांसतम आठवडा प्रस्ताव आसण आपले 

सांपणूा असधवेिन झाले त्यावि थोडेसे मनमोकळेपणाने बोलण्याचा प्रयत्न किणाि 

आह.े मी जे काही बोलणाि आह ेते तळमळीने बोलणाि आह.े कािण मला असे खोटे 

बोलता येत नाही. माननीय िाज्यपालाांच्या असभभाषणपासनू जि आपण सरुूवात 

केली ति मला एका गोष्टीचे द:ुख आह,े खदे आह.े िाज्यपाल ह ेसांसवधासनक पद आह.े 

त्याांचे महत्त्व काय आह,  ह ेआमच्यापेक्षा सविोधी पक्षाांना जास्त मासहती आह.े कािण 

वेळोवेळी कागळ्या नाही म्पहणणाि मी, पण तक्राि किण्यासाठी हक्काने 

िाज्यपालाांकडे, केवळ सविोधी पक्षच नाही ति िाज्यातील कोणीही नागरिक जाऊ 

िकतो, तो जात असतो आसण त्याने जायला पासहजे. पण ददुवैाने या सवा गोष्टी  
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श्री. उद्धव बाळासाहबे ठाकिे... 

आपण जिा पाळतो. असधकाि आपण मानतो. तिा काही प्रथा, पिांपिा या दखेील 

आपण पाळल्या पासहजते. ह ेठीक आह ेकी, एखाद्या गोष्टीबद्दल आपल्याला आक्षपे 

घ्यायचा आह ेति आपण तो घेऊ िकता, एखाद्या गोष्टीबद्दल सविोधात मत नोंदवायच े

आह ेति ते आपण नोंदव ूिकता. पण सनदान आपल्या िाज्याची एक सांस्कृती आह,े 

प्रथा आह,े पिांपिा आह.े िाज्यपालाांनी आपले असभभाषण सरुू केल्याबिोबि जो काही 

गोंधळ झाला तो िाज्याच्या सांस्कृतीला िोभनीय नव्हता. आपण सनदान िाज्यपाल 

महोदय काय बोलतात, ह ेतिी ऐकून घ्यायला पासहजे होते.  हाां, आपण त्यावेळी जो 

दाऊदचा उल्लेख केला, तो तेवढ यापिुता नव्हता. नांति सांपणूा असधविेन काळात 

आसण जवळपास आपले मसहनाभि ह ेअसधविेन सरुू आह,े या सांपणूा काळात तो 

उल्लेख आपण िोजच किीत आला आहात. काल माननीय सविोधी पक्षनेत्याांनी जी 

“तेच ते” ही कसवता साांसगतली, ते आपण मसहनाभि केले. “दाऊद एके दाऊद आसण 

दाऊन एके दाऊद, दाऊद दनेु कोण”, हा भाग वेगळा. पण मला एक अपेक्षा होती की, 

ज्यावेळी हक्काने आपण िाज्य सिकािबद्दल काही तक्रािी, आके्षप िाज्यपालाांकडे 

नोंदसवत असतो तेव्हा सनदान आपले सिकाि, आपल्या िाज्याचे सिकाि काय किीत 

आह,े त्याच्या प्रगतीचा आढावा माननीय िाज्यपाल आपल्यासमोि माांडत असतात. 

आपण िाज्यपालाांचे भाषण होऊच सदले नाही. त्यामळेु माननीय िाज्यपाल 

िाष्ट्रगीताला सधु्दा थाांब ूिकले नाहीत, त्याांना थाांब ूसदले गेले नाही. म्पहणजे एवढा 

मोठा घोि अपमान आजपयंत दिेातल्या कुठल्याही सवधानसभेत क्वसचतच झाला 

असेल. पण माननीय िाज्यपालाांच्या असभभाषणातील मदु्द े जि आपण पासहले 

असतील ति त्यातनू त्याांनी काय साांसगतले आह.े त्याांनी साांसगतले की, माझे िासन ह े

समाजसधुािकाांच्या आदिांचे अनकुिण किते. त्याांचे भाषणच ऐकले नाही ति 

समाजसधुािक कोण आसण त्याांचा आदिा तिी काय आसण अनकुिण तिी काय 

किणाि, हा प्रश्न उभा िाहतो.  

       अध्यक्ष महोदय, त्यानांति त्याांनी महत्त्वाचे म्पहटले की, "माझ्या िासनाचा, 

महािाष्ट्राच्या सीमावती के्षत्रातील मिाठी भासषक जनतेच्या हक्काांसाठी उभे  
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श्री. उद्धव बाळासाहबे ठाकिे... 

िाहण्याचा सनधााि आह.े" आपण अनेकदा याबद्दल बोललो आसण आपण ह ेअनेकदा 

मान्यही केले आह.े आपण उभे िाहू िकलो की नाही, त्यापेक्षा सनदान ह ेऐकले तिी 

पासहजे होते. "ित्रपती सिवाजी महािाजाांच्या पतुळयाच्या सवटांबनेचा आसण 

बेळगावमधील मध्यवती महािाष्ट्र एकीकिण ससमतीच्या अध्यक्षाांवि िाई 

फेकल्याच्या कृत्याचा माझे िासन तीव्र सनषेध किीत आह.े" आता िासन म्पहणज े

केवळ या बाजलूा बसलेत एवढेच नाहीत. त्यामध्ये आपले िाज्य म्पहणजे आपण 

सवाजण आलोत. पण जो जो आपल्या ित्रपतींचा अपमान किेल त्याचा सनषेधच 

नाही ति आणखी पढेु कायद्यानसुाि जे काही किता येणे िक्य असेल ते किण्याची 

आवश्यकता आह.े आता पसलकडे िासन आपलां म्पहणजे ज्याांनी ह ेभाषण होऊ सदलां 

नाही, त्याांचे असल्यामळेु ह ेबोल ूसदलां नाही की काय, हाही एक प्रश्न महािाष्ट्राच्या 

सिवप्रेमी जनतलेा पडलेलाच आह.े  

        अध्यक्ष महोदय, त्यानांति त्याांनी असे साांसगतले की, आपल्या सिकािने काय 

काय केले, कोसवडच्या काळात कोणत्या उपाययोजना केल्या, वैद्यकीय उपचािासाठी 

ऑसक्सजनची कमतिता असताना िाज्याने कसा ऑसक्सजन समळसवला, कें द्राने त्याांना 

तो कुठून आणण्यास पिवानगी सदली. मी आपल्याला साांग ू इसच्ितो की, हजािो 

सकलोसमटि लाांबनू ऑसक्सजन आणावा लागला होता. तेव्हा मी स्वत: माननीय 

पांतप्रधानाांसमवेत व्हीडीओ कॉन्फिन्सींगद्वािे बोललो होतो की, ह ेअांति फाि जीवघणे े

आह.े आधी मला काही मासहती नव्हते. कािण मी काही सवाज्ञ नाही. मी त्याांना 

सतकडून ऑसक्सजन एअिसलफ्ट करुन आणता येतो काय, असे सवचािले. त्यावि 

अभ्यास झाला आसण साांसगतले गेले की, तो अत्यांत ज्वलांतिील असल्यामळेु तसा 

आणता येत नाही. सनदान रिकामे टँकसा आपण पाठव ूिकतो. मग रिकामे टँकसा 

सतकडे एअिसलफ्ट करुन पाठसवले. सतकडून िस्त्याने आसण काही िेल्वेने ते टँकसा 

आणले गेले. िात्रांसदवस आपल्या िासनाची यांत्रणा कायाित होती, सतचा मला 

मखु्यमांत्री म्पहणनू असभमान आह.े असभमान आह.े मखु्यमांत्री कोण, मांत्री कोण, ह े

कोणीही असले तिी यांत्रणा तीच असते. तीच यांत्रणा आपण त्याांना कसे वागवतो  
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श्री. उद्धव बाळासाहबे ठाकिे... 

त्याप्रमाणे काम किीत असते. इति काही मासहती मी आता दते नाही. पण अनेक 

योजना ते असभभाषणातनू साांगणाि होते. पण त्याांचे भाषण ऐकू सदले नाही.  

       अध्यक्ष महोदय, मग िाज्याने काय केले, पयााविण, पयााविण सगळेच आपले 

जसे जेवणात आांबट विण असते तसे तोंडी लावायला बोलायला पयााविण हा एक 

भाग ठीक आह.े पण काम कोण किते, पयााविणाबद्दल खिांच कोणी गाांभीयााने काम 

किते आह ेकाय, ति याही बाबतीत मला असभमान वाटतो आसण आहचे. आसण तो 

असभमान तमु्पहालाही वाटायला काही हिकत नसावे. कािण की, "स्कॉटलांड येथे 

झालेल्या २६ व्या कॉप परिषदमेध्ये, हवामान बदलाचा सामना किण्याच्या 

महािाष्ट्राच्या प्रयत्नाांची दखल घेतल्याने, अांडि २ कोअसलिन लीडिसिप अवॉडा, 

२०२१ चा भाग असलेला "पे्रिणादायी प्रादसेिक नेततृ्व" पिुस्काि माझ्या िासनाने 

सजांकला आह.े मला साांगायला असभमान वाटतो की, हा पिुस् काि समळसवणािे महािाष्ट्र 

ह े भाितातील एकमेव िाज्य आह.े", असे माननीय िाज्यपाल म्पहणाले. माननीय 

िाज्यपालाांना िाज्याचा असभमान वाटतो. 

       अध्यक्ष महोदय, कोसवडच्या काळापवूीच आपण "सिवभोजन थाळी" योजना 

सरुू केली होती. कोसवडच्या काळात काही काळ आपण ही थाळी मोफतही सदली. 

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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श्री. उद्धव बाळासाहबे ठाकिे.... 

पण १० रुपयात आपि पणूा जेवि दते आिोत, ही सदु्धा असभमानाची बाब आह.े 

गोिगरिबाांना पिवडणाऱया दिात दोन घास समळवनू दणे्याचे खपू मोठे काम आपण 

किीत आहोत. आजपयंत ८ कोटी पेक्षा जास्त थाळयाांचे सवतिण केलेले आह.े याचा 

अथा आपण जेवढी पोट भित आहोत तेवढे आिीवााद आपल्याला समळत आहते. 

अध्यक्ष महोदय, आता आझादीचा, स्वातांत्रयाचा अमतृ महोत्सव आह.े तो 

साजिा किण्यासाठी िासनाने ५० कोटी रुपये मांजिू केले आहते. आता मी जे साांगत 

आह ेते आपण पसहले पासनू लक्षात ठेवा कािण त्यानांति आपल्याला त्यामध्ये सदु्धा 

भ्रष्टाचाि सदसले. काहीही झाले तिी भ्रष्टाचाि असे म्पहटले जाते. काही जणाांची सवय 

असते की, आिसा बसघतला तिी भ्रष्टाचाि झाला, भ्रष्टाचाि झाला असे वाटते. मग 

भ्रष्टाचाि किामध्ये झाला ह े लोकाांना कळत नाही की, ति त्याांना आििाच्या 

मॅन्यफॅुक्चरिांगमध्ये त्याला भ्रष्टाचाि सदसलेला असतो.  पिांत ुआिसा बघण्यासाठी 

स्वत:चा चेहिा बसघतल्यासिवाय  भ्रष्टाचाि झाला आह ेह ेकसे कळणाि आह.े अस े

काही जण बोल ूिकतात म्पहणनू मी आधीपासनू लक्ष ठेवण्यासाठी साांसगतले आह.े  

अध्यक्ष महोदय, सहांदहु्दयसम्राट बाळासाहबे ठाकिे महािाष्ट्र समदृ्धी 

महामागााचा उल्लेख काल माननीय मांत्री श्री. एकनाथ सिांद ेयाांनी केलेला होता. त्याच े

७७ टक्के बाांधकाम पणूा झालेले आह.े िायगड सजल््ातील िेवस्त िेड डी ससांधदुगुा 

महामागााचे चौपदिीकिण, कॉन्क्रीटीकिण केले जात आह.े मुांबईतील सागिी सकनािी 

मागााचे ५० टक्के काम झालेले आह.े पणु्यात रिांगिोड केला जात आह.े तसेच पसहली 

ते बािावीपयंतच्या सवद्याथ्यांना सदक्षा ॲपद्वािे सवषयसनहाय अभ्यास सासहत्य प्रसारित 

किण्यात आले. अिी अनेक कामे किण्यात आलेली आह.े पिांत ुह ेकोणी लक्षात घते 

नाही. कािण आपण जि ऐकायचेच नाही अस ेठिवले ति या सवा बाबी कळणािच 

नाहीत. पण या सवा बाबी ज्याांच्यासाठी केल्या जात आहते ते फक् त ऐकत सकां वा 

वाचतच नाही ति त् या योजनाांचा  लाभ घेत आहते.  आम्पहाला जनतेचे जे आिीवााद 

पासहजे ते सदले जात आहते,याचे सदु्धा आम्पहाला समाधान आह.े िाज्याचे प्रमखु या 

नात्याने माझे सहकािी जे काम किीत आहते आसण सविेषत: माझ्या िस्त्रसक्रयेच्या  
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श्री. उद्धव बाळासाहबे ठाकिे.... 

काळात सवांनीच साांभाळून घेतले पण सवाच माननीय मांत्रयाांनी माझी उणीव न भास ू

दतेा उत्तम काया केले त्याबद्दलही मला समाधान व्यक्त किायचे आह.े  

अध्यक्ष महोदय, आपण अनेक बाबी केलेल्या आहते आसण त्यातील काही 

बाबींचा उल्लेख सभागहृामध्ये झालेला आह.े मी काही यावि जास्त बोलत नाही. 

पण जे झाले आह ेते नाकिण्याचा नाकतेपणा कोणी घेऊ नये, असे मला वाटते. आता 

साहसजकच आह ेकी, मध्ये मध्ये काही आिोप किण्यात आले. सन्माननीय सदस्य 

श्री. सधुीि मनुगांटीवाि ह ेप्रत्येक वेळीच काहीतिी िान बोलतात मग मलाही काहीतिी 

िान उत्ति द्यावचे लागते. त्याांनी बेवडयाांचे िासन आह ेअसे म्पहटले. ते ित्रपती 

सिवाजी महािाजाांच्या महािाष्ट्राला 'मद्यिाष्ट्र' म्पहणाले आहात.  मद्य म्पहणजे ह ेवाईन 

सकिाणा मालाच्या म्पहणजे वाण्याच्या दकुानात समळत नाही. ति ज्या सठकाणी सपुि 

माकेटमध्ये कुलपु बांद कपाटाची सोय आह ेसतथेच समळते. आपण सवदभाातनू आलेला 

आहात आसण नेहमी चांद्रपिूचे मदु्द ेमाांडता. आपल्या िहिाच्या बाजलुाच मध्यप्रदिे 

आह.े त्या सठकाणची आकडेवािी मी वाचनू दाखवतो मग आपण त्याला मद्यिाष्ट्र 

म्पहणणाि काय ? याचा आसण आपला काही सांबांध नाही. पिांत ुआपला तो बाब्या 

आसण दसुिा तो..... असे आपण करु नये.  

अध्यक्ष महोदय, दिेात १ लाख लोकसांख्येमागे मद्य सवक्रीची दकुाने 

महािाष्ट्रात सवांत कमी आहते. कनााटकमध्ये कोणाचे सिकाि आह े सतथे ७.१० 

टक्के, मध्यप्रदिे येथे ५.०७ टक्के, आता आपण याचे उत्ति द्या उत्तिप्रदिे २.६० 

टक्के, तासमळनाडु ४.४३ टक्के, तेलांगणा ६.३० टक्के अिी आकडेवािी आह.े ह ेसवा 

बसघतल्यानांति लगचे आपल्या िाज्याची बदनामी किायची ह ेयोग्य नाही. आपण 

आमच्यावि टीका किा. पिांत ुमाननीय िाज्यपाल ह ेमहािाष्ट्राचा काय सवकास झाला 

ह ेसाांगत होते ते ही आपण लोकाांसमोि येऊ दते नाही. अिी एक एक नावे दऊेन 

आपण महािाष्ट्राला बदनाम किीत आहात. ह ेयोग्य नाही. याची सवा दखल नागरिक 

घेत असतात. आपण टीका किा यासाठी मी नाही म्पहणालो नाही. कोणत्या टोकाला 

जायचे आसण काय टीका किायची हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आह.े  
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श्री. उद्धव बाळासाहबे ठाकिे.... 

अध्यक्ष महोदय, िाम-िावण यदु्ध होताना िावणाचे एक एक मुांडक उडवल तिी 

सचत्रपटात दाखवल्याप्रमाणे पनु्हा हा-हा-हा करुन िावण लढतो. मग नांति कळले की, 

िावणाचा जीव हा बेंबीत होता. तसेच काही जणाांना काहीही समळाले म्पहणजे कें द्रात 

सिकाि समळाले तिी त्याांचा जीव बेंबीत नाहीति मुांबईत असतो. ह ेमी समज ूिकतो 

कािण मुांबईसािख ेकोणते िहि नाही. मी स्वत: पक्का मुांबईकि आह ेआसण इथेच 

जन्मलेलो आह.े त्यामळेु मला माझ्या दिेाचा आसण िाज्याचा जसा असभमान आह े

तसाच मला माझ्या मुांबईचा असभमान आह.े माझ्या मुांबईमध्ये आम्पही जे काही किणाि 

ते जगातील सवोत्तम असलेच पासहजे, हा माझा कटाक्ष असतो. मुांबईसाठी काय काय 

केले याची सवा माझ्याकडे चवड आह.े पण ती वाचण्याची आवश्यकता नाही.  

येताजाता काहीजणाांना काही सदसतच नसेल ति त्याांना ह ेलक्षात आणनू दणे्याची 

गिज आह.े 

अध्यक्ष महोदय, आता महानगिपासलकेच्या िाळा म्पहटले ति हा सतथे काय 

सिकला आह ेअसे म्पहणनू त्याला असेच सझडकािले जाते. पण आज मी तमु्पहाला 

असभमानाने साांगतो की, महापासलकाांच्या िाळाांमध्ये सदु्धा आपल्या पाल्याला प्रवेि 

समळावा म्पहणनू बाहिे िाांग लागलेली असते. आठ भाषाांतनू सिक्षण दणेािी ही 

दिेातील एकमेव महापासलका अस ूिकते. ४८० िाळाांमध्ये व्हच्युाअल प्रसिक्षण 

सदले जाते. अद्ययावत अभ्यासक्रम असलेल्या टॅबचाही टेंडि काढून वापि केला जात 

आह.े तसेच घनकचिा व्यवस्थापन केले जात आह.े मागील दोन वषाात 

झोपडपट याांमध्ये १५ हजाि पेक्षा असधक िौचालये बाांधनू पणूा केले आह े ति ८ 

हजािपेक्षा असधक िौचकुपाांचे बाांधकाम प्रगतीपथावि आह.े कोणाची तयािी असेल 

ति आम्पही उद्घाटनासाठी आमांत्रण दऊे िकतो. िनू्य कचिा सनमााण किणाऱया 

इमाितींना मालमत्ता किात ५ टक्के सटू तसेच आपल्याला ह ेदखेील माहीत आह ेकी, 

५०० स्क्वेअि फुटापयंत ज्याांची घिे आहते त्याांना मालमत्ता किात पवूी सदलेली 

अधावट सटू काढून पणूा सटू सदलेली आह.े  
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श्री. उद्धव बाळासाहबे ठाकिे.... 

अध्यक्ष महोदय, आिोग्यासाठी आता नवीन एक योजना सरुु केलेली आह.े 

अनेक जणाांना आिोग् यासाठी काही केस करुन घ्यायच्या असतात पण त्या पिवडत 

नाहीत. त्यामळेु आम्पही सनवडक रुग्णालयाांमध्ये सहांद ुह्दयसम्राट बाळासाहबे ठाकिे  

आिोग्य कें द्र सरुु केली आहते. यामध्ये १३९ प्रकािच्या वैद्यकीय चाचण्या काही 

मोफत ति काही नाममात्र दिात उपलब्ध करुन सदल्या जात आहते. कका िोगाच्या 

रुग्णाांवि उपचािासाठी अद्ययावत प्रोटॉन थेिेपी उपचाि अिी ससुवधा उपलब्ध करुन 

दणेािी ही दिेातील पसहली महानगपासलका आह.े याची सदु्धा आपण दखल घेतली 

पासहजे. 

अध्यक्ष महोदय, कोसवडच्या बाबतीत जे काही आिोप किण्यात आले त्याला 

मी पढेु उत्ति दणेाि आह.े  मुांबई िहिाने जे काम केले ते मुांबई मॉडेल म्पहणनू जगभिात 

प्रससद्ध झाले. उच्च सकां वा सवोच्च न्यायालय याांनी मुांबई आसण महािाष्ट्राने जे काम 

केले त्याची तारिफ केलेली आह.े कोसवडमधनू लोक बिे होतात पण द्वेषाची कावीळ 

कोणाला झाली असेल ति त्याचा उपचाि आपल्याला कोणत्याही रुग्णालयात किता 

येत नाही. कावीळ बिा होतो पण द्वेषाची कावीळ असल्यामळेु ती बिी किी होणाि 

आह.े यासाठी आपण काही करु िकत नाही सकां वा याला काही उत्ति ही नाही. कोसवड 

काळात जे जम्पबो सेंटि सरुु केले होते त्याबाबतही मला साांगायचे आह ेकी, माननीय 

पांतप्रधान मला स्वत: बोललो होते की, " उद्धव, दखेों, इटली में ये क्या चल िहा ह ै? 

लोग िास्ते पि मि िह ेह,ै उठाने के सलए कोई नही ह.ै" त्याांनी तेव्हाच ही धोक्याची 

घांटा माझ्या लक्षात आणनू सदली होती. मग कोसवडने जेव्हा आपल्या िाज्यात पसहले 

पाऊल टाकले तेव्हा ही आपले अथासांकसल्पय असधवेिन सरुु होते. त्याचवेळी आपण 

तातडीने एक सनणाय घेतला की, इकडे सतकडे किण्यापेक्षा जम्पबो सफल्ड हॉसस्पटल 

उभािण्याची गिज आह.े यासाठी लागली ति लष्ट्किाची मदत घ्या, असे सदु्धा मी 

साांसगतले होते.त्यामध् ये काही कमीपणा वाटण् याचे कािण नाही. पण त्याही बाबतीत 

आपल्या यांत्रणेने स्वत:च्या ताकदीने स्वत:च्या सहांमतीने जम्पबो कोसवड सेंटि उभािले. 

दिेात अजनू कोणी अिा रुग्णालये उभािली असतील असे मला ति ते माहीत नाही.  
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श्री. उद्धव बाळासाहबे ठाकिे.... 

आपण जि जम्पबो कोसवड सेंटि उभािली नसती ति काही सठकाणी नदीमध्ये मतृदहे 

टाकण्यात आली तसे आपण होऊ सदले नाही. जे काही किता येणे िक्य होते ते सवा 

आपण केले आसण यापढेु सदु्धा करु. कोसवड येऊ नये अिी प्राथाना आह.े पण 

जनतेच्या सहतासाठी आम्पही वाटेल ते करु आसण आम्पही तसे केले आह.े  

अध्यक्ष महोदय, काल मुांबईच्या सवषयाबद्दल बोलताना मी साांसगतले की, 

मुांबईतील बिेच सवषय मागी लावले आहते. माननीय मांत्री श्री. एकनाथ सिांद,े माननीय 

मांत्री डॉ. सजतेंद्र आव्हाड, माननीय मांत्री श्री. बाळासाहबे थोिात याांनी धोिणामध्ये 

काय बदल किायचा तो करुन ज्याांची घिे नव्हती त्याांच्या घिाांचा प्रश्न आपण मागी 

लावला आह.े पत्रा चाळ पनुसवाकासाचे भसुमपजून झालेले आह.े मिाठी भाषा भवन 

दृष्टीके्षपात नाही. ह ेबिोबि आह ेपिांत ुयेत्या २ तािखलेा त्याचे त्याचे भसुमपजून होत 

आह.े ते कुठे किायचे ह ेदखेील सनसश्चत झालेले आह ेयेताना जाताना आपल्याला 

त्याचे होसल्डांग सदसत असतील.  

      यानांति श्रीमती किांदीकि... 
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श्री. उद्धव बाळासाहबे ठाकिे.... 

मिाठी भाषा भवन दृष्टीके्षपात  येणाि असनू येत्या दोन तािखलेा त्याचे भसूमपजून 

होणाि  आह.े ह ेमिाठी भाषा भवन सगिगाव येथे  किण्याचे सनश्चत झालेले   आह.े या 

सांबांधी आपल्याला येता जाता होडी ांग सदसत असतील. सदमाखदाि असे मिाठी भाषा 

भवन  उभािण्याकरिता २ एसप्रलला  कायावाही सरुु केली जात आह.े  बीडीडी 

चाळींचा  प्रश्न िखडला होता, तो आता मागी लावलेला आह.े  डब् बेवाला भवन या 

करिता जागा सदलेली आह.े विळी डेअिीच्या जागेवि आांतिाष्ट्रीय दजााचे मत्स्यालय 

उभे केले जाणाि असनू त्याची प्रसक्रया होत आली आह.े त्याची सरुुवात लवकिच 

होणाि आह.े  अिी अनेक कामे आहते.  

अध्यक्ष महोदय,  मेरो १ चे काम केले जात आह.े यासाठी लागणािी आिेची 

जागा वादग्रस्त आह.े म्पहणनू  काांजिू येथील पयाायी  जागा आम्पही मासगतली असनू 

कें द्र िासन ती अद्याप दणे्यास तयाि नाही. या करिता आपण पयााय काढू. आपण  

मेरोचे काम बांद पडू सदले नाही. ते आणखी वाढवले जाणाि आह.े काांजिू बद्दल माग े

एकदा मी बोललो होतो. यामळेु आता  त्याचा पनु्हा उल्लेख किण्याची गिज  नाही. 

एक आक्षेप घेण्यात आला होता की, मेरोच्या कामात १० हजाि २६९ कोटी रु 

वाढीचा प्रस्ताव दणे्यात आला. हा प्रस्ताव माननीय सविोधी पक्ष नेते श्री.  दवेेंद्रजी 

फडणवीस, आपल्या काळातील स्टेंबि,२०१८ मधील आह.े तो आमच्या 

काळातील नाही. तो किासाठी वाढला आह,े  याची माननीय मांत्री श्री. एकनाथ सिांद े

आपण चौकिी लावा. खिे असेल ति भाग वेगळा.  मात्र नेमके अचानक १० हजाि 

कोटी रुपये खचा कसा वाढला, यामागे काय कािण आह े? मुांबई जवळ  समदु्र आह,े 

यामध्ये काही पाणी मिुले आह ेकाय, ह ेदखेील बघनू घ्या.   

 अध्यक्ष महोदय, आता सौिऊजाा प्रकल्प केला जात आह.े पयााविणाच्या 

दृष्टीने ईलेक्रीक बसेस आणल्या जात आहते. असे मानले जाते की, धमु्रपान 

किणाऱयाांच्या आजबुाजलूा बसलो ति जेवढा धिू जाईल त्यापेक्षा जास्त धिू 

िस्त्याविील  गाड याांमळेु आपल्या ििीिात जातो.  तो दखेील  धोकादायक असतो. 
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श्री. उद्धव बाळासाहबे ठाकिे.... 

 यामळेु आपली फुफ्फुसे सनकामी होत  जातात. यापेक्षा वेळेत जि सधुािणा केली ति 

िाश्वत सवकास आपल्याला किता येईल. पयााविणाची हानी होऊ न दतेा व होणाि 

असेल ति ती कमीत कमी किी होईल, या दृष्टीने  प्रकल्प िाबवले जात आहते.  अिी 

खपू मासहती आह.े आपल्याला हवी असल्यास ही सवा  मासहती दणे्यास मी तयाि 

आह.े 

 अध्यक्ष महोदय,  काही गोष्टींचा उल्लेख काल किण्यात आला. या गोष्टी 

अडल्या आहते. धािावी येथील पनुसवाकास प्रकल्प आपल्याला किायचा आह.े 

त्यासाठी िेल्वचेी ४५ एकि जमीन आवश्यक  आह.े  या साठी आपण कें द्र िासनाकडे 

पाठपिुावा किीत आहोत. मात्र अद्याप त्याला काही उत्ति येत नाही, प्रश्न सटुत नाही. 

अधे पैसे  भरुन झाले आहते. ते समळाल् यानांति दसुिे पैसे द्यायचे आह.े मात्र कें द्र िासन 

काही दाद दते नाही. मिाठी भाषलेा असभजात दजाा समळण्याकरिता कें द्र िासनाकडे 

पाठपिुावा केला जात आह.े मात्र अद्याप काही होत नाही.  बाँम्पबे उच्च न्यायालयाच े

मुांबई उच्च न्यायालय असे नामकिण किण्याबाबत पाठपिुावा केला जात आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  कनााटकव्याप्त महािाष्ट्र हा सवषय आह.े  तो सोडवण्याकरिता 

कें द्र िासन काही कित  नाही. कें द्र िासन कोणाची बाज ूघेत आह ेह ेन्यायालयातील 

कामकाज पासहले ति स्पष्टपणे लक्षात येऊ िकते. कें द्र िासनाने पालक म्पहणनू सन:पक्ष 

भसूमका घ्यावयास पासहजे. मात्र कें द्र िासन कोणाची बाज ूघेत आह ेह ेकामकाज 

पाहल्यानांति लक्षात येईल. असे का होत आह,े यासाठी कोण बोलणाि आह े?  

 अध्यक्ष महोदय, मी २-३ आिोपाबाबत बोलणाि आह.े दसहसि येथील 

भखूांडाबाबत कोणी कसा पाठपिुावा केला होता, कोठून तो सरुु झाला. त्याचा 

पाठपिुावा सन २०११ पासनू महापासलकेमध्ये सरुुवात झाली होती. माननीय दवेेंद्रजी, 

आपल्याला कल्पना आह.े आपली एका  पत्रावि सही आह.े आपण असे नमदू कले  

आह ेकी,  "Examine and do the needfull". तेव्हाचे सवधान परिषदचेे माननीय 

 



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) PP - 260 

DYK/AKN/MMP प्रथम श्रीमतीकोळसगिे 15:50 

 

 

श्री. उद्धव बाळासाहबे ठाकिे.... 

सविोधी पक्षनेते माननीय श्री. धनांजय मुांडे. त्याांचा येथे उल्लेख केला ति चालेल ना ? 

अगदी केिळचे उत्ति तासमळनाडूला सदले असे ति होणाि नाही ना, म्पहणनू मी ह े

सवचाित आह.े  त्याांनी ह ेपत्र सदले होते. त्यावि आपण उत्ति सदले होते. श्री. अजय 

महतेा याांनी नाही म्पहटले, असेही नाही.  अजय महतेा याांनी त्यावि सट्पणी सदलेली 

आह.े त्याची सकां मत कोण ठिवते याची माननीय सदस्य श्री. चांद्रकाांत पाटील, 

आपल्याला कल्पना आह.े कािण आपल्याकडे पवूी महसलू सवभाग होता.  जसमनीची 

सकां मत ठिवणािी यांत्रणा आपल्या सवभागाकडे होती. त्याांनी ती सकां मत ठिवली. ती 

सदल्यानांति पनु्हा वाद झाला. आता ते कोटाात आह.े तो ९०० कोटी रुपये मागत आह.े 

आपण त्याांना ३४९ कोटी रु. सदले. या पाठपिुाव्याची सरुुवात सन्माननीय सदस्या 

श्रीमती मसनषा चौधिी याांनी केली हाेती. दसहसिच्या रुग्णालयाबाबत आपण या बाबत 

फोटो दखेील ट वीट केला होता.  आपल्याला ह ेरुग्णालय हवे आह.े (अडथळा )  

सन्माननीय सदस्य ॲड. आसिष िेलाि साांगत आहते की, बोल ू नका मात्र आपल्या 

वॉडााचा प्रश्न आह.े लोक आपल्याला सवचािणाि आहते त्याांना  नाही. (अडथळा ) 

मी आपला सन्मान किीत आह.े आपण चाांगली सचूना माांडली होती. मी त्या बाजचूा 

आह.े आता हा वाद कोटाात गेला आह.े तेथे रुग्णालय व्हाव ेही तमुच्याप्रमाणे सवांची 

इच्िा आह.े म्पहणनू हा  भखूांड ताब्यात घेण्याचा आग्रह आपल्या पक्षाने धिला होता 

त्याकरिता आम्पही दखेील प्रयत्न केला. तेव्हा आम्पही दखेील तमुच्या सोबत 

महापासलकेत एकत्र होतो.  Improvement committee मध्ये  भालचांद्र सििसाट 

याांनी हा सवषय आणला होता. असे कित ते येथपयंत आले आह.े यामध्ये कोठे 

भ्रष्टाचाि झाला ?  ह ेप्रकिण कोटाात आह.े महापासलकेने आक्षपे घेतलेला आह ेकी, 

यास वाजवीपेक्षा जास्त पैसे सदले गेले आहते. दि ठिसवण्याचे  काम महापासलका 

कित नाही ति महसलू सवभागाची यांत्रणा  आह ेत्याांनी ते केलेले आह.े त्यानसुाि पैसे 

सदलेले आहते. 
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श्री. उद्धव बाळासाहबे ठाकिे.... 

 अध्यक्ष महोदय,  कोसव्हड काळात भ्रष्टाचाि झाला असा आिोप केला गेला. 

मला द:ुख वाटते. महापासलकेने अप्रसतम काम केले. साथिोग असधसनयम यामध्ये 

स्पष्टपणे नमदू केलेले आह.े त्याची नोंद माझ्याकडे आह.े या काळात जे काम केले 

जाते, त्या बाबत कोणी आक्षेप घेण्याचे कािण नाही. मी थोडीिी मासहती घेतली. 

मला आपल्याकडून असधक पषु्टी समळाली सकां वा ते खोडून काढले ति बिे होईल. मी 

प्रामासणकपणे साांगतो.  कोसव्हडिी लढताना  माननीय पांतप्रधान याांनी पक्षभेद सवसरुन 

सवा िाज्याांना सािखी मदत केली. ह ेमी उघडपणे साांगतो. यामध्ये मी काहीही कदु्रपणा 

किणाि नाही. पीपीई कीट, एन ९५ ची सकां मत जास् त होती. सरुुवातील ते समळतच 

नव्हते. सकां मत असधक होती मात्र ते घेण्यासिवाय काही पयाायच नव्हता.  कें द्र िासनाने 

काही काळ आपल्याला मोफत सदले. कें द्र िासनाने ससचवाांचा गट तयाि केला 

Genral Financial rules (GFR ) ते ओलाांडून पलीकडे जाण्याची त्याांना मभुा 

सदली. या नांति त्या गटाने जिी आवश्यकता असेल पीपीपी, औषध ेकोणाकडून 

घ्यावे, व्हेंटीलेटसा कोठून घ्यावेत या बाबत सनणाय केला. ददुवैाने व्हेंटीलेटसा तेवढे 

चालले नाहीत. मात्र आपण काय किणाि,जे उपलब्ध होते ते घेतले, घ्यावे लागले. 

त्याांच्यािी आपण  वाटाघाटी केल्या. ज्यावेळी गिज होती तेव्हा या वस्त ूपिुवल्या. 

टेंडि काढले होते काय, एचएलएल या एका कां पनीला जबाबदािी सदली. ही सत्रवेंद्रम 

येथील कां पनी आह.े या लोकाांिी वाटाघाटी करुन सकां मत ठिवली. समजा आपल्या  

समोि कोणीतिी बडुत आह,े आपल्याला पोहता येत नसेल ति  त्याला 

वाचवण्यासाठी टायि सकां वा लाकूड टाकले पासहजे. टायिचे टेंडि काढत बसणाि की, 

आजबुाजलूा जो टायि आह े तो त्याच्याकडे फेकणाि. त्याचा जीव वाचवणे ही 

प्राथसमकता आह.े तेच काम त्यावेळी महापासलकेने केले. महापासलकेने एकही काम  

टेंडि न किता केलेले नाही. या करिता िॉटा नोटीस टेंडि काढले. जो एल१ आला 

त्याांना काम सदलेले आह.े तिी दखेील त्याांच्या मागे चौकिा.  थोडक्यात काय की, 

मुांबईचे कौतकु सवा सठकाणी झाले. 
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श्री. उद्धव बाळासाहबे ठाकिे.... 

 अध्यक्ष महोदय,  आपण धािावीमध्ये खपू काम केले. येथे सवाात मोठी 

झोपडपट्टी आह.े एका खोलीत ८-१० लोक िाहतात. काय सिुसक्षत अांति ठेवणाि व 

मास्क तिी काय घालणाि.  आपण धािावी वाचवली ह ेकेवढे मोठे काम झाले. कें द्र 

िासनाचे पथक यायचे तेव्हा थिथिलेले असायचे "साहब, कुि भी किो. धािावी को 

बचाना पडे़गा. कुि भी किो, आपको जो किना ह ैवह किो. क्वॉिन्टाईन कॅम्पप किना 

ह,ै तो वह किो." २-४ लाख द्यावे लागले तिी चालेल मात्र आपण काही तिी किा. 

मी  असभमानाने ह ेसाांगतो की, महापासलकेची यांत्रणा आयकु्ताांपासनू तळागाळातील 

कमाचाऱयाांपयंत धािावीत उतिली व त्याांनी धािावी वाचवली. याचे कौतकु 

कोणालाच नाही. कौतकु करु  नका.. आपल्याकडे एक म्पहण आह.े घिच्या 

म्पहातािीचा काळ .....ते तिी होण्याचा पाप करु नका. महापासलकेने काम केले. जेथे 

आपल्याला वाटते की, उणीव िासहली. ते आपण साांगा. यामध्ये कोठे  भ्रष्टाचाि      

आह े?  

 अध्यक्ष महोदय,  या सठकाणी एसटीपीचा  मदु्दा काढला. तो िहिाच्या दृष्टीने 

असतिय महत्त्वाचा आह.े तो झालाच पासहजे. तो किणािच. आमचे सिकाि 

येण्याआधी ८ ते ९ वेळा टेंडि काढून िद्द किण्यात आले. याची कािणे सवांना माहीत 

आहते. महापासलकेत आम्पही बघत होतो. सत्तते दखेील आम्पही आपल्या सोबत होतो. 

एक सांस्था असते त्याांच्याकडे असधकाि असतो ते त्याांचे नॉम्पसा, सनकष बदलत होते.  

       यानांति श्रीमती सगिप... 
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श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे ... 

...(अडथळा)... माझ्यापेक्षा आसदत्यला जास्त मासहती आह.े त्याांनी ते सनकष बदलले 

म्पहणनू आपल्याला टेंडि िद्द किावी लागली. ह े सिकाि आल्यानांति पनु्हा टेंडि 

काढली. त्याांच्या सवा बदललेल्या सनयमानसुाि अत्याधसुनक तांत्रज्ञानानसुाि ही सवा 

नवीन टेंडि काढली. ती उघडल्यानांति असे लक्षात आले की, जेवढी सकां मत प्रस्तासवत 

होती की, एवढ या सकां मतीमध्ये व्हायला पासहजे, त्या सकां मतीच्या ६० ते ७५ टक्के 

अबाव्ह आली. मग काय केले, महानगिपासलकेने ते आय.आय.टी. कडे पाठवले व 

साांसगतले की, आमचे चकुले आह ेकी त्याांचे चकुले आह ेते तमु्पही पहा. त्याांनी पणूा 

अभ्यास केला, त्या लोकाांचे पे्रझेन्टेिन घेतले, मग त्याांचा असभप्राय सदला की, 

महानगिपासलकेची चकू नाही. याांची चकू आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, ती टेंडि पनु्हा िद्द केली. आता पनु्हा नव्याने टेंडि काढली  

आहते. नव्याने टेंडि काढल्यानांति मधल्या काळामध्ये याला जो सवलांब झाला, तो 

किामळेु झाला हा एक भाग झालाच पिांत,ु काही स्वयांसेवी सांस्था कोटाात गेल्या मग 

माननीय सवोच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेतली व माननीय सवोच्च न्यायालयाने 

असे साांसगतले की यापढेु ही सांपणूा प्रोसेस आम्पही आमच्या सनगिाणीखाली किणाि. 

मग त्यानसुाि जे टेंडि आले आहते, त्यातील टेक्नीकल सबड माझ्या मासहतीप्रमाण े

गेल्या सोमवािी उघडले गेले. कमसिाअल सबड येत्या काही सदवसाांमध्ये उघडणाि 

आह ेव माननीय सवोच्च न्यायालयात पाठवणाि आह.े पिांत,ु जे अजनू उघडले गेलेले 

नाही, त्यात एक पैसा खचा झालेला नाही ति त्या पासकटामध्ये भ्रष्टाचाि झाला ह े

तमु्पहाला कसे समजले, त्याचा पेन ड्राईव्ह तमु्पहाला कोणी सदला? हा सनिाधाि आिोप 

आह.े आिोप किा. पिांत,ु आिोप किताना त्याला काहीतिी आधाि ठेवा. हीच जि का 

तमुची मासहती असेल व त्या मासहतीच्या आधािे तमु्पही कागदपत्र दणेाि असाल व 

मांत्री महोदयाांचे िाजीनाम ेमागणाि असाल ति मग हा अन्याय आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मला एका गोष्टीचे आश्चया वाटते. मी त्यावि नांति थोडेसे 

बोलणािच आह.े या असधविेनाच्या सरुुवातीच्या सदवसामध्ये अथासांकल्पीय 

असधविेन असल्यामळेु माननीय अथा मांत्री याांनी पांचसतू्रीच्या आधािे ज्या सवा 

जीवनावश्यक गोष्टी आहते म्पहणजे आिोग्य, िोजगाि व अन्य बाबींच्या अनषुांगाने एक  
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श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे ... 

अप्रसतम असा अथासांकल्प माांडलेला आह.े तो अथासांकल्प अप्रसतम आह.े चाांगला 

आह ेम्पहणजे जे काही या कठीण काळात किता येणे िक्य आहे, त्या सवााची दखल 

घेऊन तो अथासांकल्प माांडलेला आह.े मी त्याचा पनुरुच्चाि किणाि नाही. कािण 

त्यावि व्यवसस्थत चचाा झालेली आह ेव स्वत: अथा मांत्री महोदयाांनी त्यावि उत्ति 

सदलेले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, एवढे सवा झाल्यानांति मला असे म्पहणावयाचे आह े की, 

प्रसतमा व बदनामी ... टीका मी समज ूिकतो. मी टीकेला असजबात घाबित नाही. 

बदनामीला दखेील घाबित नाही. कािण मी जो आह,े हा असा आह.े लोकाांना माहीत 

आह े की, मी कसा आह.े त्यामळेु मी बदनामीला घाबित नाही. पिांत,ु बदनामी 

किताना कोणत्या थिाला जाऊन किायची? 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री. नवाब मसलक याांचा िाजीनामा जि दोषी 

असतील, सांबांध असतील ति काय किायचे ते पाहू. पिांत,ु तमु्पही आिोप किायचे. असे 

आिोप केले, तथ्यहीन आिोप किायचे आसण एवढ या वेळ बोलायचे की, जण ूकाही 

ते सत्य वाटायला लागते. एका गोष्टीचे मला द:ुख सकां वा आश्चया वाटत ेकी, कें द्रीय 

सांस्था एवढ या पोकळ झाल्या आहते काय की, माननीय श्री.नवाब मसलक ह ेदाऊदचे 

हस्तक, सांपणूा दिेात, मुांबईत सगळीकडे सफित आहते, ४-४, ५-५ वेळा सनवडून येत 

आहते. मांत्री बनत आहते, तिी कें द्रातील यांत्रणेला मासहतीच नाही? 

  अध्यक्ष महोदय, तसेच आह.े कें द्राच्या यांत्रणा मग कितात काय, नसुत्या 

थाळ्या वाजवा, सदवे पेटवा, सदवे घालवा ह ेकिायचे? जे काही सदवे लागत आहते, 

त्या सदव्याांच्या प्रकािात तिी पहा ना दाऊदच ेमाणसू कोणकोण आह ेते. मी एक 

समज ूिकतो की, सतिांदाज लक्ष्यवेध कितो. त्याचे ते कौिल्य असते. त्याचा बाण 

लक्ष्यवेध किणािा असला पासहजे, लक्ष्यभेद किणािा असला पासहजे. 

 अध्यक्ष महोदय, आता काय होत आह ेति बाण म्पहणजे त्या एजन्सी आहते 

त्याांना हातात पकडून लक्ष्यावि जाऊन खपुसले जात आह ेकी, ह ेतझु ेलक्ष्य आसण ह े

तझुे िस्त्र. माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस आपल्याला खिे ति कें द्राने घेतले पासहजे िॉ,  
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श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे ... 

सी.बी.आय. आणखी काय काय आहते तथेे, म्पहणजे काम असधक वगेाने होईल. 

कािण ती मासहती तमु्पही ईडीकडे सदली असे मी तमुचे कुठे तिी वक्तव्य वाचले.  

 अध्यक्ष महोदय, याचा अथा ईडीमध्ये एवढे बेकाि लोक आहते का, त्याांना 

काहीच मासहती नाही का? द्या मासहती द्या. कोणाला याला ठोकायच ेआह,े ठोकतो. 

त्याला ठोकायचे आह,े ठोकतो. मासहती द्या, ठोकतो. मासहती दणेािे तमु्पहीच, आिोप 

किणािे तमु्पहीच, चौकिी किणािे तमु्पहीच. मग त्याांच्याप्रमाणे सिक्षा दखेील हचे 

कितात. होणाि काय, कािण अिा  सवा कडक केसेस करुन सदल्यानांति न्यायालय 

तिी काय किणाि? आमचा न्यायदवेतवेि सवश्वास आह े पिांत,ु सवा यांत्रणा अिा 

िाबवणाि मग ती ईडी आह ेकी घिगडी आह,े हचे मासहती नाही. हचे समजत  नाही. 

 अध्यक्ष महोदय, मी यावेळेस असधवेिनात मध्ये-मध्ये येऊन गेलो. माझी 

ऑसफसमध्ये बसनू कामे सरुु होती. येताजाताना गांमत वाटेल पिांत,ु हा गांमतीचा सवषय 

नाही. मी बोललो ना तचे ते आसण तेच ते. दाऊद व जतुे. मला असे वाटले की, पवूी 

एक दाऊद िजू होते. तो दखेील घोटाळ्यात गलेा म्पहणा पिांत,ु त्या दाऊद िजूची 

नवीन एजन्सी कोणी घेतली आह ेकाय, कािण दाऊद आसण जतुे, दाऊद आसण जतुे. 

 अध्यक्ष महोदय, हा दाऊद आह े कुठे ह े कोणाला मासहती आह े का, 

सनवडणकुीसाठी एखादा सवषय तमु्पही सकती काळ घेणाि? जसा िाम मांसदिाचा सवषय 

तमु्पही इतकी वषे घेतला तसा आता यापढेु दाऊदचा घेणाि आहात काय? म्पहणजे 

आधी िामाच्या नावाने मत, आता दाऊदच्या नावाने मत मागणाि आहात काय, ह े

काय चाललेले आह?े 

 अध्यक्ष महोदय, हा जो दाऊद आह ेतो कुठे आह ेते मासहती तिी आह ेकाय, 

ते कोणालाच मासहती नाही. असेल ति  आणत का नाही? मागे मला आठवते आह े

की, माननीय श्री.गोपीनाथ मुांडे आपले उप मखु्यमांत्री होते त्याांनी असे साांसगतले होत े

की, आम्पही दाऊदला फिफटत आण.ू आता आपण त्याच्या मागे फिफटत चाललो 

आह ेआसण त्याचे हस्तक िोधत आहोत, कुठे आहते हस्तक, त ूहस्तक आहसे, त ू

हस्तक आहसे, त ूहस्तक आहसे? 
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श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे ... 

 अध्यक्ष महोदय, मला तिी आठवत नाही. तमुच्याकडे मासहती असेल ति 

साांगावी. ओबामाने ओसामाच्या नावाने मते मासगतली होती का हो? त्याांनी 

सनवडणकुीत त्याचा उल्लेख केला होता का हो? पिांत,ु ते जे टॉवसा पाडले, दिेावि 

हल्ला ... आम्पही बोलतो पण हल्लेखोिाचे काय कितो? ओबामाने कोणाची वाट 

नाही पासहली, पवाा नाही केली, पासकस्तान काय किेल, ढग आहते ति त्याच्या आडून 

हलेीकॉ्टि पाठवायचे का, असा सथल्लिपणा नाही केला. थेट त्याांचे ते जवान 

पाठवले व घिात घसुनू त्या लादनेला मािला, याला म्पहणतात मदापणा. का नाही माित 

दाऊदला, उडवा ना, मळूच उखडून टाका.  

 अध्यक्ष महोदय, अजनूही आम्पही पाहत आहोत कोण कोण कसे येत आह,े 

त्याचे अांडिवल्डािी कसे सांबांध आहते, कोण त्याचा हस्तक आह.े जा, घसुा, 

दाऊदच्या घिात घसुनू त्याला मािा जसे ओबामाने ओसामाला मािले तसे. याला 

म्पहणतात मदापणा, याला म्पहणतात सहांमत. पिांत,ु काही न किता तमु्पही केवळ 

आमच्यावि आिोप किीत आहात. 

 अध्यक्ष महोदय, मी पनु्हा प्रामासणकपणाने साांगतो की, आम्पही दिेद्रो्ाांच्या 

सविोधात आहोतच. त्याबद्दल कुठेही दमुत होण्याचे कािण नाही. पिांत,ु माननीय 

श्री.नवाब मसलक याांचा िाजीनामा तमु्पही मागत आहात. त्याच्या आधी कासश्मिमध्य े

जे काही घडले त्यावेळेस तमु्पही महबबुा मफु्ती बिोबि बसला होता. मी ते माझ्या 

भाषणात दखेील बोललो आह,े अनेकदा बोललो आह,े तचे त ेआसण तचे ते, दसुिे 

आह ेकाय आपल्याकडे? पिांत,ु जेव्हा अफझल गरुुला फािी दणे्याचा जेव्हा प्रश्न 

आला तेव्हा या महबबुा मफु्ती बाई ांचे काय वक्तव्य होते, ति अफझल गरुुला फािी 

दऊे नका. ज्याांनी लोकसभेवि हल्ला केला, दिेाच्या लोकिाहीच्या सवोच्च 

मांसदिावि हल्ला केला, त्याचा हा मास्टि माई ांड िेन. त्याला फािी दऊे नका व 

सदल्यानांति त्याचे पाथीव त्याच्या कुटुबीयाांकडे द्या.  मी सवसिलो नसेन ति तेव्हा 

सत्तेमध्ये भाजपा सामील होता… होता नव्हता माहीत नाही. पिांत,ु त्याांच्या बिोबि 

तमु्पही सत्तेचा पाट माांडला होता. त्याच्या आधीसधु्दा त्याांची मते किी होती, कािण 

एका िात्रीमध्ये ... (अडथळा).. नाही असेल सकां वा नसेल मी आिोप किीत नाही. मी  
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श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे ... 

घटना साांगत आह.े माझे म्पहणणे समजनू घ्या. मी तमुच्यावि आिोप किीत नाही.  तमु्पही 

तेव्हा सत्तेत असाल, असालही, तािखा काढल्या ति समजेल. पिांत,ु बिुहान वानी 

याला मािल्यानांति ज्याांच्या घिी या महबबुा बाई गेल्या होत्या .. म्पहणजे त्याांचे सवचाि 

एका िात्रीत नाही बदलले. या सवचािाांची ही माणसे आहते ह ेमासहती असतानासधु्दा 

तमु्पही त्याांच्या सोबत सत्तेत बसला मग अफझल गरुु दिेद्रोही नव्हता? मग ते काय 

अफझल सिकाि होते की, बिुहान सिकाि होते? कोणी कोणाचा िाजीनामा घ्यायचा? 

सकां वा सत्ता तमु्पही नांति स्थापन केली असेल सकां वा आधी केली असले पण सवचाि ति 

तेच आहते. जसे मी साांगतो की, मी कडवट सहांदतू्ववादी आहचे आसण तो िाहणाि. 

माझे सवचाि बदललेले नाहीत आसण बदलणाि नाहीत, मी पित एकदा साांगतो 

तमु्पहाला. पिांत,ु सत्तेसाठी आपण काय किायचे त ेसोडून द्यायचे. आणखी एक म्पहण 

आह ेस्वत:चे ठेवायचे झाकून ... (हिा)... 

 अध्यक्ष महोदय, मला असे वाटते की, अजनूही तमु्पही पहा कािण तेव्हा भाजपा 

सत्तेत असले कािण आम्पहाला प्रश्न पडला होता की, या अफझल गरुुला फािी दऊे 

नका असे साांगणाऱया महबबुा बाई भाितमाता की जय बोलायला लागल्या की काय, 

वांद ेमातिम बोलायला लागल्या की काय? बोलल्या असत्या ति आम्पहीसधु्दा सत्तेत 

नसतो आलो पिांत,ु त्याांचे दिान घ्यायला आलो असतो आम्पही की, त्या 

एकमेकाांबिोबि आल्यानांति वांद े मातिम बोलायला लागल्या, भाितमाता की जय 

बोलायला लागल्या.  

 अध्यक्ष महोदय, या सवा गोष्टी पासहल्यानांति आणखी एक मदु्दा हा मदुस्सि 

लाांबेचाच आह.े मदुस्सि लाांबेबाबत तमु्पही साांसगतले की, ''दाऊद के लाांबे हाथ''. ह े

लाांबे हात त्या मासहमच्या दग्याामध्ये आपल्याला हाि घालत असतानाचा फोटो आह.े 

तो एक ऐसतहाससक क्षण होता. त्या ऐसतहाससक क्षणाचे सवा क्राांसतकािक ्ाांचे फोटो 

आहते. मदुस्सि लाांबे आसण सगळेजण. ह ेसवा क्राांसतकािक, त्याांच्याविच्या गनु््ाची 

यादी वाचा. कदासचत तेव्हा आपल्याला कल्पना नसेल. असे कधी तिी होते की, 

आपल्या सोबत कोणी तिी फोटो काढतो आसण ... (अडथळा)... 

नांति श्री.सिांद े... 
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श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे... 

आपण पिवा माझा कोणा सोबत तिी एक फोटो दाखसवला. माझे तमुच्या सोबत, 

माननीय प्रधान मांत्री, माननीय कें द्रीय गहृ मांत्री याांचे सोबतही फोटो आहते. त्यामळेु 

काही होत नाही. एखाद्याने लग्न समािांभात फोटो काढला ति आपला त्या व्यक्तीिी 

सांबांध जोडता येतो, असे नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मखु्यमांत्री याांनी त्या सनवडणकुीची सवा प्रसक्रया 

साांसगतली आह.े त्या नेमणकू पत्रावि तत्कालीन मांत्री महोदय व आताचे भाितीय 

जनता पक्षाचे िाष्ट्रीय सिसचटणीस श्री.सवनोद तावडे याांनी सहिव्या िाईने स्वाक्षिी 

केली आह.े ती सहिवी िाई योगायोग अस ूिकेल. पण आपण काही गोष्टी समजनू 

घेतल्या पासहजेत. धि की ठोक, या वतृ्तीमळेु कोणाचचे काही होणाि नाही. केवळ 

आिोप करुन िाज्य चाल ू िकत नाही. एखाद्याला व्यक्तीस तो वाईट आह े ह े

साांगण्यापवूी आपण स्वत: सकती चाांगले आहाेत, ह ेलोकाांना साांगावे लागते, दाखवनू 

द्यावे लागते. त्यावेळी ऐकणािा व्यक्ती साांग ूिकेल की कोण सकती वाईट आह.े या 

सिकािने काही केले नाही, असे साांगण्यात येते. आपण स्वत: काय केले, ह ेअगोदि 

साांसगतले पासहजे. जि तमु्पही कळत नकळत तेच केले असेल ति आमचे सिकाि कसे 

वाईट होऊ िकतो. 

 अध्यक्ष महोदय, आता एक एक गोष्ट अगोदि साांसगतली जाते व नांति ती कृतीत 

आणली जाते. श्री.हषावधान पाटील याांना झोप लागत नव्हती, मग त्याांनी झोपेच े

औषध घतेले म्पहणजे पक्ष बदलला, आता त्याांना झोप लागते. हा अनभुव त्याांनी 

कानात साांसगतला नाही ति एका सभेमध्ये साांसगतला आह.े कधी कधी टीव्हीवि 

जासहिात येते त्यामध्ये साांगण्यात येते की, "पहले मझुे नींद नहीं आती थीं".  सविोधी 

पक्षाकडे कोणते झोपेचे औषध आह,े मला समजत नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, सविोधी पक्ष साांगत आह ेकी, आम्पही सत्ताधािी बाजचू ेसवा 

भ्रष्टाचािी आहोत, दाऊदची माणसे आहोत. पण सविोधी पक्षाचा सकाळचा सत्तचेा 

प्रयोग यिस्वी झाला असता ति माननीय मांत्री श्री.नवाब मसलक व श्री.असनल दिेमखु  
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श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे... 

तमुच्या माांडीला माांडी लावनू सत्तेत सोबत बसले असते की नाही ? आम्पही तमुचा  

गळ्यात पट्टा बाांधला असता ति काय झाले असते ? सविोधी पक्ष आमच्या कुटुांबाची 

बदनामी किीत आह,े ही कृती अत्यांत नींदनीय, नीच व सवकृत आह.े मदा असाल ति 

मदाासािख े अांगावि या मग तमु्पही आसण मी आह,े पिांत ु असे न किता सत्तेच्या 

माध्यमातनू सांस्थाांचा दरुुपयोग किण्यात येत आह.े 

अध्यक्ष महोदय, महाभाितामध्ये श्रीखांडीचा उल्लेख आह.े श्रीखांडी कोण 

होता, ह ेमी साांगण्याची आवश्यकता नाही. लढण्याची ताकद नाही म्पहणनू श्रीखांडीला 

मधे टाकण्यात आले होते. श्रीखांडी कोण आह ेआसण मदा कोण आह,े कोण कोणाच्या 

आडून लढत आह,े ह ेआता समजत नाही. याला मदापणा म्पहणत नाहीत, नामदापणा 

म्पहणतात. सहम्पमत असेल ति समोिासमोि या आसण लढा. यांत्रणाांचा वापि किण्यात 

येतो, कुटुांसबयाांना बदनाम किण्यात येत आह,े धाडी टाकण्यात येत आहते, ह ेकाय 

सरुु आह े? 

अध्यक्ष महोदय, मागील वेळी कें द्रीय मांत्री श्री.सनतीन गडकिी म्पहणाले होत े

की, आमच्याकडे वाल्याचा वासल्मकी होतो. ईडीचे काम मनी लाँड्रींग तपासायच े

असते तसे सविोधी पक्षाचे  ् मुन लाँड्रींगचे काम आह ेका ? बिबटलेला माणसू घेऊन 

त्याला म्पहसैिू सॅण्डलने आांघोळ घालनू, िान अत्ति लावनू सुांदि किण्यात येते का ? 

सविोधी पक्षाने ्मुन लाँड्रींगचे काम आह ेकाय ? 

अध्यक्ष महोदय, आता जे काही सरुु आह ेते कोणी पाहत नाही, कोणाच्या 

लक्षात येत नाही, असे सविोधी पक्षाने समज ूनये. आपल्या मलुाांचे चाळे, थेिां पाहू न 

िकणािा त्याांचा सपता आांधळा धतृिाष्ट्र होता, त्याच्या सािख े ह े िाज्य नाही. हा 

ित्रपतींचा लढणािा महािाष्ट्र आह.े आपण अिा वाटेला जाऊ नका. यातनू 

कोणाचचे भले होणाि नाही. ह ेसवा काही सरुु आह,े त्यामळेु मी घाबिलो म्पहणनू साांगत 

नाही. त्यावि मी पढेु बोलणाि आह.े अिा वतृ्तीने काही होणाि नाही.  
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श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे... 

अध्यक्ष महोदय, आपण लोकाांना काय दणेाि आहोत, याचा सवचाि केला 

पासहजे. या सभागहृामध्ये येण्याची अनेकाांची स्व्ने असतात. ही सांधी प्रत्येकाला प्राप्त 

होत नाही. आपणाास ही सांधी समळाली आह.े सतचे सोनां किायचे की माती, ह ेआपण 

ठिवा. काही मतभेद, सचूना, नवीन कल्पना, आमच्यामध्ये कोणी गनु्हगेाि असतील 

ति जरुि साांगावे. उगाच बदनामी करु नका. 

अध्यक्ष महोदय, सविोधी पक्षाला सत्ता पासहजे. त्यासाठी कुटुांसबयाांना 

तणावाखाली ठेवायचे, अटक किावयाची, जामीन समळू द्यायची नाही, ह ेअसे सवा 

सरुु आह.े आपणास सत्ता पासहजे म्पहणनू काहीही गोष्टी करु नका. पेन ड्राईव्ह जमा 

किण्यास जाऊ नका, त्याचा खप वाढल्याने ज्याांना गिज असते त्याांना तो समळत 

नाही. पेन ड्राईव्हची आवश्यकता नाही. मी तमुच्या सोबत येतो. सत्तेसाठी येत नाही. 

तमु्पही माझ्या कुटुांसबयाांची बदनामी किण्याचे चाळे केले आहते. उगाचच मालमत्तेवि, 

याच्यावि सकां वा त्याच्यावि टाच आणली जात आह.े या टाचेला मी घाबित नाही. 

िाळेमध्य ेमला ित्रपती सिवाजी महािाजाांची कसवता होती की, "खबिदाि, जि टाच 

मारुनी जाल पढेु, सचांधड या उडवीण िाई िाई एवढ या". त्यामळेु मी टाचेला घाबित 

नाही. मी तमुच्या बिोबि येतो, मला तरुुां गात टाका. माझ्या कुटुांबाची बदनामी का 

किता ? आम्पही कधी तमुच्या कुटुांसबयाांची बदनामी केली नाही, त्याांच्या काही 

भानगडी असतील सकां वा आहते असे म्पहणत नाही.  त्या आम्पही काढण्याचा प्रयत्न 

केला नाही. मी तमुच्या बिोबि येतो, तमु्पही मला तरुुां गात टाका आसण त्यानांति 

फुिसतीने आिोप जमा किा. त्याचीही आवश्यकता पडणाि नाही. कािण खलुासे करुन 

उपयोग होत नाही, ते ऐकले जात नाही. काही गोष्टी सादि केल्या तिी त्या नाकािल्या 

जातात. याचे िेपटू त्याला जोडून सवा पिुावे न्यायालयासमोि माांडण्यात येतात. 

न्यायालय जे समोि आह ेत्यानसुाि सिक्षा किते. तमुचा सत्तेसाठी एवढाच जीव जळत 

असेल ति मला तरुुां गात टाका, मी तयाि आह.े 
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श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे... 

अध्यक्ष महोदय, आपण एक गोष्ट लक्षात घ्यावी. मी थोडेसे भावसनक बोलत 

असताना सहांदतु्ववादी बोलतो. मी आथाि िोड, सतहाि या तरुुां गाबाबत बोलत नाही. 

बाबिी मसस्जदीखाली िाम जन्मभमूी होती. तसा कृष्ट्ण जन्मभमूीचा िोध तमु्पहाला 

लागला असले ति त्या तरुुां गात मला टाका. मी कृष्ट्णाचा अवताि नाही. पिांत ुकदासचत 

दवेकीच्या पसहल्या ७ मलुाांपैकी असेन पण त्या तरुुां गामध्ये मी कृष्ट्ण जन्माची वाट 

पाहीन. मी जसे साांगतो मी कृष्ट्ण नाही तसे तमु्पहालाही साांगता आह ेपासहजे की तमु्पही 

कां स नाहीत.  

अध्यक्ष महोदय, सभागहृामध्ये बोलण्यात येते की, तमुच्या कुटुांसबयाांनी पापे 

केली, त्याचे स्व.बाळासाहबे ठाकिे याांना काय उत्ति दणेाि ? स्व.बाळासाहबेाांनी 

हयातीत असताना तमुच्या नेत्याांना वाचसवले होते ते त्याांना काय उत्ति दतेील ? 

त्यावेळी दिेातील सवा जण साांगत असतानाही स्व.बाळासाहबे एकटे मागे उभे िासहले 

होते. 

अध्यक्ष महोदय, सविोधी पक्षाने सिवसेनेिी सन २०१४ मध्ये यतुी तोडली 

त्यावेळीही मी सहांद ू होतो. आज तमु्पहाला वाटत असेल मी सहांदतु्वापासनू फािकत 

घेतली. मी साांग ूइसच्ितो की, मी सन २०१४ मध्येही सहांद ूहोतो व आजही आह.े ह े

मी लपसवलेले नाही. माझ्या सवा सहकाऱयाांना मासहती आह.े आपण मला तरुुां गात 

टाकणाि असाल ति मी सवा जबाबदािी घेतो. माझ्या सिवसैसनकाांचीही जबाबदािी 

घेण्यास मी तयाि आह.े सगळ्याांच्या वतीने मी पाप घेतो, मला तरुुां गात टाका. 

अध्यक्ष महोदय, सन १९९२-१९९३ मध्ये ज्यावेळी सवांनी िेपट या घातल्या 

होत्या त्यावेळी जीवावि उदाि होऊन सिवसैसनकाांनी मुांबई वाचसवली त्याांना िळू 

नका. कोण कधी तरुुां गात जाणाि ह ेसाांगणािे यांत्रणचेे दलाल आहते की प्रवके्त आहते, 

मला समजत नाही. श्री.असनल दिेमखु तरुुां गात जाणाि साांसगतले, ते तरुुां गात गेले. 

श्री.नवाब मसलक तरुुां गात जाणाि साांसगतले, ते तरुुां गात गेले. आता माननीय मांत्री  
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श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे... 

ॲड.असनल पिब तरुुां गात जाणाि असे साांसगतले आह,े ते ही तरुुां गात जातील. त्यानांति 

श्रीमती सकिोिी पेडणकेि याांना तरुुां गात टाकतील. हा कायदा व सवु्यवस्था, 

लोकिाहीचा खनू आह,े या पसलकडे आणखी काही नाही. 

अध्यक्ष महोदय, स्व.इांसदिा गाांधी याांनी आसणबाणी घोसषत केली होती. 

अघोसषत आसणबाणी लावण्या एवढ या त्या डिपोक नव्हत्या. त्याांनी आसणबाणीची 

घोषणा केली होती, ती चाांगली की वाईट, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आह.े पण 

आसणबाणी जाहीि किण्यासाठी एक धारिष्ट य लागते ते त्याांच्यामध्ये होते.  

अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्री ॲड.असनल पिब सभागहृामध्ये उपसस्थत 

आहते. मी सवांना साांगतो की, ते सन १९९२-१९९३ मध्ये सहांदूांना वाचसवण्यासाठी 

गेले होत ेत्यावेळी पोसलसाांनी व समसलटिीच्या लष्ट्किाने त्याांना गिुा सािख ेमािले होत.े 

त्याांचे बाांधकाम पाडण्यात येत आह.े आणखी काही पाडावयाचे असले ते पाडावे. 

अनसधकृत बाांधकामे पाडावयाची असतील ति सवांची पाडावी, कोणालाही 

पदिाखाली घेता कामा नये.  

अध्यक्ष महोदय, श्रीमती सकिोिी पेडणकेि, महापौि, बहृन्मुांबई 

महानगिपासलका या चळवळीतील सिवसैसनक आहते. एका व्यक्तीला 

स्व.बाळासाहबे ठाकिे याांनी अिी घाण नको म्पहणनू सन २००५ मध्ये सिवसेनेतनू 

काढून टाकले होते तेव्हा त्याांच्यासोबत काही जण गेले होते. त्यावेळी सनदिाने किीत 

असताना श्रीमती सकिोिी पेडणेकि याांच्या डोक्यात सवट मािण्यात आली होती 

त्यामळेु त्याांच्या डोक्याला कोच पडली होती. त्यावेळी त्या वाचल्या होत्या. त्याांना 

गनु्हगेाि म्पहटले जात आह.े मुांबई महानगिपासलकेमध्ये घोटाळा झाल्याचे साांगण्यात 

येते. सपांपिी-सचांचवडच्या स्थायी ससमतीच्या अध्यक्षाला घोटाळ्यामध्ये पकडण्यात 

आले आह.े 

यानांति श्री.तेलांग.... 
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श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे......... 

म्पहणनू मी िेवटी एक कवसयत्री बसहणाबाई चौधिी याांची कसवता वाचनू दाखसवणाि 

आह.े काल सविोधी पक्षनेता याांनी वाचनू दाखसवलेली कसवता वेगळी होती आसण मी 

वाचनू दाखसवत असलेली कसवता वेगळी आह.े दसुिी बाब अिी की, ही कसवता ना 

तमुच्यासाठी ना माझ्यासाठी ती सवांसाठी वाचनू दाखसवत आह.े  

"माणसू माणसू बतलबी िे मानसा, 

तलेू फाि हाव, तझुाी हााकाकेल अिा, 

माणसा माणसा तझुी सनयत बेकाि, 

तझु्याहून बिे गोठ यााांतांल जनावि, 

माणसा माणसा त ूकधी व्हिीन माणसू, 

लोभासाठी झाला माणसाचे िे कानसू!" 

 आपण या कवसयत्रीची सिकवण लक्षात ठेवली ति िाज्यापाल महोदयाांच्या 

भाषणावेळी जे झाले सकां वा मागील काळात सचखलफेक किण्यात आली, ती 

सनसश्चतपण ेहोणाि नाही, असे मला वाटते. 

 अध्यक्ष महोदय, मला प्रसािमाध्यमाांना दखेील साांगावयाचे आह ेकी, आपण 

बातम्पया दाखसवता त्या जरुि दाखवा. पिांत ुकोणाचे तिी आयषु्ट्य उद्धवस्त होईल, अिी 

बदनामी केली जाते, तेव्हा सकमान आपण त्याला साथ दऊे नका. अिा आिोपाांमळेु 

सांबांसधताांच ेआयषु्ट्य उद्धवस्त होते आसण कालातांिाने समजनू येत ेकी, त्याांच्यामध्य े

काहीही दोष नव्हता. सत्ताधािी सकां वा सविोधातील कोणीही असो, आपण या दिेाच े

नागरिक आहोत असे वतान किावे, अिी मी सवनांती कितो आसण मी माझे भाषण 

सांपसवतो. धन्यवाद. जय सहांद, जय भाित.  

---------- 
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 श्री.असजत पवाि : अध्यक्ष महोदय, मखु्यमांत्री महोदयाांच्या उत्तिाने माननीय 

सविोधी पक्षनेता समाधानी असतील ति आम्पही कोणीही उत्ति दणेाि नाहीत. त्यामळेु 

त्याांनी तस ेसाांगावे. 

 श्री.दवेेंद्र फडणवीस :  अध्यक्ष महोदय, सविोधी पक्षाने माांडलेल्या अांसतम 

आठवडा प्रस्तावावि उत्ति येण े बाकी आह.े कािण मखु्यमांत्री महोदयाांनी केलेले 

भाषण ह े समसलेसनअस आह.े या उत्तिाच्या भाषणामध्य े अांसतम आठवडा 

प्रस्तावातील एकाही मदु्याला स्पिा केलेला नाही. त्यामळेु सदि सवा मदु्याांचे उत्ति 

आपण दाेणे आवश्यक आह.े  

---------- 
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 श्री.असजत पवाि (उप मखु्यमांत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेता 

श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांनी सदनाांक २४ माचा, २०२२ िोजी या सभागहृामध्ये अांसतम 

आठवडा प्रस्ताव माांडला आह.े या प्रस्तावावि काल आसण आज भाितीय जनता 

पाटीच्या १४, सिवसनेा पक्षाच्या ३ व समाजवादी पाटी पक्षाच्या २ अिा एकूण १९ 

सन्माननीय सदस्याांनी आपाापली मत व्यक्त केली आहते.   

 अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तावावि प्रथम माननीय सविोधी पक्षनेता श्री.दवेेंद्र 

फडणवीस, त्यानांति सवाश्री िईस िेख, िसवांद्र वायकि, ॲड.आसिष िेलाि, सवाश्री 

ससुनल प्रभ,ू योगेि सागि, असमत साटम, अब ु आजमी, सनतेि िाणे, आतलु 

भातखळकि, सांजय केळकि, महिे बालदी व प्रिाांत ठाकूि याांनी काल आपली 

भसूमका माांडली होती आसण आज सवाश्री सधुीि मनुगांटीवाि, सदलीप लाांडे, िसवांद्र 

चव्हाण, श्रीमती मसनषा चौधिी, सवाश्री कालीदास कोळांबकि, गणपत गायकवाड व 

कॅ्ट. आि.तसमल सेल्वन याांनी आपापली भसूमका माांडण्याचा प्रयत्न केलेला आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेता याांनी भाषणाची सरुुवात किताना 

कवी सव.दा.किांदीकि याांच्या कसवतेने सरुुवात की, मी दखेील त्याांच्याच आसण त्याच 

कसवतेने सरुुवात किीत आह.े  

"िब्दाांत भाव नाही, ना वेध अनभुवाचा; 

िचना सिेुख झाली ! उपयोग काय त्याचा? 

व्याहीच पसत्रकेचा, घालीत घोळ बसले; 

नविी पळून गेली ! उपयोग काय त्याचा? 

सगुिण िाांधणािी, सगु्रास अन्न झाले; 

अिससक जेवणािे, उपयोग काय त्याचा? 

ऐश्वया प्राप्त झाले, झाली सदगांत कीती; 

केले गरुु अनेक, यात्रा सकत्त्येक केल्या; 

िाांती न प्राप्त होता, उपयोग काय त्याचा?" 

अध्यक्ष महोदय, काल माननीय सविोधी पक्षनेता याांनी वाईन धोिणाबाबतचा 

मदु्दा उपसस्थत केला होता. मागील पाच वषे त्याांनी मखु्यमांत्री म्पहणनू ति अथा मांत्री 
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म्पहणनू माननीय श्री.सधुीि मनुगांटीवाि याांनी काम केले आह.े त्यावेळी माननीय 

श्री.चांद्रिेखि बानवकुळे ह ेिाज्य उत्पादन िलु्क सवभागाचे मांत्री होते.  

अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी  पक्षनेता याांच्या एक बाब सनदिानास आणनू 

दऊे इसच्ितो की, ते मखु्यमांत्री असताना िाज्य उत्पादन िलु्क मांत्री महोदयाांनाी 

घिपोच दारु पिुसवण्याचे धोिण आणण्याचा सवचाि केला होता. पिांत ुतेव्हा प्रचांड टीका 

किण्यात आली होती. ही बाब मी दखेील अनभुवलेली आह.े "आता दारु घिपोच 

समळणाि, खिुखबि दारुची होम सडसलव्हिी" अिा प्रकािच्या अनेक टीका किण्यात 

आल्या होत्या. त्यामळेु उक्त प्रस्तावाावि कोणतीही कायावाही किण्यात आली 

नाही. आता मखु्यमांत्री महोदयाांनी इति िाज्याांमध्ये काय सरुु आह,े ह ेसाांगण्याचा 

प्रयत्न केला. पिांत ु काही सन्माननीय सदस्याांना असे वाटत होते की, मखु्यमांत्री 

महोदयाांनी इति िाज्याांबद्दल बोलण्यापेक्षा महािाष्ट्राबद्दल बोलावे. मला एवढेच 

साांगावयाच ेआह ेकी, आपण सवाजण भािताचे नागरिक आहोत. महािाष्ट्रातील वाईप 

िॉपचा सवचाि केला ति एक लाख लोकसांख्येमागे दीड दकुाने आहते. कनााटक 

िाज्यामध्ये एक लाख लोकसांख्येमागे सात दकुाने आहते. उत्ति प्रदिे िाज्यामध्य ेएक 

लाख लोकसांख्येमागे अडीच दकुाने आहते. कोणत्या िाज्यामध्ये सकती दकुाने आहते 

सकां वा एक लाख लोकसांख्येमागे सकती दकुाने असावीत, याच्या खोलामध्य ेमी जाणाि 

नाही.  महािाष्ट्र ह ेसाांध-ूसांताचाे िाज्य आह,े त्याच बिोबि हा महािाष्ट्र पिुोगामी 

दखेील आह.े  अध्यक्ष महोदय, माझ्याकडे िाज्य उत्पादन िलु्क सवभागाची 

जबाबदािी असलाी तिी मी जन्मलो तेव्हापासनू आजपयंत एकदाही वाईनच्या 

थेंबाला स्पिा दखेील केलेला नाही. ही बाब अनेक सन्माननीय सदस्याांना मासहती 

आह.े पवूी हा सवभाग माननीय श्री.सदलीपिाव वळस-ेपाटील याांच्याकडे होता. पिांत ु

त्याांच्यावि गहृ सवभागाची जबाबदािी सदल्यामळेु िाज्य उत्पादन सवभागाची 

जबाबदािी माझ्यावि आलेली आह.े अथा मांत्री म्पहणनू मला िाज्याच्या उत्पन्नाचा 

दखेील सवचािा किावा लागतो.  

 



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) SS - 277 

DST/AKN/SST प्रथम श्री.सिांद े 16:20 

 

 

श्री.असजत पवाि........ 

अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदिे सिकािने वाईन सकां वा दारु सांदभाात काय सनणाय 

घेतला याबाबतचा ओझिता उल्लेख मखु्यमांत्री महोदयाांनी केलेला आह.े मध्य प्रदिे 

सिकािने सकाळी ९.३० ते िात्री ११.३० पयंत मद्यसवक्रीस पिवानगी सदलेली आह.े 

तसेच ज्या व्यक्तींच ेवासषाक उत्पन्न एक कोटी रुपयाांपेक्षा जास्त आह,े त्याांनी तस े

आयकि सवभागास मागील वषीचे सवविणपत्र सादि केले असल्यास त्याांच्याकडून 

वासषाक ५० हजाि रुपये घेऊन होम बाि दणे्याचा सनणाय घेण्यात आला. अिा प्रकािच े

वेगवेगळे सनणाय मध्य प्रदिे सिकािने घेतलेले आहते.  

अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्षनेता याांनी साांसगतले की, महािाष्ट्र 

सिकािने दारुचा कि ३०० टक्क्याांवरुन १५० टक्क्यापयंत कमी केला. म्पहणज े५० 

टक्के कि कमी केला. याबाबत िाज्यामध्ये अनेक वेळा चचाा किण्यात आली. पिांत ु

कि कमी किण्याचा सनणाय का घेण्यात आला, याचे मी कािण साांग ूइसच्ितो. सदल्ली 

येथे दारुवि कि कमी आह.े त्यामळेु जे लोक सदल्ली यथेे जात होते, तेव्हा ते पित 

येताना दारुच्या चाि-चाि, पाच-पाच बॉटल सोबत घेऊन येत होते. त्यामळेु िाज्यातील 

मद्य सवक्रीवि परिणाम होत होता. त्यानांति या सवा बाबींचा सवचाि करुन िाज्य 

सिकािने १५० टक्के कि कमी केला. िाज्य उत्पादन िलु्कातनू पवूी िाज्य सिकािला 

१०० कोटी  रुपये प्राप्त होत होते. पिांत ुआता कि कमी केल्यानांति ३०० कोटी रुपय े

प्राप्त होत आहते.  

अध्यक्ष महोदय, अनेकाांनी प्रश्न सवचािला आह े की, िाज्य िासन 

सपुिमाकेटमध्ये का वाईन सवक्रीस ठेवत आह?े मी त्याांना साांग ू इसच्ितो की, या 

सनणायाची अद्याप अांमलबजावणी किण्यात आलेली नाही. या सनणायावि िाज्य 

सिकािने जनतेतनू हिकती मागवलेल्या आहते. तसेच िाज्यातील सवा सपुिमाकेटमध्ये 

वाईन सवक्री किण्यास सक्ती सकां वा बांधनकािक किण्यात आलेले नाही. िाज्यातील 

जास्तीत जास्मत ४०० ते ५०० सपुिमाकेट व मॉलमध्ये त्याांच्या सहमतीने वाईन 

सवक्री किण्यात येईल. 
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ज्या सपुिमाकेटच्या मालकाांनी नकाि दिासवल्यानांति तेथे वाईन सवक्रीसाठी ठेवली 

जाणाि नाही. अजनू या सनणायाची अांमलबजावणी सरुु झालेली नाही.  

अध्यक्ष महोदय, समाजसेवक माननीय श्री.अण्णा हजािे ह ेया सनणायासविोधात 

उपोषणास बसणाि होते, तेव्हा काही वरिष्ठ असधकाऱयाांसह माननीय  श्री.सदलीपिाव 

वळस-ेपाटील याांनी त्याांची भेट घेतली होती. तसचे इति काही मांत्री महोदयाांनी दखेील 

त्याांची भेट घेतली होती.  

यानांति श्री.कुलकणी....... 
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मी प्रधान ससचव याांनाही तेथे चचाा किण्यासाठी पाठसवले होते. त्याांनी साांसगतले की, 

लोकाांचे काय मत आह,े ह ेदखेील िासनाने जाणनू घेतले पासहजे. अिा प्रकािे मभुा 

सदली आह.े यासाठी हिकती मागसवण्यात येणाि आहते. या हिकती आल्यानांति पढेु 

कोणती भसूमका घ्यावयाची ह ेठिणाि आह.े यातनू अनेक प्रकािची टीका किण्यात 

आली होती. कोिोना काळात मांसदिे बुंद, दारुिी द काने स रु, दारुवरीि कर माफ, 

पेरोि चडझिेवरिा भाि, अिा प्रकािे अनेक घोषणा सदल्या आहते. तसेच सस्ती दारु, 

महेंगा तेल, अिाही घोषणा सदल्या होत्या. अिा घोषणा दोन्ही बाजनेु सदल्या जातात. 

पिांत ुजे सत्तेत असतात ते ग् प बसतात आसण जे सविोधी पक्षामध्ये असतात ते अिा 

घोषणा दतेात. आम्पही दखेील सविोधी पक्षात असताना अिा घोषणा दते होतो. ह े

प्रकाि सरुुच असतात. या सवा गोष्टी किण्यात येत आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि 

मनुगांटीवाि याांनी चांद्रपिू सजल््ात सन २०१५ साली लाग ू केलेली दारु बांदी 

उठसवण्याबाबत िासनाने घेतलेला सनणाय याबाबत पोटसतडकीने साांसगतले आह.े 

त्यावेळच्या मांत्रीमांडळामध्ये माननीय मखु्यमांत्री श्री. दवेेंद्र फडणवीस याांच्या 

नेततृ्वाखाली ही बैठक होती. त्यावेळेस सन्माननीय सदस्य ह ेयाबाबत आग्रही होत.े 

इति काहींची मते वेगळी होती. पिांत ुसन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि मनुगांटीवाि ह े

अथामांत्री आसण त्या सजल््ाचे पालकमांत्री असल्यामळेु तो सनणाय घतेला गेला. 

यासाठी काहींनी त्याांच्या मागणीला मान सदला आसण नांति मग तेथे दारुबांदी झाली. 

पिांत ुमी सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि मनुगांटीवाि याांना साांग ूइसच्ितो की, अनेकदा 

त्या भागातील सनवडून आलेल्या खासदािाांनी सनवडून आल्यानांति चांद्रपिू 

सजल््ातील दारुबांदी उठसवली जाईल, असे भाषणे केली आहते. त्या सजल््ाच े

पालकमांत्री माननीय श्री. सवजय वडेट्टीवाि ह ेनेहमी मागणी किीत असत की, तेथील 

दारुबांदी उठसवली पासहजे. त्या भागातील काही लोकप्रसतसनधी याांनीही अिी मागणी 

केली होती. या सवांचा सवचाि करुन चांद्रपिू सजल््ात लाग ू असलेली दारुबांदी 

उठसवण्याबाबत प्राप्त झालेल्या मागण्याांच्या अनषुांगाने सवंकष सवचािसवसनमय करुन 

पढुील सनणाय घेण्याच्या दृष्टीने िासनाच्या श्री िमानाथ झा, सेवासनवतृ्त प्रधान ससचव 

याांच्या अध्यक्षतेखाली सदनाांक १२ जानेवािी, २०२१ िोजी ससमती स्थापन केली. या  
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ससमतीच्या अहवालातील चांद्रपिू सजल््ात दारुबांदीपवूी आसण दारुबांदीनांति झालेल्या 

आसथाक, सामासजक परिणामाांचा तलुनात्मक अभ्यास, गनु््ाांमध्ये झालेली वाढ या 

अनषुांगाने ससमतीचे असभप्राय, सनष्ट्कषा व सिफाििी आसण सजल्हासधकािी, चांद्रपिू 

याांच्या अध् यक्षतेखाली समीक्षा ससमतीचा अहवाल तसेच या सवषयासांदभाात 

िासनास प्राप्त झालेली सनवेदने सवचािात घऊेन िासनाने चांद्रपिू सजल््ातील दारुबांदी 

उठसवण्याचा सनणाय सदनाांक ८ जनू, २०२१ िोजी सनगासमत केला आह.े  या ससमतीनेही 

तिी सिफािस केली आह.े पोलीस सवभागानेही साांसगतले की, दारुबांदी झाल्यानांति 

गनु््ाांमध्ये वाढ झाली आह.े याबाबतचा सवे किण्यात आला होता. या सव्हमेध्ये 

िाळेतील लहान मलेु बाजचु्या सजल््ात जाऊन तेथनू दारु सवकत आणनू या 

सजल््ात सवकत असत. असेही प्रकाि तेथे मोठ या प्रमाणात होत होते. त्यामळेु चांद्रपिू 

सजल््ातील दारुबांदी उठसवण्याचा सनणाय घेण्यात आला आह.े असे सनणाय घते 

असताना काही लोकाांना ते सनणाय आवडत नाहीत. प्रत्येकाचे वेगवेगळे सवचाि अस ू

िकतात. सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि मनुगांटीवाि याांचा त्याांना सविोध होता. इतिाांनी 

याबाबतची मागणी केली होती. ही गोष्टही आपण लक्षात घेतली पासहज.े  

 अध्यक्ष महोदय, वाईनसांदभाातही काहींनी चचाा केली होती. वाईन सपल्यानांति 

गाडी चालसवली ति चालेल का, असेही काही प्रश्न उपसस्थत केले गलेे. पिांत ुमी साांग ू

इसच्ितो की, यासाठीही पवूीचेच सनयम लाग ूिाहणाि आहते. त्यात कोणतेही बदल 

होणाि नाहीत. वाईनसांदभाात सवसध व न्याय सवभागाने सहमती सदल्यानांति 

आवश्यकत्या सधुािणा करुन प्रारुप असधसचूना िासन िाजपत्रात प्रससद्ध किण्यात 

येणाि आह.े प्रारुप सनयमावि हिकती व सचूना कळसवण्यासाठी नागरिकाांना ९० 

सदवसाांची मदुत दणे्यात येणाि आह.े प्रारुप असधसचूना िासन िाजपत्रात प्रससद्ध 

झाल्यानांति त्यास िाज्यातील प्रमखु वतामानपत्र मिाठी, इांग्रजी माध्यमाांमध्ये व्यापक 

प्रससद्धी सदली जाणाि आह.े सदि हिकती व सचूना आयकु्त, िाज्य उत्पादन िलु्क, 

महािाष्ट्र िाज्य, २ िा मजला, जनेु जकात घि, िहीद भगतससांग मागा याांच्याकडे 

मागसवण्यात येणाि आहते. त्या हिकती व सचूनाांचे कामकाज हाताळण्यासाठी  
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आयकु्त कायाालयातील एका जबाबदाि असधकाऱयाची समन्वयक असधकािी म्पहणनू 

सनयकु्ती केली जाणाि आह.े सदि सनणायास सविोध दिासवणािी िासनास प्राप्त होणािी 

सवा सनवेदने हिकती व सचूना समजनू सवचािाथा घेण्यासाठी आयकु्त, िाज्य उत्पादन 

िलु्क याांच्याकडे पाठसवण्यात येतील. विील प्राप्त होणाऱया नागरिकाांच्या हिकती व 

सचूना सवचािात घेऊन िासनाकडून यथायोग्य सनणाय घेण्यात येणाि आह.े ह ेकिीत 

असताना अनेकाांनी साांसगतले की, सपुि माकेटमध्ये वाईन ठेवली आसण तेथे लोक  

गेले ति काय कितील ? मी साांग ूइसच्ितो की, आताही सपुि माकेटमध्ये अांडी, मटण, 

सचकन, मासे सवकाण्यास ठेवले जाते. जो ग्राहक िाकाहािी असतो तो त्या भागात 

जात नाही. त्यामळेु ज्याला कोणाला हा सनणाय अांमलात आणावयाचा असेल ति तेथे 

वाईन सपणािेच लोक जातील. वाईन न सपणाऱया लोकाांनी तथेे जाण्याचे कािण नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, मी अनेक वषाापासनू अनभुव घेतला आह.े एखादा अट्टल 

दारु सपणािा असेल ति तो कोणत्याही गावामध्ये गेला तिी त्या गावातील दारुचे दकुान 

िोधनू काढत असतो. दारु सपणािा व्यक्ती बिोबि ते दकुान िोधनू काढत असतो. ही 

बाब आपणासही मासहत आह.े माननीय उपाध्यक्ष ह ेज्या भागाचे प्रसतसनधीत्व कितात 

त्या भागामध्येही ही वस्तसुस्थती आह.े माझ्या म्पहणण्याचा कृपया गैिसमज करु नये. 

जनतेला हा सनणाय नको असले ति िासन यात जबिदस्ती किणाि नाही. आम्पही 

याबाबत आग्रह धिणाि नाही. सन्माननीय सविोधी पक्षनेते श्री. दवेेंद्र फडणवीस याांना 

मी साांग ूइसच्ितो की, िासनात महसलू वाढसवण्यासाठी काही सनणाय घतेले जातात. 

पिांत ु त्यातनू िाज्यातील नागरिकाांना चकुीच्या सवयी लागाव्यात, वेगळा समाज 

सनमााण व्हावा, अिी आपली भावना नसते. ही बाब या चचेच्या सनसमत्ताने सभागहृाने 

लक्षात घेतली पासहजे.  

 अध्यक्ष महोदय, अनेकजण आपापल्या परिने भसुमका माांडण्याचे काम किीत 

असतात. पिांत ुही भसूमका माांडत असताना काहीजण हावभाव, हातवािे करुन मोठ या 

आवाजात बोलत असतात. यात वषा, मसहने, आठवडे, सदवस, तास, समसनट, सेकां द 

याचा उल्लेख किीत असतात. मी सन्माननीय सविोधी पक्षनेते श्री.दवेेंद्र फडणवीस  
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याांच्याही भाषणात ह ेऐकले नाही. असे भाषण किणाऱयाांनी असाही सवचाि किावा 

की, असे भाषण करुन सदवसाला सकती खचा कितो आसण असे बोलनू सकती वेळ 

वाया जातो, याचा सवचाि त्या व्यक्तीने केला पासहजे. मी कोणाविही आिोप किणाि 

नाही. महत्त्वाच्या पदावि कोणीही काम किीत असताना तो िाज्याचा मखु्यमांत्री, उप 

मखु्यमांत्री, मांत्री म्पहणनू काम किीत असतो. कोणालाही वाटणाि नाही की, आपण 

एकटेच पढेु जावे व िाज्यातील जनतनेे पढेु जाऊ नये. काही सन्माननीय सदस्याांच्या 

भाषणावरुन असे वाटले की, आम्पही सत्तेत असल्यामळेु आम्पही सवदभााचे सविोधक 

आहोत, सवदभाासाठी आम्पही सनधी न दणेािे आहोत, अिी भावना तयाि केली गेली. 

माननीय श्री. जयांत पाटील ह े८ ते ९ वषे अथामांत्री पदावि होते. स्व. सवलासिाव 

दिेमखु िाज्याचे मखु्यमांत्री असताना जायकवाडी धिणापासनू बाभळी बॅिेजपयंत 

बाांधण्याच ेकाम केले. त्यासांदभाात माांजिा, गोदाविी, ससांधफणा या सवा नद्याांवि बॅिेजेस 

काढले आहते. 

 

यानांति श्री. चौधिी.... 
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मघािी काही सन्माननीय सदस्य मिाठवाडा वॉटि ग्रीडसांदभाात बोलले.  वास्तसवक 

या प्रकल्पाला आमचा सविोध असण्याचे काहीही कािण नाही.  मागीि सरकार्या 

काळात इस्त्राईिसारख्या अचतशय कमी पाऊस पडिाऱ्या दशेामध्ये म्पहणज ेतेथे फक्त 

चाि इांच पाऊस पडतो.  पिांत ुत्याांनी पाईपलाईनद्वािे अनेक सठकाणी पाणी नेलेले आह.े  

स्व.आ्पासाहबे पवाि याांनी दखेील सरुुवातीला तेथे जाऊन सड्रप म्पहणजे काय, 

मायक्रो सस्प्रांकलि म्पहणजे काय, सस्प्रांकलि म्पहणजे काय, मळुाला पाणी दणेे म्पहणजे 

काय, इत्यादी अनेक प्रयोग केले व आपल्या दिेामध्ये सधुािणा झाल्याच्या आपण 

पासहल्या आहते.  तिाच प्रकािे मागील सिकािच्या काळात मिाठवाडा वॉटि 

ग्रीडच्या सांदभाात काम झाले.  मिाठवाडयातील लोकाांना पाणी समळाले पासहजे ही 

आमची भावना नाही का ?  पिांत ुयामध्ये आम्पही ट््याट््याने पढेु जायचे ठिसवले 

आह.े  सरुुवातीला नाथसागिच्या जवळचे पैठण, वैजापिू ह ेतालकेु कव्हि केले जाणाि 

आहते.  सन्माननीय सदस्य श्री.बबनिाव लोणीकि आता या सठकाणी उपसस्थत नाहीत 

पिांत ु त्याांनी त्याांच्या भाषणामध्ये असे काही भासवले की, या सिकािने 

मिाठवाडयाला पणूापण े दलुासक्षत केले आह.े  माननीय मांत्री व माजी मखु्यमांत्री 

श्री.अिोकिाव चव्हाण ह ेदखेील मिाठवाडयातीलच आहते. 

 अध्यक्ष महोदय, मला मखु्यमांत्री पदावरुन आठवले म्पहणनू साांगतो.  महािाष्ट्र 

िाज्याची सनसमाती होऊन ६२ वषे झाली आहते.  या ६२ वषांपैकी सवदभा-

मिाठवाडयाकडे सकती वषे मखु्यमांत्री पद होते ह ेमी पासहले.  मी साांग ूइसच्ितो की, 

३२ वषे सवदभा-मिाठवाडयातील मखु्यमांत्रयाांनी िाज्याचे नेततृ्व केले.  ही नक्कीच 

चाांगली गोष्ट आह.े  मुांबई आसण कोकण समळून १० वषे ति पसश्चम महािाष्ट्राने उवारित 

२० वषे नेततृ्व केले.  ददुवैाने उत्ति महािाष्ट्रामधील कोणालाही िाज्याचे नेततृ्व 

किण्याची सांधी अद्याप समळाली नाही.  एका नेत्याांना ही सांधी समळण्याची िक्यता 

होती पिांत ु त्याांचीही सांधी हुकली.  दसुिे नेते तयाि होत असताना... (अडथळा...) 

त्याांना तयाि किण्याचे काम जोिात सरुु आह.े  त्याांना सांधी तेव्हाच समळेल जेव्हा 

त्याांच्या समोिची व्यक्ती सदल्लीच्या िाजकािणात जाईल.   
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त्यावेळी त्याांना पढुच्या बाकावि बसण्याची सांधी समळेल.  त्यानांति ते सविोधी पक्षनेता 

म्पहणनू कसे बोलतात, कसे वागतात ह ेमहािाष्ट्राला कळेल आसण त्यानांति... उत्ति 

महािाष्ट्रातील मखु्यमांत्री होण्याची काहींना सांधी समळेल पिांत ु तसे होत असताना 

माननीय सविोधी पक्षनेते श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांच्या डाव्या बाजलूा बसलेल्याांना िाग 

येईल.  यातील गमतीचा भाग सोडा.  माझे एवढेच म्पहणणे आह ेकी, आम्पही सवदभा-

मिाठवाडयाच्या सांदभाात भेदभाव किण्याचे काहीही कािण नाही.  मी ह े यापवूी 

दखेील साांसगतले होते व आतासधु्दा साांगत आह.े  सन्माननीय सदस्य श्री.सधुीि 

मनुगांटीवाि याांचे भाषण सरुु असताना मी सवधान परिषद सभागहृामध्ये होतो पिांत ुमी 

त्याांचे भाषण बािकाईने ऐकले आह.े  ते असतिय पोटसतडकीने बोलत होते.  

सवदभाातील मांत्रयाांकडे महत्त्वाची खाती का दते नाहीत, असा प्रश्नही त्याांनी उपसस्थत 

केला.  वास्तसवक पाहता तसे काही नाही.  आमच्या काही अडचणी आहते.  

आम्पहाला सवदभाामध्ये तलुनेत पासहजे तेवढा पासठांबा नाही.  तिीही आम्पही काही 

लोकाांना सांधी सदली होती पिांत ुकाही अडचणी आल्या ह ेसांपणूा महािाष्ट्राला मासहती 

आह.े  सवदभााला प्रसतसनधीत्व समळाले पासहजे ह ेआम्पहालाही मान्य आह.े  ही गोष्ट 

खिी आह ेकी, मागील सिकािमध्ये माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस, माननीय श्री.सधुीि 

मनुगांटीवाि, माननीय श्री.चांद्रिेखि बावनकुळे, माननीय डॉ.सांजय कुटे याांच्यासािख े

सवदभाातील अनेक मोठे नेते होते.  िाष्ट्रवादी पक्षाची पसश्चम महािाष्ट्रामध्ये जास्त 

ताकद असल्यामळेु आमचा पक्ष सत्तेत येतो त्यावेळी पसश्चम महािाष्ट्राला बऱयापैकी 

प्रसतसनधीत्व समळते.  माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस ह ेमखु्यमांत्री असताना त्याांनीही 

केवळ सवदभााला डोळयासमोि ठेऊन काम केले नाही.  कोणालाही तसे वागनू जमत 

नसते.   

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सधुीि मनुगांटीवाि म्पहणाले की, आज 

सिकािने येथनू जाताना वैधासनक सवकास मांडळाांबाबत घोषणा किावी.  सदनाांक १ मे, 

१९९४ साली ही मांडळे असस्तत्त्वात आली.  सदनाांक २५.०७.२०२० िोजी 

मांसत्रमांडळाच्या सनणायाथा सादि केलेला प्रस्ताव अद्याप िासनाच्या सवचािाधीन आह.े   
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हा प्रस्ताव नाकािलेला दखेील नाही.  त्यामळेु गैिसमज करुन घेण्याचे काहीही कािण 

नाही.  मी साांग ू इसच्ितो की, माननीय िाज्यपालाांच्या सनदिेानसुाि सवदभााला 

लोकसांख्येच्या प्रमाणात जो सनधी समळाला पासहजे तो सन २०२१-२२ या वषाात 

दणे्यात आलेला आह.े  मी या सनसमत्ताने सभागहृाच्या आसण मिाठवाडा-सवदभाातील 

जनतेच्या एक गोष्ट लक्षात आणनू दऊे इसच्ितो की, जोपयंत आम्पहाला आपण सांधी 

सदलेली आह े तोपयंत महासवकास आघाडी सिकाि कुठल्याही परिसस्थतीत 

मिाठवाडा-सवदभाावि अन्याय होऊ दणेाि नाही.  सन २०२२-२३ मध्ये िाज्यपालाांच्या 

सतु्रानसुाि सवदभााला २६ हजाि कोटी रुपये द्यायला पासहजे होता.  प्रत्यक्षात आम्पही 

२९.५ हजाि कोटी रुपय ेसनधी सदला आह.े  तसचे मिाठवाडयाला २१ हजाि कोटी 

रुपये सनधी दणेे आवश्यक होते त्याप्रमाणे तेवढेच दणे्यात आले आहते.  उवारित 

महािाष्ट्र म्पहणजे कोकण, उत्ति महािाष्ट्र आसण पसश्चम महािाष्ट्राला ६६ हजाि कोटी 

रुपये सनधी दणेे आवश्यक असताना त्याांना मात्र ६५ हजाि कोटी रुपये दणे्यात आले 

आहते.   

 अध्यक्ष महोदय, सन २०२१-२२ मध्ये सवदभााला २२ हजाि कोटी रुपये दणेे 

आवश्यक होते.  प्रत्यक्षात समुािे २५ हजाि कोटी रुपये दणे्यात आले.  मिाठवाडयाला 

१७.५ कोटी रुपये दणेे आवश्यक होते त्याप्रमाणे तेवढे दणे्यात आले आहते.  उवारित 

महािाष्ट्राला ५५.५ हजाि कोटी रुपये दणेे अपेसक्षत असताना त्याांना मात्र ५३ हजाि 

कोटी रुपये दणे्यात आले आहते.  म्पहणजे आम्पही वेळ पडल्यास उवारित महािाष्ट्राला 

थोडा कमी सनधी सदला आह,े मिाठवाडयाला आह ेतेवढा सदला पिांत ुसवदभााला मात्र 

झकुते माप दणे्याचा प्रयत्न केला आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सविोधी पक्षाच्याकडून माननीय मखु्यमांत्री श्री.उद्धव 

बाळासाहबे ठाकिे याांच्या नावाचे एक पत्र माझ्याकडे दणे्यात आले आह.े पिांत ुया 

पत्रामध्ये माननीय सविोधी पक्षनेते श्री.दवेेंद्र फडणवीस याांची स्वाक्षिीच नाही.  इति 

सवांच्या स्वाक्षऱया आहते.  सन्माननीय सदस्य श्री.सधुीि मनुगांटीवाि याांची पसहली 

स्वाक्षिी, आमच्या बाजतुनू तमुच्याकडे आलेले सन्माननीय सदस्य  
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श्री.िाधाकृष्ट्ण सवख-ेपाटील याांची दसुिी स्वाक्षिी, नांति सन्माननीय सदस्य 

श्री.बबनिाव पाचपतुे व इतिाांच्या स्वाक्षऱया आहते.  यातील दहा-पांधिा सन्माननीय 

सदस्य पवूी आमच्या बाजचूेच होते.  मी या सनवदेनासोबत जोडलेल्या स्वाक्षऱयाांची 

एक गांमत दाखसवतो.  (माननीय उप मखु्यमांत्री स्वाक्षऱयाांचे कागद माननीय सविोधी 

पक्षनेते याांच्या सदिेने दाखवनू काही बाबी दिासवतात.)  सन्माननीय सदस्य श्री.सगिीि 

महाजन याांना मी साांग ूइसच्ितो की, या दोन प्रती नाहीत.  मी ह ेफाि बािकाईने पासहले 

आह.े.. (अडथळा...) जे चकुले आह े ते चकुले आह.े  आपण दोन-दोन वेळा 

स्वाक्षऱया करुन सांख्या वाढसवण्याचा प्रयत्न केला आह.े  ह ेकागद मी आपणास आता 

दाखसवतो. यामध्ये खोटे बोलण्याचे काहीही कािण नाही.  धानासाठी बोनस जाहीि 

किावा या मागणीचे ह ेसनवेदन आह.े  यावि सन्माननीय सदस्य ॲड.आसिष िेलाि 

याांची दखेील स्वाक्षिी आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, आम्पही वािांवाि धानाच्या सांदभाात साांगत आहोत पिांत ुतिीही 

सन्माननीय सदस्य श्री.सधुीि मनुगांटीवाि सातत्याने आमच्यावि नािाज होत आहते.  

बोनस दणेाि नाहीत, असे आपण साांगत आहात.  आम्पही एकिी काढण्याच्या सचूना 

सदलेल्या आहते.  तमु्पही थोडासा धीि धिा.  कधी-कधी आपण असजबात पेिन्स ठेवत 

नाहीत.  तमु्पहाला काहींनी कसे साांभाळले असेल असा प्रश्न पडतो.   

 अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्री डॉ.सनतीन िाऊत याांच्यासोबत आज सकाळीच 

माझी बैठक झाली आह.े  माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस ह े मखु्यमांत्री असताना 

मिाठवाडा-सवदभाातील सवजेसाठी १२०० कोटी रुपये दणे्याचे ठिले होते.  याच्यािी 

सांबांसधत सवा असधकाऱयाांना मी आज सकाळी बोलावनू सचूना सदल्या की, दोन 

सदवसाांच्या आत सिल्लक सवा पैसे दऊेन टाका.  मिाठवाडा, सवदभा आसण उत्ति 

महािाष्ट्राचा दखेील यामध्ये समावेि आह.े अथाात, यामध्ये उत्ति महािाष्ट्राचा नांति 

समावेि झाला होता.  हा सनणाय मागील सिकािच्याच काळातील आह.े पिांत ुमी 

फाईल वाचली तेव्हा मला ही मासहती समळाली.  याकामी आम्पहाला थोडा उिीि 

झाला आह,े ह ेमान्य आह.े  पिांत ुकृपया कोणीही नािाज होऊ नये.   
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ते हक्काचे व ठिलेले पैसे आहते त्यामळेु सदले गेले पासहजेत.  वीज मांडळाच े

वस्त्रोद्योगाचे, आपण आता साांसगतलेले १२०० कोटी रुपये असतील सकां वा ऊपसा 

ससांचन योजनेतील फिकाची िक्कम असेल असे सवा पैसे दणे्याचे आम्पही ठिसवले 

आह.े 

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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आम्पही ति सनणाय घेतला आह,े ह ेदखेील मला सभागहृाच्या लक्षात आणनू द्यायच े

आह.े अध्यक्ष महोदय, काल माननीय सविोधी पक्षनेते याांनी आपल्या भाषणातनू 

सािखा "घोटाळा, घोटाळा, घोटाळा,"... सािखा याविच त्याांचा दणका चाल ूहोता. 

त्या "घोटाळा" िब्दालाही वाटलां असेल की, आपलाच काही तिी घोटाळा झाला. 

मी दखेील ते ऐकून चाट पडलो. खिां म्पहणजे, आपण तसे बोलत नाही. पिांत ुकाल मात्र 

तसे झाले आसण तीच िी सन्माननीय सदस्य श्री.सधुीि मनुगांटीवाि याांनी ओढली. मी 

सविोधी पक्षनेत्याांना साांग ू इसच्ितो की, ते फाि आपल्या पावलावि पाऊल ठेऊन 

वागायला बघतात. आपण जसे किता तसांच, पण काही तिी वेगळ्या पध्दतीने 

कितात. मी सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि मनुगांटीवाि याांना साांग ूइसच्ितो की, आपण 

घोटाळा नाही ति, ह ेदणेाि नाही, ह ेहोणाि नाही, आसण तचे तमु्पही सािख ेसाांगत 

आहात.  

        अध्यक्ष महोदय, मी सन्माननीय सदस्याांना साांग ू इसच्ितो की, १२०० कोटी 

रुपये दणे्याचे कबलू केले होते, ते सदले आहते. सवदभा, मिाठवाडा आसण उवारित 

महािाष्ट्र ही मांडळे न किण्यामागील कािण थोडे वेगळे आह.े तो आमच्या सवचािाधीन 

सवषय आह.े अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. सधुीि मनुगांटीवाि याांनी नोकि 

भितीच्या बाबतीत एक मदु्दा साांसगतला होता. तो मदु्दा मी तपासनू घेतो. कािण आपण 

पणुे सवभाग आसण सवदभा सवभागाचे उदाहिण सदले आह.े  सवदभाात असधकाऱयाांची 

सांख्या खपू कमी आह.े पांित ुचक्राकाि पध्दतीने ते करु. आम्पही असे असजबात होऊ 

दणेाि नाही. आधी मी सामान्य प्रिासन सवभागाच्या असधकाऱयाांना बोलावनू घेतो 

आसण त्याांना साांगतो की, पवूीची जी चक्राकाि पध्दत होती, ती सरुू किावी. कािण 

त्यामधनू सवदभा आसण मिाठवाड यावि अन्याय होत नव्हता. सन्माननीय सदस्य श्री. 

सधुीि मनुगांटीवाि याांना मी साांग ू इसच्ितो की, ददुवै असे आह ेकी, सवदभा आसण 

मिाठवाड यातील असधकािी या भागात आले ति ते इकडेच म्पहणजे उवारित महािाष्ट्रात 

सामावनू जातात. पढेु ते सेवासनवतृ्तीनांति पणु्याला सकां वा मुांबईला प्राधान्य दतेात. 

आता काही पढुाऱयाांच्या बाबतीतही तसेच आह.े पण आपण चक्राकाि पध्दतीने 
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किण्यासांबांधी मी स्वत: जातीने लक्ष घालीन. काल ठिल्याप्रमाणे आपल्यासमवते 

सनयोजन सवभागाची बैठक घ्यायची ठिसवले आह.े त्यावेळेस मी आपल्याला 

त्यासांबांधीची मासहती दईेल आसण कुठल्याही परिसस्थतीत सवदभा आसण 

मिाठवाड यावि ह े महासवकास आघाडीचे सिकाि अन्याय किणाि नाही. अध्यक्ष 

महोदय, आपण एकच गोष्ट १० वेळा साांसगतली की.... म्पहणजे खोटी असलेली गोष्ट 

१०० वेळा साांसगतली की, मग ग्लोबेल्स सनतीमळेु ती खिी वाटायला लागते.  तस े

होता कामा नये. आम्पही तमुच े वैयसक्तक काम केले आह.े चांद्रपिूच्या मेसडकल 

कॉलेजचे तमुच े२००-२५० कोटी रुपये दणेे होते, ते सवा पैसे सदले. तसेच दसुिे तमुच्या 

सैसनक स्कूलचेही पैसे सदले. तमुची कुठलीही फाईल सिल्लक ठेवलेली नाही. 

आपल्याकडे भेदभाव नाही.  त्यामळेु तमुचे ते काम केले आह.े पण आपणही त े

लक्षात ठेवावे की, पढेु कधी सदवस बदलले ति....  

      अध्यक्ष महोदय, माझ्यानांति गहृमांत्री श्री. सदलीप वळसे पाटील ह ेदखेील उत्ति 

दणेाि आहते. पिांत ुजाता जाता सवां. दा. किांदीकि याांची कसवता पित म्पहणतो. 

"उांटाविचा एक िहाणा, 

सोन्याच्या घालनू वहाणा, 

भीग मागतो दािोदािी,  

म्पहणतो, "सगळे कां जषु भािी"... 

उांटाविचा एक िहाणा, 

टावरुन िेळ्या हाकी,  

आतेला म्पहणतो मामी, 

अन मामीला, म्पहणतो काकी... 

उांटाविचा एक िहाणा, 
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श्री. असजत पवाि... 

म्पहणतो बाांधीन, असाच वाडा... 

दािामधनू सििे नां, कुत्रा... 

सखडकीमधनू येईल घोडा... 

धन्यवाद. 

----------- 
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       श्री. सजतेंद्र आव्हाड (गहृसनमााण मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, गहृमांत्रयाांचे उत्ति सरुू 

होण्याआधी मी गहृसनमााण सवभागािी सांबांसधत काही सनणाय साांग ूइसच्ितो. 

          अध्यक्ष महोदय, ओनििीप ॲक्ट ॲडॉ्ट किा, अिी आपण सचूना केली 

होती आसण तो किण्याचा सनणाय गहृसनमााण सवभागाने घेतला आह.े मुांबईतील 

कोळीवाडे आसण गावठाणाांसाठी डीसीआि किण्यासाठीचा सनणाय कालच जाहीि 

केला आह.े तसेच सन्माननीय सदस्य श्री. सांजय केळकि याांनी ठाणे येथील झोपडपट्टी 

व तेथील सवकासाबद्दल काही सचूना केल्या होत्या. मी त्याांना साांग ू इसच्ितो की, 

तेथील सीईओची नेमणकू येत्या १५ सदवसात केली जाईल. पण आपल्या मतदाि 

सांघात असलेले पवािनगि व आजबूाजचूे सवा कॉम्प्लेक्स जे म्पहाडाचे आहते व त े

सहिानांदानी मेडोस समोि आहते. सहिानांदानी मडेोसला िोभेल, असांच बाांधकाम करुन 

त्याचा पनुसवाकास केला जाईल, जे आपल्या मतदाि सांघात आहते. त्यानांति 

सन्माननीय सदस्य श्री. सनुील प्रभ ूयाांनी एक मजल्याच्या झोपड याांचा उल्लेख केला. 

त्याांच्या सेन्सस घेत आसण त्याांच्या पॅचपावत्या तपासनू तथेील सफसजबलीटी तपासनू 

आसण अभ्यास करुन ती योजना अांमलात आणण्याचा आमचा सवचाि आह ेआसण 

ती योजना आम्पही करु. 

          अध्यक्ष महोदय, काही सन्माननीय सदस्य सगिणी कामगािाांच्या घिाांबद्दल 

बोलले. मला सभागहृाला साांगायच ेआह ेकी, धानोिी, पणुे येथे गहृसनमााण सवभागाने 

१०० एकि जमीन सवकत घेतली आह ेआसण ती िेडीिेकनिच्या १० टक्के कमी दिाने 

घेतली आह.े त्यामळेु आपण पणु्यामध्ये पिवडणािी ८ हजाि घिे लोकाांना दऊे िकू. 

मी ह े का बोलतो ति काल जो आमदािाांच्या ३०० घिाांचा सनणाय जाहीि झाला 

त्यावरुन पत्रकािाांनी महािाष्ट्रात असे सचत्र सनमााण केले की, ती घिे त्याांना फुकट सदली 

जातील. आतापयंत पत्रकािाांना घिे सदली आहते, कलावांताांना घिे सदली आहते, मी 

आता इति कोणाचे नाव घेत नाही. पण समाजाच्या सवाच स्तिातील लोकाांना घिे 

सदली आहते. माथाडी कामगािाांना ४० एकि जमीन जोगेश्विीमध्ये सदली आह.े  

हातगाडी ओढणाऱया कापड दकुानाांमध्ये मजिुी किणाऱया लोकाांना, त्याला कापड  
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श्री. सजतेंद्र आव्हाड... 

बाजाि म्पहणतात.  श्री.पवाि साहबेाांनी त्याांना २७ एकि जमीन सदली होती.  तेथे 

आजही ९०० लोक िाहतात. त्याांच्या इमाितींच्या पनुसवाकासाचा प्रस्ताव पास 

झालेला आह.े त्यामळेु मुांबईमध्ये जवळपास १२०० ्लॉट वाटले गेले आसण त े

अगदी गिीबातल्या गिीबाांपासनू ते आयपीएस, आयएएस असधकाऱयाांपयंत आसण 

आमदािाांपयंत सदले.  

        अध्यक्ष महोदय, सवधान परिषदमेध्ये विळी येथील सखुदा वगैिे ज्या ३ इमािती 

आहते. त्याांचा आता पनुसवाकास किायची वेळ आली आह.े त्या इमाितींना ३५ वष े

झाली आहते.  आता आपण त्या इमाितींच्या पनुसवाकासाला मान्यता दते आहोत. 

दसुिे म्पहणजे एसआिएच्या परिसिष्ट-२ मध्ये प्रचांड भ्रष्टाचाि होतो, असे कायम बोलले 

जाते. आता ते सवा ॲटो किणाि आहोत. त्यामध्ये आता आपण मानवी सांपका  ठेवणाि 

नाही. म्पहणजे ते जे ॲडज्यसूडकेिन किावे लागते आसण प्रत्येक सठकाणी मग 

उपसजल्हासधकािी आसण त्यानांति असतरिक्त सजल्हासधकािी याांच्याकडे असपल कित 

बसा आसण प्रत्येक सठकाणी २-२, ४-४ लाख रुपये द्या, ह ेआता होणाि नाही. ॲटो 

डीसीआि आसण ॲटो एनेक्िचि करुन आपण एसआिएमध्ये दाखल झालेली फाईल 

१ मसहन्यात क्लीअि करु. कोणालाही तथेे आडकाठी येणाि नाही.  

        अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी कुलाबा येथील झोपडपट्टीबद्दल मासहती 

सदली. त्याबाबत मी आता जाहीि कितो की, कुलाबा येथील सवा झोपडपट्ट याांच े

यापवूी सदलेले सवा एल.ओ.आय. आम्पही आता िद्द किीत आहोत. त्या सठकाणी गेली 

१५-१५ वषे कोणीही काहीच काम केलेले नाही. त्या झोपडपट्टीच्या योजना आता 

एसआिए आसण म्पहाडा एकसत्रत समळून किेल. त्याचबिोबि ५ वषे म्पहाडामध्ये आसण 

एसआिएमध्ये ज्याांनी फक्त एल.ओ.आय. घऊेन ठेवले आसण काहीही काम केले 

नाही त्या सवा ५ वषांचे एल.ओ.आय. आम्पही आजपासनू िद्द ठिसवत आहोत. 

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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(अध्यक्षस्थानी माननीय तागलका सभाध्यक्ष श्री. दीपक चव्हाण) 

श्री. दवेेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्चय श्री. कािीदास 

कोळुंबकर याुंनी असा सवषय माांडला की, नायगाव येथील बीडीडी चाळीमध्ये  डॉ. 

बाबासाहबे आांबेडकि िासहले होते. आपण सदु्धा सतथे जाऊन आले आहते. त्यामळेु 

त्या चाळीला डॉ. बाबासाहबे आांबेडकि याांचे नाव द्यावे, असा सवषय सन्माननीय 

सदस्चय श्री. कािीदास कोळुंबकर याांनी माांडला आह.े मला वाटते की,आपण याचा 

जरुि सवचाि किावा.  

डॉ. सजतेंद्र आव्हाड : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्चय श्री. कािीदास 

कोळुंबकर  याांचा सन्मान किीत मी एवढेच साांगतो की, डॉ. बाबासाहबे आांबेडकि 

याांचे सवा जीवन बीआयटी चाळीमध्ये गेले आसण ते खऱया अथााने सतथेच ते डॉ. 

बाबासाहबे आांबेडकि झाले आहते. सतथे त्याांना सयाजीिाव गायकवाड तसेच िाह ु

महािाज भेटायला गेले. सतथनूच ते कोलांसबया, लांडन येथे गेले आसण सतथनूच त्याांनी 

प्रबदु्ध भाित ह ेवतृ्तपत्र काढले. याच्या नांति त्याांनी सन १९३४ साली सहांद ूकॉलनीमध्ये 

घि घेतले आसण त्या घिाचे नाव 'िाजगरुु' होते. सन्माननीय सदस्चय श्री. कािीदास 

कोळुंबकर याांच्या व्यथा द:ुख मला कळलेले आह.े  मी नक्की त्याचा सवचाि किेल.  

श्री. कालीदास कोळांबकि : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री. ििद पवाि याांच्या 

बाबतीत मी आदिासतथ्य आह,े त्याांच्याबाबत मला सहानभुतूी आह े आसण 

महािाष्ट्राचे िाजकीय व्यासपीठ माननीय श्री. ििद पवाि आहते. त्याांच्याबाबत 

आमचा काही सविोध नाही. पण ह े् ात आहते. जे ् ात नाही त्याांची नाव ेया चाळीला 

दणे्यात यावी या मताचा मी आह.े माझे ह ेवैयसक्तक मत आह.े  

डॉ. सजतेंद्र आव्हाड : अध्यक्ष महोदय, या दिेामध्ये सकत्येक लोकाांची मांसदिे 

झाले आहते. एवढेच मी साांगतो. त्यामळेु ्ात असणे सकां वा नसणे असे काही नाही. 

त्या आमच्या भावना आहते.  

------ 
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श्री. सदलीप वळस-ेपाटील (गहृ मांत्री ) : अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्र सवधानसभा 

सनयम २९२ अन्वये माननीय सविोधी पक्ष नेते श्री. दवेेंद्र फडणवीस याांनी सभागहृामध्ये 

माांडलेल्या अांसतम आठवडा प्रस्तावावि मी उत्ति दणे्यासाठी उभा आह.े  

अध्यक्ष महोदय, या प्रस्तावाच्या सांदभाात अनेक सन्माननीय सदस्याांनी आपले 

सवचाि व्यक्त केले आहते. त्या सवांचा मी आभािी आह.े तसे पासहले ति या अांसतम 

आठवडा प्रस्तावामध्ये गहृ सवभागाचा भाग असतिय िोटा आह.े या सवषयामध्ये 

कायदा आसण सवु्यवस्था, बॉम्पब स्फोटातील आिोपींचा सांबांध, श्री. ससचन वाझ े

आसण अँटेसलया इमाितीमळेु पोसलसाांच्या प्रसतमलेा गलेेला तडा, सोलापिू येथे उप 

सनरिक्षकच वरिष्ठाांतफे वसलुी किीत असल्याची मासहती आसण सस्टांग ऑपिेिन असे 

तीन ते चाि सवषय आहते. या व्यसतरिक्त या प्रस्तावामध्ये किाचा उल्लेख नाही.  पिांत ु

अनेक सन्माननीय सदस्याांनी  या सांदभाात चचेमध्ये सहभाग घेतलेला आह.े 

अध्यक्ष महोदय,  कायदा आसण सवु्यवस्थेच्या सांदभाात मी मागे दखेील 

उल्लेख केला होता की, गेले दोन वषा कोसवडची परिसस्थती, सतत कोणत्या ना 

कोणत्या िाजकीय पक्षाकडून केली जाणािी आांदोलने त्याचबिोबि िाज्यामध्ये होत 

असलेल्या वेगवेगळ्या प्रकिणातनू पोसलसाांची प्रसतमा बदनाम किण्याचा प्रयत्न 

आसण सिकािला दखेील बदनाम किण्याचा प्रयत्न ह ेसवा सरुु आह.े मी आपल्याला 

एवढेच साांगतो की, आपण दिेाच्या पातळीवि पासहले ति आपले िाज्याचा दाखल 

गनु््ाच्या सांदभाात चौथा क्रमाांक असला तिी लोकसांख्येच्या तलुनेत तेसवसावा 

क्रमाांक आह.े तसेच सवनयभांगाच्या दाखल गनु््ामध्ये महािाष्ट्राचा दसुिा क्रमाांक 

असला तिी दखेील लोकसांख्येच्या तलुनेत दहावा क्रमाांक आह ेआसण सायबि 

गनु््ामध्ये लोकसांख्येच्या तलुनेत सतसिा क्रमाांक आह.े  

अध्यक्ष महोदय, पोलीस नेहमीच आपले काम किीत असतात. कायदा आसण 

सवु्यवस्था िाखत असताना प्रसतबांधक, एमपीडीएच्या, महािाष्ट्र पोलीस सनयम आसण 

भाितीय हत्याि कायद्या या सवांच्या माध्यमातनू केलेल्या सवा कािवाया पोसलसाांच्या 

माध्यमातनू होत असतात. सवाात महत्त्वाचे म्पहणजे या िाज्यामध्ये एकूण गनु्ह ेदाखल 

होण्याचे प्रमाण जास्त असनू दोषससद्धीचे प्रमाण सदु्धा जास् त आह.े पण ददुवैाने असे  
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श्री. सदलीप वळस-ेपाटील.... 

होते की, आपण सवाजण सातत्याने पोसलसाांवि आिोप करुन समसडयाच्या सकां वा 

सभागहृाच्या माध्यमातनू सिकािला बदनाम किण्याच्या नादात आपणच पोसलसाांना 

बदनाम किायला सनघालो आहोत. आपणच सिकािसोबत िाज्याला बदनाम 

किायला सनघालो आहोत. माझी आपल्या सवांना सवनांती आह ेकी, एखादा प्रश्न 

असेल ति त्या सांदभाात जरुि मासहती घ्या आसण त्याबाबत मग बोला.  

अध्यक्ष महोदय, श्री. नवाब मसलक याांच्या सांदभाात माननीय मखु्यमांत्री 

बोलले. पण दाऊद इिाहीम म्पहणजचे सगळे असे एक वाताविण तयाि किण्यात 

आले. त्याांना आपण मांसत्रमांडळामध्ये ठेवले म्पहणजे फाि मोठा गनु्हा केला. श्री. नवाब 

मसलक ह े काय किीत होते ति ते कें द्र सिकािने घेतलेल्या चकुीच्या सनणायाच्या 

सांदभाात ठामपणे बाज ूमाांडण्याचा प्रयत्न किीत होते. पिांत ुआज त्याांच्या बदनामीच े

षडयांत्र िचनू त्याांच्यावि जी कािवाई किण्यात आलेली आह.े त्याबाबत उद्या 

न्यायालयात काय होईल हा वेगळा प्रश्न आह.े पण मागच्या वेळेला सदु्धा साांसगतले 

होते की, जो माणसू महािाष्ट्राच्या सवधानसभेमध्ये ५ वेळा सनवडून आला. एवढे वषा 

झाले तमुचे सिकाि कें द्रात आसण िाज्या मध्येही होते पिांत ुत्या वेळेला आपल्याला 

दाऊदचा काही सांबांध सदसला नाही. आता सािख ेदाऊद, दाऊद करुन धोपटण्या 

घालायच्या. या पवूा काळात सदु्धा आपण हाच कायाक्रम केलेला आह.े या 

बदनामीच्या िाजकािणातनू सनसश्चतपणे आपल्याला काही लाभ समळत आह ेअसे 

वाटत असेल. पिांत ुआपल्याला याचा काही फाि फायदा होणाि नाही. माझी १०० 

टक्के खात्री आह े की, या सवा प्रकिणातनू श्री. नवाब मसलक सखुरुपपणे आसण 

सनदोषपणे बाहिे येतील. मग आपल्या सवांचे आिोप सिल्लक िाहणाि नाहीत.  

अध्यक्ष महोदय, श्री. ससचन वाझे आसण अँटेसलयाच्या प्रकिणामळेु 

पोसलसाांच्या प्रसतमेला मोठया प्रमाणात गेलेला तडा हा एक पढुचा एक मदु्दा उपसस्थत  

 

 



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) WW - 296 

MOK/AKN/MMP प्रथम श्री.धमुाळे 17:00 

 

 

श्री. सदलीप वळस-ेपाटील.... 

किण्यात आला. पोसलसाांच्या प्रसतमेला कसा तडा गेला, अँटेसलयाची केस काय 

झाली याची चौकिी िाज्याच्या एटीएसने सरुु केली. श्री. मनसखु सहिेन याांचा खनू 

झाला. मग एटीएस खऱया आिोपीपयंत पोहोचत होती. 

      यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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श्री.सदलीपिाव वळसे –पाटील... 

खिे आिोपी पढेु येत होते. त्याच वेळेला हा गनु्हा एनआयए याांनी हा गनु्हा 

तपासाकरिता आपल्या कउे घेतला. आज एनआयए काय तपास किीत आह े ह े

आम्पळाला माहीत नाही. या पवूा काळात असे कधीही नव्हते. आता आयकि 

सवभागाची धाडपडली तिी  यासा  वभागाकडून पे्रस स्टेटमेंट काढली जाते.  इडी 

सवभागाची धाड  पडली ती या सवभागाकडून पे्रस स्टेटमेंट काढली जाते.  या पवूा 

काळात कोणी काही चकुीचे किीत असेल ति त्याच्यावि ज्या कािवाया होतात 

त्यावेळी एवढया मोठया प्रमाणात प्रससध्दी केली जात नव्हती. मात्र आता काही 

ठिासवक उद्दिे ठेवनू सत्तारुढ पक्षाच्या सकां वा सविोधी पक्ष्ज्ञाच्या लोकाांना बदनाम 

किण्याच्या दृष्टीकोनातनू प्रयत्न केला जात आह ेअसे माझे म्पहणणे आह.े ज्यावेळी ही 

घटना घडली तेव्हा एटीएसने ताबडतोब पोलीस सिपाई श्री. सवनायक सिांद ेव  निेि 

गोि याांना अटक केली. या नांति  वाझे, सहिेन याांच्या ....सहिेन गेला. वाझेला सांिय 

कोणाचा. आज तोच वाझे तरुुां गामधनू िाज्याच्या मांत्री महोदयाांच्या सविोधात आिोप 

कितो. ज्याांनी या सवा प्रकिणात लीड घेतला  ते आज सनधाास्तपणे  बाहिे सफित 

आहते. मी आपल्याला एवढेच साांगतो. अिा प्रकािच्या या प्रकिणामळेु जरुि पोलीस 

दलाची प्रसतमा सबघडण्यासाठी मदत होते. मात्र पोलीस दलाची प्रसतमा सबघडू नये या 

करिता मी सवश्वास दऊे इसच्ितो की, आपले नाव लौसकक वाढवण्याचा प्रयत्न आपण 

सनसश्चतपणे करु. या िाज्यात जे चकुीचे असेल त ेचकुीच ेव खिे असेल त ेखिे ठिवले 

जाईल. 

 अध्यक्ष महोदय,  सविोधी पक्ष नेते महोदयाांनी आपल्या भाषणात एका 

डीसीपीच्या वसलुी प्रकिणासांबांधी साांसगतले. त्यावेळी त्याांनी असे साांसगतले की, 

िाज्यातील पोलीस असधकािी कें द्रीय यांत्रणाांना बदनाम किण्यासाठी कें द्रीय यांत्रणाांच्या 

माध्यमातनू त्याांच्या नावाने पैसे उकळण्याचे काम किीत आहते. मी आपल्याला 

एवढेच साांगतो. ह े साध े सिळ प्रकिण आह.े पिवा असां साांसगतले. या बाबत मी 

थोडक्यात उत्ति सदले. त्याचा अथा असा नाही की, आपण जे म्पहटले ते मी मान्य 

केले.जेव्हा ही घटना पढेु आली तेव्हा ममुांबई पोसलसाांनीच पढुाकाि घेतला व 
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ताबडतोबीने सहाय्यक पोलीस सनिीक्षक श्री. सनतीन कदम , पोलीस उपसनिीक्षक 

समाधान जमदाडे व पोलीस सनिीक्षक श्री. ओ ांघाटे याांना १०.३.२२ िोजी अटक केली. 

सतन्ही आिोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहते. तसेच आिोपी क्र. ४, प्पकुुमाि 

्यािेलाल गौण यास  उत्ति प्रदिेमध्ये स्थासनक पोसलसाांच्य माफा त ताब्यात घेऊन सद. 

१७.३.२२ िोजी  अटककिण्यात आली. सायांकाळी त्याचा ट्रागन्िट ररमांड मांजिू 

होऊन न्यायालयामध्ये हजि केले असता सद. २८.३.२२ पयंत कोठडी सदली आह.े 

ज्या एका आयपीएस असधकाऱयाचे नाव पढेु आले. सिकािने मागे पढेु पासहले  नाही. 

चकुीच्या पद्धतीने अांगसडया याांच्याकडून वसलुी केली जात असेल ति  वरिष्ठ 

असधकािी असेल तिी त्याांची गय केली जाणाि नाही. सौिभ सत्रपाठी याांना सिकािने 

सनलांसबत केले असनू आज त्याांना फिाि घोसषत केले आह.े ते अजनू उपलब्ध झालेले 

नाहीत. त्याांना िोधण्याचा प्रयत्न सिकाि जरुि किीत आहते. 

 अध्यक्षस्थानी माननीय उपाध्यक्ष  

अध्यक्ष महोदय,  मला आपण साांगावे. कें द्रीय एजन्सीला बदनाम किण्याचा 

प्रयत्न केला जात आह े असे साांसगतले जाते. आता बदनामीसाठी आणखी काही 

सिल्लक िासहले आह ेकाय ? ( अडथळा ) आपण बसनू बोल ूनका. मी सवांच े

ऐकतो. आता सोलापिूच्या सांबांधी या सठकाणी चचाा झाली. पोलीस उपसनिीक्षकच 

वरिष्ठाांतफे वसलुी किीत असल्याचे मासहती असधकाि कायाकत्यांनी केलेल्या स्टींग 

ऑपिेिनमध्ये उघड झाले. या सवांमळेु पोसलसाांच्या प्रसतमेला तडा गेला. या बाबत 

वस्तसुस्थती काय आह.े हवालदाि अजय दवेिाम पाडवी, बक्कल क्र. ६३ याांच्यािी 

सनगसडत ह े प्रकिण आह.े त्याांचे काही अवधै व्यवसायािी सनगसडत असलेल्या 

लोकाांिी सांभाषण झाले. पोलीस हवालदाि याांचे ह े सांभाषण पोलीस खात्याच्या 

सिस्तीिी सवपरित असल्यामळेु त्याांच्या बेसिस्त वतानाबद्दल त्याांना २२.३.२२ पासनू 

सनलांसबत किण्यात आले असनू त्याांची चौकिी प्रस्तासवत किण्यात आलेली आह.े 

माननीय सविोधी पक्ष्ज्ञ नेते मी आपल्याला सवनांती किेन. आपण या पढुील काळात 

अिी प्रकिणे माांडण्यापवूी खात्री किावी की, नक्की दसुऱया बाजलुा कोण उभा आह.े 

मी आपल्याला साांगतो. या मधील स्टींग ऑपिेिन किणािा, मासहतीचा असधकाि 
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कायाकताा जो आह,ेत्याच्यावि  ५ गनु्ह ेदाखल आहते. सन २००३,सन २००९, सन 

२०१२,सन २०१३, सन २०१५, सिाईत ॲक्टीसव्हस्ट व सिाईतपणे अिा गोष्टी करुन 

पोलीस दलाला बदनाम किण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये आणखी दोन  नावे आहते. 

िहुफ फजलू िेहमान भांडाले, िाजकुमान पाांडुिांग निोटे याांच्या सवरुध्द.. भांडाले याांच्या 

सवरुध्द दोन गनु्ह े आहते. निोटे याांच्या सवरुध्द ४ गनु्ह े आहते. ३ व्यक्ती स्टींग 

ऑपिेिनमध्ये आली. बेकायदिेीि धांद े किायचे सकां वा त्यास पासठांबा द्या असे 

साांगायचे. यांत्रणा आपल्या बाजनेू आली नाही  की, मग लगेच स्टींग ऑपिेिन 

किायचे. ते आपल्यापयतं पोहचवायचे. आपण तिी खात्री केल्या सिवाय या पढुील 

काळात माांडण्याचा प्रयत्न करु नका.  

 अध्यक्ष महोदय,  धळु्याच्या सांबांधी या सठकाणी प्रश्न उपसस्थत केला. 

धळेु येथे एक गनु्हा दाखल झाला. एका असधकाऱयाने खांडणी घेतली, दसुऱयाने 

त्यातील वाटा मासगतला व तो पकडला गलेा. याची तक्राि दाखल आह.े आिोपीला 

अटक केलेली आह.े आपण जे प्रकिण साांसगतले त्या प्रकिणाचा रॅप पोसलसाांनी 

लावला व पोसलसाांनी त्याला पकडले. यामळेु एखादा व्यक्ती जि चकुला म्पहणजे सांपणूा 

पोलीस दल चकुले सकां वा सांपणूा पोलीस दलाची बदनामी केली पासहजे असे होत 

नाही.  

 अध्यक्ष महोदय,  बािीचे आमदाि माननीय श्री. िाजेंद्र िाऊत याांना 

आपण साांसगतले की, त्याांना टागेट केले जात आह.े आमदाि ह े या सवधानसभा 

सदनाचे सदस् य आहते. जनतेचे प्रसतसनधी आहते. त्याांचा मान सन्मान िासहला पासहजे, 

ह े१०० टक्के सवांना मान्य आह.े पिांत ुया केसमध्ये माननीय िाज्यमांत्री श्री. िांभिूाजे 

दसेाई याांनी बैठक घेतली. त्यावेळी या बैठकीत बहुतेक लोकप्रसतसनधी याांनी अवधै 

धांद्याच्या सांदभाात केलेल्या कािवाईच्या सांबांधी प्रसतसक्रया नोंदवली.  .  
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श्री.सदलीपिाव वळस-ेपाटील ... 

आपण मासहती घ्या. आपण पोलीस सवभाग साांभाळलेला आह.े सोलापिूच्या एस.पी. 

एक मसहला आहते व त्या धाडसाने त्या सठकाणी काम किीत आहते. पिांत,ु अिा 

प्रकािच्या सवा गोष्टींचा सामना त्या असश्वनी सातपतुे याांना किावा लागतो, मग त्यातनू 

ह े सवा त्या सठकाणी सरुु होते. मी आपल्याला एवढेच साांग ू इसच्ितो की, बािी 

िहिामध्ये पोलीस स्टेिनने सन २०२१ मध्ये दारुबांदीच्या १६१, जगुािाच्या ६०, 

अवैध गटुखा सवक्रीच्या ७ केसेस दाखल केलेल्या आहते. गतवषीच्या तलुनेत सदि 

केसेसमध्ये वाढ झालेली आह.े 

  अध्यक्ष महोदय,  एका बाजलूा आपण असधकाऱयाांना साांगायचे की, कायदा 

व सवु्यवस्था िासहली पासहजे, अवधै धांद ेबांद झाले पासहजेत, वाळूची तस्किी बांद 

झाली पासहजे. या सवा गोष्टी झाल्या पासहजेत आसण दसुऱया बाजलूा जि आम्पही 

आमच्या मजीप्रमाणे त्या सठकाणी सवा किा असे म्पहणायला लागलो  ति, मला अस े

वाटते की, आपण सवांनी पनु्हा एकदा त्यावि सवचाि किण्याची वेळ आलेली आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, मी स्वत: यामध्ये लक्ष घालेन. आमदाि महोदय व त्याांच्या 

कुटुांबीयाांसमवेत बोलेन.  त्यातनू काय मागा काढायचा तो आपण काढू. पिांत,ु चाांगले 

काम किणाऱया असधकाऱयाांना वाऱयावि सोडले जाणाि नाही. त्याांच्या पाठीिी मी 

िाज्याचा गहृ मांत्री म्पहणनू भक्कमपणाने उभा िाहीन, एवढेच या सनसमत्ताने साांगतो. 

  अध्यक्ष महोदय, नासिकच्या दादोजी कोंडदवे नगिमध्ये पोलीस स्टेिनमध्य े

दारुची पाटी किणािे फिाि झाले असे आपण साांसगतले. सदि प्रकिणाची सांपणूा 

चौकिी पोलीस आयकु्त सवभाग २, नासिक याांनी केली असनू कसिूदाि चािही 

पोलीस अांमलदािाांना तत्काळ सनलांसबत किण्यात आलेले आह ेआसण त्याांच्या सवरुध्द 

सवभागीय चौकिी आदसेित किण्यात आलेली आह.े पोलीस असधकािी सिस्त 

मोडून पोलीस स्टेिनमध्ये बसनू पाटी किणाि असतील ति,  पोसलसाांनी  दखेील 

कोणालाही पाठीिी न घालता ताबडतोबीने कािवाई केलेली आह.े 
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श्री.सदलीपिाव वळस-ेपाटील ... 

  अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री.असजत पवाि याांचा फोन नांबि फोजा करुन २० 

लाख रुपयाांच्या खांडणीची मागणी केल्याबाबत साांसगतले गेले. ह ेएक नवीन ॲप 

आलेले आह.े त्याला फेक कॉल ॲप असे म्पहणतात. ते डाऊनलोड केले की, येथनू 

येथे जिी फोन केला तिी, तो फोन दबुईवरुन आला, दाऊदच्या नांबिवरुन आला, 

आणखी कोणाच्या नांबिवरुन आला असे सहज किता येते. आता जसजिी 

टेक्नॉलॉजी पढेु जाईल, जसजिा या गोष्टी पढेु जातील तसतसा या गोष्टींचा वापि 

करुन आपल्याला बदनाम किण्याचा प्रयत्न केला जाईल. या सांदभाात दखेील गनु्हा 

दाखल करुन त्याच सदविी या प्रकिणातील सहाच्या सहा आिोपींना अटक किण्यात 

आलेली आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, पणु्यातील माथाडी कामगािाांच्या बाबतीत आपण बोललात. 

ही वस्तसुस्थती आह े की, माथाडी कामगािाांमध्ये थोडेसे वाद आहते. काही फेक 

माथाडी कामगाि आहते. काही खिे माथाडी कामगाि आहते.  िवेटी याचा सवचाि 

किण्याची वेळ आलेली आह.े ज्या के्षत्रामध्ये माथाडी कायदा लाग ूआह,े तथेे 

माथाडी कामगािाांनी जरुि काम किावे. पिांत,ु आज औद्योसगक क्षेत्रामध्ये दखेील 

ज्यावेळेस असा सवा प्रकाि घडतो तेव्हा उद्योग क्षते्रातील लोक आज अस्वस्थ झाललेे 

आहते. यातनू आता मोठमोठ या टोळ्या तयाि होऊन त्या उद्योगाांना अडचणीत 

आणण्याचे काम किीत आहते.  

  अध्यक्ष महोदय, श्री. िघनुाथ कुसचक याांच्याबद्दल आपण बोललात. 

त्याांच्यावि बलात्कािाचा आिोप झाला. मी ही घटना कधी घडली याबाबतची 

मासहती सवचािली. जो गनु्हा दाखल आह े त्यामध्ये सद. ६.११.२०२० पासनू त े

सद.१०.२.२०२२ पयंत असे नमदू केलेले आह.े ही घटना कधी घडली, ति 

सद.६.११.२०२० पासनू ते सद.१०.२.२०२२ पयंत. मला कोणाला दोष द्यायचा नाही 

पिांत,ु एवढा कालावधी तमु्पही एकत्र िाहणाि असाल, तमु्पही गोव्याला जाणाि असाल, 

हॉटेलमध्ये िाहणाि असाल आसण मग एखाद्या सदविी तमुचे काही सबघडले की, 

लगेच अिा प्रकािची तक्राि सदली जाते. पिांत,ु मी साांगतो की, त्या मसहलेची तक्राि 

घेऊन श्री.कुसचक याांच्यावि गनु्हा दखेील दाखल केला. त्याांना न्यायालयाने अटकपवूा 
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श्री.सदलीपिाव वळस-ेपाटील ... 

जामीन सदलेला आह,े त्यामळेु त्याांना आज अटक होऊ िकली नाही. सविािचा सजत ू

खाडे मसहलाांना असिल फोन कितो, त्याच्यावि दखेील गनु्हा दाखल केलेला आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, साक्री, धळेु येथे डीजे लावनू होळी साजिी केली. अजानच्या 

वेळेस डीजे बांद किण्यास साांसगतले. दगडफेक सरुु झाली. तलवािीचा हल्ला झाला. 

पोसलसाांनी दोघाांच्या तक्रािी घेतल्या. हल्ला केलेल्याला तत्काळ सोडले. ज्याच्यावि 

हल्ला झाला त्याला अटक केली, असे साांसगतले गेले. या घटनेकडे आपण एका 

वेगळ्या दृष्टीने पाहू. मी आपल्याला साांग ूइसच्ितो की, केवळ धळेु येथेच अिी घटना 

घडलेली नाही. आज गावागावाांमध्ये याच पध्दतीने एका बाजलूा नमाज, अजान सरुु 

झाला की, दसुऱया बाजलूा आिती सरुु होते. डेसीबलचा आवाज सकती वाढवायचा, 

पोसलसाांनी घालनू सदलेली कुठली बांधने पाळायची नाहीत. माझ्यासािख्याला सचांता 

याची आह े की, यातनू समाजामध्ये खऱया अथााने जि सवघटन होणाि असेल व 

ध्रवुीकिणाच्या नादामध्ये जि अिा प्रकािे घटना घडणाि असतील, ति आपल्याला 

अिा घटना सदवसेंसदवस आणखी ..... किायला पासहजेत. 

  अध्यक्ष महोदय, ॲड.प्रवीण चव्हाण याांचा सवषय आपण उपसस्थत केला. 

ॲड.प्रवीण चव्हाण याांना सविेष सिकािी वकील म्पहणनू नेमले. जवळजवळ २० 

केसेसमध्ये त्याांना सिकािी वकील म्पहणनू नेमलेले आह.े पिांत,ु मी आपल्याला साांग ू

इसच्ितो की, २० केसेसमध्ये जिी त्याांना सिकािी वकील म्पहणनू नेमलेले असले तिी, 

यातील अनेक केसेस आपल्या काळातील असनू तेव्हा त्याांना सिकािी वकील म्पहणनू 

नेमलेले आह.े .... जवळजवळ ५ ते ६ केसेस तमुच्या काळातील आहते. आम्पही 

त्याबाबत सवचाि किीत आहते. आम्पही त्याांचा िाजीनामा घतेलेला नाही. त्याांनी एका 

केसमध्ये स्वत:हून िाजीनामा पाठवलेला आह.े आपले असे म्पहणण े आह े की,  

सी.आय.डी. त्याची चौकिी किीत असेल ति, त्याला सी.आय.डी. चा वकील 

म्पहणनू िाहता येईल की नाही, याचा जरुि सवचाि करु.... चाांगले वकील आहते. मला 

असे वाटले की, आपण त्याांना पसहले नेमले मग आम्पही त्याांनाच कां सटन्य ूकेले. 
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श्री.सदलीपिाव वळस-ेपाटील ... 

 अध्यक्ष महोदय, ससम्पबॉयसीसच्या ॲडसमिनच्या सांदभाामध्ये एक भसूमका 

आपण या सठकाणी माांडली. त्यामध्ये आपण आिोप केला सकां वा आपण आपले 

म्पहणणे माांडताना ह ेकुठे तिी मोठे टेिििी सांबांसधत सकां वा टेिि फां डिी सांबांसधत प्रकिण 

आह,े यामध्ये कोणी तिी साांसगतले म्पहणनू दबाव टाकून तपास स्लो केलेला आह,े 

असे साांसगतले.  मी सवश्वासाने साांगतो की, यामध्ये कोणी दबाव टाकण्याचा प्रश्न नाही. 

याबाबतची चौकिी सरुु आह.े पिांत,ु ए.टी.एस.ची स्थापना केल्यानांति वषाभिामध्ये 

जेव्हा हाती काही आले नाही तेव्हा या प्रकिणाची चौकिी आपल्याला चाांगली 

किावी लागेल. आपण नेहमीप्रमाणे साांसगतले की, ही चौकिी सी.बी.आय.कडे द्या. 

पिांत,ु सी.बी.आय. तिी सकती केसेस घेणाि, सकती केसेसचे काम किणाि व सकती 

वषांनी त्याचा सनणाय लावणाि?  

नांति श्री.सिांद े... 

 



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) ZZ - 304 

GSS/AKN/MMP प्रथम कुमािीसगिप 17:30 

 

 

श्री.सदलीप वळस-ेपाटील... 

या प्रकिणाचा तपास एटीएसकडे दणे्याचा सनणाय मी घेत आह.े एटीएसच्या 

तपासाच्या माध्यमातनू दहितवाद सकां वा अन्य काही बाबी समोि आल्यास 

त्यासांदभाात कािवाई किण्यात येईल. माझ्याकडे या प्रकिणाची सवा मासहती आह.े ती 

मी साांगणाि नाही. कािण तपासातील काही गोष्टी उघड किणे उसचत होणाि नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, श्री.इसाक बागवान याांच्या सांदभाात काल मदु्दा माांडण्यात 

आला होता. त्यासांदभाातील एक पेन ड्राईव्ह मला दणे्यात आला आह.े मी त्यामधील 

मासहती अद्याप पासहली नाही. पिांत ु हा एक कौटुांसबक मामला आह.े यामध्ये सन 

२००९ मध्ये सेवासनवतृ्त झालेल्या अल्पसांख्याांक समाजातील पोलीस असधकाऱयाला 

सन २०२२ मध्ये आिोपीच्या सपांजऱयात उभे किण्यात येत आह.े त्याच्या सांपत्ती 

हस्ताांतिीत प्रकिणाची मी ससवस्ति मासहती घेईन व योग्य तो सनणाय घेईल. 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.असमत साटम याांनी काल-पिवा 

आयपीएलच्या सांदभाात मदु्दा माांडला होता. कोणी तिी िेकी केली आह ेव मुांबईत 

होणाऱया आयपीएल मचॅला धोका आह,े अिी बातमी सोिल समसडया व अनेक 

वतृ्तवासहन्याांवि सफित होती. या सांदभाात एका उप पोलीस अधीक्षक याांनी पत्रक 

काढले होते व त्यामध्ये काळजी घेण्याच्या दृष्टीकोनातनू सचूना सदल्या होत्या. त्याचा 

अथा असा काढला की, कोणी तिी िेकी केली आह ेव काही तिी धोका पोहोचवणाि 

आह.े अिा प्रकािची कोणतीही घटना घडलेली नाही. मुांबईमध्ये सदिहू मॅचेस  

व्यवसस्थतपणे पाि पाडल्या जातील.  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य याांनी श्रीमती स्व्ना पाटकि याांच्या 

सांदभाात मदु्दा माांडला आह.े सदनाांक २९ जनू, २०१३ िोजी दोन अज्ञात इसमाांनी 

सफयाादीच्या घिाजवळ लोखांडी िॉडने चाि चाकी वाहनावि हल्ला केला. यासांदभाात 

श्रीमती स्व्ना पाटकि याांनी तक्राि सदल्यानांति गनु्हा दाखल किण्यात आला होता. 

सदनाांक ३० एसप्रल, २०१५ िोजी या गनु््ाचे "अ" वगीकिण किण्यात आले. या 

गनु््ात काही आढळून आले नाही. सदनाांक १८ नोव्हेंबि, २०१८ िोजी माननीय 

न्यायालयाने असधक तपास किण्याचे आदिे सदले. या गनु््ाचा तपास सरुु आह.े  
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सन्माननीय सदस्य याांनी साांसगतले आह ेकी, श्रीमती स्व्ना पाटकि या मसहलेच्या 

जीवाला धोका आह,े त्याांना आवश्यकता असेल ति सांिक्षण दणे्यात यावे. सदिहू 

मसहलेस सदनाांक १५ फेिवुािी, २०२१ पासनू नमदू मसहला याांना १+१ पोलीस सांिक्षण 

होते. दिम्पयान उक्त मसहलेच्या सवरुध्द फसवणकुीचा गनु्हा दाखल किण्यात आला 

होता. त्यानांति माह ेजलैु, २०२१ मध्ये मसहला जासमनावि बाहिे आली. तेव्हापासनू 

सतने पोलीस सांिक्षण नाकािलेले आह.े आपण ज्यावेळी एखादी बाज ूमाांडतो त्यावेळी 

त्यास दसुिी बाज ूअस ूिकते, ह ेआपण लक्षात घेतले पासहजे. 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.अब ुआझमी याांनी दोन मदु्द ेमाांडले 

आहते. त्यामधील अांबानीच्या घिाबाहिे सजलेटीनच्या मदु्याच्या सांदभाात िाष्ट्रीय 

तपास यांत्रणा तपास किीत आह.े 

अध्यक्ष महोदय, मालेगाव ब्लास्ट सांदभाात चचाा किण्यात आली आह.े 

माननीय सविोधी पक्ष नेता याांना मी साांग ूइसच्ितो की, सदिहू प्रकिण त्यावेळी िाष्ट्रीय 

तपास यांत्रणेकडे सोपसवण्यात आले आह.े यासांदभाात आज न्यायालयामध्ये सनुावणी 

सरुु आह.े आजपयंत या प्रकिणातील १९ साक्षीदाि होस्टाईल झाले आहते. या 

प्रकिणाची चचाा किावयाची झाल्यास खपू वेळ लागेल. मला एक साांगावयाचे आह े

की, सदिहू प्रकिणातील साक्षीदाि होस्टाईल होत असल्याने िाज्याच्या एटीएसने 

वकील दणे्याचा प्रयत्न केला पण त्यास िाष्ट्रीय तपास यांत्रणेने नकाि सदला. आता या 

प्रकिणातील एक एक साक्षीदाि होस्टाईल होत असेल ति या प्रकिणाच्या न्यायाच्या 

सांदभाात काळजी वाटते. 

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सनतेि िाणे याांनी साांसगतले की, नायब 

तहससलदाि, नाांदडे याांनी एक सनवेदन स्वीकािले आह.े त्यामधील मागणीनसुाि िजा 

अकॅडमीवि बांदी का घालण्यात येत नाही ? असा मदु्दा उपसस्थत केला आह.े िजा 

अकॅडमीच्या कािवायातनू वेगवेगळ्या घटना घडल्या या मदु्याच्या सांदभाात अभ्यास 

किण्यात येत आह,े असे मी यापवूी सभागहृामध्ये साांसगतले आह.े या प्रकिणाच्या  
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अभ्यासातनू सनष्ट्कषा समोि आल्यानांति कें द्र सिकािला उक्त सांस्थेवि बांदी घालण्याचा 

प्रस्ताव पाठसवण्यात येईल.  

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सनतेि िाणे याांनी मदु्दा माांडला की, 

सदिा सासलयान प्रकिणात पत्रकाि परिषद घेतली म्पहणनू आमच्या सवरुध्द केस दाखल 

किण्यात आली आह.े या प्रकिणात काय झाले, कसे झाले, याच्या खोलात मी जाणाि 

नाही. मी एवढेच साांग ूइसच्ितो की, या प्रकिणात माननीय कें द्रीय मांत्री श्री.नािायण 

िाणे याांचा जबाब झाल्यानांति पोसलसाांनी घिी जाण्यास साांसगतले होते. पिांत ुत्याांनी 

साांसगतले की, सवा कायावाही झाल्यासिवाय मी घिी जाणाि नाही. त्या कायावाहीस 

वेळ लागला. त्यानांति त्याांना पोलीस स्टेिनमध्ये खपू वेळ थाांबवनू ठेवल्याच े

साांगण्यात आले. आपण सावाजसनक जीवनात वाविणाऱया जबाबदाि लोकाांनी 

वागताना, बोलताना काही भान पाळले पासहजे. आपल्या मनाला येईल ते बोलायचे, 

िाज्याच्या मखु्यमांत्री महोदयाांच्या कानफाडामध्ये मािण्याची भाषा किावयाची, यातनू 

द्वेष सनमााण होईल, दसुिे काही सनमााण होणाि नाही. माझी सवनांती आह ेकी, सन्माननीय 

सदस्य तरुण आहते, त्याांना पढेु भसवष्ट्य आह,े त्याांनी या पढुील काळात सविोध 

किावयाचा असेल जरुि किावा, चकुा असतील जरुि दाखवाव्यात पिांत ुसावाजसनक 

जीवनात बोलताना भान ठेवावे. 

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सांजय केळकि याांनी ठाणे यथेील 

हुक्का पालािच्या सांदभाातील पेन ड्राईव्ह सदला होता त्यासांदभाात मी सचूना सदल्या 

आहते. अजनूही बऱयाच सठकाणी असे प्रकाि सरुु असतात. अिा प्रकिणी भसूमका 

घेण्याची वेळ आह ेकी, ज्या के्षत्रामध्ये सदिहू प्रकािचे अवैध धांद ेसरुु असतील त् या 

क्षेत्रातील घटक प्रमखुाला जबाबदाि धरुन कािवाई केली पासहजे. आपण अिा 

पद्धतीने कािवाई करु िकलो ति यासवा गोष्टी आटोक्यात येतील. 

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सांजय केळकि याांनी ठाणे येथील एका 

ॲक्टीव्हीस्टची हत्या झाल्याचे साांसगतले आह.े सदिहू हत्या सन २०२० मध्ये झाली 

होती व त्यासांदभाात िाबोडी पोलीस स्टेिन येथे गनु्हा िसजस्टि आह.े सदि गनु््ाचा  
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तपास गनु्ह ेिाखमेाफा त किण्यात येत आह.े यामध्ये दोन आिोसपांना अटक किण्यात 

आली आह ेव एका आिोपीचा िोध घेण्यात येत आह.े 

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य याांनी श्री.इक्बाल कासकिच्या सांदभाात 

मदु्दा माांडला आह.े सदिहू प्रकिणामध्ये कासािवडवली येथे एक व नगि पोलीस 

स्टेिन येथे एक असे एकूण दोन गनु्ह ेदाखल झाले आहते. 

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य याांनी डान्स व हुक्का पालािच्या सांदभाात 

व उलवे येथे स्वतांत्र पोलीस स्टेिन, याबाबत मदु्द ेमाांडले आहते.  उलवेचा होणािा 

सवकास व भसवष्ट्य काळातील गिज लक्षात घऊेन पोलीस स्टेिनची आवश्यकता 

असेल ति जरुि मान्यता दणे्यात येईल. 

अध्यक्ष महोदय,सन्माननीय सदस्य श्री.कासलदास कोळांबकि याांनी 

पोसलसाांच्या १ लाख घिाांच्या सांदभाात मदु्दा माांडला आह.े पोसलसाांकडून चाांगली सेवा 

घेण्याच्या दृष्टीकोनातनू पोलीस वेलफेअिमध्ये आवश्यक ससुवधा दणे्याचा प्रयत्न 

किण्यात येईल, असे मी प्रस्तावाच्या उत्तिात यापवूीच साांसगतले आह.े 

यानांति श्री.तेलांग... 
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 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याा प्रा.दवेयानी फिाांद े याांनी नासिक 

येथील पीव्हीआि सथएटिमध्य ेघडलेल्या घटनेबाबत मासहती सदलेली आह.े तसचे 

माननीय श्री.गणपत गायकवाड याांनी इमाितीसांदभाात उल्लेख केलेला आह.े अांसतम 

आठवडा प्रस्तावावि ज्या ज्या बाबी सभागहृामध्ये माांडलेल्या आहते आसण..... 

 श्री.िसवांद्र चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, २५-३० सदवसाांपवूी श्री.मनोज खटके या 

भाितीय जनता पाटीच्या कायाकत्याावि प्राण घातक हल्ला किण्यात आला आह.े 

पिांत ुअद्याप आिोपींना अटक किण्यात आलेली नाही.  

 श्री.सदलीपिाव वळस-ेपाटील : अध्यक्ष महोदय, ठीक आह.े याबाबतची 

मासहती दणे्याचे माझ्याकडून चकुाून िाहून गलेे आह.े आपण मला दखेील भेटून ही 

मासहती सदली होती. या सांदभाात आजच पोलीस आयकु्त याांच्यािी चचाा करुन योग्य 

त्या सचूना दणे्यात येतील. 

  अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य ॲड.आसिष िेलाि याांनी श्रीिाम नवमी 

व गढुीपाडवा सण साजिा किण्यासांदभाात केलेल्या सचुनाांची नोंद घेतलेली आह.े 

अजनू दखेील कोिोनाच ेसांक्रमण सरुु आह.े याबाबतचा वेळोवेळी आढावा घेऊन 

महसलू व आपत्ती व्यवस्थापन सवभाग आवश्यक सचूना सनगासमत किीत आह.े उक्त 

सचूना सवचािात घेऊन त्यासांदभाातील आदिे काढले जातील. कोिोनाविील सनबंध 

कें द्र सिकािने सिसथल केले असले तिाी आज जगामध्य ेवाढत्या कोिोनाचा धोका 

लक्षात घेऊन याबाबत योग्य तो सनणाय घेण्यात येईल. सिवजयांती साजिी किण्यासाठी 

जिी सटू दणे्यात आली होती, त्याच पद्धतीने सटू दणे्याचा प्रयत्न केला जाईल. 

याबाबतचा सनणाय घोसषत किण्याचा माझा असधकाि नाही. मदत व पनुवासन 

सवभागािी चचाा करुन मखु्यमांत्री महोदय याबाबतचा सनणाय घेतील. एवढेच या 

सनसमत्ताने साांगतो आसण आपली िजा घेतो. धन्यवाद. 

--------- 
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 श्री.दवेेंद्र फडणवीस (सविोधी पक्ष नेता) अध्यक्ष महोदय, मी जे सवषय माांडले 

होते त्यापैकी कोणत्याही सवषयाचे उत्ति दणे्यात आले नाही. 

  अध्यक्ष महोदय, मुांबई महानगिपासलकेच्या फायनान्स मॅनेजमेंटमध्य े४५ वा 

क्रमाांक आला. या प्रश्नाचे उत्ति दणे्यात आले नाही. प्राणवाय ूखिेदीमध्य ेभ्रष्टााचाि 

झाला, याबाबतचे उत्ति सदले नाही. माननीय श्री.यिवांत जाधव याांनी २४ मसहन्याांत 

३६ मालमत्ता किा खिेदी केल्या, याचे दखेील उत्ति आले नाही. २९ कोटी टॅब 

खिेदीचे उत्ति आले नाही. िाणीच्या बागेसांदभाात माननीय श्री.अस्लम िखे याांनीच 

आक्षेप घेतलेला आह.े याही प्रश्नाचे उत्ति नाही. जलिदु्धीकिण कें द्रामध्य ेझालेल्या 

भ्रष्टाचािाचे उत्ति समळालेले नाही. भायखळा प्राणी सांग्रालयाच्या टेंडिमध्य े१०६ 

कोटी रुपयाांची वाढ का झाली, याचे दखेील उत्ति दणे्यात आले नाही. सॉल्टपॅनच्या 

जागेवि थीम पाका  किण्यात आले, याचे दखेील उत्ति दणे्यात आले नाही. 

सवकासकाच्या लाभासाठी उद्यानाच्या आिक्षणात बदल केला, याचे उत्ति दणे्यात 

आले नाही. २.५५ कोटी रुपयाांच्या जसमनीसाठी ३५९ कोटी रुपये दणे्यात आल.े 

सांबांसधत व्यक्ती त्या जसमनीचे मलू्य दते असलाी तिी त्या जसमनीवि १०० टक्के 

झोपडपट्टी आह े ह े आपल्या लक्षात आले नाही काय? सदि जागा िासनाच्या 

कामाची आह ेही बाब आपल्या लक्षात आली नाही काय? याचे दखेील उत्ति दणे्यात 

आले नाही. आिोग्य सवभागातील सवा बाबींची मासहती सदली, त्यासांदभाात दखेील 

काहीही उत्ति दणे्यात आले नाही. 

  अध्यक्ष महोदय, सध्या यकेु्रन आसण िसियाचे यदु्ध सरुु आह.े यकेु्रनचे अध्यक्ष 

झेलेन्स्की ह े नाटो िाष्ट्रािी मदत मागत आहते. त्याांनी नाटो िाष्ट्राांची मदत 

मागण्याऐवजी महािाष्ट्र िाज्याच्या मखु्यमांत्री महोदयाांची मदत मासगतली असती ति 

असधक चाांगले झाले असत.े कािण मखु्यमांत्री महोदयाांकडे एक असे िस्त्र आह,े एक 

असा बॉम्पब आह ेकी, तो सवांवि भािी पडेल. तो म्पहणज े"टोमण"े बॉम्पब. टोमण्याांच्या 

व्यसतरिक्त भाषणामध्य ेकाय होते?  ह ेफक्त अिण्यरुदन होते. 

"िाज पि पहिा ह,ै 

जख्म बहुत गहिा ह,ै 
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श्री.दवेेंद्र फडणवीस......... 

लगता ह ैबड़ी चोट खायी ह,ै 

ददा बन के बातें जबान पि आयी ह.ै" 

अध्यक्ष महोदय, मिाठी िाळा बांद झाल्या आहते, त्याबद्दल काहीही 

साांगण्यात आले नाही. बांद िाळेच्या सफाईवि ३८६ कोटी रुपये खचा किण्यात 

आलेले आहते, याबाबत दखेील कोणताेही उत्ति दणे्यात आलेले नाही. कोिोनामध्य े

दिेातील सवाात जास्त रुग्ण महािाष्ट्रामध्ये होते व सवाात जास्त मतृ्य ू दखेील 

महािाष्ट्रामध्यचे झाले, तिी दखेील याबाबत मखु्यमांत्री महोदयाांनी याबाबत कोणतेही 

उत्ति सदले नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, अनेकाांनी श्री.नवाब मसलक याांचे समथान केले आह,े त्याच े

मला द:ुख नाही. पिांत ुमाननीय मखु्यमांत्री श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे याांनी त्याांच े

समथान केले, याचे मला अगदी मनापासनू द:ुख होत आह.े  सत्ता चालसवण्यासाठी 

मनात नसताना दखेील काही वेळा समथान किावे लागते. श्री.नवाब मसलक याांनी 

बॉम्पब स्फोटातील आिोपाीाांकडून व दाऊदच्या माणसाांकडून जमीन खिेदी केली, 

जे आिोपी बॉम्पब स्फोट प्रकिणाांमध्ये कािागहृामध्ये सिक्षा भोगत आहते, अिा 

आिोपींकडून खोट या कागदपत्राांवि साक्षऱया केलेल्या आहते, याचे समथान कस ेकेले 

जाऊ िकते ? मुांबईतील बॉम्पब स्फाोटातील आिोपीसोबत ज्याांनी जसमनीचे व्यवहाि 

केले आहते, त्याांचे महािाष्ट्राचे मखु्यमांत्री समथान किीत आहते, ही असतिय गांभीि 

बाब आह.े या जमीन व्यवहािातील पैसे श्रीमती हससना पािकि याांच्याकडे गेलेले 

आहते. या सवा बाबींचाे अन्य कोणीही समथान कितील. पिांत ु याचे समथान 

मखु्यमांत्री महोदय किीत आहते, याचे मला खिोखि द:ुख होत आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय मखु्यमांत्री महोदय म्पहणाले की, आपण काश्मीिमध्य े

माहेबबूा मफु्तीसोबत सिकाि स्थापन केले. ह ेखिे आह ेकी, ओसामा बीन लादनेला 

मािल्याच्या आधािाविच श्री.बिाक ओबामा याांना दसुऱयाांदा टमा समळाली. त्यावि मी 



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) AAA - 311 

DST/AKN/MMP प्रथम श्री.सिांद े 17:40 

 

 

काही बोलणाि नाही. अिा प्रकािच्या आिोपाीाांना फािी दऊे नका म्पहणनू पत्र 

सलसहणािे 

श्री.दवेेंद्र फडणवीस......... 

आज आपल्यासोबत बसलेले आहते. मेहबबुा मफु्तींच्या सांदभाात ज्यावेळी  

सेपिेटीस्ट व आयएसआय याांनी काश्मीिमध्य े सनवडणकुा होऊ दणेाि नाही, अस े

साांसगतले होते, तेव्हा कें द्र सिकािने सनवडणकुा घऊेन दाखसवल्या. त्यावळेी ६० टक्के 

मतदान झाले होते. त्यानांति पनु्हा सपेिेटीस्ट साांसगतले की, सनवडणकुा झाल्या 

असतील पिांत ुआम्पही सिकाि स्थापन होऊ दणेाि नाही, तेव्हा सिकाि स्थापन किण े

दिेाची आवश्यकता होती म्पहणनू माेहबबूा मफु्तीसोबत सिकाि बनवनू सेपिेटीस्ट 

व आयएसआय याांना दाखवनू सदले. पिांत ु त्या सिकािमध्ये आम्पही िासहलो नाही.  

काश्मीिमध्य ेसनवडणकुा होऊ िकतात ह ेआम्पही जगाला दाखवनू सदल्यानांति दसुऱया 

क्षणालाच आम्पही त्या सिकािला लाथ मािली. पाािदिी कािभाि केला म्पहणनू 

आम्पही आििासमोि उभाे िाहू िकतो.  आििा समोि उभाे िाहण्यास आम्पहाला 

अडचण नाही. आपल्या काही घिगड याांना ईडी बोलासवत आह,े म्पहणनू ईडी म्पहणज े

घिगडी, असे आपण म्पहणत आहात काय? असे बोलणे बिोबि नाही. आम्पही दखेील 

मुांबई पोसलसाांना घिगडी म्पहणावे काय? मुांबई पोसलसाांना हातािी धरुन आपण 

माननीय श्री.प्रवीण दिेकि याांच्यावि एफआयआि दाखल केलेला आह.े ही बाब खिी 

आह ेकी, उद्या कोण जेलमध्य ेजााणाि आह,े पिवा कोण जेलमध्य ेजााणाि आह,े 

ह ेकोणीही साांग ूनये.  पिांत ुही अक्कल आपण श्री.सांजय िाऊत याांना दणेाि आहात 

काय? बाप-बेटा जेलमध्य ेजाणाि, असे त्याांनी दखेील घोसषत केले आह.े 

यानांति श्री.कुलकणी...... 
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श्री. दवेेंद्र फडिवीस..... 

आता साांगण्यात आले की, समोिच्या बाजनेु साांगण्यात आले की, आमच्यावि टीका 

किा. पिांत ुमहािाष्ट्र िाज्यावि टीका करु नका. महािाष्ट्रावि टीका कोणी कित आह,े 

हा सांभ्रम मानातनू सिकािने काढून टाकावा. तमु्पही म्पहणजे महािाष्ट्र नाही, तमु्पही म्पहणजे 

मिाठी नाहीत, तमु्पही म्पहणजे मुांबई नाही. ही बाब सिकािने डोक्यातनू काढून टाकावी. 

यासठकाणी सिखांडीचाही उल्लेख केला गेला. माननीय पांतप्रधान श्री. निेंद्र मोदी 

याांच्यासोबत तमु्पही मत े मासगतली होती. असे असताना आता आपण सत्तेसाठी 

कोणत्या िकुनीच्या नादी लागला आहात. सिखांडी कोण आह े? सिखांडीला पढेु 

किणािे आम्पही नाहीत. आम्पही समोिासमोि लढणािे आहोत. प्रभ ू श्रीिामाचे नाव 

साांगणािे आम्पही आहोत. कौिवाांनी कपटाने िाज्य घेतले होते. पाांडवाांनी ते घेतलेले 

नाही. कपटाने िाज्य घेतल्यानांति अजूान घाबिला नव्हता. आम्पहीदखेील घाबित नाही. 

याचे कािण असे की,  

"पथ का अांसतम लक्ष्य नहीं ह,ै  

ससांहासन चढ़ते जाना, 

सब समाज को सलए साथ में,  

आगे ह ैबढ़ते जाना."  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मखु्यमांत्री श्री. असजत पवाि ह े ७२ तास 

आमच्यासोबत होते. त्यामळेु त्याांनी बिोबि मखु्यमांत्री महोदय बसल्यानांति चाांगली 

कसवता म्पहटली आह.ेपिांत ु त्याचा उपयोग काय आह े ? म्पहणजे मखु्यमांत्रयाांच्या 

भाषणाचे उत्ति आपणच सदलेले आह.े त्याचा उपयोग काय झाला ? आम्पही 

त्याच्यावि साांग ूिकतो –  

ऐश्वया प्राप्त झाले, 

झाली सदगांत कीती; 

स्नेही न एक लाभे 
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श्री. दवेेंद्र फडिवीस..... 

उपयोग काय त्याचा? 

सवांस स्वास्थ्य आले, 

सगळीकडे सबुत्ता; 

स्वातांत्रय फक्त निुले! 

उपयोग काय त्याचा? 

केले गरुु अनेक, 

यात्रा सकत्त्येक केल्या; 

िाांती न प्राप्त होता, 

उपयोग काय त्याचा? 

 अध्यक्ष महोदय, आम्पही जे मदु्द ेमाांडले होते त्याचे उत्ति आम्पहाला समळाले 

नाही. खिे ति आम्पही माांडलेल्या गोष्टी पिुाव्यासह माांडल्या आहते. त्यावि कोणत्याही 

प्रश्नाचे उत्ति दणे्यात आले नाही. खिे ति सवधानसभेत भाषण किावयास हवे होते. पिांत ु

ते सिवाजी पाका  मैदानाविील भाषणासािख ेकेले आह.े म्पहणनू या सिकािचा आम्पही 

सनषेध कितो आसण सभात्याग कितो. 

(सविोधी पक्षाचे सवा सन्माननीय सदस्य बसहागमन कितात.) 

----- 

  



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) BBB - 314 

MJK/AKN/MMP प्रथम श्री.तेलांग 17:50 

 

 

 ॲड. असनल पिब : अध्यक्ष महोदय, सभागहृात कबलू केल्याप्रामणे एसटी 

सांपाबाबत मी िाज्य िासनाची भसूमका माांडणाि आह.े मागील पाच मसहन्यापासनू सरुु 

असलेल्या सांपाबाबत सनवेदन किण्यासाठी मी उभा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सदनाांक २७ ऑक्टोबि, २०२१ पासनू बेमदूत सांपावि 

जाण्याचा इिािा दणे्यात आला होता. त्यावळेेस १९ सांघटनाांसोबत चचाा करुन 

त्याबाबत त्याांच्या ज्या प्रमखु तीन मागण्या होत्या त्या मागण्याांचा पणूा आसथाक भाि 

उचलनू ह ेप्रकिण समटसवले होते. पिांत ुसदवाळी सणाच्या सरुुवातीला एका सांघटनेने 

आम्पहाला बेमदूत सांपावि जाण्याबाबत सचूना सदली होती. त्यावेळेस सदवाळीच्या 

सणासनसमत्ताने िाज्यातील जनतचेे हाल होऊ नयेत, म्पहणनू िासनाने न्यायालयामध्ये 

यासचका दाखल केली. माननीय न्यायालयाने सांपाला मज्जाव केला होता. असे 

असतानाही न्यायालयाने साांसगतले की, सत्रसदस्यीय ससमती नेमनू १२ आठवड याच्या 

आत या प्रश्नावि आसण सवसलनीकिणाच्या मदु्यावि अहवाल दणे्यात यावा. या दिम्पयान 

एसटी कमाचाऱयाांना मदतीचा हात म्पहणनू िाज्य परिवहन मांडळाने त्याांच्या तत्कालीन 

नेत्याांसोबत चचाा केली. एसटी कमाचाऱयाांना जी वाढ आजपयंतच्या इचतिासात 

कधीि चमळािी नािी अशी वाढ तयावेळेस दऊे केिी िोती. िी वाढ १ ते १० 

वर्ाटकररता ५ िजार रुपय,े १० त े२० वर्ाटसाठी ४ िजार रुपये आचि २० वर्ाटपेक्षा 

जास्त सेवा झालेल्याांसाठी अडीच हजाि रुपये वाढ किण्यात आली होती. ज्यावेळेस 

मळू पगािामध्ये ५ हजाि रुपयाांची वाढ होते तेव्हा ८ हजाि रुपयाांनी पगाि वाढतो. 

ज्यावेळेस मळू पगािामध्ये ४ हजाि रुपयाांची वाढ होते तेव्हा ६ हजाि रुपयाांनी पगाि 

वाढत असतो आसण जेव्हा मळू पगािात अडीच हजाि रुपयाांची वाढ होते तेव्हा ४ 

हजाि ५०० रुपये पगाि वाढत असतो. या सवांचा सवचाि करुन एसटी महामांडळाने 

जवळपास २७ कोटी रुपयाांचा असतरिक्त भाि सहन केला. सदवाळी गोड व्हावी म्पहणनू 

एसटी कमाचाऱयाांना सदवाळी भेटही सदली आह.े त्यावेळेस सवसलनीकिणाचे तीन मदु्द े

होते. सवसलनीकिणाची अपेक्षा अिासाठी असत ेकी, पगाि चाांगले असावेत, पगािची 

हमी आसण नोकिीची हमी असावी. त्यामळेु िाज्य िासनाने एसटी कमाचाऱयाांच्या 

पगािाची हमी घेतली. एसटी कमाचाऱयाांचा पगाि १० तािखचे्या आत होईल, अिी 

ग्वाही िाज्य सिकािने घतेली आह.े कोणाही कमाचाऱयाांना कामावरुन काढण्याचा हते ू 
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ॲड. असनल पिब ...... 

नव्हता आसण पगािामध्ये ४१ टक्क्याांची वाढ किण्यात आली. ह ेसवा केल्यानांतिही 

एसटी महामांडळाचे काही कामगाि काही सवसचत्र मागण्याांसाठी अडून बसले होते. १२ 

आठवड यानांति सत्रसदस्यीय ससमतीने िासनाला अहवाल सदला. हा अहवाल िाज्य 

िासनाने मांत्रीमांडळाच्या बैठकीमध्ये सादि करुन तो मांजिू केला. त्या अहवालात 

सवसलनीकिणाची मागणी सत्रसदस्यीय ससमतीने नाकािली. सवसलनीकिण िक्य नाही, 

त्याच्या आसथाक बाबी, प्रिासकीय बाबी, कायदिेीिबाबींचा ससवस्ति उल्लेख त्या 

अहवालामध्ये किण्यात आला आह.े पिांत ु त्यामध्ये आसथाक बोजा असल्यामळेु 

याला मांत्रीमांडळाची मान्यता घेण्यात यावी, अस ेजेव्हा माननीय न्यायालयाने म्पहटले 

तेव्हा मांत्रीमांडळाची मांजिुी घेऊन हा अहवाल मान्य केला. एसटी कमाचाऱयाांना जे दणे े

िक्य होते त्याच्यापेक्षा सकतीतिी असधक पटीने िाज्य परिवहन मांडळाने आसण िाज्य 

सिकािने सदले आह.े म्पहणनू यासनसमत्ताने मी पनु्हा एकदा एसटी कमाचाऱयाांना सवनांती 

कितो, की ३० तािखपेयंत एसटी कमाचाऱयाांनी कामावि रुज ूव्हावे.  

 अध्यक्ष महोदय, यात वािांवाि आत्महत्येबाबतचा उल्लेख केला जात आह.े 

मी साांग ूइसच्ितो की, अजनू एसटी कमाचाऱयाांना कामावरुन काढलेले नाही. त्याांची 

िोजीिोटी आम्पही काढून घेतली नाही. त्यामळेु आत्महत्या करु नये. जो व्यक्ती 

आत्महत्या कितो त्याांच्या कुटुांबाची वाताहत होत असते. हा मागा कोणीही स्वीकारु 

नये. तसेच यात िेकडो आत्महत्या झाल्याचे साांगण्यात येते. पिांत ुया वस्तसुस्थती 

अिी आह ेकी, केवळ ४८ कमाचाऱयाांनी आत्महत्या केल्या आहते. त्यापैकी वेतन 

सनयसमत नसल्यामळेु ३, कजााला कां टाळून १ आत्महत्या झाल्या आहते. इति सवा 

आत्महत्या वैयक्तीक कािणास्तव झाल्या आहते. त्यामळेु या सवा गोष्टींचा उल्लेख 

करुन कामगािाांना भडकसवले जात आह.े त्यातनू ते वेगळ्या सदिेला जात आहते. मी 

या माध्यमातनू सवा कामगािाांना सवनांती कितो की, त्याांनी पनु्हा कामावि हजि व्हावे. 

ज्याप्रमाणे कामगािाांबाबत िासनाचे दासयत्व आह े त्याचप्रमाण े िाज्यातील 

जनतेबाबतही िासनाचे दासयत्व आह.े आता िाळा आसण महासवद्यालयातील 

सवद्याथ्यांच्या पिीक्षा सरुु आहते. त्यामळेु या सवांना एसटीची आवश्यकता आह.े या  
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ॲड. असनल पिब ...... 

सवा गोष्टींचा सवचाि करुन मी आपल्यामाफा त सवनांती कितो की, त्याांनी कामावि रुज ू

व्हावे.  

उपाध्यक्ष : सभागहृाने या प्रस्तावावि सवचाि केला आह.े आजच्या 

कामकाजात दाखसवलेल्या अधाा-तास चचाा, अिासकीय सवधयेके तसेच 

अिासकीय ठिाव पढेु ढकलण्यात येत आहते.  

सन २०२२ मधील अथासांकल्पीय असधवेिन सदनाांक ३ ते २५ माचा, २०२२ 

या कालावधीत मुांबई येथे घेण्यात आले. अथासांकल्पीय असधवेिनाचा आजचा 

िेवटचा सदवस आह.े आजच्या सदवसाचे कामकाज सांपलेले आह.े मी या सत्र 

काळातील कामकाजाचा आढावा सदनासमोि ठेवतो :- 

एकूण बैठकींची सांख्या    : १५ 

प्रत्यक्षात झालेले कामकाज   : १०६ तास ३० गमगनटे 

अन्य कािणाांमळेु वाया गेलेला वेळ  : ६ तास ५० गमगनटे      

िोजचे सिासिी कामकाज   :   ७ तास १० गमगनटे 

तारांगकत प्रश्न : 

एकूण प्राप्त प्रश्न : ६६९८    स्वीकृत प्रश्न :  ६९६      सभागहृात उत्तरित 

झालेले प्रश्न :    ६४ 

अल्प सचूना :  प्राप्त : ३  स्वीकृत : १  उत्तररत : १ 

लक्षवेधी सूचना : 

एकूण प्राप्त सचूना : १७८७    स्वीकृत सचूना : २७४     चचाा झालेल्या 

सचूना : ८० 

गनयम ९७ च्या सूचना : 

उपाध्यक्ष..... 
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 प्राप्त सचूना : ६८   

अनमुती नाकािलेल्या सचूना :   गनरंक       

चचाा झालेल्या सचूना  :  गनरंक 

शासकीय गवधेयके   : 

सवधानसभा सवधेयक   :  पिु:स्थासपत :  १३ 

     सांमत किण्यात आलेली सवधेयके : १५ 

सवधान परिषद सवधेयक  : सांमत किण्यात आलेली सवधेयके :  १ 

 

अशासकीय गवधेयके  : पिुस्थासपत :  गनरंक 

सांमत किण्यात आलेली सवधेयके : 

गनरंक 

शासकीय ठराव : गनरंक  

गनयम २९३ अन्वये  प्रस्ताव : 

प्राप्त सचूना : १  मान्य सचूना :  १  चचाा झाली : १ 

अधाग तास चचाग :  

प्रश्नाच्या उत्तिातनू उद्भवलेल्या  प्राप्त सचूना  :      ७३      

स्वीकृत सचूना   :    ६३         चचाा झाली :   गनरंक 

सावाजसनक महत्त्वाच्या बाबीवि प्राप्त सचूना :   १८८ 

स्वीकृत सचूना   :     ३२     चचाा झाली :  ६  

 

उपाध्यक्ष..... 



25-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) BBB - 318 

MJK/AKN/MMP प्रथम श्री.तेलांग 17:50 

 

 

सन्माननीय सदस्यांची उपगस्थती :  जास्तीत जास्त उपसस्थती ९१.५३ टक्के  

      कमीत कमी उपसस्थती ६३.३० टक्के, 

      एकूण सिासिी उपसस्थती ८४.३८ टक्के 

या असधविेनाचा समािोप किताना मी माननीय मखु्यमांत्री, माननीय उप 

मखु्यमांत्री, सवा मांत्री महोदय, माननीय सविोधी पक्ष नेते, माननीय तासलका सभाध्यक्ष, 

सवा सन्माननीय सदस्य, तसेच, सवधानमांडळाचे, सिुक्षा सवभागाचे, मांत्रालयाचे सवा 

असधकािी व कमाचािी याांचे मी आभाि मानतो. या बिोबिच कोिोना चाचणीिी 

सनगडीत वैद्यकीय सेवा दणेािे सवा डॉक्टसा व स्टाफ याांचेही मी आभाि मानतो.  

यानांति श्री. चौधिी... 
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पृ.शी./मु.शी.: पढुील असधविेनासांबांधी घोषणा. 

उपाध्यक्ष : मी जाहीि कितो की, महािाष्ट्र सवधानसभेचे पढुील असधवेिन 

सोमवाि, सदनाांक १८ जलैु, २०२२ पासनू मुांबई येथील सवधान भवनात बोलवावे, 

अिी सिफािस िाज्यपालाांकडे किण्याचे ठिले आह.े 

--------- 
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पृ.शी./मु.शी.: सत्र समाप्तीसांबांधी घोषणा. 

उपाध्यक्ष : सभागहृापढुील कामकाज सांपले आह.े आता मी सत्र-

समाप्तीसांबांधीचा िाज्यपालाांचा आदिे वाचनू दाखसवतो. 

"भाितीय सांसवधानाच्या अनचु्िेद १७४, खांड (२) उपखांड (क) अन्वये प्रदान 

किण्यात आलेल्या िक्तीचा वापि करुन मी भगतससांह कोश्यािी, महािाष्ट्राचा 

िाज्यपाल, याद्वािे िकु्रवाि, सदनाांक २५ माचा, २०२२ िोजीच्या सभागहृाच्या 

बैठकीच्या समाप्ती बिोबिच महािाष्ट्र सवधानसभचेे सत्र सांस्थसगत किीत आह.े"  

आता िाष्ट्रगीत गाईले जाईल व त्यानांति सत्र सांस्थसगत होईल, असे मी घोसषत 

कितो. 

(यानांति िाष्ट्रगीत झाले.) 

(सायांकाळी ०६.०२ वाजता सत्र सांस्थसगत झाले.) 

--------- 

 


